
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สภานิตบัิญญตัแิห่งชาต ิ
 

รายงานการประชุม 
 

วนัพฤหสับดีท่ี ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๑ 
 

คร้ังที่ ๓๖/๒๕๖๑   
 

ณ ตึกรัฐสภา 
 



สารบัญ 
 

รายงานการประชุมสภานติบิัญญัติแห่งชาติ 
ครั้งที่ ๓๖/๒๕๖๑  

วันพฤหัสบดีที่  ๑๔  มิถุนายน  ๒๕๖๑ 5 
ณ ตกึรัฐสภา 

    
 
                หน้า 
ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องทีป่ระธานจะแจ้งต่อที่ประชมุ      ๑ 10 
 ๑.๑ รับทราบรายงานผลการด าเนินการของคณะรัฐมนตรตีาม  ๑ 
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมาธิการการศึกษาและการกีฬา เรื่อง แนวทาง 
ในการจดัการศึกษาอาชวีศึกษาระบบทวิภาคี  
 ๑.๒ รับทราบรายงานผลการด าเนินการของคณะรัฐมนตรตีามข้อสังเกต ๒ 
และขอ้เสนอแนะของคณะกรรมาธิการการศึกษาและการกีฬา เรื่อง เงื่อนไขหลกั 15 
ของความส าเร็จในการจดัการศึกษาระบบทวิภาค ี  
 
ระเบียบวาระท่ี ๒  รับรองรายงานการประชุม      ๓ 
 รับรองรายงานการประชมุสภานิติบญัญตัแิห่งชาต ิ   ๓ 
 ครั้งที ่๑๐/๒๕๖๑ วันพฤหัสบดีที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ และ 20 
 ครั้งที ่๑๑/๒๕๖๑ วันพฤหัสบดีที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑      
 
เรื่องด่วน 
 เรื่องด่วนที่ ๑ รา่งพระราชบญัญตัิให้ใช้ประมวลกฎหมายยาเสพติด  ๔ 
พ.ศ. .... คณะรฐัมนตรเีปน็ผูเ้สนอ 25 
 เรื่องด่วนที่ ๒ รา่งประมวลกฎหมายยาเสพตดิ    ๔ 
คณะรฐัมนตรเีปน็ผู้เสนอ 
 เรื่องด่วนที่ ๓ รา่งพระราชบญัญตัิวธิีพิจารณาคดียาเสพติด (ฉบับที่ ..) ๔ 
พ.ศ. .... คณะรฐัมนตรเีปน็ผูเ้สนอ 
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๒ 

สภานิติบัญญัติแห่งชาต ิ                ครั้งที่ ๓๖ 
 
          หน้า  
  
 ผู้อภิปราย 5 
 - พลอากาศเอก ประจนิ  จัน่ตอง (รองนายกรฐัมนตรีและ   ๗, ๕๐, ๗๗ 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุตธิรรม)    
 - นายธานี  อ่อนละเอียด       ๑๔ 
 - พลเรือเอก ธราธร  ขจิตสวุรรณ     ๑๘, ๑๙ 
 - นายจิตนรา  นวรตัน ์(ผู้ชีแ้จง)      ๒๐, ๖๒ 10 
 - นายเจตน์  ศิรธรานนท ์      ๒๑, ๒๕ 
 - พลเรือเอก จกัรชัย  ภู่เจรญิยศ      ๒๖ 
 - นายสมชาย  แสวงการ       ๒๙, ๗๖, ๗๘,  
          ๘๑, ๘๒, ๘๓, ๘๕ 
 - พลต ารวจโท ศานติย์  มหถาวร         ๓๔, ๗๑ 15 
 - พลเอก ดนัย  มีชูเวท       ๓๙ 
 - นายกิตติศกัดิ ์ รตันวราหะ      ๔๒, ๗๔ 
 - นางสุรางคณา  วายุภาพ      ๔๕ 
 - นายสาคร  ตั้งวรรณวิบูลย ์(ผู้ชี้แจง)     ๖๗ 
 - นายวิชัย  ไชยมงคล (ผู้ชีแ้จง)      ๖๘ 20 
 - พลต ารวจตร ีชาตรี  ไพศาลศิลป์ (ผู้ชีแ้จง)    ๗๐ 
 
 เรื่องด่วนที่ ๕  ร่างพระราชบัญญตัิคุม้ครองการด าเนนิงานของ  ๘๖ 
องค์การสนธิสัญญาว่าดว้ยการห้ามทดลองนวิเคลียร์โดยสมบูรณ ์พ.ศ. .... 
คณะกรรมาธิการวิสามญัพิจารณาเสร็จแลว้ 25 
 ผู้อภิปราย 
 - พลอากาศเอก ชาล ี จนัทร์เรือง (ประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญ) ๘๗ 
 - นายวัลลภ  ตงัคณานุรักษ ์      ๘๙, ๙๑, ๙๓, ๙๕ 
 - นายกิตติ  วะสีนนท์ (รองประธานคณะกรรมาธกิารวสิามัญ คนทีห่นึง่) ๙๑, ๙๖ 
 - นางชนนนัท์ ศรีทองสขุ  ศรีพันธุ์ (กรรมาธิการวิสามัญ)   ๙๔ 30 



๓ 

สภานิติบัญญัติแห่งชาต ิ                ครั้งที่ ๓๖ 
 
          หน้า 
 เรื่องด่วนที่ ๔  ให้ความเห็นชอบร่างยุทธศาสตร์ชาติ    ๙๗ 
คณะรฐัมนตรเีปน็ผู้เสนอ (เลื่อนการพิจารณา)  5 
   
ระเบียบวาระท่ี ๓  กระทู้ถาม  ไม่ม ี
 
ระเบียบวาระท่ี ๔  เรื่องที่คณะกรรมาธกิารพิจารณาเสร็จแล้ว  ไม่ม ี   
 10 
ระเบียบวาระท่ี ๕  เรื่องที่คา้งพิจารณา ไม่ม ี      
 
ระเบียบวาระท่ี ๖  เรื่องทีเ่สนอใหม่  ไม่ม ี      
 
ระเบียบวาระท่ี ๗  เรื่องอื่น ๆ          15 
 ๗.๑ ขอขยายเวลาการพิจารณาร่างพระราชบัญญัตกิารผงัเมือง พ.ศ. .... ๙๗ 
(ขอขยายเวลา ครัง้ที่ ๒ ออกไปอกี ๖๐ วัน) 
 ๗.๒ ขอขยายเวลาการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติเงนิทดแทน   ๙๙ 
(ฉบับที ่..) พ.ศ. .... (ขอขยายเวลา ครั้งที ่๒ ออกไปอกี ๓๐ วัน) 
 ๗.๓ ตั้งกรรมาธกิารในคณะกรรมาธิการวิสามญัการพิทักษ์และ  ๑๐๐ 20 
เทิดทนูสถาบันพระมหากษตัริย์ แทนต าแหน่งทีว่่าง 
  
 

____________________ 



๑ 

รายงานการประชุมสภานิตบิัญญตัิแห่งชาต ิ
ครั้งที ่ ๓๖/๒๕๖๑ 

วันพฤหัสบดีที่  ๑๔  มถิุนายน  ๒๕๖๑ 
ณ ตึกรัฐสภา  

_______________ 5 
 

เริ่มประชมุเวลา  ๑๐.๑๕  นาฬิกา 
 

จ านวนสมาชิกที่มาประชุมทัง้หมด  ๒๒๐  คน 
 10 

   ประธานสภานติิบัญญัตแิห่งชาติ   :   ท่านสมาชิกครับ ขณะนีม้ีท่านสมาชกิ 
มาลงชื่อเข้าประชุมแลว้ ๑๙๘ ท่าน ครบองค์ประชมุ ผมขอเปดิประชุมสภานติิบัญญตัิแห่งชาติ  
ครั้งที ่๓๖/๒๕๖๑ วันพฤหัสบดีที่ ๑๔ มิถนุายน ๒๕๖๑ นะครับ 
  ระเบียบวาระที ่๑  เรือ่งที่ประธานจะแจ้งต่อทีป่ระชุม  
  ๑.๑  รับทราบรายงานผลการด าเนนิการของคณะรัฐมนตรตีามข้อเสนอแนะของ15 
คณะกรรมาธิการการศึกษาและการกีฬา เรื่อง แนวทางในการจดัการศึกษาอาชวีศึกษาระบบทวิภาคี  
 
 
 
 20 
 
 
 
 
 25 
 
 
 
 
    30 

 



๒ 

สนช. ๓๖          ทิพวรรณ  ๑/๒ 
 
  ประธานสภานติิบัญญัตแิห่งชาติ   :   คณะรัฐมนตรีได้มมีติเมื่อวนัที่ ๓๐ มกราคม 
๒๕๖๑ รบัทราบรายงานผลการด าเนนิการของคณะรัฐมนตรตีามข้อเสนอแนะของคณะกรรมาธิการ 
การศกึษาและการกีฬา เรื่อง แนวทางในการจดัการศึกษาอาชีวศึกษาระบบทวิภาค ีตามที่5 
กระทรวงศึกษาธิการเสนอ  
  รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ได้จัดวางให้ท่านสมาชกิแล้ว 
   (ที่ประชมุรบัทราบ) 
  ประธานสภานติิบัญญัตแิห่งชาติ   :   ๑.๒  รบัทราบรายงานผลการด าเนนิการของ
คณะรฐัมนตรตีามข้อสงัเกตและขอ้เสนอแนะของคณะกรรมาธิการการศึกษาและการกีฬา  10 
เรื่อง เงื่อนไขหลกัของความส าเร็จในการจดัการศึกษาระบบทวิภาคี 
 
 
 
 15 
 
 
 
 
 20 
 
 
 
 
 25 
 
 
 
 
 30 



๓ 

สนช. ๓๖          ทิพวรรณ  ๑/๓ 
 
   ประธานสภานติิบัญญัตแิห่งชาติ   :   คณะรัฐมนตรีได้มมีติเมื่อวนัที่ ๓๐ มกราคม 
๒๕๖๑ รบัทราบรายงานผลการพิจารณาตามข้อสงัเกตและขอ้เสนอแนะของคณะกรรมาธิการ
การศกึษาและการกีฬา เรื่อง เงือ่นไขหลกัของความส าเร็จในการจัดการศกึษาระบบทวิภาค ี 5 
ตามทีก่ระทรวงศึกษาธิการเสนอ  
  รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ได้จัดวางให้ท่านสมาชกิแล้ว 
  (ที่ประชมุรบัทราบ) 
  ประธานสภานติิบัญญัตแิห่งชาติ   :   ระเบียบวาระที่ ๒  รบัรองรายงาน 
การประชมุ 10 
  รับรองรายงานการประชมุสภานิติบญัญตัแิห่งชาต ิจ านวน ๒ ครั้ง คือ  
  ครั้งที ่๑๐/๒๕๖๑ วันพฤหัสบดีที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ และ 
  ครั้งที ่๑๑/๒๕๖๑ วันพฤหัสบดีที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑  
  ซึ่งได้จดัวางไว้ให้ท่านสมาชกิตรวจดกู่อนแลว้ ตามข้อบงัคับการประชมุ 
สภานิตบิัญญตัแิห่งชาต ิขอ้ ๒๙ มีสมาชกิท่านประสงค์จะขอแก้ไขรายงานการประชมุดังกล่าว15 
หรือไม ่
  (ไม่มีสมาชิกยกมือ) 
  ประธานสภานติิบัญญัตแิห่งชาติ   :   ไมม่ี ถอืว่าทีป่ระชมุรับรองรายงาน 
การประชมุทั้ง ๒ ครั้งดังกลา่ว 
  สมาชิกครับ ก่อนเข้าสูก่ารพิจารณาเรื่องด่วนตามระเบียบวาระผมขอปรึกษา 20 
ต่อที่ประชมุ เนื่องด้วยได้พิจารณาเห็นว่าเรื่องด่วนที่ ๑ เรื่องด่วนท่ี ๒ และเรือ่งด่วนที่ ๓ เป็นเรื่อง
เดียวกัน เปน็กฎหมายที่เกี่ยวข้องกัน ดงันัน้ ผมจงึขอใหท้ี่ประชมุพิจารณาไปพร้อมกัน แตก่ารลงมติ
ก็ต้องแยกกันตามข้อบงัคับการประชุมสภานิตบิัญญัตแิหง่ชาต ิจะมีสมาชกิท่านใดขดัข้อง 
หรือมคีวามเห็นเป็นอย่างอืน่หรอืไม ่ 
  (ไม่มีสมาชิกยกมือ) 25 
  ประธานสภานติิบัญญัตแิห่งชาติ   :   ไมม่ี ผมขอด าเนนิการตามนี้  
 
 
 
 30 



๔ 

สนช. ๓๖         ทิพวรรณ  ๑/๔ 
 
  ต่อไปเปน็การพิจารณาเรื่องด่วน  

เรื่องด่วนที่ ๑  ร่างพระราชบัญญตัิให้ใช้ประมวลกฎหมายยาเสพติด พ.ศ. ....  
คณะรฐัมนตรเีปน็ผู้เสนอ  5 
  เรื่องด่วนที่ ๒  ร่างประมวลกฎหมายยาเสพติด คณะรัฐมนตรีเปน็ผู้เสนอ  
  เรื่องด่วนที่ ๓  ร่างพระราชบัญญตัิวธิีพิจารณาคดียาเสพติด (ฉบบัที่ ..) พ.ศ. .... 
คณะรฐัมนตรเีปน็ผู้เสนอ  
 
 10 
 
 
 
 
 15 
 
 
 
 
 20 
 
 
 
 
 25 
 
 
 
 
 30 



๕ 

สนช. ๓๖               ทิพวรรณ  ๑/๕ 
 
   ประธานสภานติิบัญญัตแิห่งชาติ   :   คณะรัฐมนตรีได้เสนอร่างพระราชบญัญตัิ 
ทั้ง ๓ ฉบับดังกล่าวมายังสภานิตบิัญญัตแิหง่ชาติเพื่อพิจารณาตามรฐัธรรมนูญ 
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๑๓๓  5 
  รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ได้จัดไว้ให้สมาชกิทุกทา่นแลว้ 
  นอกจากนี้คณะรฐัมนตรไีดน้ าเสนอรายงานการรับฟังความคดิเห็นของผู้เกี่ยวข้อง 
และรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมายมาเพื่อประกอบการพิจารณา 
ในกระบวนการตรากฎหมาย มาตรา ๗๗ ของรัฐธรรมนญูแห่งราชอาณาจกัรไทยดว้ยแล้ว  
   รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่จัดไว้ให้สมาชกิทุกท่านแลว้  10 
   ในวันนี้ก็มีทา่นรองนายกรฐัมนตรีและรฐัมนตรวี่าการกระทรวงยตุิธรรม 
คือท่านพลอากาศเอก ประจิน  จัน่ตอง ไดเ้ข้ามารว่มประชุมเพื่อชี้แจงประกอบการพิจารณา 
ร่างพระราชบัญญัตแิละร่างประมวลกฎหมายทัง้ ๓ ฉบบั ขอเรียนเชิญทา่นรองนายกรัฐมนตรีและ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุตธิรรมเขา้ประจ าที่ครับ 
  (รองนายกรฐัมนตรีและรัฐมนตรวี่าการกระทรวงยุตธิรรมเข้าประจ าที่)  15 
 
           - ๒/๑ 
    



๖ 

สนช. ๓๖                   สมบูรณ์  ๒/๑ 
 

  ในการนี้ท่านรัฐมนตรีไดข้อให้มีผู้ชีแ้จงประกอบรา่งพระราชบญัญตัิให้ใช้ 
ประมวลกฎหมายยาเสพติด พ.ศ. .... ร่างประมวลกฎหมายยาเสพตดิ และรา่งพระราชบญัญตัิ 
วิธีพิจารณาคดียาเสพตดิ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ดังนี ้5 
  ๑. นายวิชัย  ไชยมงคล   รองเลขาธกิารคณะกรรมการป้องกันและ 
       ปราบปรามยาเสพตดิ ส านักงาน 
       คณะกรรมการป้องกนัและปราบปราม 
       ยาเสพติด 
  ๒. นายวรรณชัย  บุญบ ารงุ  รองเลขาธกิารคณะกรรมการกฤษฎีกา  10 
  ๓. นายสาคร  ตั้งวรรณวิบูลย์  ผู้พิพากษาศาลฎีกา 
  ๔. นายจิตนรา  นวรตัน์   อธิบดีอัยการส านกังานคดีปราบปราม 
       การทุจรติภาค ๒ ส านกังานอัยการสูงสดุ 
  ๕. พลต ารวจตร ีชาตรี  ไพศาลศิลป ์ รองผู้บญัชาการต ารวจปราบปราม 
       ยาเสพติด ส านกังานต ารวจแห่งชาติ 15 
  ๖. นายวชริะ  อ าพนธ ์   ผู้อ านวยการกองควบคุมวัตถุเสพตดิ 
       ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
  เพื่อประโยชน์ในการพิจารณา ผมอนุญาตตามข้อบงัคบัการประชุมสภานติิบญัญตัิ 
แห่งชาต ิข้อ ๖๒ เชญิผู้ชีแ้จงเข้าประจ าที ่
  (ผู้ชี้แจงเข้าประจ าที่)  20 
  ประธานสภานติิบัญญัตแิห่งชาติ   :   ถ้าท่านรองนายกรัฐมนตรีพร้อมแล้ว 
ผมขอเชญิท่านรองนายกรัฐมนตรีแถลงถึงหลักการและเหตุผลของร่างพระราชบัญญตัิให้ใช้ 
ประมวลกฎหมายยาเสพติด พ.ศ. .... ร่างประมวลกฎหมายยาเสพตดิ และรา่งพระราชบญัญตัิ 
วิธีพิจารณาคดียาเสพตดิ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ทั้ง ๓ ฉบบั เชญิครบั 
 25 
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๗ 

สนช. ๓๖                   สมบูรณ์  ๒/๒ 
 

  พลอากาศเอก ประจนิ  จั่นตอง (รองนายกรัฐมนตรแีละรัฐมนตรวี่าการกระทรวง 
ยุติธรรม)   :   กราบเรียนประธานสภานิตบิัญญัตแิหง่ชาติที่เคารพและท่านสมาชกิผู้ทรงเกียรติ 
กระผม พลอากาศเอก ประจิน  จัน่ตอง รองนายกรัฐมนตรแีละรัฐมนตรวี่าการกระทรวงยตุิธรรม 5 
ในนามของคณะรฐัมนตรี ขอเสนอรา่งพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายยาเสพติด พ.ศ. .... 
ร่างประมวลกฎหมายยาเสพติด และร่างพระราชบญัญตัวิิธีพิจารณาคดียาเสพตดิ (ฉบับที่ ..)  
พ.ศ. .... ต่อที่ประชมุสภานติิบัญญตัิแห่งชาติ โดยมีหลกัการและเหตุผลดงันี้ 

 
“หลักการ 10 

 
  ร่างพระราชบัญญัติให้ใชป้ระมวลกฎหมายยาเสพตดิ พ.ศ. .... และร่างประมวล 
กฎหมายยาเสพติด กฎหมายฉบับนี้มหีลักการส าคญั คอืการรวบรวมบทบญัญตัิของกฎหมายที่ 
เกี่ยวขอ้งกบัยาเสพตดิที่ในปจัจุบันมีอยูห่ลายฉบับและกระจายอยู่ในความรับผดิชอบของ 
หลายหน่วยงาน โดยน ามารวบรวมไว้เป็นหมวดหมู่ในรปูแบบประมวลกฎหมาย ซึ่งจะท าให ้15 
การแก้ไขปญัหายาเสพตดิมคีวามประสานสอดคลอ้งและเปน็เอกภาพ อีกทั้งยังจะท าให้ประชาชน 
สามารถเขา้ใจและเข้าถึงกฎหมายยาเสพติดได้สะดวกยิ่งขึ้น โดยมีสาระส าคญัดงันี ้ 
  ๑. ให้ยกเลิกกฎหมายเกี่ยวกับยาเสพตดิ รวม ๒๑ ฉบับ 
  ๒. ก าหนดบทเฉพาะกาลเพือ่รองรบัการบังคับใช้รา่งประมวลกฎหมายยาเสพตดิ 
  ๓. ก าหนดใหข้้าราชการของส านักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพตดิที่ได้รบั 20 
การแต่งตั้งเปน็เจ้าพนักงานมีสิทธิได้รบัเงนิเพ่ิม และ 
  ๔. ให้ใช้ประมวลกฎหมายยาเสพติดทีม่ีหลกัการส าคญัดงัต่อไปนี้ 
      ๑. ก าหนดให้มีการจดัท านโยบายและแผนระดับชาติว่าดว้ยการป้องกัน  
ปราบปรามและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
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๘ 

สนช. ๓๖         สมบูรณ ์ ๒/๓ 
 

      ๒. ปรบัปรงุองคป์ระกอบหนา้ที่และอ านาจของคณะกรรมการป้องกันและ 
ปราบปรามยาเสพตดิและส านักงานปอ้งกนัและปราบปรามยาเสพติด 
      ๓. ก าหนดให้มีคณะกรรมการควบคุมยาเสพติดเพื่อรับผิดชอบเกี่ยวกบั 5 
การก าหนดมาตรการเกี่ยวกบัการอนุญาตและการควบคมุยาเสพตดิให้โทษ วตัถุออกฤทธิแ์ละ 
สารระเหย 
      ๔. ปรบัปรงุหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการประกาศก าหนดชื่อและประเภทของ 
ยาเสพติดใหโ้ทษ 
      ๕. ก าหนดให้น ามาตรการทางปกครองมาใช้แทนการลงโทษอาญากบัผู้รับ 10 
อนุญาตที่ฝ่าฝนืหรือไม่ปฏิบตัิหน้าทีต่ามที่กฎหมายก าหนด 
      ๖. ให้คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพตดิมีอ านาจประกาศก าหนด 
พ้ืนที่เพ่ือให้สามารถผลติ เสพ หรือครอบครองยาเสพตดิบางชนดิเพื่อประโยชน์ในการศึกษาวิจัย 
หรือการลดอันตรายจากยาเสพติดได้ 
      ๗. ให้คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพตดิมีอ านาจออกประกาศ 15 
ก าหนดมาตรการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดในสถานประกอบการและก าหนดประเภท 
สถานประกอบการที่อยู่ภายใต้มาตรการดงักล่าว  
      ๘. ให้รัฐมนตรวี่าการกระทรวงสาธารณสขุมีอ านาจประกาศก าหนดยาเสพติด 
ให้โทษประเภท ๕ ที่สามารถเสพเพื่อการรักษาโรค หรอืเพื่อการศึกษาวิจัยได ้ 
      ๙. ให้รัฐมนตรวี่าการกระทรวงสาธารณสขุโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ 20 
ป้องกนัและปราบปรามยาเสพติดมีอ านาจประกาศให้ทอ้งที่ใดเสพใบกระท่อมได้ตามหลักเกณฑ์ 
วิธีการ และเงื่อนไขที่ก าหนดโดยไมเ่ป็นความผิด  
    ๑๐. ปรับปรุงองค์ประกอบหนา้ที่และอ านาจของคณะกรรมการตรวจสอบ 
ทรัพย์สิน 
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๙ 

สนช. ๓๖         สมบูรณ ์ ๒/๔ 
 

    ๑๑. ปรับปรุงการด าเนินการตรวจสอบทรัพย์สินในกรณีที่ผู้ต้องหาหรือจ าเลย 
หลบหนี หรือถึงแก่ความตาย  
    ๑๒. ปรับปรุงการจดัตัง้กองทุนป้องกนั ปราบปรามและแกไ้ขปัญหายาเสพตดิ 5 
เพื่อใช้ประโยชน์ในการป้องกัน ปราบปรามและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด 
    ๑๓. ก าหนดบทสันนิษฐานการมีไว้ครอบครองเพื่อเสพในปริมาณเล็กนอ้ย 
เพื่อให้สามารถสมคัรใจเขา้รบัการบ าบดัรกัษาโดยไมถู่กด าเนินคดี  
    ๑๔. ก าหนดใหม้ีคณะกรรมการบ าบดัรกัษาและฟื้นฟผูู้ติดยาเสพติดมีหน้าที ่
และอ านาจในการก าหนดเปา้หมาย มีอ านาจหน้าที่ในการก าหนดนโยบายหรือมาตรการเกี่ยวกบั 10 
การบ าบัดรักษาและฟืน้ฟูสภาพทางสังคมแก่ผูเ้สพยาเสพติด รวมถึงมีอ านาจในการก าหนด 
หลักเกณฑแ์ละวิธกีารในสว่นที่เกี่ยวข้อง 
    ๑๕. ก าหนดหลักเกณฑ์ วธิีการ และเงือ่นไขกรณีผู้เสพสมัครใจเข้ารับการบ าบดั 
รักษา 
    ๑๖. ก าหนดหน้าทีแ่ละอ านาจของเจ้าพนกังานป้องกนัและปราบปรามยาเสพติด 15 
หรือพนกังานฝ่ายปกครอง หรือต ารวจในการดูแลผู้เสพหรือผูต้ิดยาเสพตดิ 
    ๑๗. ก าหนดใหม้ีศนูย์คัดกรองเพื่อท าหนา้ที่ในการคดักรองและประเมิน 
ความรุนแรงของการตดิยาเสพติด รวมถึงสง่ต่อผู้เข้ารับการบ าบัดรักษาไปยังสถานบ าบดัรักษา 
ที่เหมาะสม 
    ๑๘. ก าหนดหน้าทีแ่ละอ านาจของสถานพยาบาลและสถานฟ้ืนฟูสมรรถภาพ 20 
ผู้ติดยาเสพติด 
    ๑๙. ก าหนดใหม้ีการฟื้นฟูสภาพทางสังคม การตดิตามดูแลและชว่ยเหลือผู้ผ่าน 
การบ าบัด 
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๑๐ 

สนช. ๓๖         สมบูรณ ์ ๒/๕ 
 

    ๒๐. ปรับปรุงบทก าหนดโทษคดียาเสพติดใหม้ีความเหมาะสมได้สดัส่วนกับ 
ความร้ายแรงของการกระท าผิดและสอดคล้องกับบทบญัญตัิของรัฐธรรมนญูที่ใหก้ารก าหนดโทษ 
ทางอาญาจะต้องใช้เฉพาะในกรณคีวามผิดร้ายแรง  5 
    ๒๑. ปรับปรุงการด าเนินการบังคับโทษปรบัในกรณีท่ีผูต้้องโทษปรบัไมช่ าระ 
ค่าปรบั โดยได้ใหด้ าเนินการบังคับคดไีปตามทีก่ าหนดไวใ้นประมวลกฎหมายอาญา 

 
เหตุผล 

 10 
  โดยที่กฎหมายเกี่ยวขอ้งกบัการป้องกนั ปราบปราม และควบคุมยาเสพตดิ รวมถึง 
การบ าบัดรักษาและฟืน้ฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพตดิไดก้ระจายอยู่ในกฎหมายหลายฉบับ  
และการด าเนินการตามกฎหมายแต่ละฉบับเปน็หน้าทีแ่ละอ านาจของหลายองค์กร ท าใหก้ารบังคบั 
ใช้กฎหมายไม่มีความสอดคล้องกัน อีกทัง้บทบญัญตัิของกฎหมายเกี่ยวกับยาเสพตดิบางประการ 
ไม่เหมาะสมกบัสภาพการณป์ัจจุบัน สมควรรวบรวมกฎหมายดังกล่าวจดัท าเป็นประมวลกฎหมาย 15 
ยาเสพติดเพื่อประโยชน์ในการอ้างอิงและใช้กฎหมายที่รวมอยู่ในฉบับเดียวกนัอย่างเป็นระบบ 
พร้อมกันนี้ได้มกีารปรับปรุงบทบัญญัติในกฎหมายดงักลา่วให้เหมาะสมกบัสภาพการณ์ปัจจุบัน 
นอกจากนี้ จ าเปน็ตอ้งก าหนดใหม้ีระบบอนุญาตเพ่ือใหก้ารควบคมุและการใช้ประโยชน์ยาเสพตดิ 
ในทางการแพทย์ วิทยาศาสตร์ และอุตสาหกรรมทีม่ีประสิทธิภาพ และมุ่งเน้นการปอ้งกัน 
การแพร่กระจายยาเสพตดิและการใช้ยาเสพติดในทางทีไ่ม่ถกูต้องอันจะน าไปสูก่ารเสพติดยาเสพติด  20 
ซึ่งเป็นการบัน่ทอนสุขภาพของประชาชน โดยเฉพาะอยา่งยิ่งการแพรก่ระจายยาเสพติดเข้าสู่ 
กลุ่มเยาวชน ซึง่เปน็ก าลงัส าคัญในการพัฒนาประเทศ รวมทั้งก าหนดให้มีระบบคณะกรรมการ 
ซึ่งประกอบด้วยบคุลากรที่มคีวามหลากหลายจากทั้งภาครัฐและภาคเอกชนให้เข้ามามีส่วนรว่ม 
ในการพิจารณาก าหนดนโยบายในเรื่องตา่ง ๆ ทีเ่กี่ยวขอ้งกับการปอ้งกนั ปราบปราม และควบคมุ 
ยาเสพติด และรวมถงึการบ าบัดรักษาและฟื้นฟูสภาพทางสังคมแก่ผู้ตดิยาเสพตดิใหเ้ป็นไปดว้ย 25 
ความรอบคอบและมีประสิทธิภาพ จึงจ าเป็นต้องตราพระราชบัญญตัฉิบับนี้” 
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๑๑ 

สนช. ๓๖         สมบูรณ ์ ๒/๖ 
 

“บันทึกหลกัการและเหตุผล 
ประกอบรา่งพระราชบัญญตัิวธิีพิจารณาคดียาเสพติด (ฉบับที ่..) 

พ.ศ. .... 5 
   

 
หลักการ 

 
  แก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญตัิวธิีพิจารณาคดียาเสพติด พ.ศ. ๒๕๕๐ ดังต่อไปนี้ 10 
  (๑) แก้ไขเพ่ิมเติมบทนิยามค าว่า “ยาเสพตดิ” “กฎหมายเกี่ยวกบัยาเสพตดิ” 
“ความผดิเกี่ยวกับยาเสพตดิ” และ “เจ้าพนักงาน” และเพิ่มบทนิยามค าว่า “คณะกรรมการ  
ป.ป.ส.” “กรรมการ ป.ป.ส.” และ “เจ้าพนักงาน ป.ป.ส.” (แก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา ๕) 
  (๒) แก้ไขเพ่ิมเติมบทบัญญัตเิกี่ยวกบัรักษาการตามพระราชบัญญัตนิี้ 
  (๓) ก าหนดหน้าทีแ่ละอ านาจของกรรมการ ป.ป.ส. เลขาธิการคณะกรรมการ 15 
ป้องกนัและปราบปรามยาเสพติด รองเลขาธิการคณะกรรมการปอ้งกนัและปราบปรามยาเสพติด 
และเจา้พนักงาน ป.ป.ส. (เพ่ิมหมวด ๒/๑ หนา้ที่และอ านาจของกรรมการ ป.ป.ส. เลขาธกิาร
คณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามยาเสพตดิ รองเลขาธิการคณะกรรมการป้องกนัและ 
ปราบปรามยาเสพตดิ และเจ้าพนักงาน ป.ป.ส. มาตรา ๑๑/๑ ถึงมาตรา ๑๑/๗) 
  (๔) เพิ่มบทบัญญตัิเกี่ยวกับการแสดงตนของจ าเลยต่อเจ้าพนักงานศาลในขณะ 20 
ยื่นอุทธรณ์ ยื่นค าขออนญุาตฎีกาและยื่นฎีกา (เพิ่มมาตรา ๑๕/๑ และมาตรา ๑๙/๑) 
  (๕) ยกเลกิการบังคับโทษปรบั (ยกเลกิหมวด ๕ การบังคบัโทษปรับ มาตรา ๒๑) 
โดยน าไปบัญญัตไิว้ในร่างประมวลกฎหมายยาเสพตดิ  

 
 25 
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๑๒ 

สนช. ๓๖         สมบูรณ ์ ๒/๗ 
 

เหตุผล 
 

  โดยที่มกีารปรับปรุงบทบญัญัตขิองกฎหมายเกี่ยวกบัยาเสพติดเพื่อจดัท าประมวล 5 
กฎหมายยาเสพติด ท าใหต้อ้งมีการยกเลกิกฎหมายที่เกีย่วข้องหลายฉบับและในประมวลกฎหมาย 
ยาเสพติดนี้ได้ก าหนดเฉพาะบทบัญญัตขิองกฎหมายสารบัญญตัิเท่านั้น ส าหรับบทบญัญตัิของ 
กฎหมายวิธีสบัญญตัิเกี่ยวกบัหนา้ที่และอ านาจของกรรมการป้องกนัและปราบปรามยาเสพตดิ 
เลขาธกิารคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด รองเลขาธิการคณะกรรมการป้องกนั 
และปราบปรามยาเสพตดิ และเจ้าพนักงาน ป.ป.ส. ในการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด-------- 10 
 
          - ๓/๑ 

 
  

 15 
    

 
 
 
 20 



๑๓ 

สนช. ๓๖             วิภารนิ ี ๓/๑ 
 

รวมถึงการด าเนินการเกี่ยวกบัยาเสพตดิที่ถูกยดึไว้ตามกฎหมาย ซึ่งเดิมเคยก าหนดไว้ในกฎหมาย 
เกี่ยวกบัยาเสพตดินัน้สมควรน ามารวมก าหนดไว้ในกฎหมายวา่ดว้ยวธิีพิจารณาคดยีาเสพติด 
และปรับปรุงบทบญัญตัิบางประการใหเ้หมาะกบัสภาพการณ์ปัจจบุัน เพื่อให้การปฏิบัติงาน 5 
มีประสิทธิภาพและสอดคลอ้งกับประมวลกฎหมายยาเสพติด อกีทั้งก าหนดบทบญัญัติเกี่ยวกบั 
การแสดงตนของจ าเลยต่อเจ้าพนักงานศาลในขณะยื่นอทุธรณ์ ยืน่ค าขออนุญาตฎีกา และยื่นฎีกา 
ให้สอดคลอ้งกบัประมวลกฎหมายวธิีพิจารณาความอาญา จึงจ าเป็นต้องตราพระราชบัญญตัินี้” 
    กระผมในนามของคณะรัฐมนตรีจงึขอกราบเรียนท่านประธานสภานิตบิัญญัติ 
แห่งชาต ิเพ่ือให้ทีป่ระชุมสภานิติบญัญตัแิห่งชาตไิด้ร่วมกันพิจารณาร่างพระราชบญัญตัิให้ใช้10 
ประมวลกฎหมายยาเสพติด พ.ศ. .... ร่างประมวลกฎหมายยาเสพตดิ และรา่งพระราชบญัญตัิ 
วิธีพิจารณาคดียาเสพตดิ (ฉบับที ่..) พ.ศ. .... ต่อไป ขอบคุณครบั 
   ประธานสภานติิบัญญัตแิห่งชาติ   :   ท่านสมาชิกครับ ต่อไปจะเป็นการอภิปราย 
ในร่างพระราชบัญญัต ิ๒ ฉบับ และร่างประมวลกฎหมาย ๑ ฉบบั ผมได้พิจารณาแล้ว 
สมควรที่จะอภิปรายรวมกนั  15 
   ประการแรก ส าหรับร่างพระราชบัญญตัิให้ใชป้ระมวลกฎหมายยาเสพตดิ พ.ศ. ....  
นั้นเป็นเรื่องทีเ่ป็นเทคนิคทางกฎหมาย เปน็เรื่องแบบฟอร์มที่คณะกรรมาธิการวิสามญัจะต้องไปดู 
ให้ละเอียด เพราะเกี่ยวกบัการยกเลิกกฎหมายหลายฉบบั 
   ประการที ่๒ จะตอ้งมบีทเฉพาะกาลเกี่ยวกบัการบังคบัใช้กฎหมายที่ยกเลิก 
บทเฉพาะกาลเกี่ยวกบัการกระท าที่เกิดขึ้นระหว่างที่กฎหมายฉบับเก่ายังใช้บงัคบัอยู่  20 
   ดังนัน้ฉบับแรกนี้อย่างไรเสียคณะกรรมาธิการวิสามญัก็ตอ้งดโูดยละเอียดรอบคอบ  
แล้วกด็หูลังจากจบการพิจารณาร่างประมวลกฎหมายยาเสพติด และร่างพระราชบญัญตัิวธิีพิจารณา 
คดียาเสพติด (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... แลว้ กไ็ม่ไดห้้ามท่านสมาชิกที่จะอภิปรายในร่างพระราชบัญญัต ิ
ฉบับแรกนี้ แต่ว่าเปน็เทคนคิทางกฎหมายที่จะต้องปฏบิัติให้สอดคลอ้ง เมื่อได้มกีารแกร้่างประมวล 
กฎหมายยาเสพติด และร่างพระราชบัญญัตวิิธีพิจารณาคดียาเสพติด (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  25 
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๑๔ 

สนช. ๓๖             วิภารนิ ี ๓/๒ 
 

ไปเรียบร้อยกอ่น ดังนั้นการอภิปรายของท่านสมาชกิผมก็ขอให้เน้นในเรื่องของร่างประมวลกฎหมาย 
ยาเสพติดเป็นหลัก และตามด้วยรา่งพระราชบัญญัตวิิธีพิจารณาคดียาเสพตดิ (ฉบับที ่..) พ.ศ. .... 
เนื่องจากเนื้อหามีมาก ดังนัน้ผมขอให้ท่านสมาชกิที่ประสงค์จะอภิปรายเข้าชื่อไว ้ถ้ามีจ านวนมาก 5 
ผมคงต้องก าหนดเวลาทีแ่ตกต่างกันระหว่างท่านที่ได้รบัการเสนอชือ่เปน็กรรมาธิการ 
กับท่านที่ไมไ่ดเ้ป็นกรรมาธิการ อาจจะลดเวลาของท่านที่เป็นกรรมาธกิารลง ผู้ประสงค์จะอภิปราย 
ขอให้แสดงตนเลยนะครบั ตอนนี้ยังมีไมเ่ท่าไรเลย เดี๋ยวมาเพ่ิมทีหลงัแลว้ผมก าหนดเวลาผดิ  
มี ๑. ท่านธาน ี อ่อนละเอียด ท่านเปน็กรรมาธิการด้วย  ๒. ท่านพลเรือเอก ธราธร  ขจิตสวุรรณ  
ท่านไม่ได้เปน็กรรมาธิการ  ๓. ท่านนายแพทย์เจตน ์ ศิรธรานนท์ ท่านได้รบัการเสนอชื่อ 10 
เป็นกรรมาธกิาร  ๔. ท่านพลเรือเอก จักรชัย  ภูเ่จริญยศ ท่านเปน็กรรมาธิการดว้ย  ๕. ท่านสมชาย   
แสวงการ  ไม่มีชือ่เปน็กรรมาธิการ  ๖. ทา่นพลต ารวจโท ศานิตย ์ มหถาวร ไมม่ีชื่อเป็นกรรมาธกิาร   
๗. ท่านพลเอก ดนัย  มีชูเวท ไมม่ีชื่อเป็นกรรมาธิการ  ๘. ท่านกติติศกัดิ ์ รัตนวราหะ มีเพิ่มอีก 
หรือไม่ ตอนนี้ ๘ ท่าน ทา่นที่เพิ่มทีหลังนี้ผมจะอนญุาตให้ถามเฉพาะที่ตอ่เนื่องกับทีถ่ามกนัมา  
ดังนัน้ขอให้แสดงความจ านงตอนนี ้กฎหมายมี ๓ ฉบับ จะไดม้ีการอภิปรายที่ต่อเนือ่งกัน มี ๘ ทา่น  15 
มีเข้าชือ่อีกหรือไม่ ไม่มแีลว้นะครับ ส าหรับท่านที่ไม่ได้เป็นกรรมาธิการผมอนุญาตให้ ๑๐ นาที  
ท่านที่เปน็กรรมาธิการขอ ๘ นาท ีเชิญท่านธาน ี อ่อนละเอียด ท่านเปน็กรรมาธิการ ๘ นาทคีรับ 
   นายธาน ี อ่อนละเอียด   :   กราบเรียนท่านประธานสภานิตบิัญญัตแิหง่ชาติ 
ที่เคารพ ผม นายธาน ี อ่อนละเอียด สมาชกิสภานติิบญัญัตแิหง่ชาติ กระผมจะใช้เวลาไม่มาก 
ตามทีค่ณะรฐัมนตรีได้เสนอหลักการแห่งร่างพระราชบญัญตัิให้ใช้ประมวลกฎหมายยาเสพติด  20 
พ.ศ. .... ซึ่งมีสาระส าคัญเปน็การรวบรวมกฎหมายเกี่ยวกับการควบคุมยาเสพตดิ ปอ้งกัน 
และปราบปรามยาเสพตดิ การฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ตดิยาเสพติด และวิธีพิจารณาคดียาเสพติด  
รวมทัง้องค์กรทีเ่กี่ยวข้อง ซึง่มีจ านวน ๗ ฉบับกระจดักระจายกันอยู่มารวมไว้ในฉบบัเดียวกัน  
พร้อมทั้งปรับปรุงบทบัญญตัขิองกฎหมายดังกลา่วใหเ้หมาะสมกบัสภาพการณ์ในปัจจุบัน  
 25 
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๑๕ 

สนช. ๓๖             วิภารนิ ี ๓/๓ 
 

กระผมเองมีประเด็นและข้อสังเกตบางประการที่อยากจะเรียนถามทางผู้เสนอรา่งกฎหมาย  
๓ ประเด็น ดงันี ้
   ประเดน็แรก การแก้ไขปญัหายาเสพติดตามแนวทางที่บญัญตัิไว้ในพระราชบญัญตัิ 5 
ยาเสพติดใหโ้ทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ นัน้ถือเป็นการมุ่งลงโทษผูก้ระท าความผิดดว้ยโทษทีห่นัก ซึ่งมปีัญหา 
ในทางการพิจารณาคดบีางประการเกี่ยวกบัการสันนิษฐานเดด็ขาด เช่น ผู้เสพยาบา้น าเข้ายาบา้ 
จ านวน ๓ เม็ดจากตา่งประเทศเข้ามาเสพในประเทศกโ็ดนบทสันนิษฐานเดด็ขาดว่าเป็นผูน้ าเข้า 
ยาเสพติดเข้ามาในราชอาณาจักร ซึ่งมีโทษจ าคุกตลอดชวีิต ประหารชวีิต ซึ่งเปน็โทษที่หนัก  
เป็นบทสันนิษฐานเดด็ขาด ทางคณะกรรมาธิการการกฎหมาย กระบวนการยุตธิรรมและกิจการ 10 
ต ารวจ สภานิตบิัญญัตแิหง่ชาติ ไดเ้คยท าการศกึษาและเสนอแก้ไขพระราชบญัญตัิยาเสพติด 
ให้โทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ เปลี่ยนจากบทสนันิษฐานเดด็ขาด โดยดูจากปรมิาณยาเสพติดทีก่ าหนด  
เป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ต้องหาหรือจ าเลยมโีอกาสพิสูจน์ความผดิ ให้ศาลพิจารณาจากพฤตกิารณ์ 
หรือค านึงถึงเจตนาที่แท้จริงของผู้กระท าความผิด ซึง่สภานิตบิัญญัตแิหง่ชาติก็ได้พิจารณาผ่าน 
แก้ไขกฎหมายจากบทสันนษิฐานเดด็ขาดเปน็ให้สนันิษฐานว่า เป็นไมถ่ือวา่ ซึ่งเป็นการผูกมัดศาล 15 
ให้ต้องลงโทษสถานหนกั ไมเ่หมาะสมแก่พฤติกรรมหรือลักษณะของการกระท าความผิด  
ในลักษณะ ๘ ความผิดเกี่ยวกับยาเสพตดิและมไีว้ในครอบครองซึง่ยาเสพตดิในการก าหนดโทษ 
ประหารชวีติ จ าคุกตลอดชวีติ แต่ในข้อเท็จจริงปรากฏวา่แม้จะก าหนดบทก าหนดโทษที่หนัก 
เช่นนัน้ มีข้อมูลเกี่ยวกับคดทีี่มีการฟ้องร้องที่ศาลถึง ๖๔๗,๔๗๘ คด ีเปน็ยาเสพตดิกึ่งหนึ่ง  
ครึ่งหนึ่งของปริมาณคดีอาญาทั้งหมดเป็นคดียาเสพติดลน้ศาล ท าให้สถติิผูต้้องขังทัว่ประเทศ 20 
รวมคดียาเสพติดถึง ๒๒๐,๒๐๘ คน คิดเป็นเกือบ ๘๐ เปอร์เซ็นต์ของผู้ตอ้งโทษทัง้หมด 
ส่วนใหญ่เปน็ผู้ค้ารายย่อย เป็นผู้เสพรายย่อย นอกจากนี้ยังมีขอ้มูลพบว่าไทยยังเปน็ศูนย์กลาง 
ยาเสพติดอาเซียน (ASEAN) ที่มีประชากรถึง ๑.๓ ล้านคนตดิยาเสพติด และสถานการณ์ยาเสพติด 
ในหลายประเทศ อาทิเช่น สิงคโปร์และมาเลเซียก็มแีนวโนม้ตรงกบัไทย ผู้ตดิยาเสพติด 
อายุน้อยลงเรื่อย ๆ มีผูต้ดิยาเสพติดอายุต่ าที่สุดแค่ ๗ ปเีอง จงึสะท้อนแนวคิดในการแกป้ัญหา 25 
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๑๖ 

สนช. ๓๖            วิภาริน ี ๓/๔ 
 

ยาเสพติดที่ผา่นมาอาจจะมาไม่ถกูทาง แต่เมื่อพิจารณาร่างประมวลกฎหมายยาเสพติดฉบบันี้พบว่า 
ได้มกีารปรับเปลี่ยนแนวคดิในการแกป้ัญหายาเสพติดจากแนวคดิขา้งตน้พอสมควร แต่อย่างไรกต็าม 
ก็ยังไม่พบประเดน็เกี่ยวกับการปรบัเปลี่ยนจากมุ่งลงโทษผู้กระท าความผดิที่รุนแรงเปน็การตดั 5 
แรงจงูใจในการค้ายาเสพติด โดยการท าให้ยาเสพตดิบางประเภท เชน่ เมทแอมเฟตามีน  
(methamphetamine) หรอืยาบ้าให้มรีาคาที่ถูกลง ------------------------------------------------------ 
 
           - ๔/๑ 

 10 
 



๑๗ 

สนช. ๓๖         ราตรี  ๔/๑ 
 

ซึ่งในทางวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์นัน้เปน็ที่ทราบกนัดีว่า ในสว่นผสมของยาบ้าทีม่ีทั้ง 
เมทแอมเฟตามีน (methamphetamine) ที่สามารถจะเปน็ยาบ าบัด เช่น โรคจติซมึเศรา้  
แล้วกโ็รคลมชัก เปน็ต้น แตต่้องอยู่ในความควบคมุดแูลและใชต้ามค าสั่งแพทย์ ซึง่ในประเด็นนี้ 5 
ก็ไดเ้คยกราบเรียนท่านรองนายกรฐัมนตรีและท่านรัฐมนตรไีปในการประชุมพิจารณาร่าง
พระราชบัญญัตงิบประมาณรายจ่ายประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ แล้ว ในเบื้องต้นนะครับ  
เหตุทีต่้องมาอภิปรายในประเดน็การแก้ปัญหายาเสพตดิในครั้งนี ้ก็เนื่องจากวา่เปน็การตอกย้ า
ความคิดใหม่ในการแก้ปญัหายาเสพติดที่จะไม่ใช้แนวทางแกป้ัญหาโดยมุ่งปราบปรามผู้กระท า
ความผดิและลงโทษอย่างรนุแรงตามพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโ้ทษ อนัเปน็ลักษณะสายเหยี่ยว  10 
แต่จะเปลี่ยนวธิีการแก้ปัญหาตามแนวทางสายพิราบ คือแนวทางแกป้ัญหาที่ตน้ตออย่างแท้จริง  
  ประเดน็ที่ ๒ อยากจะเรียนถามว่าการแยกกลุ่มผู้กระท าความผิดระหว่าง 
ผู้ค้ารายย่อยและผู้เสพที่เปน็ผู้ค้านั้น ในประมวลกฎหมายยาเสพติดไดม้ีการก าหนดไว้อย่างชัดเจน
หรือไม่ อย่างไร ทั้งนี้เนื่องจากที่ผ่านมายังมปีัญหาการแยกระหว่างผู้เสพ และการเปน็ผู้ค้า 
และผู้เสพด้วยนะครับ จงึท าให้กระบวนการในการบ าบัดฟ้ืนฟูไม่สามารถกระท าได้อย่างมี15 
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล  
  ประเดน็ที่ ๓ ตามรา่งประมวลกฎหมายยาเสพตดินีม้ีกระบวนการบ าบัดผูต้ดิยาเสพ
ติดทีม่ีประสิทธิภาพ และดงึดูดผู้เสพออกมาเป็นบ าบดัโดยสมัครใจหรือไม่ เพียงใด  
  ประเดน็สุดท้าย อยากจะเรยีนถามว่า หากจะมกีารแกไ้ขปรบัปรงุกฎหมาย 
เพื่อให้สนองตอบต่อแนวทางการคิดแก้ปญัหาดงัที่ได้กราบเรียนที่ประชุม จะมปีัญหาขัดข้องหรือไม่20 
ประการใด ถ้าหากจะมกีารแก้ปญัหา จะแกก้ฎหมายเพ่ือไม่ให้เป็นอปุสรรคในการทีจ่ะไปด าเนิน
นโยบายในการป้องกันและปราบปรามยาเสพตดิตามแนวคดิดังที่ได้กราบเรียนในเบื้องตน้  
ทั้งนีด้้วยเหตเุหน็ความส าคญัของการแกป้ัญหายาเสพตดิ ซึ่งเป็นปญัหาใหญข่องประเทศชาติ  
ที่ต้องเร่งรัดแก้ปญัหา เพื่อให้ประชาชนได้รบัความเป็นธรรมและสังคมมีความปลอดภัยยิ่งขึ้น 
ขอขอบพระคุณครบั 25 
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๑๘ 

สนช. ๓๖            ราตรี  ๔/๒ 
  

  ประธานสภานติิบัญญัตแิห่งชาติ   :   ต่อไปท่านพลเรือเอก ธราธร  ขจติสุวรรณ  
ให้ ๑๐ นาทีครบั 
  พลเรือเอก ธราธร  ขจติสุวรรณ   :   กราบเรียนท่านประธานสภานติิบญัญตัิ5 
แห่งชาตทิี่เคารพ กระผม พลเรือเอก ธราธร  ขจติสุวรรณ สมาชกิสภานติิบญัญตัิแหง่ชาต ิ 
ผมมีค าถามเดียวครบั กค็ือจะขอชีป้ระเดน็ไปที่ร่างพระราชบัญญัตวิิธีพิจารณาคดียาเสพติด  
(ฉบับที ่..) พ.ศ. .... ในเรือ่งค าถามที่เปน็ค าถามซึ่งผมสนใจครับ น่าจะเปน็ค าถามทีส่ าคัญกค็ือวา่ 
ความพรอ้มการจดัท ากฎหมายล าดับรอง คือกฎกระทรวง จะชีป้ระเดน็ไปที่มาตรา ๖ มาตรา ๑๑/๗ 
วรรคท้ายครับ ซึ่งผมได้ไปดูเกี่ยวกับข้อมูล อย่างเช่น กฎหมายปัจจบุันเกี่ยวกบักฎหมายวธิีพิจารณา10 
คดียาเสพติด การออกกฎกระทรวง ถึงแม้วา่จะออกในป ี๒๕๕๐ บังคบัใช้ ๑๘๐ วนั ในมาตรา ๒ 
ปัจจุบันนี้นัน้ สังเกตได้ว่าการออกกฎกระทรวงก็คือว่า ก าหนดคดีความผดิเกี่ยวกับยาเสพติด 
ที่พนักงานสอบสวนต้องสง่สิง่ของทีอ่้างว่าเป็นยาเสพติดและยดึไวไ้ปตรวจพิสูจน์ ไปออกใน 
ปี ๒๕๕๕ ซึง่หลงัจากมาตรา ๒ ก าหนดภายใน ๑๘๐ วนั หลงัจากทีม่ีการประกาศ 
ในราชกิจจานุเบกษา ซึ่งพอมาเปรียบเทียบกับรา่งฉบับนี้นั้น ในมาตรา ๒ เชน่เดียวกัน บังคบัใช้  15 
๑๘๐ วนั หลังจากที่ประกาศในราชกิจจานเุบกษาก็มีค าถามว่า ความพร้อมที่จะออกกฎหมาย 
ล าดับรอง จะชี้ประเดน็ไปทีม่าตรา ๖ วรรคท้าย และมาตรา ๑๑/๗ วรรคท้าย ท่านจะมีขดี
ความสามารถในการออกกฎหมายล าดับรองมาบังคับภายในกี่วัน เหตุผลที่จะมายนืยนัเกี่ยวกับ 
เรื่องกฎหมายปัจจุบัน รฐัธรรมนญูที่เปลี่ยนแปลงไปโดยเฉพาะพระราชบัญญัตแิผนและขัน้ตอน 
การด าเนนิการปฏิรปูประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๐ ซึ่งอยู่ในมือผมนี้ครับ ก็จะมเีกี่ยวกับเป้าประสงค์ที่ ๑๐ 20 
แนวทางการด าเนินการทีก่ าหนดอันพึงประสงคน์ี้ จะต้องออกอนุบญัญตัิทุกฉบับให้แล้วเสร็จ 
ภายใน ๒ ปี นับแตว่ันทีป่ระกาศกฎหมายในราชกิจจานุเบกษา หรือกรณีที่กฎหมายก าหนดให้สว่น
ราชการ หนว่ยงานของรัฐ หรือเจ้าหน้าทีข่องรัฐต้องท าการใดใหแ้ล้วเสร็จภายในเวลาที่ก าหนด  
หากไม่ด าเนนิการหรือด าเนนิการลา่ช้าเกินก าหนดใหถ้ือว่าผู้ที่มหีน้าที่รับผดิชอบมีความผดิทางวินัย 
แล้วได้ก าหนดแนวทางหรือวิธีการอนัพึงประสงค์ก็คือวา่ จัดใหม้ีกฎหมายวา่ดว้ยการเพ่ิม25 
ประสิทธิภาพ 
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๑๙ 

สนช. ๓๖            ราตรี  ๔/๓ 
 

การบงัคับใชก้ฎหมาย กฎหมายใดที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว้ไม่มีการบงัคับใช้ภายใน ๒ ปี 
นับแตว่ันที่มผีลใช้บังคบัให้กฎหมายนัน้เปน็อันยกเลิก หรือพ้นวนัครบก าหนด ๒ ปี แล้วก็จะ 
มีหลักเกณฑ์ในข้อย่อย ๆ ตอ่ไป แลว้ตรงนีก้็เปน็สิ่งที่สภานิตบิัญญัติแหง่ชาติ คอืในรฐัธรรมนูญ  5 
มาตรา ๒๗๐ วรรคหนึง่นัน้ ในการติดตามเกี่ยวกับการด าเนินการตามพระราชบญัญตัิหรอื 
ตามแผนการปฏิรูปประเทศทั้ง ๑๑ ด้าน คณะรัฐมนตรหีรือหนว่ยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องมาแถลง 
ต่อรฐัสภา หรือวุฒิสภา ทุก ๓ เดือน อันนี้เปน็ขอ้ค าถามเชิงเสนอแนะ ขอบคุณครับ  
  ประธานสภานติิบัญญัตแิห่งชาติ   :   ท่านถามประเดน็เดียว ผมอยากให้เคลียร ์
(clear) เสียเลย เกี่ยวกับร่างพระราชบัญญตัิวธิีพิจารณาคดียาเสพติด (ฉบับที ่..) พ.ศ. ....  ท่านถาม10 
เกี่ยวกบัเรื่องกฎหมายล าดับรองจะบังคบัอย่างไร และบทเฉพาะกาลมหีรือเปล่าที่มกีฎหมาย 
ล าดับรองอยูแ่ล้ว ช่วยอธิบายได้หรือไม่ครบั เมื่อสักครู่ฟังท่านพลเรอืเอก ธราธร  ขจติสุวรรณ  
ถามประเดน็นี้ประเดน็เดียวควรจะเคลียร์เสียก่อน ไปเขยีนไว้ในกฎหมายให้ใช้หรือยงั เชญิผู้ชี้แจง
ช่วยดขูองท่านพลเรือเอก ธราธร  ขจิตสวุรรณ ถามมาตราไหน ของร่างพระราชบัญญัตวิิธีพิจารณา
คดียาเสพติด (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 15 
  พลเรือเอก ธราธร  ขจติสุวรรณ   :   กราบเรียนท่านประธานสภานติิบญัญตัิ
แห่งชาตคิรบั กระผม พลเรอืเอก ธราธร  ขจิตสวุรรณ ในมาตรา ๖ วรรคท้าย ที่เขียนว่า
กฎกระทรวง  
  ประธานสภานติิบัญญัตแิห่งชาติ   :   ใช่ ต้องออกกฎหมายล าดบัรอง 
  พลเรือเอก ธราธร  ขจติสุวรรณ   :   คือวรรคท้ายในกฎกระทรวงหรอืระเบียบ 20 
ไม่ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
  ประธานสภานติิบัญญัตแิห่งชาติ   :   และระหวา่งที่ไม่มกีฎหมายล าดับรอง 
  พลเรือเอก ธราธร  ขจติสุวรรณ   :   ผมไปดูแลว้ไม่มีบทเกี่ยวกบัเฉพาะกาลว่า
จะต้องออกภายในระยะเวลาเท่าไร เป็นค าถาม ขอบคณุครับ มาตรา ๑๑/๗ ด้วยครับ 

 25 
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๒๐ 

สนช. ๓๖            ราตรี  ๔/๔ 
 

  ประธานสภานติิบัญญัตแิห่งชาติ   :   กฎหมายนี้ยกเลกิกฎหมายที่มอียู่แลว้ 
กฎหมายที่มอียู่แลว้ต้องออกบทเฉพาะกาล ใช่ไหมครับ อยากให้เคลียร์ เพราะว่าถา้ไปชัน้
คณะกรรมาธิการจะไดไ้มต่้องค้นคว้ามาก ไม่ใช่กฎหมายใหม่ เชญิครับ  5 
  นายจตินรา  นวรัตน์ (ผู้ชีแ้จง)   :   ขออนญุาตกราบเรียนท่านประธาน 
สภานิตบิัญญตัแิห่งชาต ิกระผม นายจิตนรา  นวรัตน์ ในฐานะผู้ชีแ้จง ตามที่ท่านสมาชิกที่เคารพ 
ได้ใหข้้อสังเกตเกี่ยวกับเรื่องของการที่ไม่มีบทบัญญัตริองรับไวว้่าในกรณีที่รา่งกฎหมายในล าดบัรอง
หรือกฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัตวิิธีพิจารณาความคดียาเสพตดิจะท าอย่างไร  
จริง ๆ ได้ออกแบบไว้เรียบรอ้ยแล้ว แต่วา่ไปบรรจไุว้ในสว่นหน้า ก็คืออยู่ในร่างพระราชบัญญัติให้ใช้10 
ประมวลกฎหมายยาเสพติด พ.ศ. .... จะอยู่ในมาตรา ๙ ก็เปน็การครอบคลมุทั้งหมด เพราะตัว
ประกาศ ไมว่่าจะเป็นประกาศกฎกระทรวงต่าง ๆ อะไรก็ตามท่ีออกตามร่างประมวลกฎหมาย 
ยาเสพติดนี้ ทัง้หมดก็จะอยู่ในมาตรา ๙ อุดชอ่งวา่งไว้ แล้วก็ขณะเดียวกนักฎหมายที่บังคับอยู่ใน
ปัจจุบัน หรือกฎหมายล าดับรองที่มีอยู่ในปัจจุบนัก็จะมีผลบังคับใชต้่อไปเรือ่ย ๆ จนกว่ากฎหมาย
ล าดับรองที่ออกตามประมวลกฎหมายใหม่แลว้เสร็จและประกาศในราชกิจจานเุบกษา เพราะฉะนัน้15 
ก็จะไม่มีปญัหาในเรื่องช่องวา่งในช่วงระหว่างเวลาทีอ่อกกฎหมายล าดับรองยังไมแ่ลว้เสร็จ  
กราบเรียนด้วยความเคารพครับ  
  ประธานสภานติิบัญญัตแิห่งชาติ   :   อย่างที่ผมเรียนไวแ้ล้วนะครับว่า  
ร่าง ๒ ฉบับแรก ร่างประมวลกฎหมายยาเสพติด กับร่างพระราชบัญญัตวิิธีพิจารณาคดียาเสพติด 
(ฉบับที ่..) พ.ศ. .... แลว้ ต้องกลับไปดรู่างพระราชบัญญตัิให้ใช้ประมวลกฎหมายยาเสพติด พ.ศ. .... 20 
ว่าท่านได้อุดช่องโหว่ไว้หมดหรือเปล่า ทา่นพลเรอืเอก ธราธร  ขจิตสวุรรณ เขาเขียนไวแ้ลว้ 
ในร่างพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายยาเสพติด พ.ศ. .... ครบั จะไม่มชี่องโหว่ คดีทีค่้างอยู่
จะไมม่ีกฎหมายบังคับใช้ ตอ่ไปเชญินายแพทย์เจตน์  ศริธรานนท์ ผู้เชี่ยวชาญ ขอแค่ ๘ นาท ี
ก่อนนะครับ  
 25 
          - ๕/๑ 

 



๒๑ 

สนช. ๓๖           มยุร ี ๕/๑ 
 

  นายเจตน์  ศิรธรานนท์   :   กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ กระผม 
นายแพทย์เจตน ์ ศริธรานนท์ สมาชกิสภานติิบญัญตัิแหง่ชาต ิท่านประธานครับ ร่างประมวล 
กฎหมายยาเสพติดยกเลิก น ากฎหมาย ๗ ฉบบัมาเขียนเป็นประมวลเพียงฉบับเดียว แล้วกม็ี 5 
การจดัส่งรา่งให้กบัหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อรบัฟังความคิดเห็นถงึ ๗๒ หนว่ยงาน แล้วกอ็งค์กร 
ทางภาคเอกชน จะเห็นว่ากฎหมายฉบับนี้มีผู้ที่เกี่ยวขอ้ง มีหน่วยงานภาครัฐและเอกชน 
ที่เกี่ยวขอ้งมาก มีคนไทยที่เกี่ยวข้องกับยาเสพตดิทั้งหมดเกือบจะ ๒ ลา้นคน เพราะฉะนั้นจะเหน็ว่า 
ปัญหานี้ใหญ่มาก ผมยกตวัอย่างให้ดนูะครับ สถานการณ์ในปัจจุบนัเราพบว่าสถิติจบักุมเพิ่มมากขึ้น 
อย่างน่าตกใจ จ านวนคดแีตล่ะปีมีเฉลี่ยประมาณ ๒ – ๓ แสนกวา่คดี ผูต้้องหาเกอืบจะ  10 
๓ แสนรายในแต่ละปี สถติิผลการด าเนินการมกีารจบักุม แลว้ก็พบวา่ปรมิาณของกลางเพ่ิมขึน้สูง 
อย่างมาก จากเฉลี่ยมีของกลางเปน็ยาบ้าปีละไม่เกิน ๑๐๐ ล้านเมด็ พุง่พรวดมากกว่า ๒ เทา่  
เป็น ๒๑๕ ล้านเมด็ ในปี ๒๕๖๐ เช่นเดียวกับยาไอซ์ เฮโรอีนและกัญชาที่เพิ่มขึน้ เชน่เดียวกนั 
ยาไอซเ์พิ่มมากกวา่ ๔ เท่า จาก ๑,๑๖๑ กโิลกรมั ในปี ๒๕๕๙ เป็น ๕,๒๐๐ กิโลกรมั 
ในปี ๒๕๖๐ เฮโรอนีซึ่งเคยลดลงเพราะวา่เทียบกับยาบา้แล้วมีราคาแพง กลบัมามีผูค้้าและเสพ 15 
กันอย่างมากมายผิดสงัเกต ของกลางที่จับกุมจาก ๑๔๙ กิโลกรัม ในป ี๒๕๕๙ เปน็ ๓๗๗ กิโลกรัม 
ในปี ๒๕๖๐ และป ี๒๕๖๑ ผ่านไป ๗ เดือน ยอดเพ่ิมสูงมากกว่าป ี๒๕๖๐ ทั้งป ีกลายเป็น 
๖๗๙ กิโลกรัม อันนี้ก็สร้างปัญหาให้กับทั้งผู้พิพากษา อัยการ ราชทัณฑ์ ต ารวจ และผู้เกี่ยวข้อง 
มีตัวเลขอกีตวัเลขหนึ่งที่อยากจะน าเสนอในห้องประชุมแห่งนี้ ก็คือว่าปญัหาคนลน้คุกเปน็ปญัหา 
ที่ใหญ่มาก วันนี้มีนกัโทษในเรือนจ ามากกว่า ๓๔๙,๐๐๐ คน ไม่นบัผู้รอตรวจพิสูจน์สารเสพติด 20 
เรือนจ าให้ตวัเลขนักโทษตอ่พ้ืนที่ว่าควรจะมนีักโทษประมาณ ๑๒๐,๐๐๐ คน จึงมีคนล้นคกุ 
เกือบจะ ๓ เท่า ในจ านวนนีม้ีนักโทษคดียาเสพตดิอยู่ถงึร้อยละ ๖๕.๕ อนันี้เป็นข้อมลูจาก 
กรมราชทัณฑ์ร้อยละ ๖๕.๕ ท าให้ผู้ทีต่ิดคุกในคดีอืน่ ๆ ก็ไปเรียนรูว้ธิีหาเงินจากนกัโทษ 
คดียาเสพติดว่าท าอยา่งไรจงึจะเขา้ไปเปน็ส่วนหนึ่งของผู้ค้าเพื่อจะได้เงินทองมากมายเพ่ิมขึ้น  
ไม่ได้กลวั เพราะเขาติดคกุอยู่แล้ว แลว้ก็ผู้คมุซึง่ปกติมหีน้าที่ท าอย่างไรจะคนืคนดีให้สู่สังคม  25 
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๒๒ 

สนช. ๓๖            มยุรี  ๕/๒ 
 

ก็ไม่สามารถปฏิบตัิหน้าทีข่องตัวเองได ้เพราะว่ามีปรมิาณงานมากเกินไป ต้องดแูลนกัโทษที่มี 
มากกว่าที่ควรจะมีเกือบ ๓ เท่า จึงเหน็ว่าเมื่อเขามีภาระงานมากขึ้นก็มีปญัหาว่าไมส่ามารถออก 
มาตรการ หรือวธิีการต่าง ๆ เพื่อให้บรรลุพันธกิจกค็ือคนืคนดีสู่สังคม การทีม่ีคนในวงจรค้ายา 5 
มีมากถึงเกือบ ๒ ลา้นคน ไม่ได้สร้างผลติภาพให้กบัประเทศชาตแิหง่นี้ รัฐต้องใชง้บประมาณ 
มากมายไปในการจบักุมและตดิตาม ไม่วา่จะเป็นงบประมาณด าเนินการทั้งอาหาร เสื้อผ้า น้ าประปา  
ไฟฟ้าในเรือนจ า งบประมาณในการฝกึอาชีพ จดัท าคา่ยบ าบัดทั้งสมคัรใจและบังคบับ าบดั  
ซึ่งกไ็ด้ผลไม่คุม้กับงบประมาณและเวลาที่สญูเสียไป ผู้ทีผ่่านค่ายบ าบดัผลสุดทา้ยกห็ันกลบัไปเสพอีก 
เหล่านีท้ าให้เราเรยีนรูว้่าถา้หากว่าเรายังใช้แนวทางเดิมในการแก้ไขปญัหายาเสพตดิก็จะเหมอืนเดิม 10 
ก็คือไม่สามารถแกไ้ขปญัหาได้ จงึจะต้องหาพาราไดม์ (paradigm) หรือแนวคดิใหม่ ๆ เราจะท า
อย่างไรถึงจะแก้ไขปัญหายาเสพติดซึ่งเป็นปัญหาที่ผมถือว่าเปน็ปญัหาสงัคมอันดับหนึ่งของประเทศ
แห่งนี้ ซึ่งท าให้รฐัสูญเสียอยา่งมากมาย แนวคดิส าคญัของร่างประมวลกฎหมายยาเสพติดนีก้็คือ 
การปรับปรุงและแก้ไขระบบการบ าบดัรกัษาของผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติด แลว้กแ็กไ้ขปญัหาผู้เสพ 
ผู้ติดยาเสพติดโดยใช้กระบวนการทางสาธารณสุข เพื่อให้โอกาสแก่ผู้เสพในการพัฒนาตนเอง 15 
โดยการปรับปรุงพฤติกรรม การที่เรามองผู้เสพเปน็ผู้ปว่ย แล้วก็มองปัญหาผู้เสพเปน็ปัญหา 
ทางสาธารณสขุ ผมคิดว่าตรงนั้นก็อยู่ในรายละเอียดของร่างประมวลกฎหมายยาเสพติดฉบบันี้ 
อยู่แล้ว ผมก็ใหก้ารสนับสนนุ เพราะวา่ถ้าเรามองผู้เสพเป็นปญัหาทางสาธารณสุขเหมือนกบั 
พระราชบัญญัติฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๔๕ ซึง่ออกมามแีนวคดิต่างกับ 
พระราชบัญญัติยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๒๒ อันนั้นคือการแกป้ัญหาที่แท้จริง เพราะว่าเรายิ่งปราบ 20 
ยิ่งจับกุมไดม้ากก็จะมียาบ้า ยาไอซ ์เฮโรอนีขนออกมาใหจ้ับมากขึ้น เพราะฉะนัน้ค าสัง่ของ 
ศูนย์อ านวยการป้องกนัและปราบปรามยาเสพติด ศอ.ปส. ที่ ๑/๒๕๕๗ ทีแ่ตง่ตัง้คณะอนุกรรมการ 
พัฒนาและปรับปรุงกฎหมายยาเสพติด จึงเปน็ที่มาของแนวคดิในการแก้ไขปัญหาดงักล่าว 
ซึ่งกค็งไม่ง่าย ผมถงึจะใหก้ าลังใจช่วยร่างประมวลกฎหมายฉบับนี้ เพราะเป็นปัญหายาเสพติด 
เป็นปญัหาของทุกประเทศในโลก ยังไม่เหน็วา่มีประเทศใดที่ปราบยาเสพตดิได้เด็ดขาด เพียงแต่ว่า 25 
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๒๓ 

สนช. ๓๖          มยุรี  ๕/๓ 
 

เราไม่สามารถที่จะอยู่ในสถานการณ์ที่ยิ่งปราบยิง่จับกมุ ทั้งปริมาณและผู้ทีถู่กจับกุมก็มีมากขึ้น 
เรื่อย ๆ เราคงถึงเวลาที่จะตอ้งเปลี่ยนแนวคดิและวิธีการ ผมมีค าถามที่ตอ้งการค าตอบอยู่ 
๔ ข้อ  5 
  ข้อที่ ๑ การก าหนดใหข้้าราชการของส านักงานคณะกรรมการป้องกัน 
และปราบปรามยาเสพตดิทีไ่ด้รบัการแต่งตั้งเป็นเจ้าพนกังาน ป.ป.ส. และผ่านการฝกึอบรม 
เป็นต าแหน่งที่มเีหตุพิเศษตามกฎหมายว่าดว้ยระเบียบข้าราชการพลเรือน และก าหนดให้ได้รบั 
เงินเพ่ิมส าหรบัต าแหนง่ที่มีเหตุพิเศษนั้นมีเหตุผลใด ถ้าหากว่าเราเอาความเสี่ยงเปน็ตวัตัง้ว่า 
ข้าราชการ ป.ป.ส. มคีวามเสี่ยงในการท างาน แล้วทา่นเอาต ารวจและทหารทีเ่ขาเสีย่งชีวติ 10 
เสี่ยงภัยเพื่อความมั่นคงของประเทศไปวางไว้ที่ใด เพราะว่าในกรณีอย่างนีถ้้าหากว่าเราเขียน 
กฎหมายรายละเอียดอย่างนี้ก็เปน็ค าถามที่ต้องการค าตอบ แลว้ที่ผมกงัวลก็คือว่าจะท าให้ 
หนว่ยงานอื่นใช้เป็นข้ออ้างให้ได้เงนิเพ่ิมพิเศษตามมาในภายหลังอีกหรือไม่ ผมคดิวา่ในประเดน็นี้ 
คงผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกาและคณะกรรมการที่พิจารณาร่างประมวล 
กฎหมายฉบับนี้มาแลว้อย่างรอบคอบ กเ็ลยเหน็วา่เปน็ค าถามในข้อแรก 15 
  ข้อที่ ๒ การยุบคณะกรรมการ ๓ ชดุของกระทรวงสาธารณสุข คือคณะกรรมการ 
ควบคุมยาเสพติดใหโ้ทษ คณะกรรมการวตัถุทีอ่อกฤทธิต์่อจิตและประสาท และคณะกรรมการ 
ป้องกนัการใช้สารระเหย มาเหลือคณะกรรมการควบคุมยาเสพติดเพียงชุดเดียวจะมปีัญหาหรอืไม่ 
เพราะคณะกรรมการบางชดุ เช่น คณะกรรมการวตัถทุี่ออกฤทธิ์ต่อจติและประสาทของกระทรวง 
สาธารณสขุเขาตัง้ขึน้ แตง่านเขามาก มีการประชมุมาก เพราะว่าวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท 20 
ไม่นิง่ มกีารเปลี่ยนแปลงอยูต่ลอดเวลา มีการพัฒนาหรอืท าให้วตัถุทีอ่อกฤทธิต์่อจิตและประสาท 
จากยากลายเป็นวัตถุที่ออกฤทธิ์ใหม่ ๆ เพราะฉะนัน้การท างานของคณะกรรมการชุดนี้จงึจะต้อง 
ท าให้เปน็ปัจจุบนัทันต่อสถานการณ ์การที่มคีณะกรรมการชุดเดียว แต่เราอาจจะตั้ง 
คณะอนกุรรมการขึน้มาก็ได ้แต่ว่าค าถามของผมก็คือว่าคณะอนกุรรมการเมือ่ท างานเสร็จ 
ก็ต้องเสนอคณะกรรมการชดุใหญ ่ตรงนี้จะเป็นปญัหาและอุปสรรคในการท างานหรอืไม่ เพราะผม 25 
เชื่อว่าเมื่อมกีารตรากฎหมาย การพิจารณาเรียบร้อยแลว้ก็จะมีการตั้งคณะอนุกรรมการนีข้ึ้นมา  
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๒๔ 

สนช. ๓๖            มยุรี  ๕/๔ 
 

  ข้อที่ ๓ เมือ่ต ารวจจบัผู้เสพหรือผูต้้องสงสัยมาแล้วจะแยกไป ๒ ทาง ขึ้นกบั 
ความสมัครใจรับการบ าบัดรกัษาหรอืไม ่ถ้าสมัครใจต้องผ่านศนูย์คัดกรองแลว้เขา้โครงการบ าบัด 
รักษาและฟื้นฟูแบบเดียวกบัในพระราชบญัญตัิฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๔๕ 5 
ที่เป็นลกัษณะเดียวกัน ในกรณีของการเข้าค่ายบ าบัดใชเ้วลานาน เมื่อรวมกับฝกึอาชีพอาจจะ 
นานถึง ๖ เดือน จึงท าให้ผู้เสพหรือผู้ตดิยาเสพติดไม่ประสงค์ที่จะอยู่ในค่าย เพราะว่าใช้เวลานาน 
เกินไป แตม่ีความจ าเปน็ แต่ในร่างพระราชบญัญตัินีน้ีม้ีทางเลือกที่ ๒ คือการด าเนินการ 
ตามกฎหมายในชั้นศาล จะท าให้คดเีพิ่มขึน้หรือไม ่เพราะกฎหมายให้อ านาจศาลในการใชม้าตรการ 
ทางสังคม หรือมาตรการอื่นแทนการลงโทษได้ ------------------------------------------------------------- 10 
 
          - ๖/๑ 
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๒๕ 

สนช. ๓๖         นนทศกัดิ ์ ๖/๑ 
 

ซึ่งผมเหน็ว่าเป็นวิธกีารทีด่ีเหมือนกับต่างประเทศ เช่น ในโปรตุเกส แล้วกเ็ชื่อว่าจะลดนักโทษ 
ในเรือนจ าลงได ้แต่ค าถามกค็ือว่าจะมีท าให้นักโทษผู้เสพหรือผู้ตดิยาเอียงมาทางเรือ่งของการใช้
มาตรการทางศาลเพิ่มขึน้โดยที่ว่าหลกีไปจากค่ายบ าบดันี้หรอืเปล่า หรือวา่เปน็เจตนาที่ท่านต้องการ5 
ตรงนี้อยู่แลว้  
  ข้อสุดทา้ย หลกัการใช้พฤตกิารณแ์ทนการนับเม็ดเป็นของใหม่ในกฎหมายนี้  
ซึ่งก็เป็นการแกไ้ขปญัหาเดมิที่มีมาซึ่งท่านสมาชกิสภานติบิัญญตัิแห่งชาต ิท่านธานี  อ่อนละเอียด  
ได้พูดไปแล้ว ซึง่ผมกค็ิดว่าเป็นประเด็น แลว้ก็เห็นว่าหลกัการทีด่ี แต่พฤตกิารณร์้ายแรงแล้วก็
พฤติการณ์ไมร่้ายแรง ซึง่กฎหมายฉบับนี้ได้แบ่งออกเปน็ ๒ ประเภท  10 
  กลุ่มแรก เป็นการกระท าเพือ่การคา้จ าหน่ายแก่เด็กและเยาวชน จ าหน่ายใน
สถานศึกษา ใชก้ าลังประทุษร้ายหรอืมีหรือใช้อาวุธ ตรงนี้ถือว่าพฤติการณ์ร้ายแรงกลุ่มแรก มกีาร
ก าหนดโทษขัน้ต่ า ๑ – ๒ ป ีโทษขัน้สูง ๑๕ – ๒๐ ปี แลว้ก็ตรงนี้ผมคดิว่ากลุ่มที ่๒ แบ่งออกเป็น
หัวหน้าผู้สัง่การ ผู้จดัการในเครือข่ายอาชญากรรม ซึง่สง่ผลต่อความมั่นคงของรฐั หรือความ
ปลอดภัยของประชาชน ก าหนดโทษขั้นต่ าจ าคกุ ๕ ป ีไปจนถงึจ าคกุตลอดชวีิต หรอืประหารชีวติ 15 
อันนี้ผมคิดว่าโทษร้ายแรงเปน็โทษที่ประชาชนเขาอยากเห็น ซึ่งทา่นกแ็บง่ออกมาเปน็ประเภทท่ีเปน็
หัวหน้าผู้สัง่การ แล้วก็ผูท้ี่เกีย่วข้อง ซึง่ผมเห็นว่าอนันีก้็จะมีความส าคัญ อาจจะท าให้ผู้ที่เขา้สู่วงจร
ค้ายาเกรงกลวั ตรงนี้กค็ืออตัราขั้นสงูแตกต่างกันไปในแต่ละกลุม่  
  ประธานสภานติิบัญญัตแิห่งชาติ   :   นายแพทย์เจตน์  ศิรธรานนท์ ทา่นใช้เวลา
เกินไปมากแลว้ ทา่นเป็นกรรมาธกิาร ท่านสามารถแกร้ายละเอียดต่าง ๆ เหล่านีไ้ด ้ 20 
  นายเจตน์  ศิรธรานนท์   :   ค าถามคือเปน็ของใหม่ การแบ่งพฤติการณ์ไม่ร้ายแรง 
กับพฤตกิรรมร้ายแรง พฤตกิารณ์ไม่ร้ายแรงก็ก าหนดใหเ้ป็นไม่มโีทษขัน้ต่ า ปล่อยใหเ้ป็นดุลพินิจของ
ผู้พิพากษา แลว้ก็ลงโทษทางสังคมได ้การแบ่งพฤติการณ์ที่ไม่รา้ยแรงออกจากพฤตกิารณ์ที่รา้ยแรงนี ้
ค าถามของผมวา่อาจจะมีเกรย์โซน (gray zone) เพราะฉะนั้นเมื่อมีเกรย์โซน ถ้าหากว่าเป็นดุลพินิจ
ของทางผู้พิพากษาก็ไม่มีปญัหา แตถ่้าเป็นดุลพินิจของต ารวจ ขออภัยที่ระบุอาชีพ แต่ว่า 25 
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ต ารวจที่ไม่ดบีางคนจะเป็นปัญหาในกรณีที่เราจะแบ่งเป็นพฤติกรรมที่รา้ยแรง หรอืไม่รา้ยแรง 
หรือไม่ แล้วก็ในการที่เราจะออกอนบุัญญัตแิบง่พฤตกิรรมที่ร้ายแรงหรือไม่รา้ยแรงนี ้จะมแีนวทาง
หรือหลักการที่ชดัเจนอย่างไร เพราะว่าจะเป็นขอ้กังวลทีอ่ยากจะตั้งเป็นค าถามไว้ ผมมีค าถาม  5 
๔ ข้อทีต่้องการค าตอบ ขอบคุณครบั  
  ประธานสภานติิบัญญัตแิห่งชาติ   :   ท่านนายแพทย์เจตน์  ศริธรานนท์  
เรื่องพฤติการณ์ร้ายแรงหรือไม่ร้ายแรงนี้จะเปน็หลักการใหม่จริง ๆ ก็ฝากท่านกรรมาธิการกับทา่น
นายแพทย์เจตน ์ ศริธรานนท์ ช่วยดูว่าจะเขียนอย่างไรที่จะท าให้ชดัเจน ไม่ใช่สามารถดิ้นไปดิ้นมา 
อยู่ในพวกไหนก็ได้แลว้แต่ใครว่า ต่อไปท่านพลเรือเอก จกัรชัย  ภู่เจริญยศ จะไดร้ับการเสนอชื่อ 10 
เป็นกรรมาธกิาร ๘ นาทนีะครับ  
  พลเรือเอก จักรชัย  ภู่เจริญยศ   :   กราบเรียนท่านประธานสภานติิบญัญตัิ
แห่งชาต ิกระผม พลเรือเอก จักรชัย  ภู่เจรญิยศ สมาชิกสภานิตบิัญญตัแิห่งชาต ิจะขออนญุาต 
ใช้เวลาในการที่จะอภิปราย ผมไดต้รวจสอบในเรื่องของหลักการและเหตุผลก็มีความเหน็ที่จะ
สนับสนนุการด าเนนิงานในเรื่องกฎหมายทั้ง ๓ ฉบับนี ้กด็้วยเหตุทีว่่าไดต้รวจสอบจากการแถลง15 
นโยบายของรัฐบาลตัง้แต่วนัที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๗ ก็ได้มีเจตนารมณข์องรัฐบาลทีมุ่่งจะปรับปรุง
กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม โดยเฉพาะประมวลกฎหมายหลักของประเทศ ท่านสมาชิก 
หลายท่านก็ได้กล่าวแล้วว่าปัญหายาเสพตดิของประเทศไทย ถือว่าเปน็ปัญหาส าคญั เพราะฉะนัน้
ประมวลกฎหมายทีถู่กจดัท าขึ้นในครั้งนี้กน็ับว่าเปน็ไปตามค าแถลงนโยบายของรฐับาล  
ในขณะเดียวกันก็จะต้องมกีารปรบัปรงุให้ทนัสมัย เป็นธรรม และสอดคล้องกับความตกลงระหวา่ง20 
ประเทศ ซึ่งตรงนี้จากค าแถลงของทา่นรองนายกรฐัมนตรีกไ็ด้ทราบว่า ผลการประชุมสมัชชา
สหประชาชาติสมัยพิเศษว่าด้วยปญัหายาเสพตดิโลก มุง่ที่จะแกป้ัญหายาเสพติดด้วยการให้
แนวความคดิในเรื่องสขุภาพของประชาชน ระบบสาธารณสุข รวมถึงสิทธิมนุษยชนดว้ย มีความ
เชื่อมโยงกับนโยบายของรัฐบาลและการปฏิรูปกฎหมายก็ในเรื่องของพระราชบญัญตัิแผนและ
ขั้นตอนการด าเนินการปฏิรปูประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๐ กไ็ดก้ าหนดไวว้่ามแีผนปฏิรูปประเทศทางดา้น 25 
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กฎหมายเป็นแผนการปฏิรูปแผนที ่๑ ผมได้ตรวจสอบในแผนนี้ในผลอนัพึงประสงคด์า้นที่ ๗  
เป็นเรื่องของการที่จะต้องก าหนดให้มกีลไกให้ประชาชนเข้าถึงกฎหมายไดโ้ดยสะดวก และเข้าใจ
กฎหมายได้งา่ย รวมทัง้พัฒนาระบบฐานข้อมูลของกฎหมาย ค าพิพากษา ค าวินิจฉัย หรือการ5 
ตีความกฎหมายใหป้ระชาชนเข้าถึงไดโ้ดยสะดวก เรื่องนี้ก็ขออนญุาตเสนอเป็นข้อสงัเกตว่าเป็นเรื่อง
ที่ส าคัญทีป่ระชาชนควรที่จะต้องได้รับรู้กฎหมายฉบับนีจ้ากการประชาสัมพนัธ์ใหเ้กดิความเข้าใจ 
เพราะวา่ในรฐัธรรมนูญมาตรา ๕๐ ไดบ้ัญญัติใหเ้ป็นหนา้ที่ของปวงชนชาวไทยจะต้องปฏิบตัิตาม
กฎหมายอย่างเคร่งครัด มีอกี ๒ ประการในเรือ่งของแผนปฏิรูปประเทศก็คือการจดัท ากฎหมายเป็น
ภาษากลางอาเซียน (ASEAN) แล้วกก็ารประชาสัมพันธใ์ห้กับประชาชนได้เข้าถึงระบบฐานข้อมูล10 
กฎหมายอย่างทั่วถึง การทีป่ระชาชนจะเขา้ถึงไดอ้ย่างทั่วถึงนั้นต้องค านึงถงึผู้พิการดว้ย ขออนญุาต
เสนอเป็นขอ้สังเกตไว ้ส าหรบัในเรื่องของร่างประมวลกฎหมายยาเสพตดิ ขออนุญาตเสนอเปน็
ข้อสังเกตไว้ในเรื่องของหมวด ๒ ที่วา่ดว้ยคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามยาเสพติด ก็ได้
ก าหนดคณะตัวบคุคลไว้ที่จะเปน็คณะกรรมการ ที่จะมหีน้าที่ในเรื่องของนโยบาย ขออนญุาตเสนอ
เป็นข้อสังเกตว่า ประเทศไทยเราได้ประสบปัญหาในเรื่องยาเสพตดิที่เกี่ยวข้องกับนักท่องเที่ยว15 
ชาวต่างชาต ิอาศัยพ้ืนทีข่องประเทศไทยในการที่จะมาเข้าถึงยาเสพตดิ แต่ในองคค์ณะของ
คณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามยาเสพตดิซึ่งท าหน้าที่ในระดบันโยบายยังไม่มตีัวบุคคล 
ที่เกี่ยวขอ้งกบักระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ซึ่งสามารถที่จะใชป้ระโยชน์ในเรื่องของการก าหนด
นโยบาย แผน และการด าเนินการเกี่ยวกบัการป้องกันยาเสพติด  
  อีกประการหนึ่ง ในการท างานทางด้านยาเสพตดิที่ผ่านมาทางสภานิตบิัญญัติ 20 
ก็ไดร้ับหลักการในรา่งพระราชบัญญัตกิารรักษาผลประโยชน์ของชาตทิางทะเล พ.ศ. .... ซึ่งจะเป็น
องค์กรใหม่ที่จดัตัง้ขึน้และมหีน้าที่ในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล เจ้าหน้าที่ที่ท างาน 
ในศูนย์อ านวยการรักษาผลประโยชนข์องชาติทางทะเลจะต้องปฏิบตัิตามกฎหมายในทะเลจ านวน  
๒๙ ฉบับ แลว้กม็ีกฎหมายทีเ่กี่ยวขอ้งกบัพระราชบญัญัตทิางด้านยาเสพติดด้วย เพราะฉะนัน้ 

 25 
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อยากจะตั้งเป็นข้อสังเกตไวว้่าองค์กรนี้ก็จะสามารถที่จะให้ค าแนะน าและร่วมด าเนนิการในเรื่อง
เกี่ยวกบัการท างานทางด้านแผนและนโยบายทางด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดที่จะเปน็
ประโยชนต์่อการบรรลุผลส าเร็จของกฎหมายฉบับนี้ต่อไป ขอบพระคุณครับ  5 
 
         - ๗/๑ 
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๒๙ 

สนช. ๓๖              จติติมา ม่วง  ๗/๑ 
 

  ประธานสภานติิบัญญัตแิห่งชาติ   :   ต่อไปเป็นอกี ๕ ทา่น ท่านละ ๑๐ นาที  
มีท่านสมชาย  แสวงการ  พลต ารวจโท ศานิตย ์ มหถาวร  พลเอก ดนัย  มีชูเวท  ทา่นกิตตศิักดิ ์
รัตนวราหะ และท่านสุรางคณา  วายุภาพ เชญิท่านสมชาย  แสวงการ ก่อน แล้วตามด้วย 5 
พลต ารวจโท ศานติย์  มหถาวร ครบั 
  นายสมชาย  แสวงการ   :   กราบเรียนท่านประธานสภานิตบิัญญัตแิหง่ชาติ 
ที่เคารพครับ สมชาย  แสวงการ สมาชิกสภานติิบัญญัตแิห่งชาต ิผมขออนญุาตเรียนว่าเหน็ดว้ย 
ในหลักการในร่างประมวลกฎหมายยาเสพตดิทั้ง ๓ ฉบบั ในเรื่องวิธดี้วย แลว้กถ็ือวา่เป็นเรื่องที่ดี 
ที่มีการสงัคายนาไปปรบัปรงุกฎหมายทั้งหลายให้ทันสมยัมากยิ่งขึน้ อนันีเ้ปน็ประการที่ ๑ 10 
  ประการที ่๒ คือเปลี่ยนวธิีคดิโดยเฉพาะที่ส าคญัมากท่านสมาชกิหลายท่าน 
ได้อภิปรายไปแลว้ กค็ือเรื่องการจดัการกับยาเสพตดิ ซึง่แต่เดมินัน้เคยมบีางรัฐบาล 
อดีตนายกรัฐมนตรีบางท่านใช้หมัดเหล็ก คราวนั้นก็สงครามปราบยาเสพตดิตายไป ๒,๕๐๐ คน  
มีทั้งคนดแีละคนไม่ดปีะปนกันเต็มไปหมดก็ยังเปน็ปญัหาอยู่ แต่สิ่งที่สะท้อนคือไม่จบ วธิีการปราบ
อย่างเดียวไม่ได้แก้ปัญหา ในขณะที่ปัญหาทีว่ันนี้ผมคดิว่ารฐับาลมาถูกทางและกระทรวงสาธารณสุข15 
ก็ดี ป.ป.ส. หรอืหน่วยงานตา่ง ๆ กต็ามเข้าใจชดัเจน คือต้องแยกเรื่องของวิธีการเรื่องผู้ป่วย  
ก็คือเปน็เหยื่อ เป็นผู้เสพ ผู้เสพก็คือเปน็ผู้ปว่ยแลว้ก็เปน็เหยื่อของอาชญากรรมของการค้ายา  
อันนี้ผมคิดว่าอนันีถู้กทาง ถดัมากค็ือเรื่องของหนว่ยงานที่ต้องเกี่ยวข้อง ไมว่่าจะเปน็กรมราชทัณฑ์  
คุณหมอเจตน์  ศิรธรานนท ์บอกแลว้เรื่องคนล้นคุก ๓ - ๔ เท่า ยิ่งปราบคนก็ยิง่ล้นคกุ  
รัฐกต็้องจ่ายเงินเข้าไปดูแล รวมถึงราคายาเสพติดทั้งหลายที่สูงขึ้นเรื่อย ๆ เพราะคุ้มแล้วก็จบั 20 
แต่ละครัง้ทีละมาก ๆ ทีละ ๘ ล้านเมด็ ๑๐ ลา้นเม็ด จบัน้อยครั้งแตไ่ด้จ านวนที่ใหญ่ขึ้น อันนี้กค็ือ
ปัญหาที่เหน็สะทอ้น เพราะฉะนั้นการปรับปรุงกฎหมาย ปรบัปรงุวธิีคดิ และสิ่งส าคญัที่ผมจะเรียน 
ก็คือวา่เปน็เรื่องในรฐับาลนีก้็คือการปรบัปรุงวธิีคดิ ผมจะขออนุญาตไม่ลงในรายละเอียด 
ของกฎหมายในแต่ละฉบับ ก็ฝากรฐับาลกับคณะกรรมาธิการท่ีจะต้องไปชว่ยกันดูผมมีความหวัง 
เพียงแตก่ังวลเหมือนกันว่าการปรบัแก้กฎหมายใหญข่นาดนี้ 25 
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กระทบ ๗๒ หนว่ยงาน กระทบหลาย ๆ เรื่องจะเสร็จทนัหรือไม ่โบราณตั้งค าถามวา่กว่าถั่วจะสุก 
งาจะไหมห้รือไม่ ผมจะลงรายละเอียดเฉพาะบางประเดน็แลว้ก็จะขออนุญาตกราบเรียน 
ท่านประธานไปยังทา่นรองนายกรฐัมนตรีและรัฐมนตรวี่าการกระทรวงยตุิธรรมไปยังรัฐบาล 5 
พูดเฉพาะประเดน็ที่เราสามารถด าเนินการได้กอ่น หลักการกค็ือวา่ถ้าบางอย่างเราไปเก็บไว ้
ทั้งหมดแลว้เราไม่จัดการกเ็ป็นลูกโป่งทีแ่ตก เพราะฉะนัน้อาจจะสว่นหนึง่ที่จะชว่ยได้ไมว่่าพูดถึงเรื่อง 
แอมเฟตามนี (amphetamine) หรือยาบ้าไปแลว้ มีส่วนหนึง่ที่ผมคิดว่าอยากพูดเฉพาะประเดน็นี ้ 
คือเรื่องของการใช้สารสกดัจากกัญชา ถ้ารฐับาลตั้งคณะกรรมการขึน้มาศึกษาดูแลอย่างดี 
แล้วกม็ีผลการศึกษาซึง่ผมคดิว่าเป็นความหวังอยา่งยิ่ง เพียงแต่ผมเรียนว่าถ้ารอประมวลกฎหมาย10 
ฉบับนี้ท่านประธานคณะกรรมการคุณหมอโสภณ  เมฆธน ขออภัยที่เอ่ยนาม ท่านกบ็อกวา่อาจจะ 
ได้ใช้ ปี ๒๕๖๒ อกี ๗ - ๙ เดือน ซึง่ผมกไ็มแ่น่ใจวา่ถ้ากฎหมายฉบับนี้ไมเ่สร็จ ทนั ไม่ทันจะเป็น
อย่างไร ขณะที่เราพบรายงานทางการแพทย์มากมายทั้งโลกแลว้ วันนี้ที่ประเทศอังกฤษขายในร้าน
ฟาร์มาซ ี(pharmacy) ร้านขายยาแลว้ ไมต่้องรวมเราไม่พูดถึงกรณีที่เอาไปเสพเพ่ือความบันเทิง
แบบเนเธอรแ์ลนดห์รือบางรฐัในสหรัฐอเมริกาหลาย ๑๐ รัฐ ก็เอามาเพื่อทางการแพทย์แล้ว 15 
ผลการพิสูจน์คอ่นข้างชดัเจนสารที่สกัดจากกัญชา ซึ่งวนันี้ถา้เราด าเนนิการปลดล็อกโดยรัฐบาล  
อันนี้ผมต้องพูด เพราะว่าเปน็เรื่องนโยบายรฐับาล อยากให้ด าเนนิการและรวดเร็วไม่ต้องรอ
กฎหมายฉบับนี้ ซึ่งความจรงิก็มีประเด็นว่ากฎหมายนี้ดแีต่ท าทั้งหมด ขณะเดียวกนัก็อาจจะ 
ไปสกดักัน้การแยกท ากฎหมายเฉพาะเรื่องออกไป เพราะว่ากัญชาอยู่ในประเภท ๕ ต้องไปรอ 
หรือไม่ อนันีค้ือค าถาม แต่สิง่ส าคัญก็คือว่าสารสกดัที่มาจากกัญชาขออนุญาตก็คือซบีีดี (CBD)  20 
หรือแคนนาบิไดอัล (cannabidiol) ก็คือเรื่องที่เอามาใชร้ักษาได้หลายเรื่องจริง ๆ อนันี้ของเรา
กัญชาเป็นยาเสพตดิที่มีปญัหา เพราะฉะนั้นขออนญุาตอธิบายเลก็น้อยก็คือว่าชดัเจนว่าตอนนี้ 
คือ ๑. ลดอาการคลืน่ไส้อาเจียน ช่วยระงบัอาการชกักระตุก ตอ่สู้กับความผิดปกติทางจิต 
ต่อสู้กับความผดิปกติของการอักเสบ ตอ่สู้กับความผิดปกติของระบบประสาท ต่อสูก้ับเนือ้งอก 
และเซลล์มะเรง็ รวมถึงความวิตกหรือความผดิปกติจากภาวะซึมเศร้า รวมถงึใช้บ าบดัรักษา 25 
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ซึ่งในทางการแพทย์หลายประเทศชัดเจนมากวา่รักษาโรคลมชกัได้ มีสว่นช่วยผู้ปว่ยมะเรง็ได้อย่างดี 
แล้วสิง่ส าคญัประเทศไทยในอดีตมีพันธุก์ัญชาที่ดีที่สดุในโลก แตว่่าเนื่องจากพอเปน็สารเสพตดิ 
เป็นยาเสพติดเราก็มีกฎหมายควบคมุเลยท าใหโ้อกาสเหล่านี้เสียไป เสียไปแล้วไปดูวา่หลายประเทศ 5 
ในโลกที่เขาออกกฎหมายใหก้ัญชาไปเพื่อการทดลองหรอืเพื่อการผลติยา หรือแมก้ระทั่ง 
บางประเทศท าเพ่ือคา้ขาย อย่างแคนาดาได้เงินไปมากมายมหาศาล ผมไม่ได้สนบัสนุนใหไ้ป 
เพื่อความบันเทิงหรือผมไมไ่ด้สนับสนนุไปเพื่อให้เกดิในเรื่องแบบเดียวกับที่เนเธอรแ์ลนด ์ 
แต่สนับสนุนให้ท าในทางการแพทย์แลว้ตอ้งมกีารควบคมุให้ชัดเจน เพียงแต่วา่ก าลังคิดวา่อาจจะ 
ทันหรอืไม่ทนั เพราะว่าเรามีข้อจ ากัดมากมาย แลว้สิ่งที่ต้องเรียนทา่นรองนายกรฐัมนตรี 10 
ก็คือวา่ปัจจุบนัก็มกีารท าอยู ่มีการแอบน าเข้ามาซึ่งผดิกฎหมาย ปัจจุบันก็มีบางท่านออกไปท า 
นอกประเทศ ไปรกัษานอกประเทศ ซึ่งจะส่งผลในระยะยาว ช่วยรกัษาอาการบางประการได้ 
แตว่่าถา้สารสกัดทีไ่ม่ชดัเจนและไม่มีความชัดเจนในทางการแพทย์ผลตามมาในอนาคตคนที่รกัษา 
ได้โรคหนึง่ แต่อาจจะกลายเป็นโรคอืน่ในเรือ่งประสาทหลอนหรือเรือ่งโรคเออ๋ เรื่องอะไรต่าง ๆ 
ตามมา เพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมอยากฝากเรียนในเรื่องของการแก้ไขเรื่องกฎหมายยาเสพติดทั้งหมด 15 
อยากพูดไปถึงนโยบายรัฐบาลที่อยากให้เร่งในเรื่องของการจัดการเรื่องกัญชา เพราะผล 
ที่คณะกรรมการที่ทา่นนายแพทย์โสภณ  เมฆธน เปน็ประธานคณะกรรมการทา่นบอกว่าโรคบางโรค 
เช่น โรคลมชักที่ยาคุมไม่ได้ ท าให้คุณภาพชีวติไม่ดีพอกญัชาเข้าไปควบคุมได ้โรคทีย่ังไม่มีทางรกัษา 
เช่น พาร์กินสนัดิซีส (Parkinson's Disease) อาการเกร็งไมไ่ด้ต้องนั่งได้รับยากัญชาก็ลุกขึน้มา 
เดินได ้ผู้ปว่ยมะเร็งระยะสดุท้ายช่วยลดอาการปวด ท าให้อยากอาหาร ยับยั้งเซลลม์ะเร็งไดบ้างสว่น  20 
แตไ่ม่ได้หมายความว่าทัง้หมด ผมมีตวัอย่างหลายตัวอยา่งที่ไดร้ับจากตวัเอง เพื่อนอดีตสมาชิก
วุฒิสภาทา่นหนึ่งป่วยเป็นมะเร็งขั้นที่ ๔ ท่านรับคโีมเธอระพี (Chemotherapy) บ าบัดด้วย  
ท่านบนิไปรับสารที่สกดัจากกัญชาที่องักฤษ ปรากฏว่าสถิตติัวเลขท่านล่าสดุเมื่อวานท่านแจง้มาว่า
ลงมาเกอืบปกตแิล้ว เรายังพิสูจน์ไม่ไดว้่าอะไรคอืยารักษาที่ชัดเจน แต่ทัง้ ๒ อย่างได้รวมกนัท าให้
เขาเกอืบเป็นปกตไิด ้ซึง่เปน็เรื่องที่ผมคิดว่าในทางการแพทย์พิสูจน์ได้ เพราะฉะนั้นขออนญุาต 25 
น าเรียน 
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ว่ารฐับาลควรจะเรง่มือในการท านโยบายเรื่องกญัชาเพื่อทางการแพทย์ เพราะฉะนั้นท าอย่างไร 
ตั้งแต่เรื่องการท าเปน็พื้นที่ปดิก็ไดแ้บบทีแ่คนาดา ซึ่งบรษิัทที่ท าพ้ืนที่ปดิในแคนาดาอยู่ใน 
ตลาดหลักทรัพย์ ๒ บริษัท มีมูลค่าสง่ออกหลายพันล้านดอลลาร ์ร่ ารวยมากเลย ส่งออกปลูกกัญชา5 
ในพ้ืนที่ ๓ แสนตารางเมตร ถึง ๘ แสนตารางเมตร อย่างนี้เปน็ต้น นี่คืออยู่ในการควบคุม  
แตข่องเราถา้เราท า รัฐบาลท ามีนโยบาย ผมอยากเรียนว่าเสนอการแก้กฎหมายแยกออกมาก่อน 
ได้ไหม ไมต่้องรออนันี้ทัง้ฉบบัเพื่อให้เสร็จในสิ้นปหีรือตน้ปี ๒๕๖๒ ท าออกมาเฉพาะอันนี้  
หรือถ้ารฐับาลเห็นประโยชนโ์ดยเร็ว ความจรงิไมค่่อยอยากสนับสนุนให้ใช้มาตรา ๔๔ เท่าไร  
ท่านนายกรฐัมนตร ีท่านหวัหน้าคณะรกัษาความสงบแห่งชาติอาจจะใช้ตรงนีอ้อกมาแล้วด าเนินการ10 
เลยก็ท าได้ อนันีเ้รื่องด ีๆ กบัประเทศ หรอืจะเสนอให้สภาแก้กฎหมายโดยรฐับาล 
เข้ามาก็ได้ สมาชิกร่วมกันผมก็ยินดีที่จะขอแก้บางประการ สว่นเมื่อไปท าทั้งหมดแลว้อันนี้ก็คอ่ย 
ไปปรับตามกไ็มว่่ากนัแทนทีจ่ะไปรอ  มีอีกเรื่องหนึ่งที่อยู่ในนี้แลว้มีสว่นเกี่ยวสัมพันธ์ก็คือว่า 
ฝากไปยงัรัฐบาล แม้ผมจะได้รับค าชีแ้จงจากท่านรัฐมนตรวี่าการกระทรวงพาณิชย์ในเรื่องของ 
ผู้ที่เกี่ยวข้องที่เขาอยากจะศกึษาวิจัยเรื่องกญัชาเพื่อทางการแพทย์โดยเฉพาะน าสารสกัดมา  15 
ปรากฏข่าวที่ทา่นรัฐมนตรีวา่การกระทรวงพาณิชย์ ท่านสนธิรตัน์ สนธิจริวงศ์ ท่านกรุณาชว่ยชี้แจง
ว่าบริษัทยาต่างประเทศมาจดสิทธบิัตรสารกัญชาในประเทศไทยตั้งแตป่ี ๒๕๕๓ วา่เป็นการ
คลาดเคลื่อนยงัไมม่ีการจดทะเบียนสิทธิบตัรตามข่าวแตอ่ย่างใด พบค าขอว่ามีผู้ยื่นไว้ตั้งแต่ 
เมื่อวนัที่ ๒๙ ปี ๒๕๕๓ โดยยังไม่ผ่านกระบวนการตรวจสอบการผลิตตามเงื่อนไขกฎหมาย 
แตป่ระการใด ------------------------------------------------------------------------------------------------ 20 
 
         - ๘/๑ 
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แต่ผมกราบเรียนนีค่ือเอกสารในมือผมครบั เอกสารทีเ่ขามายื่นมบีริษัทต่าง ๆ ผู้ขอรับสิทธิบตัร 
โอซกูะฟารม์าซูทเิคิลคมัพานีลิมิเตด (otsuka pharmaceutical company limited)   
ทีดับเบิลยูฟาร์มาซูทิเคิลคัมพานีลิมิเตด (T&W pharmaceutical company limited) 5 
เข้าใจว่าหลายราย ทั้งญี่ปุน่ ทั้งฝรั่งมาขอหมด อย่างนี้ชดัเจนครบัวา่เปน็เอกสารที่เกี่ยวข้องกับ 
แคนนาบไิดอัลหรือซบีีด ี(Cannabidiol : CBD) ซึ่งอนันี้เปน็ปัญหาที่ผมอยากเรียนว่าแม้ยังไม่จด 
แต่เขาไปยื่นค าขอแลว้ แล้วก็อันนีเ้ปน็ข้อออ่นที่เราไปยอมให้ขอ แลว้กไ็ปประกาศบอกว่าไม่มีใคร 
มาโต้แย้ง ปญัหาทีเ่กดิขึน้คอืตอนนี้ผมฝากรฐับาลครับวา่ การจดสิทธิบตัรกรมทรัพย์สินทางปญัญา 
ควรยังให้รับค ารอ้งไว้หรือไม ่เพราะอะไรครบั เพราะสกดักั้นสิง่ที่รฐับาลก าลังจะท านโยบายนี้ 10 
ซึ่งเป็นเรื่องดี เราสามารถท าพันธุ์กญัชาของเราขึน้มาเพื่อสกัดสารนีร้ักษาผูป้่วยในราคาที่ถกู 
และดีได้ แล้วก็อยู่ในร่างพระราชบัญญตัิเรื่องนี้ตา่ง ๆ การรับค าร้องไว้ดงักล่าวเปน็การสกดักั้น 
ไม่วา่จะมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ที่ก าลงัท าอยู่ มหาวทิยาลัยเอกชนอย่างมหาวิทยาลัยรังสิต  
หรือแม้กระทัง่องคก์ารเภสัชกรรม หรือหน่วยงานของรัฐที่จะท า หรือเราจะไปจดสิทธิบตัรในอนาคต
เพราะอะไรครับ เรือ่งนี้ยงัคา้งอยู่มีค าถามว่า เปน็การขดัต่อความสงบเรียบร้อยของบ้านเมือง  15 
เพราะเป็นการจดทะเบียนยาเสพติดผดิกฎหมาย ประเดน็ถดัมายังผดิกฎหมายทรัพย์สินทางปญัญา 
มาตรา ๙ เพราะเป็นสว่นของพืชหรือสตัว์ทีร่ับไว้พิจารณาต่อไม่ได้ แม้จะบอกว่ายังไม่อนุมตัิกต็าม 
เป็นค าขอที่ผดิแล้วยังคาอยูจ่ะต้องเพิกถอนครับ นักวิจยัไทยเขาถามมาวา่การที่บรษิัทต่างชาติ
เหล่านีม้ายื่นค าขออยู่อย่างนี้แม้ยงัไมไ่ดอ้นุมตัิให้จดทะเบียน แตร่ายอื่นก็อาจจะขอยื่นอีกไม่ได้ 
เพราะจะเป็นการยืน่ซ้ า ที่ผมกราบเรียนทั้งหมดเพราะมคีวามเหน็ว่าสิง่ที่รฐับาลท าในเรื่องนี้เป็น20 
โอกาสอย่างยิ่งและเห็นความหวงัที่จะใช้พืชสมนุไพร แล้วถ้าทา่นตั้งเป็นคณะกรรมการท าการวิจัย
ศึกษาพัฒนากญัชาและเอาสารสกดัที่เปน็สารดีมารักษาทางการแพทย์รว่มกับแพทย์แผนไทย 
ซึ่งเราถนัดอยู่แลว้ และเรามภีูมิอากาศทีด่ีท ากฎหมายใหช้ัดเจนในเรือ่งของการควบคุม เพื่อการวิจัย
ทางการแพทย์ การรักษา อนันี้จะเปน็คุณูปการและผมคิดวา่อยากฝากไปยังท่านรองนายกรัฐมนตรี 
กราบเรียนทา่นนายกรฐัมนตรแีละคณะรฐัมนตรวี่าเรามคีวามพรอ้มแล้ว เพียงแต่วา่เราควรจะ25 
ด าเนินการให้เห็นผลทันทีเลยหรือจะต้องรอกระบวนกฎหมายทั้งหมดให้เสร็จ ซึ่งผมคิดวา่อันนั้น 
ก็ช้าเกนิไป แต่อย่างไรก็ตามกังวลว่าเกิดกฎหมายนี้ไมไ่ดอ้อกเราควรจะด าเนินการใหแ้ล้วเสร็จตาม
ข้อที่ได้กราบเรียนว่าเปน็ไปได้ก็เสนอแยกกฎหมายหรือจะใช้ค าสั่งมาตรา ๔๔ ด าเนนิการในเรื่อง 
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ของกญัชาแยกออกมากอ่น อย่างน้อยที่สดุทิศทางมาถูกต้องแล้วครับ กข็ออนญุาตสนับสนนุและ
ฝากกราบเรียนไปว่า ควรเปน็นโยบายที่ออกมาแล้วแถลงให้สังคมได้รับทราบก็จะเปน็เรื่องที่เปน็
ประโยชนต์่อการสาธารณสขุและในเรื่องของการดแูลเรือ่งยาเสพตดิได้ทั้งหมด ขอบพระคุณครับ  5 
  ประธานสภานติิบัญญัตแิห่งชาติ   :   ต่อไปท่านพลต ารวจโท ศานติย์  มหถาวร  
และตามด้วยพลเอก ดนัย  มีชูเวท     
  พลต ารวจโท ศานติย์  มหถาวร   :   กราบเรียนท่านประธานสภานติิบญัญตัิ
แห่งชาตทิี่เคารพ ผม พลต ารวจโท ศานิตย ์ มหถาวร ในนามสมาชกิสภานติิบญัญตัแิห่งชาต ิ 
ท่านประธานทีเ่คารพ กฎหมายที่เข้าสภามามหีลายฉบบั ในสว่นตัวผมเองจะให้ความส าคญักับ 10 
กฎหมายแทบทุกฉบบั โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่มปีัญหาตอ่ประเทศชาติ ต่อประชาชน กระทบต่อ 
ความสงบเรียบรอ้ย ความมัน่คง ความปลอดภัยในชวีิต ทรัพย์สิน ท่านทั้งหลายคงตระหนักดี 
ยาเสพติดเราได้ยินกันมาตัง้หลายชั่วอายุคน สมัยกอ่นอาจจะมีการอนุญาตบ้าง เช่น สมัยฝิ่น 
หรือกญัชาอะไรกแ็ล้วแต ่แต่ตัง้แต่มี ขอประทานอภัย จะเรียกไอ้กไ็มด่ี ยาบา้นีแ่หละ พูดภาษา
ชาวบา้น ท าให้เกิดปญัหาตอ่สังคม กระทบต่อความมั่นคงอย่างใหญ่หลวง เราพยายามจะแก้ปญัหา 15 
เรื่องนี้มาโดยตลอด ประมวลกฎหมายอาญากส็่วนหนึ่ง พระราชบัญญัติทีม่ีโทษทางอาญา 
ที่เกี่ยวขอ้งกบัยาเสพตดิก็เปน็อีกสว่นหนึ่ง ณ เวลานี้ทางคณะรฐัมนตรไีดน้ าเสนอกฎหมายมา  
๓ ฉบับ อันแรกร่างพระราชบัญญตัิให้ใช้ประมวลกฎหมายยาเสพติด พ.ศ. .... ใช้ก็ม ี๒๒ มาตรา  
ร่างประมวลกฎหมายยาเสพติดมี ๑๘๙ มาตรา แลว้กร็่างพระราชบัญญตัิวธิีพิจารณาคดียาเสพติด 
(ฉบับที ่..) พ.ศ. .... มี ๑๐ มาตรา ผมพยายามดูทุกมาตรา ร่างพระราชบญัญตัิให้ใช้ประมวล20 
กฎหมายยาเสพติด พ.ศ. .... ท่านประธานก็ได้พูดไปสว่นหนึง่แลว้ ผมก็คงจะไมแ่ตะ เพราะว่า 
เป็นเรื่องของเทคนคิ กค็งจะพูดในเรื่องของประมวลกฎหมายยาเสพติดและร่างพระราชบญัญตัิ 
วิธีพิจารณาคดียาเสพตดิ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ผมจะพูดรวม ๆ กนัไปและจะไม่ลงลกึรายละเอียด 
เพราะเรามีเวลา ๑๐ นาที แต่ผมอยากจะกราบเรียนอยา่งนี้วา่ในส่วนที่เป็นตัวบทกฎหมายเขียนไว้
ในร่างประมวลกฎหมายยาเสพติดเองกด็ี หรือในร่างพระราชบัญญตัวิิธีพิจารณาคดยีาเสพติด  25 
(ฉบับที ่..) พ.ศ. .... ก็ด ีเริม่ตั้งแต่มาตรา ๑ ท่านนายแพทย์เจตน ์ ศริธรานนท์ ก็ไดพู้ดไปแล้วก็ดีครับ  
บัญญตัิขึน้มาว่าร้ายแรง ไม่ใช่ว่าความผดิเกี่ยวกบัยาเสพติดธรรมดาแต่เขียนให้ชดัเจนแลว้กัน  
แต่สิง่หนึ่งที่เป็นปญัหาอุปสรรคแล้วก าหนดไวน้ี้ หลาย ๆ คนอาจจะมองไม่เห็นหรือหลาย ๆ คน 
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อาจจะมองเหน็แล้ว ผมให้ความส าคัญกบัมาตรา ๓ มาตรา ๓ เหมือนกับเปรียบเปน็วาระแห่งชาติ 
ที่ได้ก าหนดกฎเกณฑ์มาโดยตลอด มาตรา ๓ เขียนวา่อยา่งไรทา่นประธานครบั “ใหค้ณะรฐัมนตรี 
จัดให้มนีโยบายและแผนระดับชาตวิ่าดว้ยการป้องกัน ปราบปราม และแก้ไขปญัหายาเสพติดตาม5 
ข้อเสนอของคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามยาเสพติด” แลว้ในมาตราเดียวกันระบุไว้ชดัเจน
ว่าให้หนว่ยงานใชค้ าวา่ “เดง้รับ” กไ็ด ้สนองนโยบายใหเ้ป็นไปตามแผนงานนี้ หรือนโยบายนี้  
ที่ผ่านมาทา่นประธานครบั อาจจะเปน็เรื่องทีถ่่ายทอดถงึข้อมูลหรือความรู้สกึ มหีน่วยงานที่
รับผิดชอบโดยตรงคือส านักงานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามยาเสพติด เปน็หนว่ยงาน
ระดบักรม มีท่านเลขาธิการคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามยาเสพตดิเปน็ผู้รับผิดชอบ 10 
นอกจากนัน้ก็มหีนว่ยงานข้างเคียง สุดท้ายก็คือต ารวจ ทหาร ที่จะต้องมาเปน็ผู้คอยชว่ยในการ
ด าเนินการเพ่ือให้สนองกับนโยบายอย่างนี้ วาระแห่งชาติ นโยบายป้องกนัและปราบปรามยาเสพตดิ
อันนี้ให้ส าเร็จ แต่ผมอยากจะกราบเรียนท่านประธานวา่ไม่ค่อยส าเร็จอย่างที่ท่าน ขออนุญาต 
เอ่ยนาม ท่านสมชาย  แสวงการ ก็ได้พูดไป ท่านยังเสนอว่าอยากให้เอากัญชามาไว้ นีไ่ม่รวม
กระท่อมนะครบั ซึ่งคงจะไปพูดในรายละเอียดรายมาตรา ซึง่กฎหมายก็เปิดช่องไว้ให้ส่วนหนึ่ง  15 
ไม่ส าเร็จเพราะอะไรครับ โจทย์ที่เราเคยตั้งไวก้็คงจะตัง้ตามนี้ ในการแกไ้ขปัญหายาเสพติดกม็ีทั้ง
มาตรการหลัก ๆ ป้องกัน ปราบปราม บ าบัด ฟ้ืนฟู ป้องกันอย่างไร ผมถามว่าทุกวันนี้แนวชายแดน
เรากว้างใหญ่ไพศาลขนาดไหน เราสามารถที่จะไม่ใหเ้ขา้มาในประเทศไทยไดบ้้างไหม ค าตอบ 
คือค่อนข้างจะยาก ท่านรองผู้บัญชาการท างานยาเสพตดิก็รูด้ีอยูด่ีมานด ์(demand) เทียม 
หรือดีมานดแ์ท้ ลอ่ซื้อ ล่อทิง้ทั้งหลาย ไปสั่งเขาเข้ามา ผลิตเขา้มาแล้วไปล่อจบัอย่างนี้ 20 
เป็นการปอ้งกนัหรือไม่ ท่านเห็นไหมครบั จับกันมาก ๆ --------------------------------------------------- 
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ส่วนหนึ่งก็อาจจะเปน็เรื่องของการไปสบืสวน แต่อกีส่วนหนึ่งเป็นการลอ่ซื้อ ผมเห็นมาตรการเหล่านี้
บางทีกเ็ป็นปัญหาในเชิงปฏบิัติ ก็อยากจะกราบเรียนอยา่งนีว้่าอยากให้หน่วยงานทัง้หลายที่มี
ก าหนดกฎเกณฑ์ในส่วนนีไ้ดท้ าหนา้ที่อย่างนั้นไดห้รือไม่ ถ้าพูดถงึบทก าหนดโทษพอเพียงหรือยัง 5 
โทษทางปกครองมหีรือไม ่นีผ่มฟังมาผมเป็นคนชอบคุยกับผู้ต้องหา ผู้กระท าความผิด ผมถามจริง ๆ 
ท าไมถึงค้ายาแลว้ท าไมยังคา้อยู่ได ้แลว้จะแก้อย่างไร ค าตอบคืออะไรรู้ไหมครับ บอกผมนี่ผมแทบ
จะตกตะลงึ ใหไ้ปแก้ที่เจา้พนักงาน ผมจะไม่บอกว่าหนว่ยงานไหน เมื่อวานนี้ก็ยังไดย้ินข่าว 
ผมไม่อยากพาดพิงถึงเรือนจ า มีเรือนจ าเดียวที่ป้องกนัได้ดีที่สดุอยากให้เรอืนจ าทัว่ประเทศ 
เอาแบบอย่างนัน้ คือ เรอืนจ ากลางเขาบนิถามวา่ท าไมยังขายได้ ก็ลูกพี่โทรศัพท์ส่ังออกมา  10 
ยังโทรศัพทไ์ด้อยู ่เพราะฉะนั้นถา้จับโจรไม่จับหวัหน้าโจร ไม่มีกระบวนการตรวจสอบที่ชัดเจน 
จะแกไ้ขไดห้รือไม่ ที่จริงผมมีรายละเอียดมาก แต่เวลาจ ากัด ผมอยากจะพูดเพียงแคน่ี้ว่าหนว่ยงาน
ทั้งหลายทั้งปวงท่านได้ท าหน้าที่ในการป้องกนั ในการปราบปรามอยา่งเต็มทีแ่ล้วหรอืยัง  
ส่วนเรื่องการบ าบดัฟ้ืนฟูก็เป็นปญัหาพอสมควรในเรื่องของทางปฏิบตัิ หลาย ๆ ครัง้แมแ้ตบ่ท
ก าหนดโทษแกล้งวา่เปน็ผู้เสพแล้วสุดท้ายก็หนี พอหนแีล้วเปน็อย่างไร บทก าหนดโทษก็ยังไมม่ี  15 
นี่เราไม่รวมถึงเจา้หน้าที่ที่ใหค้วามเกี่ยวข้องกับเรื่องอืน่ ๆ อีก เดี๋ยวนี้นอกจากยาเสพติดที่เรายังอยู่ 
แตร่ะบาดกันมากในหมู่วัยรุน่คืออะไร ๔ คูณ ๑๐๐  ๓ คูณ ๑๐๐ ถามว่าโปรโคดิล (Procodyl)  
เอามาจากไหน ไปซื้อจากไหน ผลิตเองไดห้รือเปล่า เวลาตรวจปัสสาวะไม่พบสารเสพติดในปัสสาวะ 
แตป่รากฏว่ากข็ายได้ ถามวา่กฎหมายบัญญัตไิวแ้ค่เพียงว่าจะมีบทบญัญตัิลงโทษกรณีขายที่ไมม่ี
เภสัชกร แล้วที่เภสัชขายละ่ท่านตรวจสอบหรือไม่ บางแห่งคลนิิกขายดว้ยซ้ าไปในคลินิก พวกนีก้็ไป20 
ซื้อสบายใจเฉิบแล้วก็มาก่อเหต ุท่านรู้ไหมคดีอุกฉกรรจส์ะเทือนขวญัหลาย ๆ คดีไมไ่ด้เสพยาบา้ 
ไม่ได้เสพไอซ์ (Ice) แตเ่สพ ๔ คูณ ๑๐๐ แล้วก็เอายาเมด็เขียวเหลอืงมาใช้ จะต้องมมีาตรการ
ควบคุมตรงนี้ดว้ยถงึจะแก้ปญัหาเหล่านี้ได้ วกมาถึงเจ้าพนักงาน ผมจ าเปน็ต้องพูดเพราะอะไร  
เป็นสว่นหนึง่ที่จะท าให้การด าเนินการได้ผล เจ้าพนักงานมีโทษเฉพาะถ้าเขียนไวต้ามมาตรา ๑๗๖ 
ว่าเฉพาะกรรมการ อนกุรรมการ เลขานุการ สมาชิก เจ้าหน้าที่ โทษ ๓ เท่า พอไหมครับ แลว้คนอื่น 25 
ผมถามว่าเจา้หน้าที่อืน่ ๆ  
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เพราะวา่เปน็นโยบายของชาติ ทา่นต้องเขียนใหค้รอบคลุมทุกกระทรวง ทบวง กรม เพราะเป็น
นโยบายของรัฐบาล สมมุตเิป็นครูไปค้ายาบ้าก็โดนโทษฐานครูเท่านั้นเอง ไม ่๓ เท่า ต้องเอาทกุ
กระทรวง ทบวง กรมครบัถงึจะเขด็หลาบ ไม่ใช่เพราะพวกเหล่านี ้ผมได้ยนิได้ฟังมาหลาย ๆ ครั้ง5 
เจ้าหนา้ที่กไ็ปมีสว่นร่วม ส่วนรู้เห็นเป็นใจในคดีสมคบกด็ี ผมขอถามอีกนดิเดียวคดสีมคบ  
ท่านตอ้งการลดขั้นตอนในการปฏิบตัิหรือเปล่า คดีสมคบท่านรู้ไหมจะตั้งข้อหาสมคบต้องรอให้ใคร
อนุมตัิรู้ไหมครับ ต้องให้เลขาธิการคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามยาเสพติดครับ ผมไม่ได้ว่า
อะไรทา่น แต่ท่านอนมุัติใหเ้ร็วหน่อยได้ไหมครับ บางครัง้ก็ช้า แลว้ถามว่ามีปญัหาอะไรไหม 
กระบวนการขั้นตอนล าบากเพราะวา่ช้า แลว้สุดทา้ยเมื่อท่านอนมุัตแิลว้ต้องไปขอหมายจับอยู่ด ี10 
ตั้งแตร่ัฐธรรมนญูใหม่มาคุ้มครองสิทธิพ่ีน้องประชาชนกต็้องขอหมายจับทั้งนั้นใครจะไปจบัเองไมไ่ด้
เว้นแตเ่หตุซึง่หน้า เหตุซึง่หน้าก็มกีารตีความอกี ไปพบผู้เสพถามว่าจับไดไ้หม ศาลจังหวดั 
หลายจังหวดัท่านบอกว่าไม่ใช่เหตุซึ่งหนา้คุณไปจับได้อยา่งไร อันนี้กต็้องเขียนไว้ให้ชดัเจนหรือไม ่
เรื่องตรวจสอบทรัพย์สินอีกนิดเดียวทา่นประธานผมอาจจะขอเวลาอกีนดิเดียว ผมคุยกับพวกท าผิด
ทั้งหลายบอกไม่กลวัตดิคุก ศาลลงโทษประหารชีวติกต็ดิกี่ปกี็ไม่ทราบ สมัยกอ่นทราบว่า ๗ ปี  15 
ลดตามล าดับ ๆ ก็ ๗ ป ีประหารชีวติ แตก่ลัวอะไรไมรู่ท้่านครับ กลัวการยดึทรัพย์ครับว่าตดิคกุยังมี
เงินให้ลกูให้เมียให้คนอื่นไปเสวยสุข ตัวออกมาก็เสวยสุขได้ แต่กลวัยึดทรัพย์ครับ แตถ่ามว่าทุกวันนี้
ยึดทรัพย์ง่ายไหมครับ ทรัพย์สินที่เกี่ยวเนื่องกับการกระท าผิด ปรากฏว่ากระบวนการขั้นตอน
ค่อนขา้งยืดเย้ือ ไม่รวมทัง้การเกบ็รักษา ต ารวจก็เปน็ภาระไม่มีที่เก็บ กวา่คณะกรรมการป้องกนัและ
ปราบปรามยาเสพตดิท่านจะเอาลงมาก็ใช้เวลาพอสมควร แต่ผมอยากจะฝากอย่างนี้ครบั บางครั้ง20 
เราตอ้งตรวจสอบบญัชี ที่จรงิเขียนไว้ในร่างพระราชบญัญัตวิิธีพิจารณาคดียาเสพตดิ (ฉบบัที่ ..)  
พ.ศ. .... แล้วในมาตรา ๑๑/๑ (๘) “มีหนังสือสอบถามหรือเรียกบุคคลใด ๆ หรือเจา้หน้าทีข่อง
หนว่ยงานใด ๆ มาให้ถ้อยค าหรือให้ส่งบญัชี ข้อมูล เอกสาร หรือวัตถุใด ๆ เพ่ือมาตรวจสอบหรอื
ประกอบการพิจารณา” แตทุ่กวันนี้กว่าจะได้ยดึอายดัถา้ไม่อาศัยส านกังานป้องกันและปราบปราม
การฟอกเงิน (ป.ป.ง.) ถ้าไม่เกี่ยวข้องกับยาเสพตดิยิ่งล าบาก ส านักงานป้องกันและปราบปราม 25 
การฟอกเงินอาจจะมีชอ่งทางได ้แต่ถา้เปน็คดีอื่น ๆ เพราะว่าผมไม่ได้ว่าอะไร อยากจะให้หน่วยงาน 
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ที่เกี่ยวขอ้งโดยเฉพาะอย่างยิ่งอาจจะเป็นเอกชนก็ด ีท่านเชื่อไหมครับ แบงก ์(Bank) ที่อยู่ตาม
ชายแดนผมจะไมเ่อ่ยชื่อแมส่อด แม่สาย ธรุกรรมเข้าออก ๆ ทุกวัน มีหนังสือไปขอบอกว่าเป็น
ความลบั แจ้งไม่ได้ พวกนีก้็เดินธุรกรรมทางการเงินกบัแบงก์เหล่านี้ ผมไม่เอ่ยชือ่แบงก์แลว้กนั  5 
แต่ผมยืนยันว่าเป็นข้อมูลที่ผมไดร้ับมาแลว้ก็ประสบมา อายัดไมท่ัน พอจะได้อายดักวา่ท่านจะตอบ
มาว่าให้โนน่นีน่ั่นบางทีใชเ้วลา ๒ สปัดาห ์เงนิที่ฝากไว้ในบัญชโีอนย้ายให้คนอื่นไปเรียบร้อยแล้ว 
อายัดได้ไหมครับ อีกสว่นหนึ่งการตรวจสอบทางโทรศัพท์ผมอยากใหก้ าหนดเวลาไดบ้้างวา่  
เพราะบางครั้งท่านครบั ปุ๊บปั๊บ ๆ การท างานต้องรวดเรว็ ไม่ใช่ว่าท าหนังสือไปบอกเป็นเรือ่งทีไ่ม่มี
กฎหมายก าหนดแล้วก็เปน็เรื่องของบริษัท ผมบอกว่าในคดียาเสพติดผมขอคดีเดียวก็ได ้เวลา10 
เจ้าหนา้ที่เขาจะขอตรวจตราอะไรรีบให้เขาไป แลว้ก็เปน็หลักฐานทางกฎหมายได ้เป็นหลกัฐาน 
ในการสอบสวนเพ่ือด าเนนิคดีได้ ผมฝากไวแ้ค่นี้ที่จริงมอีกีมากมาย กอ็ยากจะให้ท่านเป็นข้อสังเกต
และขอ้พิจารณา แต่จะท าอย่างไร เมื่อวันก่อนผมไปลงพ้ืนที่ตามโครงการ สนช. พบประชาชน 
ตามวิถไีทยนิยมยั่งยนืทางใตผ้มก็ถามว่าทางใตม้ีปญัหาอะไรมากไหม เขาก็บอกวา่พืชกระทอ่ม 
ผมคงไม่พูด แลว้จะแก้กนัอย่างไร อันนี้ก็เป็นปัญหาเหมอืนกัน บางคนก็บอกวา่จะแก้ให้ง่ายอะไร15 
ไหมทา่นประธานครบั ท ายาเสพติดใหถู้กลง ผมว่าท าอย่างไรให้ถูกลง ท่านกไ็ปคดิเอาเองแล้วกนั 
ผมจะไม่บอกว่าอะไรจะต้องท าโนน่นี ่ท่านเหน็ไหมครับต้นทนุไมถ่ึงบาทหรอก แต่มาขายยาบ้าหรอื
ยาเสพติดอืน่ ๆ มาขายในบา้นเรายิ่งต ารวจจับมากยิ่งแพงขึ้น ต ารวจจับน้อยหรือขา้ราชการอืน่ ๆ 
จับน้อยกแ็พงน้อยลง อนันีก้เ็ป็นอกีส่วนหนึ่ง แต่ผมอยากเนน้ในเรือ่งการป้องกนัเปน็หลักแล้วกัน  
ผมมีโครงการบา้นสขีาวเคยท าไวด้ีกไ็ดด้ีระดบัหนึ่ง ก็อยากให้ไปดแูล้วกันมโีครงการรัฐ - ราษฎร ์20 
ร่วมใจ ร่วมใจกันแก้ปญัหากอ็ีกส่วนหนึ่ง อยากให้ทุกฝ่ายมาร่วมใจกัน รว่มมือกันเสยีสละประโยชน์
ทั้งหลายทั้งปวงแลว้มาช่วยกันแก้ปญัหายาเสพตดิ ผมเชื่อว่าแก้ไดแ้นน่อน ขอบคุณท่านประธาน
ครับ 
  ประธานสภานติิบัญญัตแิห่งชาติ   :   ขอบคุณครับท่าน ผมฟังแลว้ก็เข้าใจดี 
เรื่องของยาเสพติดผมขออนุญาตคั่นรายการนดิหนึ่ง มีคนเขาบอกผมบอกว่าบุหรีร่้ายแรงกว่าของที่25 
อยู่ในประมวลยาเสพตดิบางตัว ------------------------------------------------------------------------------ 
 
          - ๑๐/๑   
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แตร่ัฐเอาไปขายก าไรไม่รูก้ี่เท่าทุกประเทศเลย อนัตรายก็ร้ายแรงกว่า สูบบหุรีม่ีรูปกระดกูไขว้กนั 
คนก็ยังซื้อไปสูบ ก็ฝากกรรมาธิการชว่ยพิจารณานิดหนึง่ ท่านต่อไป พลเอก ดนัย  มีชูเวท  
ท่านกติตศิักดิ์  รัตนวราหะ ท่านสุรางคณา  วายุภาพ เนือ่งจากท่านไม่ได้เสนอชื่อเปน็กรรมาธิการ 5 
ผมให้ ๑๐ นาที รู้สึกแต่ละทา่นไม่พอ กฎหมายหลายฉบบัผมเหน็ใจ เชญิท่านพลเอก ดนัย  มชีูเวท 
ครับ  
  พลเอก ดนัย  มีชูเวท   :   กราบเรียนทา่นประธานสภานิตบิัญญัตแิหง่ชาติที่เคารพ 
กระผม พลเอก ดนัย  มีชูเวท สมาชกิสภานติิบญัญตัิแหง่ชาต ิกระผมจะขออภปิรายประเดน็ 
เพื่อเป็นข้อสังเกต ขออนุญาตเพื่อเรียนท่านรองนายกรัฐมนตรี แล้วก็คณะกรรมาธิการที่จะตั้งขึ้น 10 
ที่จะพิจารณา เรื่องหลักการในการที่จะให้มรี่างประมวลกฎหมายยาเสพติด ในหลกัการและเหตุผล 
นะครับ เป็นสิ่งทีด่ีเราสมควรที่จะรวบรวมกฎหมายต่าง ๆ เพื่อจดัท าเปน็รา่งประมวลกฎหมาย  
กระผมอ่านตามเอกสารเหตผุลในร่างทีเ่สนอขึ้นมา เมื่อจัดท าเป็นรา่งประมวลกฎหมายยาเสพตดิ 
เพื่อประโยชนแ์ละอา้งองิและใช้กฎหมายที่จะรวมอยู่ในฉบับเดียวกันอย่างเป็นระบบ พร้อมกันนี้ 
ได้มกีารปรับปรุงบทบญัญตัใินกฎหมายดังกล่าวให้เหมาะสมกับสภาพการณป์ัจจุบัน ดีมากครับ  15 
ท่านได้ชี้ชดัวา่เปน็ปัจจุบนั นี่คีย์เวริ์ด (keyword) ท่ี ๑ นอกจากนี้จ าเป็นต้องก าหนดให้มรีะบบ
อนุญาต นี่กค็ีย์เวริ์ดที ่๒ จะสอดคล้องกับทีท่่านสมชาย  แสวงการ ขออนุญาตเอ่ยนาม กลา่วไวว้่า
แล้วจะอนญุาตอย่างไร สิง่ทีผ่มพูดจะต้องมีอยู่ในกฎหมายฉบับนี้ เพราะอนันีห้ลักการและเหตุผล  
ต่อมาครับ เพ่ือให้การควบคมุการใช้ประโยชนม์ีการใช้ประโยชน์จากยาเสพตดิในทางการแพทย์  
ทางวิทยาศาสตร์ ทางอตุสาหกรรม ผมเนน้ทางการแพทย์ สอดคลอ้งกบัท่านเพ่ือนสมาชิกที่อภิปราย20 
ไป ข้อดคีรับ ในตอนทา้ย รวมทั้งก าหนดให้มีระบบคณะกรรมการ ซึ่งประกอบด้วยบุคลากรที่มี 
ความหลากหลายทัง้ภาครฐัและเอกชนให้เขา้มามีสว่นรว่มในการพิจารณาก าหนดนโยบายในเรื่อง
ต่าง ๆ ทั้งหมด ทางการแพทย์ วิทยาศาสตร์ อตุสาหกรรม ผมว่าน่าจะมีและอื่น ๆ ก็ได ้ในอนาคต
อาจจะมีภาคอื่นด้วย ท่านตอ้งคิดกฎหมายให้ไปถึงในอนาคตที่จะท า พิจารณานโยบายต่าง ๆ  
ในเมื่อท่านบอกพิจารณานโยบายในเรื่องตา่ง ๆ แต่ทา่นบีบไว้แพทย์ วิทยาศาสตร์ อตุสาหกรรม  25 
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๓ ดา้น ที่เกี่ยวข้องกับการปอ้งกัน ปราบปราม ควบคมุยาเสพติดมีแต่ระดบัไมไ่ดเ้พิ่มเติมอะไร  
ขาดนี่ครบั น ามาใช้และควบคุมอย่างเดียวไม่พอ ต้องน ามาใช้วิจัยเพ่ือประโยชน์ทางการแพทย์  
จึงสอดคลอ้งว่าท่านถึงจะเอาไปใส่ในทางการแพทย์ วิทยาศาสตร์ และอตุสาหกรรมได้ ผมชี้ให้เห็น5 
ถึงเหตุผลว่าควรจะพิจารณาเพิ่มเติมหรือไม ่จากหลักการและเหตุผลดงักล่าวนัน้เราก็น ามาสู่ 
ในเรื่องของตัวประมวลกฎหมายยาเสพตดิที่ประมวลขึน้มา กระผมจะขออภิปรายใหเ้ห็นชดัเจน 
ในมาตราที่จะกล่าวถึงมาตรา ๔  มาตรา ๕  มาตรา ๔๕ ก่อนจะกล่าวถงึมาตราที่กลา่วถงึในการใช้  
ขอกราบเรียนท่านประธานและเพื่อนสมาชกิผมจะแบง่ยาเสพติดเป็น ๒ ประเภท ผมแบง่ตาม 
ความเข้าใจเอง ผมไม่ใชแ่พทย์แล้วกไ็ม่ใช่เจา้หน้าที่ที่เกีย่วข้อง ยาเสพตดิประเภทหนึ่งมาจาก10 
สารเคมี ไดแ้ก่ ยาบ้ามดีาษดืน่ในที่นี ้คนที่ถูกจบัในคกุในตะรางจนล้นคกุล้นตะรางสว่นใหญ่หรือไม่ 
แต่ผมว่าเป็นสว่นใหญ่มาจากยาเสพตดิที่เปน็ยาบ้า มาจากสารเคมี เพราะฉะนั้นคุมสารเคมี จบ  
แล้วประโยชน์สารเคมีถ้ามีควบคมุได้ มาอีกประเภทหนึง่ ยาเสพตดิที่มาจากพืชที่เปน็ตน้ก าเนิด  
ไม่วา่จะเป็นกระท่อม กญัชา กัญชง และฝิน่ ไม่มีใครพูดถึงมอร์ฟีน (morphine) ผมเรียนถาม 
เพื่อนสมาชกิที่เปน็หมอใช้มากดว้ยในทางการแพทย์ แตไ่ปใช้อะไรกเ็ป็นเรื่องของแพทย์ผม 15 
ไม่กล่าวถงึ มอร์ฟีนนั้นมาจากฝิ่น ฝิน่ก็เป็นพืช ผมก็เรียนถามท่านวา่แลว้มอร์ฟีนที่ท่านเอามา  
น าเขา้มา มาจากไหนฝิน่ ฝิน่ประเทศไทยมีอากาศสมบรูณ์ มีอะไรดมีาก ท าไมเราไม่ปลูกฝิน่ภายใต้
การควบคมุแลว้เอามาใช้ นี่ไม่ได้พูดถึงกัญชา กญัชาทา่นเพื่อนสมาชกิคือท่านสมชาย  แสวงการ  
ได้กลา่วไปแล้ว กัญชาก็มปีระโยชน ์แตต่้องด าเนินการอยู่ในควบคุม ผมแบ่ง ๒ ประเภทแล้ว 
สารเคมีไม่พดูถึงมาพูดถึงทางด้านที่มาจากพืช พืชต้องมกีารปลกู ประเทศไทยมีทุกอย่างพร้อม ท าไม20 
เราไม่น ารายได้เหล่านีม้าสู่ประเทศชาต ิในมาตรา ๕ “ให้มีคณะกรรมการ ป.ป.ส. มหีน้าทีแ่ละ
อ านาจ ดังต่อไปนี”้ ตั้งคณะกรรมการขึ้นมาเพ่ือจะช่วยก ากับ ดูแลเสนอ ดมีากครับ เสนอนโยบาย
และแผนระดับชาติก็ใหร้ัฐบาลว่าด้วยการปอ้งกนั ปราบปราม แก้ไขปัญหายาเสพตดิ ขาดเรื่องอะไร
ครับ เรื่องการวิจัยและการน ามาใชป้ระโยชน ์ซึง่พืชที่สามารถน ามาใช้ขาดวิจัยและน ามาใช้
ประโยชน ์การน ามาใช้ประโยชน์รวมการอนญุาตดว้ย ผมกล่าวกลับไปถงึหลกัการและเหตุผลทีต่้อง 25 
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เพิ่มของพืชที่จะเอามาใช้ ไมว่่าจะเป็นกระทอ่ม กัญชา กญัชง หรือฝิน่ หรืออื่น ๆ ในอนาคตถา้มีอยู่ 
ถ้ามาจากพืช เพราะฉะนัน้ในประเด็นนีต้้องเสนอนโยบาย คณะกรรมการชุดนี้ก็จะมอี านาจหน้าที่
เพิ่มเติมและเสนอขออนุญาตได้ ก็จะสอดคล้องกับยาเสพติดที่มาจากพืช ไปดูในมาตรา ๕ ทีผ่มพูด5 
เมื่อสักครู่นี ้(๑) มาตรา ๕ ใน (๕) คณะกรรมการชดุนี้จะก าหนดเขตพ้ืนที่เพ่ือการทดลองเพาะปลูก 
นี่คือคีย์เวิรด์อีกอันหนึ่ง เปดิโอกาสใหป้ระเทศไทยปลูกพชืได ้แต่เฉพาะเป็นการทดลองเพาะปลกู 
เพื่อผลิต ทดสอบ หรือเสพ หรือครอบครองยาเสพตดิตามมาตรา ๕๔ เดี๋ยวไปว่ากนัมาตรา ๕๔  
ผมเหน็ว่าตรงนีต้้องก าหนดเขตพ้ืนทีเ่พื่อวิจัย ทดลอง เพาะปลูกพืชต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องได ้ไม่ว่า 
จะเปน็กระท่อม กัญชา กัญชง หรือฝิ่นต่าง ๆ กไ็ปเกี่ยวข้องกบัมาตรา ๕๔ ในมาตรา ๕๔ ให้10 
คณะกรรมการทีต่ั้งขึ้นคอื ป.ป.ส. ผมขอใช้ชื่อย่อกอ่น เห็นสมควรเพื่อประโยชน์ในการศกึษาวิจัย  
ลดอันตรายจากการใช้ยาเสพติดป้องกนั ปราบปราม และแกไ้ข ดคีรับ ท่านเพ่ิมการวิจัยมา ทั้งนี้  
จะก าหนดเขตพ้ืนที่ใดพืน้ทีห่นึ่งไดเ้พื่อการกระท าอย่างหนึ่งอย่างใดต่อไปได้ ดังต่อไปนี้ มาตรา ๔๕ 
(๑)  (๒)  (๒) ผลิตและทดสอบเกี่ยวกับยาเสพติด ผมมุ่งประเดน็พืชที่จะปลกูขึ้น เพราะฉะนั้นจะต้อง
ใช้ทั้งผลิต ทดสอบ วิจัย พัฒนาอะไรเหล่านี้ เพื่อใหค้รบวงจร ถ้าท่านเปดิโอกาสใหก้ฎหมายมี 15 
การระบุเกี่ยวข้องกบัทางนี้ ทางการปลูกพืชเพ่ือการทดลองและน าไปใช้ประโยชน์กจ็ะเกดิขึน้ได้  
ที่ผมพูดมาทัง้หมดนี้ผมจะสรุปตอนท้ายว่ากลบัไปสูม่าตรา ๔ “ให้มีคณะกรรมการคณะหนึง่เรียกว่า 
“คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพตดิ” เรียกโดยย่อว่า “คณะกรรมการ ป.ป.ส.” 
คณะกรรมการนี้มีกรรมการเหมาะสมมากมาย แต่ผมเสนอไป ที่ผมพดูมาทัง้หมดพืชยาเสพติดอยู่ใน
ก ากับดูแลของใครครับ กระทรวงเกษตรและสหกรณ ์สมควรที่จะมรีัฐมนตรวี่าการกระทรวงเกษตร20 
และสหกรณ์ที่จะมาดวู่าพืชกระท่อม พืชกญัชา พืชกัญชง หรือฝิ่นจากแปลงทดลองเราควรจะปลกู
ไหม เมื่อเหน็ว่าสมควรจะปลูก เพราะมีผลทางการแพทย์ที่จะน ารายได้มาสูป่ระเทศ จะขยายไปไหม 
ถ้าขยาย ขยายพ้ืนที่ใด เกษตรกรสามารถที่จะเข้ามามีโอกาสที่จะปลูก เพื่อน ารายได้เขา้มาเป็นพืช
ทางเลือกอื่น ๆ หรือไม ่อย่างไร เพราะเราจะได้ใช้ที่ตัง้ภมูิอากาศ พ้ืนดินของเราใหเ้กิดประโยชน์
อย่างสูงสดุ ขอบพระคุณครบั  25 
 
             - ๑๑/๑ 
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  ประธานสภานติิบัญญัตแิห่งชาติ   :   ต่อไป ทา่นกิตติศกัดิ์  รตันวราหะ  
แล้วกท็่านสรุางคณา  วายุภาพ ปิดทา้ยนะครับ เชญิครบั ๑๐ นาท ี
  นายกติติศกัดิ ์ รัตนวราหะ   :   กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ  5 
กระผม นายกิตติศกัดิ ์ รตันวราหะ สมาชกิสภานติิบญัญัตแิหง่ชาติ กต็้องกราบขอบพระคุณ 
ที่รัฐบาลได้รวบรวมกฎหมายให้กระชับขึน้ ใหม้ารวมอยูใ่นร่างพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวล
กฎหมายยาเสพติด พ.ศ. .... นี้ก็จะได้เลือกใชไ้ด ้ไมต่้องไปดูกฎหมายหลายฉบับ แลว้ก็ยกเลิก
กฎหมายเดิม ๆ ซึ่งลา้สมัย อาจจะมตีั้งแตป่ี ๒๕๑๙ กม็เีรื่อยมา ซึง่โลกเปลี่ยนไปมากแล้ว  
ก็เหน็ดว้ยอย่างยิ่งว่ารัฐบาลท าถูกต้องแล้วว่าเราพัฒนากฎหมายให้ทนัสมัยและรอบคอบมากขึ้น  10 
  ท่านประธานทีเ่คารพ กระผมเองได้อยู่ในร่างพระราชบญัญตัิวตัถุที่ออกฤทธิต์่อจิต
และประสาท พ.ศ. .... รว่มกับคุณหมอเจตน ์ ศิรธรานนท์ ขออภัยที่เอ่ยนาม ตรงนัน้เราไดถ้กกนั
ภายในคณะกรรมาธิการว่ายาเสพติด ในรา่งพระราชบัญญัตวิัตถุที่ออกฤทธิต์่อจติและประสาท 
พ.ศ. .... นั้นรวม ๕ ประเภทด้วยกนั เราถกกนัถึงประเภทที่ ๑ ประเภทท่ี ๒ ประเภทที่ ๓ เราไมแ่ตะ 
โทษทัณฑ์ต่าง ๆ นัน้เหมาะสม สมควรแล้ว แต่เราได้พูดถึงประเภทที ่๕ อย่างที่ท่านสมชาย   15 
แสวงการ ขออภัยที่เอ่ยนาม ท่านได้พูดไปแล้วนั้น ในคณะกรรมาธิการนัน้ได้ถกเถียงกันพอสมควรว่า 
เราควรหรือยังทีเ่ราจะน าเรือ่งนี้มาพิจารณา เพ่ือที่จะใหก้ัญชานั้นเป็นยารักษาโรค และเมื่อเร็ว ๆ นี ้
กระผมเองไดไ้ปทีป่ระเทศเนเธอรแ์ลนด์มา แล้วกไ็ด้ไปทีถ่นนหนึง่ ทีป่ระเทศนั้นเขาได้จัดใหถ้นน 
ทั้งเส้นเป็นถนนที่จ าหน่ายกญัชาได้แบบถูกกฎหมาย แตเ่ขาก าชับใหบ้ริเวณนัน้เปน็บริเวณเดียว  
ใครก็ได้ที่จะไปซื้อมาเสพได้ในบริเวณนั้นอย่างเสร ีแต่กลบัมาดูบ้านเรา ที่นีป่ระเทศไทย  20 
อะไรทีว่่าง่ายกลับยาก อะไรที่ว่ายากกลับงา่ย ไม่เหมือนที่ไหนในโลกจะเป็นเอกลักษณ์ของเรา  
ไม่วา่จะท าอะไร เรื่องสถานบันเทงิก็ด ีตรงนี้ผมกเ็คยท ากฎหมายมา รา้นเหล้าห้ามอยู่ใกล้โรงเรียน
หรือสถานศึกษาไม่เกนิ ๑๕๐ เมตร หรือ ๓๐๐ เมตร ผมจ าไมไ่ด ้จะมีประโยชน์อะไรครับ 
ท่านประธาน ห่างไป ๓๐๐ เมตร เดินไปกไ็ดแ้ลว้ แต่กฎหมายกบ็อกอย่างนัน้ เพราะฉะนั้น 
ร้านขายเหลา้ข้างสถานบนัเทิงเตม็ไปหมด ว่าง ๆ จะไปวัดสักทีเกนิ ๓๐๐ เมตรไหม อาจจะไม่ถงึ  25 
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๓๐๐ เมตรกไ็ดห้่างจากสถานศึกษา อย่างนี้เปน็ต้น เพราะฉะนัน้ถ้าเราจะหวังดีกับลกูหลาน  
เยาวชนเรา แลว้ก็เอาสิ่งทีเ่ปน็โทษที่เราพูดกนัขณะนีม้าเป็นประโยชน์ในทางวชิาการ เป็นประโยชน์
ในด้านการเก็บภาษตี่าง ๆ ให้ถูกต้องเสีย ไม่รูว้่าประชาชนจะคดิอย่างไร แต่ผมเองนั้นหลังจากที่ได้5 
ศึกษาและท าพระราชบัญญตัิเกี่ยวกับยาเสพติดมา ไมว่า่พระราชบัญญัตวิตัถุที่ออกฤทธิต์่อจิตและ
ประสาท หรือพระราชบัญญตัิยาสูบต่าง ๆ พอเข้าใจครับ เราอยากใหต้รงนี้เปน็ประโยชน์มากทีสุ่ด 
ไม่ใช่เหน็ดว้ยหรอกครับ เกดิมาเป็นชวีติ บหุรี่ยังไม่เคยสูบเลยครบั แต่สรุานัน้ไม่แน ่ตอนหนุ่ม ๆ  
เอาบ้างเหมือนกัน นี่พูดความจริง เดี๋ยวจะขาดศีล ๕ ไป ตรงนี้เราต้องยอมรับความจริง สิง่ที่เปน็
โทษนั้นบางทกี็มีประโยชน์อยู่บ้าง เพราะฉะนั้นตรงไหนเอามาชั่งน้ าหนกักันว่าระหวา่งกัญชา 10 
ถ้าเอามาแลว้เราจะท าได้อยา่งประเทศเนเธอรแ์ลนด์เขาไหม หรืออย่างทีท่่านรัฐมนตรีบอกแลว้ว่า
อาจจะให้บางพื้นที่สามารถที่จะเสพกระท่อมได ้ถ้าผมฟังไม่ผิด อย่างนี้เป็นต้น เพราะฉะนัน้ตรงนี้ 
ก็อีกล่ะครับทีน่ี่ประเทศไทย อาจจะให้พืน้ที่แถว ๆ จังหวัดใดจงัหวัดหนึง่ เดี๋ยวก็มีมอ็บมาอกีล่ะครับ  
จังหวดัผมท าไมเสพไมไ่ด ้นีค่ือประเทศไทยท าเรื่องงา่ยให้เปน็เรื่องยาก ท าเรือ่งยากให้เป็นเรื่องง่าย 
เพราะฉะนัน้สิ่งที่ผมตอ้งการก็คือวา่ให้ศึกษาจริง ๆ จัง ๆ ว่ามโีทษ เดี๋ยวนี้ใครไปขายก็จับ แตถ่้าหาก15 
เรายังมองเห็นว่าเอาเฉพาะกัญชา ถ้ามีประโยชน์ในทางการแพทย์ ซึ่งฝรั่งมังค่าหลายประเทศ 
เขาไปเปน็แคปซูล ไปรกัษามะเรง็หรืออะไรก็ตาม เรายงัจะปล่อยอยู่อย่างนีไ้หม หรอืยกตวัอย่างเช่น 
กระท่อม ผมเองก็ได้เคยไปทางภาคใต ้เขาก็กนิใบกระท่อมเปน็ยา แล้วก็กินมาตั้งแตด่ึกด าบรรพ์แล้ว 
เขากบ็อกว่าเปน็ยา ไมไ่ด้เปน็ยาเสพตดิ อย่างนี้เป็นต้น เรากต็้องน ามาพิจารณากนัวา่อย่างไร 
ถึงจะเหมาะสมกว่ากัน อย่างท่านพลต ารวจโท ศานิตย์  มหถาวร ขออภัยนะครบั วนันี้ท่านดเุดือด20 
เหลือเกนิ ไมรู่้ท่านไปพูดถึงใครว่าท าไมไมรู่้ไมเ่หน็ว่ามียาเสพติดโดยเฉพาะยาบ้าตรงไหนบา้ง ผมก็ได้
ยินมาเหมือนท่าน ในพื้นที่ผมยาบ้ามมีาก ชาวบ้านรูห้มด ใครขาย ใครส่งมา เด็กก็บอกของนายนั่น 
นายนี่ ถ้าไม่ใช่ของนายโนน่ นายนี่ก็จะโดนจบัหมด เพราะฉะนั้นต้องมีสังกัด ขายยาเสพติด  
ขายยาบ้าต้องมีสังกดั ไม่อยา่งนัน้แลว้จะโดนจับ เพราะฉะนั้นจึงปราบยากปราบเยน็ 
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๔๔ 

สนช. ๓๖         จันทรต์รี  ๑๑/๓ 
 

  สุดท้ายอยากจะถามท่านประธานผ่านไปยังท่านรัฐมนตรี ๓ ข้อด้วยกัน 
ตามทีไ่ดป้ระสบการณ์ลงพื้นที่บ่อย ๆ  
  ข้อ ๑ ก็คอืท าไมผู้เสพ ซึ่งรฐับอกวา่ผู้เสพคือผู้ปว่ยตอ้งไปบ าบดัรกัษา 5 
หลังจากที่บ าบดักลบัมา ส่วนใหญ่เลยกลับไปเสพอีก ตรงนี้ถามใครก็ยังตอบไม่ได้ เปน็เพราะอะไร 
ตรงนี้ข้อที่ ๑ จึงอยากจะถามท่านรัฐมนตรีคงจะมขี้อมูลแบ่งปันกนัได้บา้ง 
  ข้อ ๒ การรักษาบ าบัดผู้เสพของกระทรวงมหาดไทย ไดร้ับการบอกจากผูน้ าชุมชน 
ในต่างจงัหวัดว่าในขณะนี้เลกิไปแล้วหรือไม่เลกิ เป็นค าถาม เลิกไปแลว้หรือยังมีอยู ่หรือยงัมี
หนว่ยงานใดที่ยังรบัผู้ที่เสพไปบ าบดั โดยเฉพาะเขาร้องเรียนในขอ้ ๒ วา่เมื่อก่อนนี้ทางท้องถิ่น 10 
องค์การบริหารส่วนต าบล เทศบาล สามารถที่จะจัดงบไปท ากิจกรรมบ าบดั ไปต่อตา้นยาเสพตดิ  
ซึ่งปรากฏว่าส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินบอกว่าท าไมไ่ด้ ตรงนี้ผูน้ าท้องถิน่จึงไม่สามารถ 
ที่จะท าได้ โครงการนี้จงึเลือนหายไป อนันีเ้ปน็ข้อมูลที่อยากจะน าเรียนท่านประธานไว้ 
  ข้อ ๓ มีผูร้้องเรียนมาอีกว่าเมื่ออดตีหรือวา่หลายปีมาแลว้ผู้เสพถูกจบัไปบ าบดัรกัษา 
ปรากฏว่าเขายังมปีระวตัิอยู ่แลว้ตรงนีม้ีปญัหาว่าตอนเขาไปสมัครงาน หรืออย่างยิง่โดยสมัคร 15 
รับราชการไมม่ีทางเป็นไปได้ตดิแบล็กลิสต์ (blacklist) ตรงนี้ --------------------------------------------- 
 
          - ๑๒/๑ 
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๔๕ 

สนช. ๓๖          จิตตมิา  ๑๒/๑ 
 

เพราะฉะนัน้ตรงนี้ขอความชัดเจนนดิหนึ่งวา่ถามแทนเขาว่า ตรงนี้บางทีผู้เสพเรากจ็ะจับกุมเขา 
ในฐานะผู้ที่เสพ เพราะฉะนัน้ตรงนีป้ระวตัิเขายังจะต้องมีอยู่ไหม หรือว่าเราจะท าอย่างไรใหผู้้เสพ
สามารถที่จะมปีระวตัิ แล้วกส็ามารถไปสมัครงานหรอืไปสมัครรบัราชการได้ ผมเข้าใจและเห็นใจว่า5 
เยาวชน โดยเฉพาะเยาวชนสามารถที่จะหลงทาง หลงผดิไปได ้แต่เมื่อเขาไปบ าบดัมาแล้ว แลว้เขา 
ก็ไมไ่ด้เกี่ยวข้องกบัยาเสพตดิอีกต่อไปเราจะไม่ให้โอกาสเขาเลยหรือในการที่จะสมัครท างาน 
หรือว่าสมคัรรบัราชการ ตรงนี้กข็อเปน็ค าถามสดุท้าย กราบขอบพระคุณครับ  
  ประธานสภานติิบัญญัตแิห่งชาติ   :   ท่านสรุางคณา  วายุภาพ ครับ  
  นางสุรางคณา  วายุภาพ   :   ท่านประธานสภานติิบัญญัตแิหง่ชาติที่เคารพ  10 
ดิฉนั สุรางคณา  วายุภาพ สมาชิกสภานิตบิัญญตัแิหง่ชาติ ดิฉนัมีอยู่ประมาณ ๓ ประเดน็ใหญ่
ด้วยกนั ในกลุ่มประเดน็แรก จะเปน็กลุม่เกี่ยวกับคณะกรรมการโดยเฉพาะ ซึ่งมีอยู่  
๔ คณะกรรมการด้วยกนั ชดุที่ ๒ จะพดูถึงเรื่องการบ าบัดและการฟื้นฟูศักยภาพทางสังคมของ 
ผู้ติดยา ส่วนที่ ๓ จะเปน็ส่วนของกองทนุ เบื้องต้นก่อน ตัวดิฉนัเองอาจจะไมไ่ดม้ีความชัดเจน 
ในเรื่องของกฎหมายชุดนี้แตอ่ย่างใด แต่อ่านจากกฎหมายแล้วเข้าใจว่าเจตนารมณ์ของกฎหมาย 15 
พูดถึงเรื่องป้องกนัและปราบปราม แล้วก็พูดเลยไปถงึเรื่องการฟื้นฟูดว้ย ถ้าเราดโูครงสร้างของ 
ตัวคณะกรรมการเอง ใน ๔ ชุด  
  คณะกรรมการชดุแรก คือคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามยาเสพติด  
เป็นเหมือนคณะกรรมการชดุใหญเ่ลยที่ดแูลนโยบายระดับชาติในเรื่องนี้โดยตรง และมีอ านาจหน้าที่ 
ที่ส าคัญคอืไปดแูลกองทุนดว้ย ชื่อว่า กองทนุป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ดฉินัดู 20 
เร็ว ๆ ดฉิันมคีวามรู้สกึอย่างนี้ว่า กฎหมายฉบับนี้ดฉิันเชือ่ว่ามไิดป้้องกันแต่เพียงการค้ายา  
แตน่่าจะมีนัยครอบคลุมเลยไปถงึเรื่องของการป้องกันผูต้ิดยาเสพติดดว้ย แตถ่้าดมูติิของกลไก 
ทางกฎหมาย โดยเฉพาะอยา่งยิ่งอ านาจหน้าทีข่องคณะกรรมการชดุแรกก็จะเน้นหนักไปในเรือ่ง 
ของการป้องกนัและปราบปรามเป็นส าคัญ ซึ่งก็ไม่ผิดหรอก เพราะวา่เปน็คณะกรรมการระดบัชาติ 
ที่ดูแลเรื่องนี้ในภาพใหญ่ของประเทศ เพียงแต่สิ่งทีด่ฉิันเป็นห่วงก็คือว่าเนื่องจากคณะกรรมการชดุนี้ 25 
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สนช. ๓๖          จิตตมิา  ๑๒/๒ 
 

ดูแลในภาพใหญ่ของประเทศนั่นเอง จงึนา่จะเติมมติิเรื่องป้องกันคนตดิยาใหช้ัดเจนลงไปด้วย  
ถ้าเราไปดูในตัวโครงสร้างของคณะกรรมการชุดใหญ ่โครงสรา้งคณะกรรมการชดุใหญ่นัน้ 
จะมีการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒ ิและนอกนัน้เปน็กรรมการโดยต าแหนง่ทั้งสิน้ เป็นกรรมการ5 
ที่มาจากฝัง่ของรัฐเป็นสว่นใหญ่ มาจากสายที่ค่อนข้างจะท าหน้าที่เกี่ยวกบัเรื่องป้องกันและ
ปราบปรามเปน็ส าคญั ดิฉนัเองไม่แน่ใจเท่านัน้เองว่าคณะกรรมการระดบัชาติชุดนี้มคีวามส าคัญ  
แต่เนื่องจากปญัหายาเสพตดิเปน็ปญัหาใหญ่ของประเทศจะเหน็ไดว้่าคดีที่ขึน้สู่ศาลส่วนใหญ่  
๑ ใน ๕ เป็นเรื่องยาเสพตดิ แปลว่าเปน็ปญัหาทีเ่ราทกุคนเหน็ชดัเจนว่าส าคัญ กรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิทีม่ีมติิหรือมีความรู้ความเชี่ยวชาญทางสังคมจะสามารถเข้ามาได้หรือไม่ แม้ว่า 10 
ตัวกฎหมายที่ทา่นรา่งขึน้มานั้นจะเขียนชัดเจนว่าจะตั้งใครมาจากสายไหนก็ได้ แตด่ฉิันไม่แน่ใจว่า
สัดส่วนน้อยไปหรือเปล่า  
  พอเราไปดูคณะกรรมการควบคุมยาเสพติด ชุดที่ ๒ ในคณะกรรมการควบคมุ 
ยาเสพติด ดฉิันเองมองวา่ดเูน้นไปในเรื่องของกรรมการจากสายสาธารณสขุ สายทางการแพทย์  
ซึ่งอาจจะถกูก็ได้ แตด่ฉิันเองไมแ่น่ใจวา่มีมติิอืน่ดว้ยหรอืเปล่า เมื่อสกัครู่ทา่นสมาชกิผู้ทรงเกียรติ 15 
กไ็ด้พูดถึงเรื่องการเตมิกระทรวงอื่นเข้าไปดว้ย  
  ชุดที่ ๓ คอืชุดคณะกรรมการตรวจสอบทรัพย์สิน ชุดนี้ดฉิันแปลกใจ ชุดนี้มี
กรรมการโดยต าแหน่งมากทเีดียว แลว้ก็มกีารก าหนดใหต้ั้งคณะอนกุรรมการ คณะกรรมการชดุใหญ่
อยู่ในมาตรา ๖๓ ให้ตัง้คณะอนุกรรมการในมาตรา ๖๖ แล้วการพูดถึงคณะอนุกรรมการก็พดูถึง
คณะกรรมการชดุใหญ่ แล้วก็บอกว่าใหต้ั้งคณะอนุกรรมการจากคณะกรรมการชุดใหญ่ที่เป็นเรื่อง20 
ตรวจสอบทรัพย์สินทั้งหมดเลย เวน้ต าแหน่งเดียว คือดฉินัเองอา่นเทา่ไรก็ยังไม่เห็น
คณะอนกุรรมการจากสายส านักงานปอ้งกนัและปราบปรามการฟอกเงิน ก็เลยแปลกใจว่าตัง้ใจ 
อย่างนัน้หรือว่าตกหล่น ไมแ่น่ใจ  
  ชุดที่ ๔ คอืชุดคณะกรรมการบ าบดั รักษาและฟื้นฟูยาเสพติด  

 25 
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  ถ้าถามตวัดฉินัเองดิฉนัมองวา่ ชุดแรกคือคณะกรรมการป้องกนัและปราบปราม 
ยาเสพติด กับชดุที ่๔ นั้นคอ่นข้างมีความส าคัญยิง่ยวด ถามว่าท าไมหรือ ก็เพราะเราจะเห็นไดว้่า
เมื่อสักครู่ก็มกีารอภิปรายว่าผู้ติดยาเสพติดตดิแลว้ก็มกัจะตดิอีก ดฉิันเองเคยสนใจปญัหานี้  5 
เพราะกน็ึกสงสัยว่าท าไม ก็ไปคุยกับผูรู้้หลายคน ผู้ตดิยาเสพติด ต ารวจ ป.ป.ส. เอง หรือต ารวจ
ทั่วไปเอง ถามว่าท าไมคนสว่นใหญถ่ึงติดอกี เขาบอกว่าคนส่วนใหญ่ทีต่ดิยามักจะคลา้ย ๆ จติใจ
อ่อนไหว และเขาบอกว่าถ้าพูดให้เข้าใจงา่ย ๆ ก็คอืเหมอืนความรกัครัง้แรกเรามแีลว้ เราก็เห็น 
คนรกัอีกครั้งเรากไ็ม่ลืม จึงกลับไปติดอีก ดิฉนัไม่แน่ใจว่าช่วยตอบข้อสงสัยของท่านกติตศิักดิ ์  
รัตนวราหะ หรือเปล่า แตด่ฉิันแค่จะบอกว่าชดุที่ ๔ จึงมีความส าคญัในเซนส ์(sense) ในมติ ิ10 
ของความมั่นคงทางอารมณค์วามรู้สึก ความมัน่คงของมนุษย์ ซึง่มีความเกี่ยวข้องกับเรื่องกระทรวง
การพัฒนาสังคมและความมัน่คงของมนุษย์ ซึ่งองค์ประกอบนัน้ค่อนขา้งครบถว้นดอียู่แล้ว เพียงแต่ 
ดิฉนัเองก็มขี้อสังเกตเกี่ยวกบัผู้ทรงคุณวฒุิอีกเช่นเดียว ผู้ทรงคุณวุฒนิั้นทา่นเขียนวา่ให้มีอย่างน้อย 
๓ คน โดยอย่างน้อยใหม้ี ๓ คน โดยอย่างน้อย ๑ คน จะต้องมาจากเอกชนที่ท างานเกี่ยวกับ 
เรื่องการบ าบดั รกัษาผูต้ิดยาเสพติด คือดิฉนัเองไมแ่น่ใจว่าจรงิ ๆ แลว้นอ้ยไปไหม ดิฉนัว่าน้อยไป 15 
เพราะวา่กลิน่อายของกฎหมายทั้งฉบับในคณะกรรมการส่วนใหญ่ทกุชุดจะเนน้เป็นเหมือนกับสาย 
ที่ดูแลเรื่องการปราบปรามเป็นส าคญั แล้วพอเราไปดูในส่วนของกองทุน ตวัดิฉนัเองคิดวา่เนือ่งจาก
กฎหมายฉบับนี้มคีวามส าคญัและเงนิที่ได้ในกองทุนทีเ่ขยีนไว้ในกฎหมาย สว่นใหญม่าจากรฐัทั้งสิน้
เลย ไมแ่น่ใจว่าจะพอเพียงหรือเปล่า เพราะพอไปดูอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการบางชดุที่ท า
หน้าที ่เชน่ คณะกรรมการชดุบ าบัด รักษาและฟืน้ฟูผู้ตดิยาเสพติดนั้น ท่านเขียนเหมอืนเปดิกว้าง  20 
แต่สว่นใหญ่เน้นเป็นกิจกรรมที่ส่งเสรมิให้ปอ้งกนั บ าบดั รักษา โน่น นี่ นั่น แต่สิ่งทีด่ฉิันเป็นห่วง  
ก็คือวา่จริง ๆ แลว้ถ้าเราคิดว่าปญัหาการค้ายาเสพตดิสว่นหนึ่งเป็นปัญหาที่ท่านต้องจัดการกบั 
ผู้ค้ายา อนันัน้วา่ไป แต่ถา้ตอ้งการป้องกันเด็ก เยาวชนหรือคนซึง่เขาขาดประสบการณ์ แล้วเขา
กลายเปน็เหยื่อ ดฉิันเองคดิว่าการเขียนมติิลงไปให้เห็นถึงกิจกรรมว่าต้องเปน็กิจกรรมที่เขา้ถงึจิตใจ
ความรู้สึกของพวกเขาดว้ย เป็นลักษณะของศิลปะประเภทหนึ่งทีค่นเหล่านี้จะมคีวามเปราะบาง 25 
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ในเชิงจติใจ ถ้าเขียนเพียงแค่ค าใหญ่ ๆ บางทีอาจจะนกึไม่ออก เพราะวา่คนทีเ่ปน็กรรมการสว่นใหญ่ 
ล้วนแตม่าจากสายซึ่งท าเรือ่งป้องกันปราบปรามเปน็ส่วนใหญ ่ดฉิันแปลกใจในชุดที ่๔ อกีครัง้หนึ่ง  
ก็คือวา่ในคณะกรรมการบ าบัด รักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดนัน้มกีรรมการจากสภาหอการค้า  5 
สภาอุตสาหกรรม มีผู้บญัชาการเหล่าทัพทั้ง ๓ เหล่าทัพอยู่ในนั้นด้วย ดฉิันไมแ่น่ใจวา่เจตนารมณ์ 
คืออะไร ถ้าอยูใ่นชดุแรกดิฉนัไมแ่ปลกใจ แต่อย่างสภาหอการคา้ สภาอตุสาหกรรมมาอยู่ในชุดที ่๔ 
ด้วย ดฉิันไม่แน่ใจว่าท าไม ดฉิันแค่มขี้อสงสัยและตั้งเป็นค าถาม  
  ประเดน็สุดท้าย ดฉิันอยากพูดถึงเรื่องของการบ าบดั รกัษาและฟื้นฟูที่มีการใช้
ถ้อยค า ค าว่า “สงเคราะห”์ ในกฎหมาย มกีารใช้เท่าที่เห็นอยู่ ๒ ค า ขออนญุาตยกเป็นตวัอย่าง 10 
คือในมาตรา ๑๐๔ กับมาตรา ๑๑๗ มีการใชค้ าวา่ “สงเคราะห์ผู้ทีต่ิดยา” ว่าอย่างนัน้เถอะ 
ถ้าพูดภาษาชาวบา้น ค าว่า “สงเคราะห”์ นั้นอาจจะอยูใ่นกฎหมายอืน่ในสายสงัคม แตด่ิฉนัมองวา่ 
ผู้ติดยาบางครั้งไม่ใช่ผู้ท่ีอยู่ในลักษณะคล้าย ๆ กบัน่าสงสารหรือน่าเวทนา แต่เขาคล้าย ๆ ต้องการ
ให้คนเห็นความส าคญัของเขา เพราะฉะนั้นดิฉนัขออนญุาตพาดพิงโครงการบางโครงการ ซึ่งดิฉนั 
ชื่นชม เช่น โครงการทบูีนมัเบอร์วนั (TO BE NUMBER ONE) แต่เดมิดฉิันไม่เข้าใจวา่โครงการนี้ท า15 
ขึ้นมาเพื่ออะไร พอไปดูก็พบว่าเจตนารมณ์คือต้องการท าให้ทุกคนได้ตระหนกัว่าตวัเองก็เปน็หนึ่งได้ 
มีความภาคภูมิใจในตัวเอง แล้วไมต่ิดยาเสพติด ลักษณะเจตนารมณ์ของโครงการทบูีนัมเบอรว์ันนั้น
จะเหน็ได้ว่าถ้าพูดโยงกบัค าว่า “สงเคราะห”์ ดิฉนัรู้สกึคนไทยอาจจะเขา้ใจผิดกไ็ด ้สงเคราะหม์ี
ความรู้สึกเวทนา สงสารอยู่ในนั้นดว้ย แต่จรงิ ๆ แล้วผูต้ดิยาเสพตดิบางครัง้เขาแค่เปราะบาง 
ทางจิตใจ และเมื่อเรามาดนูยิามค านี ้ดฉินัค้นนิยามค านีใ้นอินเทอร์เนต็ (internet) ด้วย ก็พบวา่ 20 
นิยามค านี้ หมายถึง ความชว่ยเหลือ อนเุคราะห์ เกือ้หนนุหรอืสนับสนุน ซึง่ในมาตรานั้นทีด่ิฉนั 
พูดถึงมคี าวา่ “ช่วยเหลือ” อยู่แล้วก็น่าจะเพียงพอ ดิฉนัแครู่้สึกว่าการจะเยียวยาคนนั้น 
น่าจะท าให้เขารู้สึกภูมิใจ นา่จะท าให้เขารูส้ึกแค่ช่วยเหลือ แต่ไม่ต้องถึงขั้นไปสงเคราะหแ์ตอ่ย่างใด  
ดิฉนัคงมีประเด็นแตเ่พียงเทา่นี้ ขอบพระคุณคะ่  

 25 
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  (การประชมุด าเนนิมาถึงตอนนี้ ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร  วิชิตชลชัย 
ประธานสภานติิบัญญัตแิห่งชาติ ได้ลงจากบัลลังก ์โดยมอบให้ นายสุรชัย  เลี้ยงบุญเลิศชัย  
รองประธานสภานิตบิัญญัตแิห่งชาต ิคนที่หนึ่ง ปฏิบตัิหน้าที่ประธานสภานิตบิัญญัตแิห่งชาต)ิ  5 
  ผู้ปฏิบัตหิน้าทีแ่ทนประธานสภานิตบิัญญตัแิห่งชาต ิ(นายสุรชัย  เลี้ยงบุญเลิศชัย  
รองประธานสภานิตบิัญญัตแิห่งชาต ิคนที่หนึ่ง)   :   ท่านสมาชกิครบั ขณะนีห้มดรายชื่อสมาชิก 
ที่แจ้งความจ านงอภิปรายแล้ว มีทา่นใดประสงค์อภปิรายอีกหรือไม่ครับ  
  (ไม่มีสมาชิกยกมือ)  
  ผู้ปฏิบัตหิน้าทีแ่ทนประธานสภานิตบิัญญตัแิห่งชาต ิ(นายสุรชัย  เลี้ยงบุญเลิศชัย  10 
รองประธานสภานิตบิัญญัตแิห่งชาต ิคนที่หนึ่ง)   :   ไม่มีแล้วนะครับ ผมปิดรับรายชื่อ  
ต่อไปเรียนเชิญท่านรัฐมนตรีตอบชี้แจง เชญิครับ  
 
          - ๑๓/๑ 
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  พลอากาศเอก ประจนิ  จั่นตอง (รองนายกรัฐมนตรแีละรัฐมนตรวี่าการกระทรวง 
ยุติธรรม)   :   กราบขอบพระคุณท่านประธานสภาครับ ก่อนอืน่ต้องกราบขอบพระคุณท่านสมาชิก
ที่ได้กรุณาใหข้้อคดิเห็น หลายท่านได้ศกึษาแลว้กไ็ด้ชีป้ระเด็นซึ่งเป็นประเดน็ส าคญั แลว้ก็มี 5 
ข้อหว่งใยหลายประการซึ่งเป็นสิ่งทีห่ลายท่านนัน้กต็ระหนักร่วมกัน ผมจะขออนุญาตค่อย ๆ  
เรียบเรียงไป แลว้ก็จะขออนญุาตให้ทางเจา้หน้าทีซ่ึ่งอยูด่้านซ้ายของท่านประธานนัน้ได้เพิ่มเติม 
ในบางกรณีหากผมพดูไมช่ัดเจน ขอเรียนวา่ในส่วนแรกที่เกี่ยวกบัเรือ่งของการลงโทษนั้น ซึ่งใน
ปัจจุบันเรื่องของการลงโทษนั้นเรากไ็ด้พบแล้วว่าอาจจะยังมีประเด็นปญัหาซึง่จะไม่ใช่เป็นการแก้ 
ที่ถูกตอ้งตลอดตั้งแต่ตน้ กลางและปลาย แลว้ก็รฐัธรรมนูญปัจจบุันมาตรา ๗๗ ก็ไดใ้ห้ข้อความ 10 
ไว้ส าคัญประการหนึ่งก็คือเรือ่งของโทษอาญานั้นกต็้องด าเนินการเฉพาะเท่าที่จ าเปน็ ซึ่งในเรื่องของ 
การลงโทษผู้ที่เกี่ยวข้องนี้ทา่นทราบแลว้ อย่างน้อยก็จะมีกลุ่มผู้ที่เป็นเหยื่อ ผมอยากจะขอใชค้ าที่ 
สมาชิกได้พูดว่าผู้เสพติดคือผู้ป่วย แตค่วามจรงิเขาเปน็เหยื่อ เพราะฉะนัน้ตรงนี้จะตอ้งดวู่าเขาเกดิ 
จากอะไรเขาถงึกลายไปเป็นเหยื่อของยาเสพตดิได้ ตรงนี้ก็ตอ้งดูพฤตกิรรม พฤติกรรมนัน้ก็จะต้องดู 
เรื่องของสนัดาน เรื่องสภาพแวดล้อมแล้วก็ความหนักเบา ซึง่ตรงนี้ในกฎหมายนัน้จะเขียนไว้ 15 
จึงไดก้ าหนดให้สามารถที่จะมีทางเลือกในการที่จะลงโทษได้ ทางเลือกทางการปกครองหรือ
ทางเลือกที่ให้ทางผู้พิพากษาเป็นผูก้ าหนด ซึ่งตรงนี้มีอยูใ่นส่วนหนึง่แล้วของกฎหมาย แล้วก็จะม ี
รายละเอียดออกมาเป็นกฎกระทรวงต่อไป 
  ประเดน็ที่เกี่ยวข้องกับผูค้้านั้น อาจจะมีความเป็นห่วงวา่ผู้ค้าโดยเฉพาะผู้ที่คา้ 
รายใหญ ่ผู้ที่เปน็ที่เรียกว่าตวัการส าคญั ท าอย่างไรถึงจะจับตวัไดแ้ล้วก็ลงโทษอย่างหนัก ตรงนี้ 20 
เป็นสว่นที่เราจะพยายามเพ่งเล็งวา่ในทุกตัวของยาเสพตดิไมว่่าจะเปน็ตวัที่ ๑ ตัวที ่๒ ตวัที่ ๓  
ตัวที ่๔ ตวัที่ ๕ นี้ใครที่เปน็ผู้ค้า ใครทีเ่ปน็ตวัการใหญอ่าจจะต้องมีการพิจารณาโทษให้หนัก แลว้ก็
จะต้องไมเ่ป็นแบบอย่าง ซึง่ตรงนี้โทษเรายังคงก าหนดขัน้ต่ าไปจนถึงขั้นสงูก็คอืประหารชวีิต ส่วนนี้
ยังมีอยู่นะครบั ในเรื่องของการแก้กฎหมายเพื่อให้เกิดการดงึดดูส าหรับผู้ทีเ่ป็นเหยือ่หรือผูป้่วย 
จากการเสพท าอย่างไรถึงจะให้เกิดการสมัครใจมากขึน้ จะไปต่อถงึค าถามทีไ่ดถ้ามวา่จะเกี่ยวกับ 25 

 
 
 
 
 30 



๕๑ 

สนช. ๓๖         นุชณิชา  ๑๓/๒ 
 

การลงประวตัิ แล้วก็จะใหโ้อกาสเยาวชนซึ่งเขาผดิพลาดไปไดห้รือไม ่กรณีทีผู่้ป่วยจากการเสพ 
หรือเป็นเหยื่อสมคัรใจ เรากจ็ะให้การบ าบัดรักษาแล้วกจ็ะไมม่ีการลงประวัตติั้งแตแ่รกเลย สว่นที่ 
ไม่สมัครใจนัน้จะเป็นการบ าบัดโดยการบงัคับ ซึง่การบังคับนัน้ก็จะมีการบังคับในหลายวิธ ีผมเรียน5 
ตอนทา้ยที่ท่านสมาชิกไดถ้ามว่าในเรื่องการฟ้ืนฟูนั้น ท าไมถงึมีหน่วยงานของกองทพัเข้าไปอยู่เปน็
กรรมการ ท าไมมีทางสภาอตุสาหกรรม สภาหอการค้าไปเป็นกรรมการ เพราะว่าในขั้นตอน 
การฟ้ืนฟูในเชงิบังคับนั้นจะต้องใช้สถานทีร่าชการ ไมว่่าจะเปน็สถานที่ในสว่นของทหาร ต ารวจ 
ทุกเหล่าทัพเป็นผูดู้แล ทั้งหมดนีอ้ยู่ภายใต้การก ากบัของกระทรวงสาธารณสขุ แล้วในระหว่าง 
การฝึกอบรมนัน้จะต้องมวีิทยากรที่มคีวามเชี่ยวชาญทางด้านจติวทิยา ทางดา้นการทีจ่ะปรบั 10 
พฤตินิสัยของเขา แลว้ก็ขณะเดียวกันก็จะค่อย ๆ สร้างให้เขาเริ่มสนใจในวชิาชีพแลว้ก็มีทกัษะในการ
ที่จะไปประกอบอาชีพ จึงตอ้งดึงทางภาคอุตสาหกรรม ภาคหอการค้านี้เข้ามามีส่วนร่วมในการที่จะ
จัดหาในเรื่องของเครื่องไม้เครื่องมือแลว้ก็ใหโ้อกาสว่าถา้เขาสนใจ เขาได้เรียน เขามทีักษะแลว้ 
จะมีโอกาสได้ท างานก็จะไปตอบปัญหาว่าท าไมคนทีต่ดิยาเสพติดแล้วจงึกลับมาติดยาเสพติดอกี 
อาจจะเปน็หลายปัญหา ตวัอย่างเชน่ เมือ่เดิมนัน้เขาตดิยาเสพติด เขาไปบ าบดั เขาถูกบังคับบ าบดั 15 
เขาไปถูกต้องโทษหรือเขาไปอยู่สถานพินิจนั้น เขาไมม่ีโอกาสที่จะได้ฝึกอาชีพ เขายังไม่บรรลุในเรื่อง
ของการปรับปรุงพฤตินิสัยกค็ือทั้งทางกาย ทางจติใจ จนกระทั่งเรื่องของการปรับวถิีชีวติประจ าวัน 
ของเขา เมื่อเขาออกไปแลว้เขาก็ไม่สามารถเข้าสงัคมได ้เพราะวา่สังคมไม่ต้อนรบั เขาไม่มเีพื่อน 
เขากก็ลับไปหาเพื่อน ไปสงัคมเดมิก็มโีอกาสท่ีจะกลบัไป ขณะที่ท่านได้กล่าวแลว้กค็ือว่าจติใจ 
เขาอ่อนไหว เมื่อเขาไม่มเีพื่อนเขาไปเจอเพื่อนซึ่งเป็นสงัคมซึง่เกี่ยวข้องยาเสพตดิก็จะตกไปอยู่สงัคม20 
เดิม แลว้ก็จะกลับเข้ามาสู่ขัน้ตอนในการที่จะลงโทษแลว้ก็จ าคกุอย่างเดมิหรอืบ าบดัอย่างเดิม ตรงนี้
จึงเป็นวัฏจักร เพราะฉะนัน้การที่เราจะดูแลตั้งแต่ตน้ทาง กลางทาง ปลายทาง เมื่อสักครูน่ี้เราพดู
เฉพาะปลายทาง คือการบ าบัดนัน้เป็นเรื่องของการปลายทางก็จะต้องท าให้เขาแก้พฤตนิิสัยให้ได ้
ในทุกวถิีทาง แลว้ก็ใหโ้อกาสเขาเห็นสงัคมว่าออกไปจะประกอบสัมมาอาชีพนั้นท่านจะต้องรู้
อะไรบ้าง ท่านมีทางเลือกอะไรบ้าง แลว้ความสามารถที่ท่านมีอยู่จะมีอาชีพรองรับ จะมีครู  25 
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มีเครื่องมือมาสอน ขณะเดียวกันก็จะมตี าแหน่งงานรองรับ สงัคม เราจะสร้างความพร้อมให้เขา  
ถ้าท าได้อย่างนีโ้อกาสที่จะกลับมาบ าบดัหรอืกลับมาตดิคุกอยู่ในสถานพินิจก็จะน้อยลงและน้อยลง
ไปตามล าดับ ที่ท่านได้พูดไวก้็คือทุกฝ่ายต้องเข้ามารว่มมอืกันทุกขั้นตอน ทนีี้กลับไปขั้นตอนแรกว่า5 
ท าไมบางมาตรการนั้นไมค่่อยเน้นหรือไม่เห็นว่าได้เน้นในการดแูลเดก็อย่างไร จะเหน็ว่าถ้าเราดู 
เรื่องของการปอ้งกนั เรื่องของการปราบปราม เรื่องการบ าบดัจะมีอกีหนึ่งมาตรการก็คือในเรื่องของ
การที่จะดแูลเดก็ไม่ว่าจะเปน็เดก็ปฐมวัย เดก็ในระดบัเยาวชนจะตอ้งมมีาตรการชดัเจนในเรือ่ง 
ดูแลเด็กเพื่อให้เขามีเกราะปอ้งกันโดยมีความรูค้วามเขา้ใจโทษ แลว้ก็รูว้่าจะหลีกเลีย่งอย่างไรไม่ให้
เข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพตดิ เมื่อเด็กรูแ้ล้วคนที่ท าให้เด็กรูก้็คือครู คือผู้ปกครอง ท าอย่างไรจะให้10 
ครอบครัวโรงเรียนนัน้อย่างที่ท่านสมาชิกได้พูดว่าโครงการโรงเรียนสีขาว ชุมชนสีขาวนัน้ 
เป็นโครงการที่ดตี้องชว่ยกนัขยายต่อ จากนั้นท าอย่างไรถึงให้สมาชิกที่อยู่ในชุมชนนัน้เปน็จิตอาสา
ในการที่จะคอยสอดส่องไม่ให้ยาเสพตดินัน้เขา้มาอยู่ในชมุชนในครอบครวั ถ้าท าอย่างนั้นไดก้็จะเป็น
การแก้ทีต่้นทาง จากนัน้ก็คอ่ยตามไปแก้กลางทาง ปลายทางไปตามล าดบั ผมกลับมาในส่วน 
เรื่องของสมาชิกทีถ่ามซึ่งทา่นประธานได้ให้เจา้หน้าที่ชีแ้จงแลว้ในเรือ่งของมาตรา ๙  15 

ถัดมาอย่างทีเ่ป็นประเดน็ที่ได้กล่าวหลายประการในเรื่องของปริมาณการจับ 
ยาเสพติดทีม่ากขึ้น ตรงนีเ้ปน็ข้อเท็จจริงซึ่งพวกเราทั้งสว่นของผูดู้แลในเชิงนโยบาย ผู้ดแูลในเรือ่ง
ของการปราบปรามแลว้กด็แูลในเรือ่งของการก าหนดบทลงโทษนัน้มขี้อหว่งใย เราเกรงว่าส่วนที่เรา
จับไดน้ั้นจะเปน็สักกี่เปอร์เซน็ต์ที่เขาผลติ แล้วสว่นที่จบัได้นัน้เขา้ไปสูก่ลุ่มของผู้เป็นเหยื่อสักเท่าไร 
ส่งออกไปนอกประเทศเท่าไร ถ้าผูเ้ปน็เหยื่อพบว่าเป็นสว่นใหญ่ของการจับไดน้ั้น แล้วส่วนที่ยัง 20 
จับไมไ่ด้อกีเท่าไร ตรงนี้เราห่วงใย แลว้ก็เห็นด้วยกบัการที่จะท าอย่างไรถึงจะไม่ใหม้ีปัญหาในทาง
ปฏิบัตขิองพนกังานเจ้าหน้าที่ ไมว่่าจะเปน็ในเรือ่งของการตรวจคน้ การจบักุม แลว้ก็ลงไปสู่ 
การยึดทรัพย์เพื่อที่จะหาวธิกีารให้เขาเกรงกลัวแล้วก็ไมเ่ข้าไปอยู่กระบวนการของการเกี่ยวข้องกับ
ยาเสพติด เรื่องของผู้ตอ้งขงันั้นในต้นเดือนมถิุนายน ทางกระทรวงยุตธิรรมได้จดัสัมมนา 
เชิงปฏิบตัิการ ได้เชิญผู้เกี่ยวข้องหลายสาย ทางอัยการ ทางนักกฎหมาย แล้วก็ทางนักสังคม 25 
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สงเคราะหซ์ึ่งจดัเรื่องของปญัหาคนลน้คุกเข้ามาอย่างทีท่่านทราบ ตัวเลขปัจจบุันเพียงเดือนเดียว 
๓๕๐,๐๐๐ คน เมื่อเดือนทีแ่ล้วเป็นผูต้้องหาในเรือนจ า ๖๕.๕ เปอร์เซน็ต ์เปน็ส่วนของเกี่ยวขอ้ง 
ยาเสพติด ปัจจุบนัเมือ่วานนีข้ึ้นมาที่ ๓๖๐,๐๐๐ คน แลว้ก็เกอืบจะเป็น ๗๐ เปอร์เซน็ตแ์ล้ว5 
เกี่ยวขอ้งยาเสพติด ซึง่ตรงนีเ้ป็นข้อหว่งใยไม่ใชเ่ฉพาะเรือ่งปรมิาณล้นคุก ------------------------------ 
 
          - ๑๔/๑ 
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แต่เป็นข้อหว่งใยวา่มาตรการการจดัการกบัปัญหายาเสพติด มาตรการของการด าเนินการ 
เจ้าหนา้ที่นัน้ มาตรการตัง้แต่ป้องกัน ปราบปรามนั้นไดผ้ลมากนอ้ยอย่างไร ตรงนี้กย็้อนกลับไป 
เมื่อ ๒ ปีทีแ่ลว้ว่าเป็นเหตุผลอันหนึ่ง จงึตอ้งยกรา่งกฎหมายฉบบันี้เพื่อให้เกดิการหลอมรวม  5 
และสะดวก เข้าใจงา่ย ทั้งวธิีการปฏิบตัิของเจ้าหน้าที่ทกุฝ่าย ตัง้แตต่้น กลาง ปลาย ผมเชื่อว่า
บุคลากรส่วนนีน้ั้นสว่นใหญย่ังเป็นบุคลากรที่จะสามารถน ามาใชป้ระโยชน์ในเชิงแรงงานได ้ 
ยังมาใช้ประโยชน์ในการพัฒนาประเทศได้ ซึ่งเราก็จะพยายามท าต่อ ต่อขอ้ถามว่า สว่นนี้จะดูแล 
เขาอย่างไรไม่ใหเ้ขากลับมานี่นะครับ ก็เพิ่มนดิหนึ่งเมือ่สักครูน่ี้ได้เรียนไปแลว้ นอกจากในส่วนที่
กระทรวงยตุิธรรมโดยกรมราชทัณฑ์ สถานพินิจและคุม้ครองเด็กและเยาวชน กรมคุมประพฤติ 10 
จะดแูลแลว้ เราก็จะมีเอกชน มีทางดา้นผูม้ีจิตศรัทธาสงเคราะห์ทัง้ส่วนตวัแลว้ก็เป็นองค์กร 
เข้ามาร่วม ทัง้ในเรือ่งของการให้ทุน การให้บคุลากรที่มคีวามรู้ การน าเครื่องมือเครือ่งไมม้าให้
เพื่อที่จะฝึกสอนคนที่อยู่ในเรือนจ านั้นให้มีความรู้ความสามารถ ไม่วา่จะเป็นในเรื่องของงานฝมีือ 
การแกะสลกั การบล็อก (block) รูป การท าผลิตภัณฑ์ทีเ่ป็นงานที่ใช้ศิลปวฒันธรรมของ 
ประเทศไทย ตรงนีม้ีความหลากหลายและท าหลายพ้ืนที่ ในส่วนของอาหาร เครื่องดื่ม ในส่วนของ15 
เครื่องจกัรที่ใช้ในการเกษตร เครือ่งไฟฟ้า งานดิจิทัลกม็กีารเข้าไปฝึกอบรม งานทองที่เปน็งานที่ 
ไม่น่าเชื่อว่าทางร้านทองนั้นจะให้โอกาสผู้ตอ้งหาในเรือนจ าเขา้ไปท างาน เรื่องตดัเย็บเสื้อผ้า  
ทั้งส่วนที่เปน็ใช้ในชดุกีฬา ตดัเย็บเสือ้ผ้าในเรื่องของชดุทีใ่ช้ประจ าวัน ชุดท างาน แลว้ก็ชดุที่ใช ้
ในงานพิธกีารต่าง ๆ ปรากฏว่าขณะนี้เรือนจ าท าได้ หรอืแมแ้ต่งานทีเ่ป็นงานฝมีือเดมิในเรื่องของ
ทางกายภาพบ าบัด ทางงานนวดแผนไทย งานสปา (spa) ตรงนีเ้ราท าได้อย่างคอ่นขา้งจะมตีลาด20 
รองรบั เพราะฉะนัน้ตรงนี้คอือีก ๑ มาตรการ ที่ทางภาคเอกชนได้เขา้มาร่วมมือ เราไดเ้ชิญชวน
ผู้แทนของชมุชน ผู้แทนสังคมเข้ามาเยี่ยมเรือนจ า เพื่อให้เหน็ภาพว่าเรือนจ าขณะนีท้ าไมเรือนจ า
ประเทศไทยจงึมีคนเขา้มาดแูละชืน่ชม ท าไมมาตรการทีพ่ระองค์ทา่นได้ท าไวก้ลับกลายเป็นตัวอย่าง
น าไปใช้ในระดับประเทศ เพราะว่าเรอืนจ าหลาย ๆ แหง่โดยเฉพาะเรือนจ าสตรี จะเป็นตวัอย่าง
ส าคัญของโลกที่เข้ามาดู เพราะว่ามีการจดัการที่ค่อนข้างจะดแีลว้ก็จะมีเพิ่มอีก ๑ กค็ือศูนยแ์คร ์ 25 
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(care) ของเรือนจ า หลังจากเราเตรียมการพื้นที่อยู่อาศยัแล้วกเ็รื่องของการสร้างงานแลว้ เราก็จะ
หาผู้ที่ประกอบการเขา้มาชว่ย พอรับงานแล้วสังคมเห็นภาพการดแูลเขา เกิดการยอมรับ เขาอยู่ใน
สังคมได้ มีสัมมาอาชีพ มีรายได้ ดูแลครอบครวัได้ มีโอกาสในการพัฒนาประเทศ แลว้ถ้าเขาไดร้ับ5 
การลดหรอืลบออกในเรือ่งของประวตัิ ซึ่งขณะนี้มี ๑ มาตรการก าหนดว่าให้มกีารพิจารณาเรื่องนี้ 
นอกเหนือจากที่ผมไดเ้รียนวา่ผู้ที่เป็นเหยื่อแล้วสมัครใจนัน้จะไม่มีการลงประวตัิ แต่ผูท้ี่ไม่เปน็เหยื่อ
แตว่่าขัน้ต้นอาจไม่เข้าใจ จนถึงขั้นหนึง่แลว้จะมโีอกาสที่จะรับการลบประวตัิลงไป  
  ในส่วนของค าถามที่วา่ การก าหนดในเรื่องของหนา้ที่ของพนักงานปอ้งกนั 
และปราบปรามยาเสพตดิ เรื่องการบรรจแุละการพิจารณา เรื่องการฝึกอบรมต่าง ๆ จนกระทั่ง 10 
ได้อ านาจพิเศษในเรื่องของเงินเพิ่มพิเศษนั้น ตรงนีผ้มเรยีนโดยหลักการทัว่ไปว่า เมือ่ภารกิจที่มี 
ความซับซ้อน ภารกิจที่มีความยาก มีความเสี่ยง หลาย ๆ ส่วนราชการก็จะไดร้ับสิทธิประโยชน์ 
ในเรื่องของอ านาจหนา้ที่ และในเรื่องของผลตอบแทน ตรงนี้เปน็หลกัการทั่ว ๆ ไป ซึ่งตรงนี้ก็จะมี
อยู่เดิมอยูแ่ล้ว เพียงแตว่่าไดก้ าหนดใหม้ีความชดัเจนในกฎหมายฉบับนี้ สกัครูเ่ดี๋ยวถ้าหากวา่
เจ้าหนา้ที่ได้มขี้อมูลก็ฝากใหช้่วยชี้แจงเพ่ิมเติมด้วยนะครบั  15 
  ในส่วนของการทีไ่ด้ยบุคณะกรรมการแต่ละชดุขึน้มาเหลือเพียง ๓ ชุดนั้น ก็จะมี
ส่วนของการควบคมุ ดูแลเรือ่งของสถานพินิจและคุม้ครองเดก็และเยาวชนอะไรต่าง ๆ นั้น รวมถงึ
กรรมการต่าง ๆ นัน้ผมเรียนว่า ในชดุของกรรมาธิการนั้นอยากจะให้ทา่นชว่ยเตมิเต็ม จริงอยูว่่า 
ผู้ยกร่างนั้นได้พยายามและได้ดบูทเรียนที่ผ่านมา ไดดู้ปญัหาและดูหน่วยเกี่ยวข้องแล้วก็คดิวา่ที่เสนอ
มาตามร่างพระราชบญัญตัิฉบับนีน้่าจะมีความสมบูรณแ์ล้ว แต่จากการที่สมาชกิได้ให้ข้อคดิเห็นแล้ว20 
ก็ได้ใชป้ระสบการณ์เขา้มาเสนอแนะนั้น ผมก็อยากจะฝากว่าเรื่องนี้นัน้ถา้ท่านคณะกรรมาธิการได้
เห็นประเดน็ และเห็นว่ามีความเหมาะสม ให้เหมาะสมกับสภาพการณ ์ให้เหมาะสมกับบริบทที่
เกิดขึ้น แลว้ก็มบีุคลากรที่มคีวามเหมาะสมจะเข้ามาร่วมนั้น ผมคดิว่าคณะกรรมาธกิารจะไดช้่วยกนั
เติมเต็มตรงนี ้รวมถงึบุคลากรที่อยู่ในภาคสงัคม ที่ดแูลสังคม เข้าใจประเดน็ปัญหาสังคม เข้าใจ
ประเดน็ปัญหาของเด็ก ๆ เยาวชน รวมถงึทุกชว่งวัยที่มโีอกาสติดยาเสพตดิ กอ็ยากจะให้พิจารณา25 
เข้ามาเพิ่มเติมไดด้้วยครับ  
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  ท่านได้พูดถึงในเรื่องของการเปลี่ยนการนับจ านวนเมด็ การเปลี่ยนวธิีการที่จะ 
ประเมิน เรื่องนีน้ั้นเป็นสว่นหนึ่งทีเ่ราจะพยายามให้เกิดความชัดเจน เพราะว่าการทีเ่ราดูในเรื่องของ
พฤติกรรม ดูเรื่องของการใหผู้้ป่วยมโีอกาสพกพายาจ านวนหนึ่ง เพ่ือใช้ในการรกัษาตัวเองนัน้  5 
ก็จะเปน็การเพ่ิมโอกาสให้ลดความเสี่ยงในการที่ถูกจบั แล้วกไ็ปถูกคดี จนกระทั่งถึงสุดท้าย เช่น  
ติดคุกตลอดชวีติ หรือไปสู่การประหารชีวิตตรงนัน้ ก็จะมีการแยกแยะให้ชดัเจนว่าเท่าไร แคไ่หน 
อย่างไร ภายใต้ค าแนะน าของหมอที่รักษา ตรงนี้ก็เชน่กนั ผมเองก็ยงัได้รับข้อหว่งใยจากภาคสังคม
ว่า ถ้าหากวา่มีการใช้ดุลพินจิของพนักงานเจ้าหน้าที่จะเกิดประเด็นปัญหา ๒ มาตรฐานหรือไม่  
จะเกดิประเด็นปญัหาเปน็จดุอ่อนท าให้เลือกปฏิบตัิหรือไม่ กต็รงกับที่สมาชกิได้พูดไว้ ก็อยากจะฝาก10 
ให้ท่านคณะกรรมาธิการได้รบัประเดน็นีเ้ข้าไปชว่ยเตมิเตม็ให้ดว้ยนะครบั  
  ต่อไปเรื่องของเชิงนโยบาย รวมถึงแผนปฏิบัตกิารที่จะสอดคล้องกับยุทธศาสตร ์ 
กับการปฏิรูปและการแกก้ฎหมายนัน้ ผมก็กราบขอบพระคุณว่าส่วนนี้กค็งจะร่วมกนัทั้งในส่วนของ
กรรมการแต่ละฝ่าย ฝ่ายบรหิารแล้วก็ฝ่ายนติิบญัญตัิที่ท าให้เรื่องของการใชก้ฎหมายนั้นส่งผล 
ต่อการปฏิบตัิอย่างเปน็รูปธรรม การทีเ่ราจะท าใหก้ารปฏิบัติเกดิเป็นรปูธรรมนั้น นอกเหนือจาก 15 
การที่จะมีกฎหมายลูกออกมาในเวลาที่ทันต่อเหตุการณ์แล้ว ก็จะไปสอดรบักับทีท่า่นสมาชกิ 
ได้กลา่วว่า ขณะนี้ในเรื่องการวิเคราะห์เรื่องของกญัชา แล้วสกดัออกมาใช้งานในการรักษาผู้ปว่ยนัน้
มีความก้าวหน้าพอสมควร ปัจจุบันนี้ทางรัฐมนตรวี่าการกระทรวงสาธารณสขุก็มโีอกาสที่จะ 
เปิดโอกาสให้มีการน ามาวิเคราะห์วิจัย เช่นเดียวกับหลายมหาวทิยาลัย เชน่ มหาวิทยาลัยรังสิต 
ขณะที่ความสมัฤทธิผลในคณะกรรมการศึกษาวิจัยนั้นคอ่นข้างมีความก้าวหน้า ผมกเ็ห็นด้วยว่า 20 
สิ่งใดที่เปน็ความก้าวหนา้แลว้ก็สามารถน ามาใช้ประโยชน์ได้ในการรักษา ขณะที่เรามีความพร้อม 
ทั้งในเรื่องของพันธุ ์ในเรื่องของการที่จะดแูลตลอดจนสภาพอากาศ ก็จะติดอยูเ่รื่องเดียวครับ 
ที่คณะกรรมการยกร่างนั้นยงัไม่สบายใจ ยังอยากจะใหม้คีณะกรรมการหรือคณะกรรมาธิการชว่ยดู 
ก็คือเรือ่งมาตรการการควบคุม อย่างที่ท่านพูดวา่ถ้าจะเริ่มตน้ดว้ยการปลูกจะควบคมุพื้นที่อย่างไร  
ใครจะเปน็คนปลูก จะเป็นพ้ืนที่ที่ก าหนดพื้นทีข่อบเขตไว้ชัดเจนหรือไม่ การเข้าถึง การลักลอบ 25 
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ออกไปจะเปน็อย่างไร จนกระทั่งถึงการน าไปสกัด ระหว่างสกดัจะดแูลอย่างไร นักวิจัย 
นักวิทยาศาสตร์สกดัแล้วดูแลอย่างไร เมือ่ไปถึงการแปรรูปเปน็เมลด็ไปรกัษาแลว้ ระหวา่งทีน่ าไปสู่
การแปรรูปจะสกัดอย่างไร ถ้าหากวา่คุณหมอจะเป็นผู้สัง่ใช้แล้วจะมีการเลด็ลอดออกไปจะสกัด5 
อย่างไร เมือ่น าไปสู่การบ าบดัแลว้จะควบคุมอย่างไรไม่ให้เล็ดลอด ตรงนี้จงึเปน็อีก ๑ มาตรการ 
ซึ่งมคีวามส าคญั การควบคมุตลอดขัน้ตอนนัน้อาจจะยงัไม่เขียนไว้ชดัเจนนัก แต่จะปรากฏอยู่ใน
กฎหมายลูกแนน่อน อย่างไรก็ตามตามที่ทางผู้แทนได้บอกว่าขณะนี้เราได้มีการเตรยีมการไว้ 
ส่วนหนึ่งแลว้ การที่จะมีกฎหมายลูกรองรับ แต่หากว่าท่านคณะกรรมาธิการได้ช่วยเติมเต็มตรงนี้
และเห็นว่าจะขับเคลื่อนให้เร็วขึน้ได้อย่างไร ก็อยากจะฝากคณะกรรมาธิการ ผมในนามผู้แทน10 
รัฐบาลกับในฐานะที่เกี่ยวขอ้งกับงานวิจัย ผมจะขอรับประเดน็นีไ้ปชว่ยตดิตามให ้---------------------- 
 
          - ๑๕/๑ 
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สนช. ๓๖         ศศิมา ๑๕/๑ 
 

ผมเรียนว่าผมเปน็บุคคลหนึง่ที่ไดเ้ข้าไปร่วมในการสัมมนาเชิงวิชาการเพ่ือที่จะน าผลการวิจัยกัญชา 
มาใช้ในการรักษาผูป้่วย แลว้ผมกไ็ด้ใหค้วามเห็นไวห้ลายประเด็น ซึง่เชื่อว่าจะน ามาช่วยในการ
ขับเคลือ่นแล้วก็น ามาสู่การใช้ประโยชน ์โดยเฉพาะประเด็นทีห่่วงใยคือการควบคุมได้  5 
  ในส่วนของการกงัวลว่ากฎหมายที่ออกมาเปน็กฎหมายทีม่ีหนว่ยที่เกี่ยวข้องจ านวน
ถึง ๗๒ หนว่ยเขา้มาเกี่ยวขอ้ง ท าอยา่งไรถึงจะใหไ้ม่เกดิผลกระทบทัง้ในระยะสั้นและระยะยาว 
แล้วกท็ าอย่างไรถึงให้เกิดความเข้าใจและน าไปสู่การแกป้ัญหาได้ครอบคลมุทั่วถึง ตรงนีก้็เปน็ส่วนที่
ผู้ยกร่างกก็ังวลเชน่กัน เชน่เดียวกนัสมาชิกกไ็ดบ้อกไวว้่าท าอย่างไรถงึจะใหก้ฎหมายนี้น าไปสู่ 
การปฏิบตัแิละเกิดผลรวดเรว็ ก็เห็นดว้ยว่าเราก็จะตอ้งมกีารติดตาม ในส่วนของฝ่ายบริหาร  10 
ในส่วนของกระทรวงยุตธิรรมแล้วก็หน่วยเกี่ยวข้องนั้นจะไดท้ าคูข่นานครบั สว่นใดทีส่ามารถท าได้ 
ส่วนใดทีเ่ราจะเริม่สร้างกลไกในการเตรียมความพรอ้มเราจะเร่งท า เหมือนกับที่ท่านได้บอกว่า
ขณะนีม้ีบริษัทต่างชาติมาขอจดสิทธบิัตรในเรื่องการผลติยาเพื่อจะรักษาจากกัญชานี้ เชน่เดียวกนั
ย้อนไปเมื่อสักครูว่่าเรามวีิจยัและจะเป็นการสกัดกั้นนักวิจัยของเราไหม จะเป็นการเปิดโอกาสหรือ
ปิดโอกาสมากน้อยแคไ่หน อย่างไร แลว้กข็ณะทีเ่ขาจดนั้นกฎหมายเดิมถือผิดกฎหมายจะเปดิให้จด15 
อย่างไร ผมรับจะไปประสานแลว้ก็จะน าข้อมูลเหล่านี้มาเรียนใหก้รรมาธิการทราบ  
  เรื่องของสารสกดัจากกัญชานั้นหลายท่านได้พูดไว้ แล้วก็ได้พูดถึงซีบดีี 
(Cannabidiol : CBD) พูดถงึเรื่องข้อห่วงใย ผมก็จะถือโอกาสเรียนโดยสรุปว่า ทางคณะผู้ยกร่าง
และคณะผู้ที่เตรียมมาชีแ้จงรวมทัง้ผมนั้นจะช่วยด าเนินการคูข่นาน จะช่วยผลักดนัให้สิ่งที่มัน่ใจว่า 
เป็นประโยชน์อยู่ภายใตก้ารควบคุมที่มมีาตรการอย่างรดักุมน ามาสู่การใชป้ระโยชนท์ั้งในส่วนของ 20 
ผู้ป่วย ประโยชนข์องประชาชน ประเทศชาติทั้งในเศรษฐกิจแลว้กก็ารเงินต่อไปให้ได้ครบั 
  ในส่วนของทา่นสมาชิกทีม่ีขอ้ห่วงใยในภาคปฏิบตัิ โดยเฉพาะในเรื่องของประมวล
กฎหมายกบัวธิีพิจารณานั้นเน้นในมาตรการป้องกัน ท่านได้ยกตวัอย่างเรื่องมาตรการป้องกันกับ 
เรื่องของการล่อซื้อ ตรงนีม้มีาตรการในการที่จะใหร้างวัลกับผู้ทีม่ีส่วนเกี่ยวข้องในการจับยาเสพตดิ 
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ซึ่งเมื่อก่อนนี้อาจจะมีผลกระทบไปในเรือ่งของการล่อซือ้อย่างที่ท่านได้กล่าวถงึ ขณะนี้ทาง ป.ป.ส. 
ได้มกีารปรับแกไ้ขในหลายมาตรการที่จะลดในเรื่องของรางวลั ลดในเรือ่งของผู้มีสว่นเกี่ยวข้อง 
ในการที่จะมีโอกาสในการเขา้ถึงในเรื่องรางวัล แล้วก็ลดในหลาย ๆ สว่นที่จะไม่ให้เกดิการล่อใจว่า5 
อยากได้รางวัล แลว้ก็ท าให้เป็นคนท าผดิกฎหมายเสียเอง ตรงนี้ก็มีสว่นหนึง่ที่ท าในขณะนีแ้ล้ว 
ขณะเดียวกันในสว่นที่จะไปบรรจุในกฎหมายลูกนัน้ก็จะพยายามน าส่วนนีเ้พื่อไปเปน็ข้อห่วงใย 
แล้วกน็ าไปสู่การแก้ไขไม่ใหก้ลับไปเปน็ช่องทางหรือกลบัไปเป็นโอกาสในการท าผิดของเจ้าหนา้ที่อีก 
เช่นเดียวกนัเรื่องนี้นัน้ผมได้เคยพูดไวก้ับผู้ที่จะเปน็กรรมาธิการในฝ่ายรฐับาลแลว้ว่าช่วยน า 
ประเดน็นี้เข้าไปพูดคุยกนัในคณะกรรมาธิการ แล้วก็ได้หาทางแก้ปญัหาเพื่อลดโอกาสในการที่ 10 
เจ้าพนักงานนั้นจะกระท าผดิเสียเองให้มากที่สุด เชน่เดยีวกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสาร ๔ คูณ ๑๐๐ 
ในเรื่องของตัวอื่น ๆ ที่จะมมีาใหม ่ๆ เรื่อย ๆ เพราะว่าเทคนิคในการผลิตยานั้นจะมีวิวฒันาการ 
ซึ่งจ าเป็นจะต้องมีการวิจัยและศึกษาติดตาม ตรงนี้ขอบคุณนะครับทีท่่านได้ให้ก าลังใจในการที่จะมี
บทบัญญัตแิละสนับสนุนการวิจัยในเรื่องนี้  
  การตรวจสอบทรัพย์สนิก็เหน็ดว้ยที่ท าอย่างไรถึงจะใช้มาตรการนี้ในการที่จะเป็น 15 
ทั้งมาตรการป้องปราม มาตรการในการที่สกัดไม่ให้ผูเ้กีย่วข้องโดยเฉพาะผูค้้ายาหรอืตัวการนั้น 
ได้ใช้ทรัพย์สินไปด าเนินการในการที่จะก่อใหเ้กดิเรื่องของการแพรข่ยายของยา และก่อให้เกิด
กระบวนการค้ายาต่อไป ก็จะไดห้ามาตรการรองรับในขัน้ตน้ก่อนว่าท าอย่างไรจะใหเ้กิดความ
รวดเรว็ในการรว่มมอืของผู้เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะธนาคารท่ีท่านได้พูดถึง ประเดน็หนึ่งก็คือท่าน 
ได้พูดไวซ้ึ่งผมอยากจะเสรมินิดหนึ่งว่า เนือ่งจากในยุคนีเ้ป็นยุคดิจิทัล (digital) ในการที่จะ 20 
โอนย้าย ถ่ายเทบัญชขีองธนาคารใช้เวลารวดเรว็มาก พอเกิดเหตุภายใน ๑ ชัว่โมงนีม้ีโอกาสภายใน 
ไม่กีน่าทีเขาสามารถโยกย้ายเงินเขาไปได้ ตรงนี้ก็เป็นหนึ่งมาตรการที่ทางเราได้คุยแล้วกอ็ยากจะ
น าไปพูดคุยกนัในคณะกรรมาธิการอีกครั้งหนึง่ ผมเรียนว่าเมือ่สักครู่นี้ได้พูดถึงโครงการบา้นสีขาว 
โครงการรัฐ - ราษฎร ์ร่วมใจต้านภัยยาเสพติดแล้วโครงการนี้จะมตี่อ เป็นหนึง่ประเด็นยุทธศาสตร์ 
ที่จะอยู่ในส่วนของแผนที่คณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามยาเสพติดนั้นได้เร่งรัด มีทั้งสว่น 25 
ที่เป็นระยะสัน้ ระยาว และเป็นมาตรการเร่งด่วนในปี ๒๕๖๑ เช่นกัน ก็จะน าเรื่องนีไ้ปขยายผลต่อ 
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  เรื่องการวิจัยได้พูดแลว้ทั้งในส่วนของการแพทย์ การอตุสาหกรรม หรือการทีน่ ามา
สู่การใช้ประโยชน์ทางด้านพาณิชย์ ก็เรียนว่าเราพยายามที่จะให้มบีุคลากรหลากหลายเข้ามามี 
ส่วนเกี่ยวขอ้ง แลว้ก็อย่างที่เรียนวา่เราคงจะต้องได้ข้อยตุิให้ชดัเจนในเรื่องของมาตรการควบคมุพืช 5 
ทุกชนดิ รวมถึงฝิน่ที่ท่านไดใ้ห้ข้อแนะน าด้วย 
  ท่านได้เสนอวา่ขอใหม้ีรฐัมนตรวี่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ซึง่จะดูแล 
กรณีที่มีการอนุญาตใหป้ลูกพืชเสพติดได้ ตรงนีก้็เปน็ส่วนหนึง่ที่จะสามารถเข้ามาเปน็คณะกรรมการ
ได้ ก็เชน่เดียวกนัที่ผมได้เรียนเมื่อสกัครูว่่าเราอยากจะให้คณะกรรมการได้ช่วยดูและช่วยเติมเต็มว่า 
บุคลากรที่จะเข้ามาช่วยกันในการดแูลตน้ทาง กลางทาง ปลายทาง ไม่ว่าจะเป็นมาตรการ10 
ปราบปราม ปอ้งกนั บ าบดั หรือมาตรการที่สร้างเดก็ ชมุชน ครอบครวัใหห้่างไกลยาเสพติด 
รวมถึงมาตรการที่จะให้พนกังานเจ้าหน้าที่ท างานได้อยา่งมีประสิทธิภาพนั้นควรจะมีใครบ้างเขา้มา 
ตรงนี้ทางผมก็พร้อมที่จะเขา้ไปผลักดันให้มีคณะกรรมการที่ครบถว้น สมบรูณ์ เป็นคณะกรรมการ 
ในแต่ละกลุม่ตามที่ท่านได้เสนอแนะไว้ 
  ท่านได้พูดถึงเรื่องของเนเธอร์แลนด์ ได้พูดถงึประเทศไทย พูดถึงมาตรการที่ก าหนด 15 
แตว่่าในเชิงปฏิบตันิั้นอาจจะยังไมเ่ข้มแขง็ โดยเฉพาะสถานบันเทงิหรือร้านขายเครือ่งดื่มที่มี
แอลกอฮอล์ในเขตใกลเ้คียงกับสถานศกึษาหรือวา่ในชุมชนที่เปน็พื้นที่เสี่ยงตรงนี ้เชน่เดียวกนั 
นะครับ ผมรับที่จะไปตรวจสอบหากว่ามีมาตรการอยูแ่ล้วและไมเ่ข้มแขง็ก็จะรับไปแก้ไขครบั  
หากสว่นใดที่อยู่ในร่างพระราชบัญญัตนิี้นัน้ก็อยากจะใหท้่านได้เพิ่มเติมหรือว่าเติมเตม็ให้เกดิ
มาตรการเข้มแข็งตอ่ไป ท่านคงทราบแล้วนะครับทีท่่านได้พูดถึงเรื่องกระทอ่มนัน้ทีม่ีบทบญัญตัิ20 
ก าหนดไว้สว่นหนึง่นะครบัวา่ อาจจะเปดิโอกาสให้รฐัมนตรวี่าการกระทรวงสาธารณสุขนั้นอนญุาต
ให้มีการใชก้ระท่อมได้ในบางพื้นที่ กเ็ป็นอย่างที่ท่านเข้าใจนะครบั เนื่องจากวา่เปน็ความเป็นมา 
ของคนในพื้นที่ภาคใต้ที่ใช้กระท่อมในการที่จะดูแลตัวเขาเอง ซึ่งตรงนี้ก็จะมมีาตรการควบคุมมา 
อีกชั้นหนึ่ง ท าอย่างไรถึงจะไม่ให้เกิดการข้ามเขต แพรข่ยาย หรือว่าไปใช้ในทางที่ไมถู่กตอ้ง 
ตามเจตนารมณ์ ต่อข้อถามที่ว่า ท าไมผูเ้สพ ผู้ปว่ย หรือเหยื่อกลับมาอกี ผมไดเ้รียนไปแลว้ เราต้อง 25 
มีมาตรการดแูลเขาไม่ว่าจะเป็นเด็กที่อยู่สถานพนิิจ ไม่วา่จะเปน็ผู้อยู่ในเรือนจ าหรอืผู้ที่ออกมาแล้ว 
แล้วต้องคุมประพฤต-ิ-------------------------------------------------------------------------------------------  
           

- ๑๖/๑ 
          30 



๖๑ 

สนช. ๓๖          ศิริกนัยา  ๑๖/๑ 
 

มี ๑ มาตรการที่เราได้เตรียมการน ามาใช้ก็คือจะต้องใหผู้้ที่อยู่ในชุมชน ไม่ว่าจะเปน็องค์การบริหาร
ส่วนท้องถิน่ อาสาสมัครที่เรยีกว่า จติอาสา แล้วกผ็ู้ประกอบการ รวมถึงข้าราชการทุกระดับ 
รวมกันเข้ามาเปน็หน่วยงานที่จะคอยให้ความช่วยเหลือบุคคลกลุม่นี ้ช่วยเหลือใหเ้ขาอยู่ในสังคม 5 
ได้โดยไม่ได้รับการดูถกูเหยียดหยาม ชว่ยให้เขามีงานท าไดเ้ป็นสมัมาอาชีพ ชว่ยให้เขามีโอกาส 
ได้ไปแสดงออกในเวทขีองสงัคมในทกุ ๆ โอกาสอย่างเปน็ประชาธิปไตย ชว่ยให้เขาได้มีส่วน 
ในการที่จะเปน็ตวัอย่างเพ่ือไปสอนเดก็ ๆ สอนคนอื่นไมใ่ห้มีความเสี่ยงในการตดิยาเสพติด  
ตรงนี้จึงต้องมีมาตรการรว่มกันที่จะเป็นลกัษณะขององค์กรที่จะดแูลกลุ่มคนเหล่านีแ้ละต้องมี 
ทุกพื้นที่ ตรงนี้จะมีหลายโครงการที่กระทรวงสาธารณสขุกับกระทรวงยุตธิรรมได้รว่มมือกนัแลว้ 10 
และมหีลายโครงการทีก่ระทรวงมหาดไทยกับฝ่ายความมั่นคง ต ารวจ ทหารไดร้่วมมือกันแล้ว 
ตรงนี้กถ็ือวา่ท าอย่างไรถึงจะให้มีการรองรบัเตม็พื้นที่ แล้วก็จะมีการตดิตาม เราก็จะมีการตดิตาม 
ทั้งในส่วนที่เปน็บคุคล สว่นที่เป็นอเิล็กทรอนิกสเ์ข้ามาชว่ยในลักษณะนี้ดว้ยเชน่กนั  
  ข้อหว่งใยที่ว่าท าไมองคก์ารบริหารส่วนต าบลหรือเทศบาล หรือหน่วยงาน 
ในพ้ืนที่นั้นจงึไม่สามารถที่จะใช้งบประมาณของตนเองมาช่วยดแูลปญัหายาเสพตดิในพื้นที่ได้ 15 
ตรงนี้เข้าใจว่าปัญหาของส านักงานการตรวจเงินแผน่ดนิที่ไปตรวจการใช้เงินขององคก์รปกครอง 
ส่วนท้องถิน่นัน้ได้รับการแกไ้ขแลว้ เพราะว่าติดประเดน็ในเรื่องของการใชแ้ละเบิกจา่ยงบประมาณ 
ซึ่งไม่มีระเบียบรองรับ ขณะนี้กระทรวงมหาดไทยได้ประกาศออกมาแล้ว ผมจ ารายละเอียดไมไ่ด้ 
แตว่่าได้ปลดล็อกตรงนีแ้ล้ว แตถ่้าหากวา่ยังไม่ได้ปลดล็อกตรงนี้ผมจะได้ไปตดิตามและไดน้ าสู่ 
การแก้ไขต่อไป 20 
  สุดท้ายที่ท่านสมาชกิได้พูดถงึเรื่องของคณะกรรมการทุกชุดที่มขี้อหว่งใยในเรื่อง
ของการดแูลผู้ทีต่ิดยา การทีจ่ะก าหนดให้มีมาตรการป้องกันผูต้ิดยา การที่จะดแูลในเรื่องของ 
คณะกรรมการแต่ละดา้นใหค้รอบคลุมในทกุ ๆ สาขานัน้ผมกร็ับไป พร้อมกับผู้ยกรา่งและผู้แทน 
ของฝ่ายรฐับาลที่จะเข้าไปรว่มกบัคณะกรรมาธิการของท่านในการที่จะเตมิเตม็ ผมมั่นใจว่าสว่นหนึง่ 
ที่ท่านได้พูดนั้นตรงกันกับที่เราหว่งใย สว่นหนึ่งทีท่่านไดเ้สนอในวันนี้นัน้น่าจะเปน็ประเด็นที่จะได ้25 
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มีการพดูคุยในคณะกรรมาธกิาร สว่นที่ยงัไมค่รบถ้วนสมบูรณ์นัน้ผมเข้าใจวา่ทางคณะกรรมาธิการ
นั้นจะเปดิโอกาสให้ทางฝ่ายบริหารและคณะกรรมาธิการเองได้เชิญผู้ทรงคุณวุฒ ิผู้เชี่ยวชาญในสาขา
ที่เกี่ยวขอ้งเข้าไปรว่มชีแ้จงได้ ซึ่งผมเองก็จะชว่ยประสานงานให้ แล้วก็ช่วยติดตามทัง้ในเชิงนโยบาย5 
และในเชิงมาตรการทางปฏบิัติเพื่อที่จะให้คณะกรรมาธกิารนัน้ได้สามารถท าหน้าทีไ่ด้ตาม
วัตถุประสงคท์ุกประการ  
  สุดท้ายผมกราบขอบคุณท่านประธานและสมาชิกทุกทา่นที่ได้กรุณาให้ข้อคิด 
และใหข้้อหว่งใย แล้วก็ได้ใหก้ารสนบัสนนุในสว่นทีไ่ด้ท ามาแลว้ สว่นที่ผมได้เรียนไปนั้นจะมี
เจ้าหนา้ที่ จะมีการตดิตาม แล้วก็จะน าไปสูก่ารประสานเตมิเต็มในสว่นคณะกรรมาธิการต่อไป 10 
ขอบคุณมากครับ 
  ผู้ปฏิบัตหิน้าทีแ่ทนประธานสภานิตบิัญญตัแิห่งชาต ิ(นายสุรชัย  เลี้ยงบุญเลิศชัย 
รองประธานสภานิตบิัญญัตแิห่งชาต ิคนที่หนึ่ง)   :   คณะผู้ชี้แจงมีอะไรเพิ่มเตมิหรอืไม่ครับ 
เชิญท่านอัยการครบั  
  นายจิตนรา  นวรัตน์ (ผู้ชีแ้จง)   :   กราบเรียนท่านประธานทีเ่คารพ  15 
กระผม นายจิตนรา  นวรตัน์ ในฐานะผู้ชี้แจง ขอกราบเรียนชี้แจงเพิ่มเติมในบางประเดน็ ดังนี้ 
เมื่อสักครู่ท่านอาจารย์นายแพทย์เจตน์  ศิรธรานนท์ ท่านได้กรุณาตั้งค าถามเกี่ยวกบั 
เรื่องคณะกรรมการเดิมที่เกีย่วกับกฎหมายยาเสพติดมีอยู่ ๓ คณะ แล้วก็ปัจจุบนัในกฎหมายใหม ่
เหลืออยู่คณะเดียว ขอกราบเรียนว่า ในชั้นแรกทีม่ีการยกร่างก็ก าหนดไว้ ๓ คณะเหมือนเดิม 
แตว่่าต่อมาในระหวา่งการพจิารณาในชัน้คณะกรรมการกฤษฎีกาเนื่องจากรฐัธรรมนญูปัจจุบนั 20 
ได้ก าหนดแนวทางไวว้่า ควรจะมีคณะกรรมการเท่าที่จ าเป็น ท่านจึงได้มกีารปรับลดคณะกรรมการ 
ลงมาเหลือคณะเดียว อย่างไรก็ดกี็จะรบัข้อเสนอของทา่นอาจารย์นายแพทย์เจตน์  ศิรธรานนท์ 
ไว้พิจารณาอีกครั้งหนึ่งในชัน้คณะกรรมาธกิาร  
 

 25 
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  อีกประเดน็หนึ่งเป็นประเดน็ที่ท่านสมาชิกจ านวนมากไดก้รุณาอภิปรายถงึก็คือ 
เรื่องของการฟื้นฟูผูต้ิดยาเสพติดซึง่ถือว่าเป็นหัวใจหรือความส าเร็จของการแกไ้ขปญัหายาเสพติด 
มากพอ ๆ กบัการปราบปรามด้วยซ้ าไป ในเรื่องการฟื้นฟูต้องกราบเรียนอย่างนี ้แตเ่ดิมทกุคน 5 
ก็คิดว่าการลงโทษหรือการจ าคุกจะเป็นวิธกีารทีเ่หมาะสมที่สุดในการแกไ้ขปญัหายาเสพติด 
และการลงโทษผู้ตดิยาเสพตดิดว้ยการจ าคุกก็น่าจะได้ผลดี นีค่ือแนวคดิแต่ดัง้เดิม แตต่่อมาก็พบว่า 
ไม่จริง แล้วกไ็ม่สามารถท าให้คนทีต่ดิยาเสพตดิหายไดด้ว้ยการลงโทษจ าคุก เพราะฉะนั้นแนวทาง 
ที่ใช้อยู่ในกฎหมายปัจจุบันหรือพระราชบัญญัติฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพตดิ พ.ศ. ๒๕๔๕  
ซึ่งยังใช้อยู่ก็จะถกูปรบัปรงุแก้ไขตามร่างประมวลกฎหมายยาเสพติดฉบับนี้ จงึมแีนวทางใหมว่่า  10 
ไม่เอาผูท้ี่ถูกจบักุมในความผดิเกี่ยวกับการเสพยาเสพติดมาลงโทษ แต่จะเนน้ไปใชว้ิธกีาร
บ าบดัรักษาแทน เพราะฉะนั้นแนวทางทีค่ิดทีเ่ราใช้ค าวา่ “ผู้เสพยาเสพติดเปน็ผู้ป่วย” ก็เกิดขึ้น 
ในครั้งแรกครัง้นี้ อย่างไรกด็กี็ยังมีข้อจ ากดัในการเริม่ตน้ของกฎหมายกค็ือวา่ การเริม่ต้นของ 
ผู้ที่ถูกน าตวัไปบ าบัดรกัษาเริ่มตน้ดว้ยการถกูด าเนนิคดกี่อนจึงมีการแจง้ข้อกลา่วหาแล้วแยกน าตวั
มาบ าบัดรักษาแทนที่จะด าเนินคดตี่อตามไปปกติ แต่การด าเนินคดกี่อนก็จะมขี้อจ ากัดหรือท าให้เกดิ15 
ปัญหาในภายหลงัที่เราพบกนัก็คือว่า อย่างแรกทกุคนที่เข้าสู่กระบวนการบ าบดัรักษามีข้อกล่าวหา 
มีคดีอยู ่มีฐานความผิดอยู ่เพราะฉะนัน้ทุก ๆ คนจะต้องถูกมาตรการในการบ าบัดรกัษาที่เขม้งวด 
ไม่วา่จะการควบคมุตวั การปล่อยตวัชั่วคราว หรืออะไรต่าง ๆ เพราะฉะนั้นผูท้ี่เข้ามาบ าบดั 
โดยวธิีการถกูแจง้ข้อกล่าวหาจึงไมเ่กดิความสมคัรใจ เมือ่ใช้ไปหลายปีตอ่มาก็พบว่าคนที่เข้ามาสู่ 
วิธีการบ าบดัแบบนี้ทีเ่ราเรียกกันว่า บังคบับ าบัด หลายคนกลบัมาเสพซ้ าอีก หลายคนในระหว่าง 20 
บ าบดัรักษาก็ไม่เตม็ใจ อีกอย่างหนึง่ก็คอืการที่ถูกด าเนนิคดหีรือแจ้งข้อกลา่วหาก่อนในเริม่ตน้นัน้ 
ท าให้มีประวัตติิดตวั แล้วกเ็ป็นปญัหาอุปสรรคต่อเนื่องมาในการใช้ชีวติของเขา ไมว่่าจะเป็น 
การท างานหรืออะไรกต็าม เพราะฉะนัน้ตามร่างประมวลกฎหมายยาเสพติดทีเ่สนอให้ท่านสมาชิก 
ผู้มีเกียรติได้กรณุาพิจารณาก็จะเหน็ว่าแนวทางการบ าบดัฟ้ืนฟูเปลี่ยนแปลงไปโดยสิ้นเชิง จากเดิม 
ที่มีข้อกลา่วหาปัจจบุันท่านจะพบว่าไม่มแีล้ว เราจะเอาคนเข้าสู่กระบวนการฟ้ืนฟูโดย ๒ วธิีการ 25 
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๖๔ 

สนช. ๓๖          ศิริกนัยา  ๑๖/๔ 
 

  วิธีการแรก ก็คือการสมัครใจด้วยตัวเขาเอง เพราะเราพบว่าคนที่สมคัรใจเขา้รับ 
การบ าบัดจะเต็มใจมากกว่าคนถกูบังคับและโอกาสที่จะหายก็มมีากกว่าการทีถู่กบงัคับมา 
ด้วยความไม่สมัครใจ เพราะฉะนั้นช่องทางแรกไม่จ าเปน็ต้องถูกจับมาแลว้เข้ามาไดเ้อง 5 
ด้วยความสมัครใจ นี่คอืช่องทางที่ ๑ ตามประมวลกฎหมายใหม ่
  อีกช่องทางหนึ่ง ก็คือการถูกตรวจพบโดยเจ้าหน้าทีข่องรฐัว่าเข้าไปเกี่ยวข้อง 
ในความผิดการเสพยาเสพตดิ ซึ่งตามกฎหมายเดิมจะตอ้งถูกด าเนินคดแีจ้งขอ้กล่าวหา  
แตต่ามร่างประมวลกฎหมายยาเสพติดใหม่จะพบว่าไมม่ีการแจ้งข้อกล่าวหา แต่ใชว้ิธีการน าตวั 
มาเข้าสู่การบ าบดัโดยเราใชถ้้อยค าว่า “เปน็ผู้มีพฤติการณ์ที่เกี่ยวข้องในการเสพหรือต้องสงสัยว่า10 
เสพยาเสพติด” ไม่มกีารแจง้ข้อกลา่วหา เมื่อมกีารแจ้งข้อกล่าวหาการด าเนินการตา่ง ๆ ก็จะ 
นุ่มนวลลง การควบคุมตวักล็ดลง การบ าบดัรกัษาก็จะยดืหยุ่นมากขึ้น ช่วงเวลาเดิมที่เคยตายตัว 
ต้องหายภายใน ๖ เดือน หรอื ๓ ปี อะไรก็แลว้แต ่ปัจจบุันนี้จะไม่ได้เขียนตายตัวอยา่งนัน้  
ขึ้นกบัข้อเท็จจริงเป็นรายบคุคลไปบ าบดัรกัษา เพราะวา่แต่ละคนที่ตดิยาก็จะมีความยาก งา่ย 
ในการบ าบดัรักษาไมเ่ท่ากนั บางคนใช้เวลามาก ยาเสพติดบางอย่าง อย่างเชน่ เฮโรอีน  15 
บางทีอาจจะตอ้งรกัษาเกอืบตลอดชีวติเขากวา่จะเลกิได้ เพราะฉะนัน้ตรงนี้เปน็ประเด็นหนึ่ง  
  อีกประเดน็หนึ่ง เมื่อไมม่ีการด าเนินคดกี็จะไม่มกีารลงประวตัิ ประวตัิในที่นี้
หมายถงึ ประวัตอิาชญากร ประวัติในการกระท าความผดิ ซึ่งจะมีผลดีในการใชช้ีวติของเขาตอ่ไป 
ในอนาคต ซึ่งทา่นสมาชิกหลายท่านได้กรุณาเป็นห่วงเปน็ใยเรื่องนี้ได้กรณุาสอบถามถึง เพราะฉะนั้น 
กฎหมายใหม่ไมม่ีการลงประวตัิเกี่ยวกับการกระท าความผิด แต่จะมกีารลงประวตัิเกี่ยวกับ 20 
การบ าบัดรักษา เพราะเราไม่ต้องการให้เขากลับมารักษาบ่อย ๆ ครั้ง ------------------------------------ 
 
          - ๑๗/๑ 
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๖๕ 

สนช. ๓๖          จิรายุส  ๑๗/๑ 
 

หากว่ามีการบ าบดัรักษาบ่อยครั้งนะครับ โดยประวตัิตรวจพบ ประวัตติรวจพบนีเ้ราจะมีหน่วยงาน 
อีกหนว่ยงานหนึ่งตามกลไกใหม่ กค็ือศนูย์คัดกรอง ซึ่งด าเนินการร่วมกันระหวา่งกระทรวง
สาธารณสขุ แล้วก็บุคลากรทางฝ่ายบ้านเมอืง ฝา่ยปกครอง ชว่ยกนัตรวจคัดกรองประวตัิ แล้วก็5 
บันทึกประวตัิ หากพบว่ามีการกลับมาเสพยาเสพตดิซ้ าอกี การบ าบัดรักษาจากเดมิ ซึ่งอาจจะใช้
วิธีการเบา ไมต่้องควบคุมตวั ไม่ต้องเข้ามาอยู่ในสถานพยาบาลก็อาจจะเขม้ขน้ขึ้นตามประวัตขิอง 
การรกัษา อนันี้จะเปน็วธิีการที่ยืดหยุน่มากกว่าเดิม จากเดิมซึ่งตายตวัว่าทั้งหมดที่เขา้มาสู่ 
กระบวนการบ าบดั ฟืน้ฟู ตอ้งถูกควบคุมตัวตั้งแตแ่รกอย่างเดียว แล้วก็มีการควบคมุตัวในเรือนจ า 
อย่างที่ทุก ๆ ทา่นทราบดีวา่เป็นต้นเหตุของการปฏิเสธ การไม่ยอมรบัการบ าบัดรักษา หลาย ๆ คน 10 
ต้องการจะให้ถูกด าเนนิคด ีเพราะว่ามีความรวดเรว็และจบกระบวนการเรว็กว่าที่จะให้บ าบดัรักษา 
ซึ่งมกีารควบคุมตัวและเสียเวลานาน แต่กระบวนการใหม่นี้จะพบว่ายดืหยุ่นมากขึ้น 
และมคีวามเขา้ใจผู้ที่ยังใช้ยาเสพติดมากขึ้นนะครับ เราพยายามชี้แจงให้บุคลากรทีท่ างาน 
ด้านการบ าบดัรกัษามีความเข้าใจว่าคนทีต่ิดยาเสพตดิแล้วยังกลับมารกัษาซ้ าอยู่ ยังกลับมารักษาอกี 
ดูน่าจะเปน็เรือ่งทีน่่าเบือ่หนา่ย แต่การที่เขาเหลา่นัน้ยังกลับเขา้มาสูก่ระบวนการบ าบัดรกัษา 15 
แม้จะหลายครั้งกต็ามก็ยังดกีว่าปลอ่ยให้เขาอยู่ข้างนอก อยู่กับโลกของเขา อยูก่ับครอบครัว 
อยู่กับสังคมของเขาที่เกี่ยวขอ้งกับยาเสพติด ถา้เขายงัแวะเวียนเข้ามารกัษาก็ยังดีกวา่ แลว้อย่างน้อย 
ที่สุดก็จะท าให้เขาไม่พัฒนาการกระท าความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด จากเดิมซึ่งเคยเปน็ผู้เสพค่อย ๆ 
ก้าวหน้าขึ้นไปเป็นผู้ที่เกี่ยวขอ้งในการค้าบ้าง ในการผลิต ในการจ าหน่ายบ้าง ซึ่งจะเป็นเรือ่งที่ท าให้
เกิดปัญหาหลาย ๆ อย่างตามมานะครับ เพราะฉะนั้นถ้าท่านสมาชิกได้กรุณาดูกฎหมายใหม่ 20 
ท่านจะพบว่าแนวทางการบ าบัดรักษาเปลี่ยนไปเลยโดยสิ้นเชิง ผมใช้เวลาชีแ้จงคอ่นข้างยาว 
เพราะเหตวุ่าเรื่องของการบ าบัดรักษาเป็นหัวใจส าคัญทีท่างรัฐบาลนี้ได้ก าหนดไว้ในแนวทาง 
การปรับปรุงกฎหมายยาเสพติดฉบับใหม่ เน้นการบ าบดัรักษา ซึง่ ๑. เป็นหลักสากล  
๒. พิสูจน์มาแลว้ในทางการแพทย์ว่าการแก้ไขปญัหาผูต้ดิยาเสพตดิไม่มีวธิีใดทีด่ีที่สดุเท่ากบั 
การบ าบัดรักษา ไม่ใช่การลงโทษ ไม่ใช่แยกเขาออกไปไว้ยังภายนอกนะครบั จะขออนุญาตชีแ้จง 25 
เพียงเท่านี้กอ่นนะครับ ในรายละเอียดจะมมีากจะได้ไมร่บกวนเวลาท่านสมาชิกนะครับ 
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๖๖ 

สนช. ๓๖          จิรายุส  ๑๗/๒ 
    

  อีกประเดน็หนึ่ง ผมขอเรียนชี้แจงสัน้ ๆ นะครับ ในประเด็นว่าความผดิฐานสมคบ 
ที่ท่านสมาชิกถา้ผมจ าไม่ผดิจะเปน็ท่านพลต ารวจโท ศานิตย์  มหถาวร ท่านกรุณาถามถึง 
ตั้งขอ้สังเกตว่าในความผิดฐานสมคบนัน้มีความยุ่งยากในกระบวนการขออนมุัติเลขาธิการส านกังาน5 
คณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามยาเสพตดิ  ผมกราบเรียนสั้น ๆ นะครับ จริง ๆ แลว้ 
ความจริงฐานสมคบเป็นความผิดที่เกิดขึ้นตามกฎหมายเมื่อไมก่ี่ปีมานี้เองนะครบั แตเ่ดิมนั้น 
การด าเนนิคดีกบัผู้ตดิยาเสพติดหลกั ๆ จะต้องเกี่ยวข้องกับยาเสพติดโดยตรงหรอืมขีองกลาง 
เป็นยาเสพติดที่จบักุม แต่เราก็พบว่าหลายคนเขา้ไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดทางอ้อม ไม่ได้เกี่ยวข้อง 
กับยาเสพตดิโดยตรง แต่เขาเหล่านีม้ีส่วนสนบัสนนุให้เกดิการกระท าความผดิเกี่ยวกบัยาเสพตดิ 10 
ทั้งสิ้น จงึเกดิการสร้างฐานความผดิฐานสมคบขึน้มาในชว่งประมาณ ๑๐ กว่าปีมานีน้ะครับ 
แตค่วามผิดฐานสมคบเนื่องจากว่าผู้ทีเ่กี่ยวข้องหรือผูท้ี่ถกูด าเนินคดไีมไ่ดถู้กจับพร้อมกับของกลาง 
ยาเสพติดเลย เปน็การเกี่ยวข้องทางอ้อม เพราะฉะนัน้การจะใช้มาตรการด าเนินคดีในความผดิ 
ฐานสมคบจงึจ าเปน็ตอ้งใช้อย่างระมัดระวัง จงึต้องมีกระบวนการกลั่นกรองโดยมอบหมายให้ 
ท่านเลขาธกิารส านักงานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามยาเสพติดเป็นผู้ใช้อ านาจนี้ 15 
อย่างไรก็ดตีามข้อสงัเกตของท่านพลต ารวจโท ศานิตย์  มหถาวร ก็จะขอรับไว้พิจารณานะครบั 
เพราะวา่กระบวนการเหล่านี้จะต้องถกูสร้างหลกัเกณฑ์ใหม่อีกครั้งหนึ่งในกฎหมายล าดับรอง 
หมายถงึวา่การพิจารณาความผิดฐานสมคบนี้จะต้องออกกฎเกณฑ์ตา่ง ๆ อกีครัง้หนึ่งในกฎหมาย 
ล าดับรอง อาจจะเป็นประกาศของคณะกรรมการควบคมุยาเสพตดิอะไรกแ็ล้วแต่นะครับ หลงัจากที่ 
ร่างประมวลกฎหมายยาเสพติดนี้บังคับใชแ้ล้วก็จะได้น าไปปรับปรงุ หากว่าท่านเหน็วา่มีแนวทาง 20 
ที่เข้มงวดเกนิไป ไม่เอื้อกบัผูป้ฏิบัติงานในฐานะพนักงานสอบสวนหรือเจ้าหน้าทีท่ี่จับกุม ขออนญุาต
กราบเรียนชีแ้จงดว้ยความเคารพเท่านี้ก่อนนะครับ ขอบพระคุณครับ 
  ผู้ปฏิบัตหิน้าทีแ่ทนประธานสภานิตบิัญญตัแิห่งชาต ิ(นายสุรชัย  เลี้ยงบุญเลิศชัย 
รองประธานสภานิตบิัญญัตแิห่งชาต ิคนที่หนึ่ง)   :   มีผู้ชี้แจงท่านอืน่อีกหรือไม่ครับ 
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๖๗ 

สนช. ๓๖          จิรายุส  ๑๗/๓ 
  

  นายสาคร  ตั้งวรรณวบิูลย์ (ผู้ชี้แจง)   :   กราบเรียนท่านประธานสภานติิบญัญตัิ 
แห่งชาตทิี่เคารพครับ ผม สาคร  ตัง้วรรณวิบูลย์ ผู้ชีแ้จงครับ ผมขออนญุาตรบกวนเวลาสั้น ๆ  
สัก ๒ ประเด็นนะครับ  5 
  ประเดน็แรก เรื่องข้อสันนิษฐานของกฎหมายที่ทา่นสมาชิกผู้มีเกียรตไิด้พูดถึงว่า 
น ายาเสพตดิ อย่างเชน่ ยาบา้จ านวนเลก็น้อยเข้ามากต็้องสันนิษฐานว่าเป็นการกระท าเพื่อจ าหน่าย
แล้วนะครับ ซึ่งเรื่องนี้เดิมทีในกฎหมายเดมิเปน็บทสนันษิฐานเดด็ขาด ยกตวัอย่างเช่นว่า ถา้น ายาบ้า 
๑๕ เม็ดขึ้นไปเข้ามาหรอืมีไว้ในครอบครอง กฎหมายใหส้ันนิษฐานเดด็ขาดเลยวา่เปน็การกระท า 
เพื่อจ าหนา่ยนะครับ ซึง่ตอ่มาเมื่อปี ๒๕๖๐ เรากแ็กไ้ขกฎหมายผ่อนคลายตรงนี้ลงว่าให้เป็น 10 
บทสันนิษฐานเบื้องตน้ คอืจ าเลยสามารถพิสูจนห์ักล้างได้ แต่ภาระการพิสูจน์ก็ยงัตกอยู่แก่จ าเลยอยู่ 
แตป่ระมวลกฎหมายยาเสพติดฉบบัปัจจุบนันีไ้ดต้ัดบทสนันิษฐานนี้ทิ้งไปหมดเลย กแ็สดงว่าภาระ 
การพิสูจนว์่าเขากระท าเพื่อจ าหน่ายต้องตกอยู่แก่ฝา่ยโจทก์ที่เปน็ผู้กล่าวหา ซึง่ปญัหานีก้็จะเกิด 
ข้อท้วงตงิในเสียงทว้งติงมาวา่ต่อไปนี้ในการปฏิบตัิงานของเจ้าหน้าที ่สมมติจับคดียาเสพติด ยาบ้า 
รายหนึง่มา ๓๐ เม็ด ต ารวจโรงพักหนึ่งอาจจะตั้งข้อหาวา่มีไว้ในครอบครองเพื่อจ าหน่าย 15 
อีกโรงพักหนึ่งอาจจะตัง้ข้อหาวา่มีไว้ในครอบครองธรรมดา เปน็การให้เจ้าหนา้ที่ก าหนดดุลพินิจ 
โดยไม่มีขอบเขตหรือไมน่ะครับ ซึ่งปญัหานี้กค็ิดว่าคงจะต้องน าไปคุยกนัในชัน้คณะกรรมาธิการ 
อีกครัง้หนึ่งนะครับ 
  อีกประเดน็หนึ่งทีอ่ยากจะขออนุญาตกราบเรียนว่าในประมวลกฎหมายยาเสพตดิ 
ของเรานีไ้ดก้ าหนดโทษของความผดิยาเสพติดลดลงไปจากเดมิค่อนข้างมากนะครบั ดังที่มี 20 
ผู้กล่าวว่าในปัจจบุันนี้การลงโทษยาเสพตดิเป็นการลงโทษโดยนบัเมด็ ซึ่งก็มีสว่นถกูอยู่นะครับ 
เพราะในกฎหมายยาเสพติดได้ก าหนดปริมาณยาเสพตดิเป็นฐานในการก าหนดโทษลดหลัน่กันไป 
แตข่องใหม่นีไ้ม่ไดดู้ปรมิาณยาเสพติดเป็นหลักแล้วนะครับ โดยดูพฤตกิารณ์ทัง้หมดประกอบกนั 
ยกตัวอย่างเชน่ ของเดิมถ้าท่านมียาเสพติดไว้ในครอบครองสกัแสนเมด็ตอ้งถกูประหารชีวติแน่นอน 
หรือไม่ก็จ าคุกตลอดชีวติ แต่ถ้าของใหม่นี้ทา่นมไีว้ในครอบครองแสนเมด็ แต่ไมม่ีพฤติการณ์อืน่ 25 
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ที่เป็นเหตุฉกรรจ์เลย คือไมม่ีการกระท าเพื่อการค้า ไมม่ีการกระท าต่อเยาวชน ไมม่ีการกระท า 
ที่เป็นการกระทบต่อความมัน่คงนี้ท่านก็จะถูกลงโทษจ าคุกสูงสดุไมเ่กิน ๑๕ ป ีแสดงว่ากฎหมายใหม ่
โทษลดลงไปมากนะครับ แต่พอเราลดโทษลงไปมากนี้เรามีมาตรการอะไรที่จะมาเยียวยาหรือมา 5 
แก้ไขผู้ที่กระท าความผิดเหล่านี้หรือไม่ ซึ่งตรงนี้เขา้ใจวา่ถ้าหากถงึชั้นคณะกรรมาธกิารกค็งต้องไป
คุยกันอีกว่าผู้ทีก่ระท าความผิด ซึ่งได้รบัโทษน้อยลงแล้วนี้เราจะมีมาตรการอะไรหลังจากที่เขา 
พ้นโทษจ าคุกไปแล้ว ในการที่จะเยียวยาหรือแกไ้ขเขาหรือไม ่อย่างน้อยเราอาจจะใช้วิธกีาร 
เพื่อความปลอดภัย เชน่ มกีารกักกันห้ามเข้าเขตก าหนดหรือห้ามประกอบอาชีพบางอย่าง  
เพื่อที่จะดแูลหรือป้องกนัเขาไวไ้ม่ให้เขาไปกระท าความผิดอีกกอ็าจจะเป็นไดน้ะครบั กต็้องไปคุยกัน 10 
ในชั้นคณะกรรมาธิการอีกทหีนึ่ง ผมขอรบกวนเวลาเพียงเท่านีค้รับ ขอบคุณครับ  
  ผู้ปฏิบัตหิน้าทีแ่ทนประธานสภานิตบิัญญตัแิห่งชาต ิ(นายสุรชัย  เลี้ยงบุญเลิศชัย 
รองประธานสภานิตบิัญญัตแิห่งชาต ิคนที่หนึ่ง)   :   มีท่านใดอกีหรือไมค่รับ เชญิท่านรองเลขาธกิาร
คณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามยาเสพตดิครบั 
  นายวิชัย  ไชยมงคล (ผู้ชีแ้จง)   :   กราบเรียนท่านประธานและสมาชิก 15 
สภานิตบิัญญตัแิห่งชาตคิรบั ผม นายวิชัย  ไชยมงคล รองเลขาธิการคณะกรรมการป้องกนั 
และปราบปรามยาเสพตดิครับ ขออนญุาตเรียนชี้แจงทีท่่านสมาชิกไดต้ั้งข้อสงัเกตไว้ในเรือ่งของ 
การตั้งคณะอนกุรรมการตรวจสอบทรัพย์สินว่าท าไมไมม่ีส านักงานป้องกันและปราบปราม 
การฟอกเงินเข้ามารว่มนะครับ เรียนให้ทราบอย่างนี้นะครับว่า ในคณะกรรมการตรวจสอบทรัพย์สิน
ในคณะใหญ่นี้จะมีเลขาธกิารคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงนิเปน็กรรมการร่วม 20 
แต่ในคณะอนุกรรมการ ซึง่ประจ าอยู่ในแต่ละภาคเปน็ผู้กลั่นกรองกอ่น ซึ่งส านักงานคณะกรรมการ
ป้องกนัและปราบปรามยาเสพติด มีโครงสร้างแบ่งเป็นภาคอยู่ ๙ ภาคกระจายอยู่ทั่วประเทศ       
แต่เนื่องจากว่าส านักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน  ไม่มีส านักงานภาคอยูน่ะครับ  
ก็จึงท าใหไ้ม่มกีรรมการในสว่นของคณะอนกุรรมการ แต่อย่างไรก็ตามในส่วนกลางเราก็ไดต้ั้ง
คณะอนกุรรมการจากส านักงานปอ้งกนัและปราบปรามการฟอกเงินร่วมดว้ยนะครบั 25 
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  ในประเดน็ที่ ๒ เหตุผลที่จะต้องใหข้้าราชการของส านกังานคณะกรรมการ 
ป้องกนัและปราบปรามยาเสพติดมีเงินเพ่ิมพิเศษนะครบั เนือ่งจากว่าหนว่ยงานของ 
ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดเป็นหนว่ยงานบงัคับใช้กฎหมาย 5 
มีอ านาจในการสืบสวน สอบสวน จับกุมผู้กระท าความผิดเกี่ยวกับยาเสพตดิและยังมีอ านาจ 
ในการที่จะตรวจริบทรัพย์สนิในคดียาเสพตดิ ---------------------------------------------------------------- 
 
            - ๑๘/๑ 
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ซึ่งนอกจากจะเป็นการเสี่ยงแล้วนะครับ และหน่วยงานอื่นที่ใกล้เคียงกัน เชน่ ส านกังานป้องกันและ 
ปราบปรามการฟอกเงนิ ส านักงานคณะกรรมการปอ้งกนัและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ 
และดีเอสไอ (Department of Special Investigation : DSI) นี้ ซึ่งไดต้ั้งมาทหีลังกท็ าให้ 5 
สมองไหล ในสว่นข้าราชการส านักงานคณะกรรมการปอ้งกันและปราบปรามยาเสพติดกไ็ดโ้อนย้าย
ไปหน่วยงานดังกล่าวนี้จ านวนมากแลว้นะครบั แต่ที่ส าคญัที่สุดการต่อสู้กบัอาชญากรรมยาเสพติด 
เป็นอาชญากรรมที่ไม่เหมือนกับอาชาญกรรมอืน่ ๆ เนือ่งจากว่าอาชญากรรมเปน็คูต่่อสู้ของเรานี้ 
เป็นคนมีเงิน แลว้เปน็เครือขา่ย เปน็องคก์รระดับชาติ ซึ่งเป็นการสุ่มเสี่ยงมากที่จะท าให้เจ้าหน้าที่
ของเราถกูชักจูงหรือว่าโดนอ านาจของเงินนี้เขา้ไปแลว้ท าให้เกดิการทุจรติขึน้ อนันี้ 10 
ก็เป็นการป้องกันการทุจรติเพ่ือที่จะให้เจ้าหน้าทีม่ีความส านึกว่า เมื่อได้รบัเงนิเพ่ิมจากทาง 
ฝ่ายรัฐแล้วจะไมไ่ปกระท าการดงักล่าวนะครบั นี่คือเหตผุลโดยย่อ ขอบคุณครบั  
  ผู้ปฏิบัตหิน้าทีแ่ทนประธานสภานิตบิัญญตัแิห่งชาต ิ(นายสุรชัย  เลี้ยงบุญเลิศชัย 
รองประธานสภานิตบิัญญัตแิห่งชาต ิคนที่หนึ่ง)   :   เชิญครบั 
  พลต ารวจตร ีชาตร ี ไพศาลศิลป์ (ผู้ชีแ้จง)   :   กราบเรยีนท่านประธาน 15 
ที่เคารพครับ ผม พลต ารวจตรี ชาตรี  ไพศาลศิลป์ รองผู้บัญชาการต ารวจปราบปรามยาเสพตดิ 
กระผมขออนุญาตชีแ้จงเพิ่มเติมเกี่ยวกบักรณีบทก าหนดโทษของยาเสพตดิครบั เพื่อความเข้าใจ 
ของท่านสมาชิกผู้มีเกียรติทกุท่านครับ คือเดิมนี้กฎหมายการก าหนดโทษยาเสพตดินี้ 
จะก าหนดที่ตวัยาและปริมาณของยาเสพติดนี้เปน็หลกั ในกฎหมายใหม่ฉบับนี้ยังมีการ 
ก าหนดเป็น ๒ ลกัษณะ คือ ๑. ตวัยา บทก าหนดโทษตวัยาความรุนแรงนัน้จะอยู่ที่ยาเสพติดให้โทษ 20 
ประเภท ๑  ประเภท ๒ ประเภท ๓ ประเภท ๔ ประเภท ๕ แล้วก็วตัถุออกฤทธิ์ อีกลักษณะหนึ่ง 
ของการก าหนดโทษนั้นจะแบ่งเปน็พฤติการณ์ของผู้ที่กระท าความผดิเกี่ยวกับยาเสพติด ถ้าหากว่า 
เป็นผู้ผลติ น าเข้า สง่ออก จ าหน่าย หรือครอบครองธรรมดา บทก าหนดโทษก็จะก าหนดไว้เปน็
ล าดับที ่๑ ในล าดับที่ ๒ นั้นมีความรนุแรงหรือว่าร้ายแรงเพ่ิมขึน้ถ้าเป็นการกระท าเพ่ือการค้า 
การแพร่กระจายในกลุม่ของประชาชน การจ าหน่ายให้กบับุคคลทีอ่ายุไม่ถึง ๑๘ ป ีสถานศกึษา 25 
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หรือใช้ก าลังประทุษรา้ยนะครับ ลกัษณะเช่นนี้ก็จะเพิ่มโทษขึ้นมา อันดับที่ ๓ ทีม่ีโทษถึง 
ประหารชวีตินัน้ กค็ือถ้าเปน็การกระท าโดยหวัหน้าผู้สัง่การ หรือเปน็การกระท าทีก่ระทบ 
ต่อความมั่นคงนะครบั เมื่อกฎหมายมีลกัษณะการก าหนดที่ชดัเจนแบ่งเป็นเชน่นีแ้ล้ว กระผมคิดว่า 5 
ทางเจ้าหน้าทีต่ ารวจคงไม่สามารถที่จะไปตัดสนิใจไดเ้องว่าคนนี้จะด าเนนิการในความรุนแรง 
ระดบัไหน เพราะว่ามีกฎหมายระบุชดัเจนอยู่แลว้ ซึ่งนอกจากต ารวจแลว้ขยับขึ้นไปก็จะเปน็ 
ท่านอัยการที่จะพิจารณาและศาลที่เป็นผู้ลงโทษนะครับ อันนี้ก็ขอกราบเรียนชีแ้จงเพ่ือความ 
เข้าใจทั่วกัน กราบขอบพระคุณครับ     
  ผู้ปฏิบัตหิน้าทีแ่ทนประธานสภานิตบิัญญตัแิห่งชาต ิ(นายสุรชัย  เลี้ยงบุญเลิศชัย 10 
รองประธานสภานิตบิัญญัตแิห่งชาต ิคนที่หนึ่ง)   :   ด้านผู้ชี้แจงได้ชี้แจงเพ่ิมเติมแลว้นะครบั 
ท่านสมาชิกทั้ง ๙ ท่านทีอ่ภิปรายไว้ยังมีใครตดิใจค าชีแ้จงหรือไม่ครับ เชญิท่าน  
พลต ารวจโท ศานติย์  มหถาวร ครบั 
  พลต ารวจโท ศานติย์  มหถาวร   :   กราบเรียนท่านประธานสภานติิบญัญตัิ 
แห่งชาตทิี่เคารพ ผมต้องชืน่ชมท่านรองนายกรฐัมนตรี ไม่ไดเ้อาใจนะครบั ผมเหน็ทา่นจดประเดน็ 15 
ไว้มากมายในทุกประเด็นเลย ซึ่งก็เปน็นิมติหมายอนัดีทีว่่าผู้หลกัผู้ใหญไ่ด้ให้ความส าคัญ แลว้ก็ 
จะน้อมน าไปสู่การปฏิบตัิ สิง่ที่ผมอยากจะกราบเรียนเพ่ิมเตมิสั้น ๆ แตผ่มเชื่อว่าเปน็ประโยชน์ 
เอาเฉพาะที่ส าคญั ๆ ก็แลว้กัน เรื่องอื่น ๆ ผมคงจะตอ้งไปแปรญัตติในชัน้คณะกรรมาธิการ  
แต่ในฐานะวนันีท้่านรองนายกรัฐมนตรีได้มาดว้ยตนเองนี้ ผมอยากจะฝากไว้นดิเดียวครบั ปญัหา
เรื่องยาเสพติดนี้มาตรการในการป้องกันต้องกระท าโดยเข้มขน้มากกว่านีห้รือไม ่ทัง้ด้านเรื่องของ 20 
ผู้เสพคือผู้ป่วยหรือท าอย่างไรให้ผู้เสพน้อยลงหรอืหมดไปให้ได้ ที่ผ่านมาการฟ้ืนฟูนีม้ีหลายยุค 
หลายสมัย บางครั้งก็บังคับ พวกผมเองต้องเอาตวัเลขมา อย่างเชน่เดือนนีต้้องใหไ้ด ้๑๐ ๓๐ ก็ต้องมี
ตัวชว่ยราชการเอาไปบ าบัดนะครับ แลว้บางครัง้นี้กเ็กิดปัญหามาก ไม่ค่อยได้ผล เพราะฉะนั้น 
สมัครใจบ าบัดน้อยครับ บังคับบ าบัดก็ได้ผลน้อย อันนี้กต็้องท าให้เขม้ขน้จริงจงั หนว่ยงานบางหนว่ย
ผมไม่อยากจะพูด เอาอย่างนี้แลว้กัน ผมไปล่อจบั ปรากฏว่าผมกถ็ามว่าคุณเป็นครูในการอบรมนี ้ 25 
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แล้วท าไมคุณมาขายเสียเอง ท่านประธานรูห้รือไม่เขาตอบว่าอยา่งไร ลูกศิษย์ที่มาอบรมนี้ 
มาสุมหวักนั แล้วก็ไมไ่ด้พูดในเรื่องที่จะเลกิ เป็นเครือข่าย แล้วก็ยังมาแนะน าครอูีก ครูท างาน
เงินเดือนแค่นี้ไม่พอหรอกครบั คุณท าอย่างนี้สิ นี่ผมไปลอ่จับมาไดน้ี้ ผมก็เศร้าใจหรอืไม่ ก็ฝากไว้ 5 
เป็นประเดน็ว่าทา่นจะต้องดมูาตรการตรงนี้ให้เขม้ข้นนะครับ 
  ประเดน็ที่ ๒ ในเรื่องที่ทา่นพูดกันหลายครัง้หลายหน กค็ือเรื่องการบ าบัดฟ้ืนฟู 
ตั้งแต่มีพระราชบญัญตัิฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพตดิมาผู้เสพคือผู้ปว่ยนี้ บางคนกบ็อกวา่เปน็
กฎหมายทีไ่ม่รู้จะพูดอย่างไรในความรู้สกึของผู้ปฏิบตัิ แต่มีประเด็นหนึง่ที่อยากจะฝากจาก 
ท่านประธานไปถงึท่านรองนายกรฐัมนตรี เดี๋ยวนี้เจ้าหน้าที่ผู้จับกุมไม่อยากจบัผู้เสพแล้ว  10 
เพราะอะไรรู้หรือไม่ครบัปัญหามากครบั ตั้งแต่เริ่มตรวจเบื้องตน้ ศาลกบ็อกว่าอย่างที่ผมเรียนไปแล้ว
ว่าไม่ใช่ความผิดซึ่งหนา้คุณไปจับได้อย่างไร ผมก าลังจะเพ่ิมเติมว่า ถ้ารบัสารภาพขอให้เป็นความผิด
ซึ่งหน้าไดไ้หมล่ะ ตรวจเบือ้งต้นเจอแลว้ แลว้ตรวจซ้ าสอง ท่านประธานรู้หรอืไมค่รบั คนหนึ่งยังใช้ 
ค่าใช้จ่ายเท่าไร ๒๕๐ บาท เจ้าหนา้ที่ผู้จับกมุจับสกั ๑๐ คน คนละ ๒๕๐ บาท ๒,๕๐๐ บาท 
เอาเงนิที่ไหน ควักส่วนตวักอ่น เบิกได้บา้ง ไมไ่ดบ้้าง ตรงนี้ท่านครบั ผมอยากเสนอไปฝากท่านตรงนี้ 15 
เพราะวา่ท่านนั่งอยู่ตรงนีด้้วยแล้วนี้ ใหห้นว่ยงานใดหน่วยงานหนึ่งรับผดิชอบไดห้รือไม่ครบั 
กระทรวงสาธารณสุขไดไ้หมล่ะ โรงพยาบาลอยู่กับกระทรวงสาธารณสุข ๒๕๐ บาท 
อย่าไปให้ผู้จบัเลย เขากไ็ม่อยากจับหรอกครับ ไมอ่ยากเอาไปบ าบดั ไม่อยากเอาไปตรวจ 
แล้วบางทีเป็นอยา่งนี ้เขากร็ู้ว่ามคีวามผดิไมม่ากหรอกครับ ศาลปรับ ๓,๐๐๐ บาท ๕,๐๐๐ บาท 
โดยประมาณ โดยย่ีตอ๊ก บางคนโดนจับเสพ บอกว่าไม่ตอ้งเสพดีกว่า เอาครอบครองแทน เพราะว่า 20 
ไม่ตอ้งไปเสียเวลา ๔๕ วันเบื้องตน้ แลว้ก็ไปอยู่อีกมากมายก่ายกอง เสียเวลาท ามาหาได้ ออกมาแลว้ 
ก็ไม่มปีระโยชน์ ผมก็ฝากไวแ้ล้วกนั  

สุดท้ายในเรื่องของสมคบเปน็ปัญหาจรงิ ๆ ท่านครับ ตอ้งขอบคุณท่านอัยการที่เปน็ 
กรรมาธิการ ท่านได้พูดในประเด็นนี้เพ่ือให้ทุกคนได้เห็นว่ากระบวนการขั้นตอนต้องผ่านศาลอยูแ่ลว้ 
พนักงานสอบสวนออกหมายจับคดรี้อยแปดพันเก้ามากมาย ท่านก็เห็นใชไ่หมครับ ไม่ใช่ว่า 25 
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ท่านเลขาธกิารคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดไดอ้นุมตัแิล้วจะไมต่อ้งไป 
ออกหมายจับต่อศาล ต้องยืน่ค ารอ้งเหมือนกนัครบั แลว้ท าไมจะต้องไปเสียเวลา แล้วปัญหากค็ือ 
นี่น้อง ๆ เขาพูดบางครั้งนอกจากจะเสียเวลาแลว้ บางครั้งบางเรื่องนี้อาจจะเป็นปัญหาในการปฏิบตัิ5 
หรือเปล่า ผมไมไ่ด้พูดวา่ท่านมีทีมงานที่จะกลัน่กรองไดม้ากแค่ไหน บางครัง้ใช้เวลาเป็นเดือนเป็นป ี
ก็มี นี่ผมฟังมานะครับ เพราะฉะนั้นในส่วนของคดีสมคบนี้ ผมอยากใหข้ั้นตอนลดัลงไปหน่อย  
แล้วอยากจะฝากอีกนิดหนึง่ คดีสมคบ คดีพยายาม ร่วมกันพยายาม ร่วมกันสมคบอะไรก็ตามนี ้
รวมทัง้ครอบครองนี้ ศาลท่านก็ตวี่าอย่างไร ความผดิกรรมเดียว ผดิกฎหมายหลายบท ลงโทษ 
บทหนกัสุด แลว้กว่าจะผา่นกระบวนการขั้นตอนนีบ้างครั้งด าเนนิคดีไมไ่ด้ เป็นการฟอ้งซ้ าครับ  10 
ก็เขียนให้ชัดเจนเลย ไม่ใช่ฟ้องซ้ า ฟ้องได้ พวกนีต้้องเอามาตดัหวัคดีให้มากเลย พวกตัวการทั้งหลาย
นี้ท าให้ประเทศชาติเสียหายไหมละ่ เพราะฉะนั้นผมฝากไว้ครับ ผมไม่ได้เปน็คณะกรรมาธกิาร  
ผมก็ถึงพยายามสื่อไปถึงท่าน แล้วผมก็จะพยายามแปรญัตติให้ได้รายละเอียดให้มากที่สุด เพราะผม
ถือว่ากฎหมายฉบบันีม้ีประโยชน์ต่อประเทศชาตแิตถ่้าเราใช้โดยปราศจากความรอบคอบรดักุม  
ก็จะเปดิช่องว่างให้หลาย ๆ อย่าง ขอบคุณทา่นประธานที่ให้โอกาสครบั 15 
  ผู้ปฏิบัตหิน้าทีแ่ทนประธานสภานิตบิัญญตัแิห่งชาต ิ(นายสุรชัย  เลี้ยงบุญเลิศชัย 
รองประธานสภานิตบิัญญัตแิห่งชาต ิคนที่หนึ่ง)   :   ท่าน พลต ารวจโท ศานติย์  มหถาวร อย่าลืม 
ใช้สิทธิแปรญตัติสิ่งที่ท่านอภิปรายไว้ มีทา่นใดอีกหรือไม่ครับ ท่านกติติศกัดิ ์ รัตนวราหะ ขอให้ 
อยู่กับค าอภปิรายเดิมทีไ่มไ่ด้ตอบชี้แจงท่าน ไม่ยกประเด็นใหม่แลว้นะครบั  
 20 
          - ๑๙/๑ 

  



๗๔ 

สนช. ๓๖           วรนุช  ๑๙/๑ 
 

  นายกติติศกัดิ ์ รัตนวราหะ   :   กราบเรียนท่านประธานสภานิตบิัญญตัแิห่งชาติ 
ที่เคารพ กระผม กิตติศักดิ์  รัตนวราหะ สมาชิกสภานิตบิัญญตัิแห่งชาต ิกว็น ๆ อยู่ตรงนี้นะครบั 
ท่านประธานครับ เพราะว่าอยู่ในกฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติดหลายฉบบัเหมือนกัน มทีั้งข้อดี ขอ้เสีย5 
ตามที่ทา่นอัยการ ขออภัยนะครับ วา่เราได้เปลี่ยนจากการที่แยกประเภทยาและก็จ านวน ตรงนี้กม็ี
ผลดี ผลเสีย แต่ผมคดิว่าทั้งหมดทั้งปวงอยู่ที่ผูป้ฏิบัตหินา้ที่ ผู้ที่ถือกฎหมายว่าจะปฏบิัติหน้าที่
ซื่อสัตยต์รงไปตรงมาหรือเปล่า โทษเดิมก็รุนแรงอยู่แลว้ แตว่่าผู้ปฏิบตัหิน้าทีไ่ดไ้ปนอกลู่นอกทาง
หรือไม่ มี ๑๕ เม็ดก็บอกเหลือ ๑๓ เมด็ เหลือ ๕ เมด็อะไรต่าง ๆ ตอนใหม่นี้มาบอกว่ามแีสนเมด็ 
เจตนาท่านก็บอกว่าต้องดูอกี พิจารณาใชดุ้ลพินิจว่ามไีวจ้ าหน่ายหรือไม ่ตรงนีถ้้ามแีสนเมด็  10 
ถ้าไม่จ าหน่ายนีเ่สพไม่หมดหรอก เพราะฉะนัน้ตรงนี้ก็อยู่ที่ผู้ปฏิบัตหิน้าทีเ่ช่นเดียวกนั  
ผมจะฝากไว้สดุท้ายตรงนี้เปน็บันทกึไว้เลยวา่ ผม นายกติตศิักดิ ์ รัตนวราหะ เสนอสภาไว้เลย 
เพราะวา่ตรงนี้ได้ผ่านการปรึกษาหารือไว้บา้งแล้วก็คือการที่ผู้เสพจะเสพเป็นไปได้หรือไมว่่า  
เราจะมีสถานที่ที่ถกูตอ้งตามกฎหมายว่าให้ผูเ้สพ ถ้าคณุติดจริง ๆ มาเลย ไมต่้องไปซื้อ ๒๐๐ บาท   
๓๐๐ บาท คุณติดสกัวนัละเม็ดแล้วกอ็บรม บ าบดัเขาไปในตัวด้วย ดซูวิ่าจะสูก้ับพ่อค้าที่ขายเม็ดละ 15 
๒๐๐ บาท  ๓๐๐ บาทไดไ้หม อันนี้พูดถึงยาแอมเฟตามนี (amphetamine) ยาบ้าเป็นหลกันะครบั 
เพราะฉะนัน้ตรงนี้ผมกลา้เสนอและบนัทึกในทีป่ระชุมเลยว่า เป็นไปได้หรือไม่วา่ผู้เสพจะมีสถานที่
ต่าง ๆ ของทางราชการให้เขามา ให้ลกูหลานเหล่านี้ที่เขาเสพจริง ๆ ซึ่งจะตดัวงจรพอ่ค้าได้ไหม  
จะไปลดการน าเข้าจากต่างประเทศได้หรือไม่ อยากจะฝากตรงนีไ้วเ้ป็นข้อคดินะครบั จากทีเ่รา
ประชมุคุยกนัในหอ้งวนันี้จะมาพูดเสียเลย เสนอ จะโดนด่ากไ็ม่เป็นไร ด่าไดน้ะครับ เพราะฉะนัน้ 20 
ตรงนี้เสนอที่ประชุมไวเ้ลยวา่เป็นไปไดห้รือไม่ ให้สถานที่ของราชการเปน็จุดถูกต้องเลยว่า  
ลูกหลานเอ๋ย ถ้าติดจริง ๆ มาที่นี่เลย มาเบิกยาไป แล้วมกีารอบรมไปด้วย รักษาในทางอ้อมไปด้วย 
เป็นไปได้หรือไม่ อย่างไร ฝากที่ประชุมไวด้้วยความขอบพระคุณครับ 
  ผู้ปฏิบัตหิน้าทีแ่ทนประธานสภานิตบิัญญตัแิห่งชาต ิ(นายสุรชัย  เลี้ยงบุญเลิศชัย 
รองประธานสภานิตบิัญญัตแิห่งชาต ิคนที่หนึ่ง)   :   มีท่านใดอกีหรือไม ่25 
  (ไม่มีสมาชิกยกมือ) 
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  ผู้ปฏิบัตหิน้าทีแ่ทนประธานสภานิตบิัญญตัแิห่งชาต ิ(นายสุรชัย  เลี้ยงบุญเลิศชัย 
รองประธานสภานิตบิัญญัตแิห่งชาต ิคนที่หนึ่ง)   :   ไม่มีแล้วนะครับ ถา้ไมม่ีแลว้ผมขอปดิ 
การอภิปราย ต่อไปจะเป็นการขอมติจากที่ประชุมในวาระที่ ๑ นะครบั กอ่นลงมตขิอตรวจสอบ 5 
องค์ประชมุก่อนครบั เชญิทา่นสมาชกิแสดงตน ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการตรวจสอบองค์ประชุม 
ก่อนที่จะลงมติ ๓ รา่ง ร่างพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายยาเสพติด พ.ศ. ....  ร่างประมวล
กฎหมายยาเสพติด และร่างพระราชบัญญัตวิิธีพิจารณาคดียาเสพติด (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ซึ่งเราได้ 
ใช้เวลาอภิปรายกนัมา ๓ ชัว่โมงเศษ มีท่านสมาชกิท่านใดยังไมไ่ดแ้สดงตนหรือไม่ ท่านสมาชิกครับ 
การพิจารณาร่างประมวลกฎหมายยาเสพตดิ และร่างพระราชบัญญัตวิธิีพิจารณาคดียาเสพตดิ 10 
(ฉบับที ่..) พ.ศ. .... ซึ่งเมื่อเช้าที่ประชุมเห็นชอบใหม้ีการรวมพิจารณาเข้าด้วยกนั แต่การลงมติ 
จะลงแยกกันนะครับ แต่ผมพิจารณาแลว้เหน็ว่าร่างพระราชบญัญตัิให้ใช้ประมวลกฎหมายยาเสพติด 
พ.ศ. .... และรา่งประมวลกฎหมายยาเสพตดิเป็นเรื่องเดียวกนั โดยร่างประมวลกฎหมายยาเสพติด 
เป็นสว่นแนบของร่างพระราชบัญญตัิให้ใชป้ระมวลกฎหมายยาเสพตดิ พ.ศ. .... เพราะฉะนัน้ 
เรื่องด่วนที่ ๑ กบัเรือ่งดว่นที่ ๒ ผมจะขอมติในคราวเดยีวกันเลยนะครับ มีท่านสมาชิกท่านใด 15 
ไม่เห็นด้วยหรือไม่  
  (ไม่มีสมาชิกยกมือ) 
  ผู้ปฏิบัตหิน้าทีแ่ทนประธานสภานิตบิัญญตัแิห่งชาต ิ(นายสุรชัย  เลี้ยงบุญเลิศชัย 
รองประธานสภานิตบิัญญัตแิห่งชาต ิคนที่หนึ่ง)   :   ถ้าไม่มถีือว่าที่ประชุมเห็นชอบนะครับ 
เพราะฉะนัน้เรื่องด่วนที่ ๑ คือร่างพระราชบญัญตัิให้ใชป้ระมวลกฎหมายยาเสพติด พ.ศ. ....  20 
และเรื่องด่วนที่ ๒ คอืร่างประมวลกฎหมายยาเสพตดิ จะขอมติในคราวเดียวกนันะครับ มีสมาชกิ
ท่านใดยังไมไ่ดแ้สดงตนหรือไม่ ทกุท่านแสดงตนแล้วนะครับ ขอทราบองค์ประชมุครับ 
  (มีสมาชิกกดปุ่มแสดงตนเพือ่ตรวจสอบนับองค์ประชมุ จ านวน ๑๙๘ คน) 
  ผู้ปฏิบัตหิน้าทีแ่ทนประธานสภานิตบิัญญตัแิห่งชาต ิ(นายสุรชัย  เลี้ยงบุญเลิศชัย 
รองประธานสภานิตบิัญญัตแิห่งชาต ิคนที่หนึ่ง)   :   องค์ประชุมขณะนี ้๑๙๘ ทา่น ครบเป็น 25 
องค์ประชมุนะครับ  

 
 
 
 30 



๗๖ 

สนช. ๓๖         วรนชุ  ๑๙/๓ 
 

  ต่อไปจะเป็นการขอมติในเรือ่งดว่นที ่๑ และเรื่องดว่นที ่๒ นะครับ เรื่องดว่นที ่๑ 
ไดแ้ก่เรื่องการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติให้ใชป้ระมวลกฎหมายยาเสพติด พ.ศ. .... และ 
เรื่องด่วนที่ ๒ รา่งประมวลกฎหมายยาเสพตดิ สมาชิกทา่นใดเห็นสมควรให้รบัหลกัการของ 5 
ร่างพระราชบัญญัติให้ใชป้ระมวลกฎหมายยาเสพตดิ พ.ศ. .... และร่างประมวลกฎหมายยาเสพตดิ  
ท่านกดปุ่ม เห็นด้วย  ท่านใดเหน็วา่ยังไม่สมควรรับหลกัการกดปุม่ ไม่เหน็ด้วย  ตอ้งการงดออกเสียง
กดปุม่ งดออกเสียง เชิญลงคะแนนครับ มีสมาชิกท่านใดยังไม่ลงคะแนนหรือไม่ ทุกท่านลงคะแนน
แล้ว ปดิการลงคะแนน ขอทราบผลครับ 
  (มีสมาชิกเหน็ดว้ย ๑๙๔ คะแนน  ไม่เห็นดว้ย ไม่มี) 10 
  ผู้ปฏิบัตหิน้าทีแ่ทนประธานสภานิตบิัญญตัแิห่งชาต ิ(นายสุรชัย  เลี้ยงบุญเลิศชัย 
รองประธานสภานิตบิัญญัตแิห่งชาต ิคนที่หนึ่ง)   :   ผลการลงมติในเรื่องดว่นที ่๑ และ 
เรื่องด่วนที่ ๒ องค์ประชมุ ๑๙๘ ท่าน มติที่ประชุมเหน็ด้วย ๑๙๔  ไม่เห็นดว้ย ไม่ม ี งดออกเสียง ๓  
ไม่ลงคะแนน ๑ เปน็อันว่าทีป่ระชมุมีมติเห็นชอบให้รบัหลักการของร่างพระราชบัญญัติให้ใช้
ประมวลกฎหมายยาเสพติด พ.ศ. .... และร่างประมวลกฎหมายยาเสพตดิไว้พิจารณานะครับ 15 
  ต่อไปขอให้ทีป่ระชุมพิจารณาว่าจะเหน็สมควรใหค้ณะกรรมาธิการคณะใด 
เป็นผู้พิจารณาร่างพระราชบัญญตัิให้ใช้ประมวลกฎหมายยาเสพติด พ.ศ. .... และรา่งประมวล
กฎหมายยาเสพติด เชญิท่านสมชาย  แสวงการ ครบั 
  นายสมชาย  แสวงการ   :   กราบเรียนท่านประธานสภานิตบิัญญัตแิหง่ชาติ 
ที่เคารพ ผม สมชาย  แสวงการ ในฐานะเลขานุการคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการสภานิตบิัญญตัิ20 
แห่งชาต ิขอเสนอตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญขึ้นพิจารณา จ านวน ๒๘ คน ขอผู้รบัรองครับ 
  (มีสมาชิกยกมือขึ้นรบัรอง) 
  ผู้ปฏิบัตหิน้าทีแ่ทนประธานสภานิตบิัญญตัแิห่งชาต ิ(นายสุรชัย  เลี้ยงบุญเลิศชัย 
รองประธานสภานิตบิัญญัตแิห่งชาต ิคนที่หนึ่ง)   :   มีสมาชิกเสนอใหต้ั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญ
ขึ้นคณะหนึ่ง จ านวน ๒๘ ทา่น เป็นผู้พิจารณา มีผู้รับรองถูกต้อง จะมีสมาชิกท่านใดเสนอจ านวน25 
เป็นอย่างอื่นหรือไม ่ 
  (ไม่มีสมาชิกยกมือ) 
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๗๗ 

สนช. ๓๖         วรนชุ  ๑๙/๔ 
 

  ผู้ปฏิบัตหิน้าทีแ่ทนประธานสภานิตบิัญญตัแิห่งชาต ิ(นายสุรชัย  เลี้ยงบุญเลิศชัย 
รองประธานสภานิตบิัญญัตแิห่งชาต ิคนที่หนึ่ง)   :   ถ้าไม่มถีือว่าที่ประชุมเห็นชอบ เมื่อเป็นเช่นนี้
สัดส่วนของกรรมาธิการในคณะรัฐมนตรีจะเท่ากบั ๕ ท่าน เชญิท่านรองนายกรัฐมนตรีเสนอรายชื่อ5 
กรรมาธิการในสดัสว่นคณะรัฐมนตรี ๕ ท่านครบั 
  พลอากาศเอก ประจนิ  จั่นตอง (รองนายกรัฐมนตรแีละรัฐมนตรวี่าการ 
กระทรวงยตุิธรรม)   :   เรียนท่านประธานสภานติิบญัญตัิแห่งชาติ กระผมขออนญุาตเสนอ
กรรมาธิการในสว่นของคณะรัฐมนตรี จ านวน ๕ ทา่น ดังนี ้
  ๑. นายวิชัย  ไชยมงคล 10 
  ๒. นายวรรณชัย  บุญบ ารงุ 
  ๓. นายสุรสิทธิ ์ แสงวิโรจนพัฒน์ 
  ๔. พลต ารวจตร ีชาตรี  ไพศาลศิลป ์และ 
  ๕. นายแพทย์อัครพล  ครุุศาสตรา  
  ขอบคุณครับ 15 
 
          - ๒๐/๑ 



๗๘ 

สนช. ๓๖                  ธีรวรรณ  ๒๐/๑ 
 

  ผู้ปฏิบัตหิน้าทีแ่ทนประธานสภานิตบิัญญตัแิห่งชาต ิ(นายสุรชัย  เลี้ยงบุญเลิศชัย 
รองประธานสภานิตบิัญญัตแิห่งชาต ิคนที่หนึ่ง)   :   ท่านรองนายกรัฐมนตรีเสนอรายชื่อ
กรรมาธิการในสดัสว่นคณะรัฐมนตรี ๕ ท่านแลว้นะครบั ตอ่ไปขอให้สมาชิกพิจารณาเสนอรายชื่อ 5 
กรรมาธิการในสดัสว่นของสมาชิก จ านวน ๒๓ ท่าน เชญิท่านสมชาย  แสวงการ 
  นายสมชาย  แสวงการ   :   กราบเรียนท่านประธานสภานิตบิัญญัตแิหง่ชาติ 
ที่เคารพครับ สมชาย  แสวงการ ในฐานะเลขานุการคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการสภานิตบิัญญัติ
แห่งชาต ิขอเสนอรายชื่อกรรมาธกิารในสัดสว่นของสมาชิกสภานติิบัญญตัิแห่งชาติ จ านวน ๒๓ ทา่น 
ดังนีค้รบั 10 

  ๑. พลเรือเอก กฤษฎา  เจริญพานิช 
  ๒. พลเรือเอก จกัรชัย  ภู่เจริญยศ 
  ๓. นายจติรนรา  นวรัตน์  
  ๔. นายเจตน์  ศิรธรานนท ์
  ๕. พลต ารวจเอก ชชัวาลย ์ สุขสมจิตร์ 15 
  ๖. นายธาน ี ออ่นละเอียด 
  ๗. พลเอก นิพัทธ ์ ทองเลก็ 
  ๘. พลต ารวจโท บญุเรอืง  ผลพานิชย ์
  ๙. พลต ารวจเอก พงศพัศ  พงษ์เจริญ 
๑๐. ร้อยต ารวจตร ีพงษ์นวิฒัน ์ ยุทธภัณฑ์บริภาร 20 
๑๑. นายภาสกร  ชัยวานิชศิร ิ
๑๒. ศาสตราจารย์กิตติคุณภิรมย์  กมลรตันกุล 
๑๓. นายมนตรี  ศรีเอี่ยมสะอาด 
๑๔. พลเอก ยุทธศิลป ์ โดยชื่นงาม 
๑๕. พลเรือเอก วัลลภ  เกิดผล 25 
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๗๙ 

สนช. ๓๖             ธีรวรรณ  ๒๐/๒ 
 

๑๖. นายวัลลภ  ตังคณานุรกัษ์ 
๑๗. นายศักดิ์ชัย  ธนบญุชัย 
๑๘. พลเอก สกนธ ์ สัจจานติย์ 5 
๑๙. พลเอก สรรชัย  อจลานนท ์
๒๐. นายสุชาติ  ตระกูลเกษมสุข 
๒๑. พลเอก สุชาติ  หนองบวั 
๒๒. พลเอก อกัษรา  เกดิผล 
๒๓. พลเอก อูด้  เบื้องบน 10 
ขอผู้รับรองครับ 
 (มีสมาชิกยกมอืขึน้รับรอง) 

  ผู้ปฏิบัตหิน้าทีแ่ทนประธานสภานิตบิัญญตัแิห่งชาต ิ(นายสุรชัย  เลี้ยงบุญเลิศชัย 
รองประธานสภานิตบิัญญัตแิห่งชาต ิคนที่หนึ่ง)   :   มีสมาชิกเสนอรายชื่อกรรมาธิการในสัดสว่น
ของสมาชิก ๒๓ ท่าน มีผูร้ับรองถกูต้อง จะมีสมาชิกท่านใดเสนอรายชื่อเป็นอย่างอื่นหรือไม่ครับ 15 
  (ไม่มีสมาชิกยกมือ) 
  ผู้ปฏิบัตหิน้าทีแ่ทนประธานสภานิตบิัญญตัแิห่งชาต ิ(นายสุรชัย  เลี้ยงบุญเลิศชัย 
รองประธานสภานิตบิัญญัตแิห่งชาต ิคนที่หนึ่ง)   :   ไม่มี ถ้าไมม่ีเชิญเลขาธิการอ่านรายชื่อ  
๒๘ ท่าน เสนอทีป่ระชุมอกีครั้งหนึ่งครับ 
  นายสุรตัน ์ หวังต่อลาภ (รองเลขาธิการวฒุิสภา ปฏิบัตหิน้าทีแ่ทนเลขาธิการ20 
วุฒิสภา ปฏิบตัิหน้าที่เลขาธกิารสภานติิบญัญตัแิห่งชาติ)   :   รายชื่อคณะกรรมาธกิารวิสามัญ
พิจารณาร่างพระราชบญัญตัิให้ใช้ประมวลกฎหมายยาเสพติด พ.ศ. .... และร่างประมวลกฎหมาย 
ยาเสพติด จ านวน ๒๘ คน ดังนี ้

 
 25 
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๘๐ 

สนช. ๓๖             ธีรวรรณ  ๒๐/๓ 
 

 ๑. พลต ารวจตรี ชาตร ี ไพศาลศิลป์ 
 ๒. นายวรรณชัย  บญุบ ารุง 

   ๓. นายวิชัย  ไชยมงคล 5 
                       ๔. นายสุรสิทธิ์  แสงวโิรจนพัฒน ์

 ๕. นายอัครพล  คุรุศาสตรา 
   ๖. พลเรอืเอก กฤษฎา  เจริญพานิช 
   ๗. พลเรอืเอก จักรชัย  ภูเ่จริญยศ 
   ๘. นายจิตรนรา  นวรตัน ์ 10 
   ๙. นายเจตน์  ศิรธรานนท์ 
  ๑๐. พลต ารวจเอก ชัชวาลย์  สุขสมจิตร ์
  ๑๑. นายธานี  อ่อนละเอียด 
  ๑๒. พลเอก นิพัทธ์  ทองเล็ก 
  ๑๓. พลต ารวจโท บุญเรือง  ผลพานิชย ์15 
  ๑๔. พลต ารวจเอก พงศพศั  พงษ์เจริญ 
  ๑๕. รอ้ยต ารวจตร ีพงษ์นวิัฒน์  ยุทธภัณฑ์บริภาร 
  ๑๖. นายภาสกร  ชัยวานชิศิริ 
  ๑๗. ศาสตราจารยก์ิตติคณุภิรมย์  กมลรตันกุล 
  ๑๘. นายมนตร ี ศรีเอี่ยมสะอาด 20 
  ๑๙. พลเอก ยุทธศิลป์  โดยชื่นงาม 
  ๒๐. พลเรอืเอก วัลลภ  เกดิผล 
  ๒๑. นายวัลลภ  ตงัคณานรุักษ ์
  ๒๒. นายศักดิ์ชัย  ธนบญุชัย 
  ๒๓. พลเอก สกนธ ์ สัจจานิตย ์25 
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๘๑ 

สนช. ๓๖             ธีรวรรณ  ๒๐/๔ 
 

  ๒๔. พลเอก สรรชัย  อจลานนท ์
  ๒๕. นายสุชาติ   ตระกูลเกษมสุข 
  ๒๖. พลเอก สุชาติ   หนองบัว  5 
  ๒๗. พลเอก อักษรา  เกดิผล 
  ๒๘. พลเอก อูด้  เบื้องบน 
ผู้ปฏิบัตหิน้าทีแ่ทนประธานสภานิตบิัญญตัแิห่งชาต ิ(นายสุรชัย  เลี้ยงบุญเลิศชัย 

รองประธานสภานิตบิัญญัตแิห่งชาต ิคนที่หนึ่ง)   :   รายชื่อคณะกรรมาธกิาร ๒๘ ท่านถกูต้อง 
นะครับ ต่อไปขอให้ที่ประชมุพิจารณาก าหนดระยะเวลาแปรญตัตแิละระยะเวลาด าเนินงานของ10 
คณะกรรมาธิการคณะนี ้เชญิท่านสมชาย  แสวงการ ครับ 
  นายสมชาย  แสวงการ   :   กราบเรียนท่านประธานสภานิตบิัญญัตแิหง่ชาติ 
ที่เคารพ ผม สมชาย  แสวงการ ในฐานะเลขานุการคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการสภานิตบิัญญตัิ
แห่งชาต ิขอเสนอทา่นประธานและที่ประชุมเพื่อก าหนดเวลาการพิจารณาของคณะกรรมาธิการ
คณะนี้ภายใน ๙๐ วันนับแตว่ันที่สภามมีตแิต่งตั้ง ก าหนดเวลาแปรญตัติภายใน ๑๕ วันนับแต ่15 
วันถดัจากวนัที่สภามีมติก าหนดเวลาแปรญตัต ิขอผูร้ับรองครบั 
  (มีสมาชิกยกมือขึ้นรบัรอง) 
  ผู้ปฏิบัตหิน้าทีแ่ทนประธานสภานิตบิัญญตัแิห่งชาต ิ(นายสุรชัย  เลี้ยงบุญเลิศชัย 
รองประธานสภานิตบิัญญัตแิห่งชาต ิคนที่หนึ่ง)   :   มีผู้เสนอก าหนดเวลาด าเนินงานของ
คณะกรรมาธิการ ๙๐ วนันบัจากวนันี ้ก าหนดเวลาแปรญัตติ ๑๕ วันนับจากวนัพรุ่งนี้  20 
มีสมาชิกรับรองถกูตอ้ง จะมสีมาชิกท่านใดเสนอเวลาเปน็อย่างอืน่หรือไม่ครบั  
  (ไม่มีสมาชิกยกมือ) 
  ผู้ปฏิบัตหิน้าทีแ่ทนประธานสภานิตบิัญญตัแิห่งชาต ิ(นายสุรชัย  เลี้ยงบุญเลิศชัย 
รองประธานสภานิตบิัญญัตแิห่งชาต ิคนที่หนึ่ง)   :   ถ้าไม่มถีือว่าที่ประชุมเห็นชอบ แปรญตัติ
ภายใน ๑๕ วนันบัจากวันพรุ่งนี ้ก าหนดเวลาด าเนนิงานของคณะกรรมาธิการคณะนีค้ือ ๙๐ วัน 25 
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๘๒ 

สนช. ๓๖                    ธีรวรรณ  ๒๐/๕ 
 

นับจากวันที่สภามีมติแต่งตั้งก็คือวนันี ้เปน็อนัจบการพิจารณาเรื่องด่วนที่ ๑ และเรื่องด่วนที่ ๒ 
ต่อไปจะเป็นการขอมติในวาระที่ ๑ ของเรื่องด่วนที่ ๓ คอืร่างพระราชบัญญัตวิิธีพิจารณา 
คดียาเสพติด (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ก่อนขอมติ ผมขอตรวจสอบองคป์ระชุมอกีครัง้  5 
เชิญท่านสมาชกิแสดงตนมีสมาชิกท่านใดยังไมแ่สดงตนหรือไม่ ขอทราบองค์ประชุมครับ 
  (มีสมาชิกกดปุ่มแสดงตนเพือ่ตรวจนบัองคป์ระชุม จ านวน ๑๙๒ คน) 
  ผู้ปฏิบัตหิน้าทีแ่ทนประธานสภานิตบิัญญตัแิห่งชาต ิ(นายสุรชัย  เลี้ยงบุญเลิศชัย 
รองประธานสภานิตบิัญญัตแิห่งชาต ิคนที่หนึ่ง)   :   องค์ประชุม ๑๙๒ ท่าน ครบเปน็องคป์ระชุม 
ต่อไปจะเป็นการขอมติในเรือ่งดว่นที ่๓ สมาชิกท่านใดเห็นสมควรให้รบัหลักการของร่าง10 
พระราชบัญญัตวิิธีพิจารณาคดียาเสพติด (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ไว้พิจารณาต่อไปท่านกดปุม่  
เห็นด้วย ท่านใดเห็นว่าไม่ควรรบัหลกัการกดปุ่ม ไม่เห็นด้วย ต้องการงดออกเสียงกดปุ่ม  
งดออกเสียง เชิญลงคะแนนครับ มีท่านใดยังไม่ลงคะแนนหรอืไมค่รับ ทุกท่านลงคะแนนแลว้ 
ปิดการลงคะแนน ขอทราบผลครับ 
  (มีสมาชิกเหน็ดว้ย ๑๙๐ คะแนน  ไม่เห็นดว้ย ไม่มี) 15 
  ผู้ปฏิบัตหิน้าทีแ่ทนประธานสภานิตบิัญญตัแิห่งชาต ิ(นายสุรชัย  เลี้ยงบุญเลิศชัย 
รองประธานสภานิตบิัญญัตแิห่งชาต ิคนที่หนึ่ง)   :   ผลการลงคะแนน องค์ประชมุ ๑๙๓ ท่าน 
มติที่ประชมุเหน็ด้วย ๑๙๐  ไม่เห็นดว้ย ไม่มี  งดออกเสยีง ๓ เปน็อันว่าที่ประชมุมีมติรับหลักการ 
แห่งร่างพระราชบัญญตัิวธิีพิจารณาคดียาเสพตดิ (ฉบับที ่..) พ.ศ. .... ไว้พิจารณา  ตอ่ไปจะขอ 
ให้ที่ประชุมพิจารณาว่าเหน็สมควรให้คณะกรรมาธิการคณะใดเป็นผู้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติ 20 
ฉบับนี้ เชิญท่านสมชาย  แสวงการ ครับ 
  นายสมชาย  แสวงการ   :   กราบเรียนท่านประธานสภานิตบิัญญัตแิหง่ชาติ 
ที่เคารพครับ สมชาย  แสวงการ ในฐานะเลขานุการคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการสภานิตบิัญญตัิ
แห่งชาต ิขอเสนอให้มอบคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบญัญตัิให้ใช้ประมวล 
 25 
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๘๓ 

สนช. ๓๖                 ธรีวรรณ  ๒๐/๖ 
 

กฎหมายยาเสพติด (ฉบับที ่..) พ.ศ. .... และร่างประมวลกฎหมายยาเสพติด ซึง่สภาเพิ่งตั้งขึ้น 
เป็นผู้พิจารณาร่างพระราชบัญญตัิฉบับนี้ตามขอ้บังคับการประชมุสภานติิบญัญตัิแห่งชาติ  
ข้อ ๑๑๖ ขอผูร้ับรองครับ 5 
  (มีสมาชิกยกมือขึ้นรบัรอง) 
  ผู้ปฏิบัตหิน้าทีแ่ทนประธานสภานิตบิัญญตัแิห่งชาต ิ(นายสุรชัย  เลี้ยงบุญเลิศชัย 
รองประธานสภานิตบิัญญัตแิห่งชาต ิคนที่หนึ่ง)   :   มีสมาชิกเสนอให้ใช้คณะกรรมาธิการ ซึง่สภา 
มีมตติั้งขึ้นเมื่อสักครู่ คือคณะกรรมาธิการพิจารณาเรื่องด่วนที่ ๑ และเรื่องด่วนที่ ๒ เป็นผู้พิจารณา 
ร่างพระราชบัญญัตฉิบับนีด้ว้ย มีผูร้ับรองญตัตถิูกต้อง มสีมาชิกท่านใดไม่เห็นด้วยหรอืไม่ครับ 10 
  (ไม่มีสมาชิกยกมือ) 
  ผู้ปฏิบัตหิน้าทีแ่ทนประธานสภานิตบิัญญตัแิห่งชาต ิ(นายสุรชัย  เลี้ยงบุญเลิศชัย 
รองประธานสภานิตบิัญญัตแิห่งชาต ิคนที่หนึ่ง)   :   ถ้าไม่มถีือว่าที่ประชุมเห็นชอบให้
คณะกรรมาธิการวิสามญัที่สภามีมตแิตง่ตัง้ขึน้ให้พิจารณาเรื่องดว่นที่ ๑ และเรื่องดว่นที่ ๒  
เป็นผู้พิจารณาเรือ่งนีด้้วย ตอ่ไปขอให้ที่ประชมุพิจารณาก าหนดเวลาด าเนินงานและก าหนด 15 
เวลาแปรญัตติจะใชร้ะยะเวลาเดียวกันกับที่ก าหนดไว้ในเรื่องดว่นที ่๑ และเรื่องดว่นที่ ๒  
หรือไม่ ทา่นสมชาย  แสวงการ เชญิครับ 
  นายสมชาย  แสวงการ   :   กราบเรียนท่านประธานสภานิตบิัญญัตแิหง่ชาติ 
ที่เคารพครับ ผม สมชาย  แสวงการ ในฐานะเลขานกุารคณะกรรมาธิการวิสามญักิจการ 
สภานิตบิัญญตัแิห่งชาต ิขอเสนอก าหนดเวลาพิจารณาของคณะกรรมาธิการ ภายใน ๙๐ วนั 20 
แล้วกแ็ปรญตัติภายใน ๑๕ วันเชน่เดียวกันในคณะกรรมาธิการชดุที่แลว้ ขอผู้รบัรองครับ 
  (มีสมาชิกยกมือขึ้นรบัรอง) 
  ผู้ปฏิบัตหิน้าทีแ่ทนประธานสภานิตบิัญญตัแิห่งชาต ิ(นายสุรชัย  เลี้ยงบุญเลิศชัย 
รองประธานสภานิตบิัญญัตแิห่งชาต ิคนที่หนึ่ง)   :   มีสมาชิกเสนอก าหนดเวลาด าเนินงานของ 
คณะกรรมาธิการส าหรับการพิจารณาเรื่องด่วนที่ ๓  ๙๐ วนั ก าหนดแปรญตัตเิรื่องด่วนที่ ๓ คือ 25 
ร่างพระราชบัญญัตวิิธีพิจารณาคดียาเสพติด (ฉบับที ่..) พ.ศ. .... ภายใน ๑๕ วนันบัจาก 
วันถดัจากวนัที่สภามีมติ มีผูร้ับรองถูกต้อง มีทา่นใดจะเสนอเปน็อย่างอื่นหรือไม่ครบั 
  (ไม่มีสมาชิกยกมือ) 
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๘๔ 

สนช. ๓๖                ธีรวรรณ  ๒๐/๗ 
 

  ผู้ปฏิบัตหิน้าทีแ่ทนประธานสภานิตบิัญญตัแิห่งชาต ิ(นายสุรชัย  เลี้ยงบุญเลิศชัย 
รองประธานสภานิตบิัญญัตแิห่งชาต ิคนที่หนึ่ง)   :   ไม่มี ถ้าไมม่ีถือว่าที่ประชมุเหน็ชอบ 
ก าหนดเวลาท างาน ก าหนดเวลาเดียวกันคอื ๙๐ วันนับจากวนันี้คอืวนัที่สภามีมตแิต่งตั้ง 5 
ก าหนดแปรญตัต ิ๑๕ วนัเชน่เดียวกนัทั้ง ๓ ฉบับ นบัถดัจากวนัที่สภามีมติคือ นบัตัง้แต่ 
วันพรุ่งนี้เป็นต้นไป  

ท่านสมาชิกครับ เมื่อทีป่ระชุมได้พิจารณารบัหลกัการแล้วก็มมีตแิตง่ตัง้ 
คณะกรรมาธิการวิสามญัเพ่ือรับผดิชอบพิจารณาร่างกฎหมายทั้ง ๓ ฉบับนีแ้ลว้ ผมขอก าหนด 
วันเวลาประชมุคณะกรรมาธิการคณะนี้เลย เชิญประชมุนัดแรกวนัศุกร์ที่ ๑๕ มิถนุายน ๒๕๖๑  10 
คือวนัพรุ่งนี ้เวลา ๐๙.๓๐ นาฬิกา ณ ห้องประชมุคณะกรรมาธิการ หมายเลข ๓๐๙ ชั้น ๓  
อาคารรัฐสภา ๒ เชิญทา่นสมาชิกและบคุคลภายนอกทีม่ีชื่อเปน็คณะกรรมาธิการใน ๒๘ ท่าน  
ประชมุนดัแรกคอื วนัพรุ่งนี ้๐๙.๐๐ นาฬิกา ห้องประชมุคณะกรรมาธกิาร หมายเลข ๓๐๙  
ชั้น ๓ อาคารรัฐสภา ๒ ขอเชิญเขา้ประชุมโดยพร้อมเพรยีงกัน เปน็อันจบการพิจารณาเรื่องดว่นที ่๓ 
และจบการพิจารณาเรื่องด่วนที่ ๑ เรือ่งด่วนที่ ๒ เรือ่งดว่นที ่๓ ต้องขอบคุณท่านรองนายกรัฐมนตรี15 
และคณะผู้ชีแ้จงด้วยครับ เชิญกลับไดค้รับ 
 
                 - ๒๑/๑ 

 
 20 

 
 



๘๕ 

สนช. ๓๖                                                                                     ศภุลักษณ์  ๒๑/๑ 
 

  ท่านสมาชิกครับ ก่อนที่จะเข้าสู่ระเบียบวาระต่อไป ผมขอเพ่ิมเติมวาระการประชุม 
เรื่อง การพิจารณารา่งพระราชบัญญัตคิุ้มครองการด าเนนิงานขององคก์ารสนธิสญัญาว่าด้วย 
การหา้มทดลองนิวเคลียรโ์ดยสมบูรณ์ พ.ศ. ...  ซึง่บรรจใุนระเบียบวาระวันพรุ่งนีน้ะครับ 5 
ขอบรรจุเพิ่มเติมมาเปน็เรือ่งด่วนที่ ๕ ในการประชมุวนันี ้โดยอาศัยขอ้บังคับการประชุม 
สภานิตบิัญญตัแิห่งชาต ิขอ้ ๑๗ ไม่ทราบจะมีสมาชกิท่านใดไม่เหน็ดว้ยหรือไม่ 
  (ไม่มีสมาชิกยกมือ) 
  ผู้ปฏิบัตหิน้าทีแ่ทนประธานสภานิตบิัญญตัแิห่งชาต ิ(นายสุรชัย  เลี้ยงบุญเลิศชัย 
รองประธานสภานิตบิัญญัตแิห่งชาต ิคนที่หนึ่ง)   :   ไมม่ีนะครับ เชญิท่านสมชาย  แสวงการ ครับ 10 
  นายสมชาย  แสวงการ   :   กราบเรียนท่านประธานสภานิตบิัญญัตแิหง่ชาติ 
ที่เคารพครับ สมชาย  แสวงการ ในฐานะเลขานุการคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการสภานิตบิัญญตัิ
แห่งชาต ิขอเสนอทา่นประธานเพื่อขอเปลี่ยนระเบียบวาระการประชุม โดยจะขอใหย้กเรื่องด่วน 
ร่างพระราชบัญญัติคุม้ครองการด าเนนิงานขององค์การสนธิสญัญาว่าด้วยการทดลองนวิเคลียร์ 
โดยสมบูรณ์ พ.ศ. ....  ซึ่งบรรจุอยู่ในระเบียบวาระของวนัพรุ่งนีข้ึ้นมาพิจารณาก่อนในวนันีต้าม 15 
ข้อบังคับการประชมุสภานติบิัญญตัิแห่งชาต ิข้อ ๔๐ (๒) ขอผู้รบัรองครบั 
  (มีสมาชิกยกมือขึ้นรบัรอง) 
  ผู้ปฏิบัตหิน้าทีแ่ทนประธานสภานิตบิัญญตัแิห่งชาต ิ(นายสุรชัย  เลี้ยงบุญเลิศชัย 
รองประธานสภานิตบิัญญัตแิห่งชาต ิคนที่หนึ่ง)   :   มีผูเ้สนอใหน้ าเรื่องรา่งพระราชบัญญตัิคุม้ครอง 
การด าเนนิงานขององค์การสนธิสญัญาว่าด้วยการหา้มทดลองนิวเคลียร์โดยสมบูรณ์ พ.ศ. .... 20 
ซึ่งผมไดน้ ามาบรรจุเพ่ิมเติมเป็นระเบียบวาระวันนี้แลว้ โดยอยู่เรื่องดว่นที ่๕ มีท่านสมาชิกเสนอ 
ขอให้ปรับเปลี่ยนวาระโดยน าเรื่องดว่นที่ ๕ คือเรือ่งพระราชบญัญตัิคุ้มครองการด าเนินงานของ
องค์การสนธิสัญญาว่าดว้ยการห้ามทดลองนวิเคลียร์โดยสมบูรณ ์พ.ศ. ....  ขึน้มาพิจารณาก่อน 
ที่จะไปสูเ่รื่องดว่นที ่๔ คือเรือ่งการให้ความเห็นชอบรา่งยุทธศาสตร์ชาติ มีสมาชิกรบัรองถูกต้อง  
จะมีสมาชิกท่านใดมคีวามเห็นเป็นอย่างอื่นหรือไมค่รับ 25 
  (ไม่มีสมาชิกยกมือ) 
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๘๖ 

สนช. ๓๖                                                                                     ศภุลักษณ์  ๒๑/๒ 
 

  ผู้ปฏิบัตหิน้าทีแ่ทนประธานสภานิตบิัญญตัแิห่งชาต ิ(นายสุรชัย  เลี้ยงบุญเลิศชัย 
รองประธานสภานิตบิัญญัตแิห่งชาต ิคนที่หนึ่ง)   :   ถ้าไม่มี ถือว่าที่ประชมุเหน็ชอบนะครับ  
  ต่อไปจะเป็นการพิจารณาเรือ่งดว่นที ่๕ ร่างพระราชบัญญัติคุม้ครองการด าเนนิงาน 5 
ขององค์การสนธิสัญญาว่าดว้ยการห้ามทดลองนวิเคลียรโ์ดยสมบูรณ์ พ.ศ. ....  ซึ่งคณะกรรมาธิการ
วิสามญัพิจารณาเสร็จแลว้  

 
 
 10 
 
 
 
 
 15 
 
 
 
 
 20 
 
 
 
 
 25 
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๘๗ 

สนช. ๓๖                                                                                     ศภุลักษณ์  ๒๑/๓ 
 

  ผู้ปฏิบัตหิน้าทีแ่ทนประธานสภานิตบิัญญตัแิห่งชาต ิ(นายสุรชัย  เลี้ยงบุญเลิศชัย 
รองประธานสภานิตบิัญญัตแิห่งชาต ิคนที่หนึ่ง)   :   เรือ่งนี้สืบเนื่องจากทีป่ระชุมสภานิติบญัญตัิ 
แห่งชาต ิครั้งที่ ๓๑/๒๕๖๑ วันศุกรท์ี่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ที่ประชมุได้ลงมติรบัหลักการ 5 
แห่งร่างพระราชบัญญตัิคุ้มครองการด าเนนิงานขององคก์ารสนธิสัญญาว่าด้วยการหา้มทดลอง
นิวเคลียร์โดยสมบรูณ์ พ.ศ. ....  และมมีตติั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญขึ้นคณะหนึ่งเพ่ือพิจารณานัน้ 
  บัดนี ้คณะกรรมาธิการวิสามัญได้พิจารณาร่างพระราชบัญญตัดิังกล่าวเสร็จ
เรียบร้อยแล้ว และได้น าเสนอรายงานตอ่ประธานสภานติิบัญญตัิแห่งชาตติามข้อบังคับการประชุม
สภานิตบิัญญตัแิห่งชาต ิขอ้ ๑๑๘ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารทีแ่จกให้ท่านสมาชิกแลว้นะครบั 10 
ขอเชิญคณะกรรมาธกิารวิสามัญเข้าประจ าทีค่รับ 
  (คณะกรรมาธิการวิสามญัเขา้ประจ าที่) 
  ผู้ปฏิบัตหิน้าทีแ่ทนประธานสภานิตบิัญญตัแิห่งชาต ิ(นายสุรชัย  เลี้ยงบุญเลิศชัย 
รองประธานสภานิตบิัญญัตแิห่งชาต ิคนที่หนึ่ง)   :   คณะกรรมาธิการวิสามัญเข้าประจ าทีเ่รียบร้อย
นะครับ เชิญทา่นประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญแถลงรายงานต่อที่ประชุมครับ 15 
  พลอากาศเอก ชาลี  จนัทรเ์รือง (ประธานคณะกรรมาธกิารวิสามญั)   :    
กราบเรียนทา่นประธานสภานิตบิัญญัตแิหง่ชาติ กระผม พลอากาศเอก ชาล ี จนัทร์เรือง สมาชิก 
สภานิตบิัญญตัแิห่งชาต ิในฐานะประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบญัญตัิ
คุ้มครองการด าเนนิงานขององค์การสนธิสัญญาว่าดว้ยการห้ามทดลองนวิเคลียร์โดยสมบูรณ ์ 
พ.ศ. ....   20 
  ตามที่ทีป่ระชุมสภานิติบญัญัตแิหง่ชาติ ครั้งที่ ๓๑/๒๕๖๑ เมื่อวนัศกุร์ที่ ๑๘ 
พฤษภาคม ๒๕๖๑ ได้มมีตริบัหลักการแหง่ร่างพระราชบัญญตัิคุม้ครองการด าเนนิงานของ 
องค์การสนธิสัญญาว่าดว้ยการห้ามทดลองนวิเคลียร์โดยสมบูรณ ์พ.ศ. .... ไว้พิจารณา  
และตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญขึน้คณะหนึ่งเพ่ือพิจารณา ก าหนดการแปรญัตติภายใน ๗ วัน 
โดยมีเวลาปฏิบัตงิานภายใน ๖๐ วนันัน้  25 

 
 
 
 
 30 



๘๘ 

สนช. ๓๖                                                                                     ศภุลักษณ์  ๒๑/๔ 
 

  บัดนี ้คณะกรรมาธิการวิสามัญได้พิจารณาร่างพระราชบัญญตัดิังกล่าว 
เสร็จเรียบร้อยแล้วดังนี ้
  ร่างพระราชบัญญัตฉิบับนี้ม ี๕ มาตรา และไม่มีกรรมาธกิารวิสามญัสงวนความเหน็ 5 
และไม่มีสมาชิกสภานิตบิัญญัตแิหง่ชาติเสนอค าแปรญตัติ 
  ผลการพิจารณาคณะกรรมาธิการวิสามัญไดน้ าผลการด าเนินงานตามมาตรา ๗๗ 
ของรฐัธรรมนูญแหง่ราชอาณาจักรไทย พุทธศกัราช ๒๕๖๐  โดยส านักงานปรมาณูเพื่อสันติ 
มาประกอบการพิจารณาทุกขั้นตอนเรียบรอ้ยแลว้ 
  ร่างพระราชบัญญัตนิี้มี ๕ มาตรา มีการแก้ไข ๑ มาตรา ตามเอกสารที่ได้น าเรียน 10 
สภานิตบิัญญตัแิห่งชาตทิุกทา่นแลว้ การแกไ้ขสว่นใหญ่เพ่ือให้สอดคล้องกับสนธิสญัญาดงักล่าว 
โดยเฉพาะเมื่อแปลเปน็ภาษาอังกฤษแลว้จะต้องสอดคลอ้งกับสนธิสญัญาฉบบันี้ 
  อนึ่ง คณะกรรมาธกิารวิสามญัใคร่ขอขอบคุณคณะกรรมการพิจารณาศึกษา
สนธิสญัญาว่าด้วยการหา้มทดลองนิวเคลียร์โดยสมบูรณ์ สภานิตบิัญญตัิแห่งชาต ิโดยมีท่านกติติ   
วะสีนนท์ เปน็ประธานที่ไดท้ าการศึกษากอ่นลว่งหน้าท าให้การพิจารณาเป็นไปดว้ยความรวดเร็ว15 
ยิ่งขึ้น และคณะกรรมาธิการวิสามญัขอเสนอข้อสังเกตมาด้วยแล้ว ๑ ข้อ จึงเรียนมาเพื่อโปรด
พิจารณา ขอบคุณครับ 
  ผู้ปฏิบัตหิน้าทีแ่ทนประธานสภานิตบิัญญตัแิห่งชาต ิ(นายสุรชัย  เลี้ยงบุญเลิศชัย 
รองประธานสภานิตบิัญญัตแิห่งชาต ิคนที่หนึ่ง)   :   ท่านประธานคณะกรรมาธิการวิสามญั 
เสนอรายงานการพิจารณารา่งพระราชบญัญตัิคุ้มครองการด าเนนิงานขององค์การสนธิสญัญาว่าด้วย20 
การหา้มทดลองนิวเคลียรโ์ดยสมบูรณ์ พ.ศ. .... ต่อทีป่ระชุมแล้วนะครบั 
  ต่อไปจะเป็นการพิจารณาในวาระที่ ๒ ซึง่จะเริ่มต้นด้วยชื่อร่าง ค าปรารภ  
แล้วพิจารณาเรียงล าดบัมาตราไปจนกว่าจะจบร่างนะครบั และเนื่องจากร่างพระราชบัญญตัิ 
ฉบับนี้มีเพียง ๕ มาตรา ผมพิจารณาแลว้คณะกรรมาธิการวิสามัญแกไ้ขเพียง ๑ มาตรา ไมม่ี
กรรมาธิการวิสามญัเสียงข้างน้อยสงวนความเหน็ แลว้กไ็ม่มีสมาชิกเสนอค าแปรญตัติ เพราะฉะนัน้ 25 

 
 
 
 
 30 



๘๙ 

สนช. ๓๖                                                                                     ศภุลักษณ์  ๒๑/๕ 
 

ในการพิจารณาผมจะพิจารณาเรียงล าดับมาตราไปจนกว่าจะจบร่างก่อน แล้วหลังจากนั้นจึงจะลง
มติในมาตราที่มกีารแกไ้ข ไม่ทราบจะมีสมาชิกทา่นใดมคีวามเหน็เปน็อย่างอื่นหรือไม่ครับ 
  (ไม่มีสมาชิกยกมือ) 5 
  ผู้ปฏิบัตหิน้าทีแ่ทนประธานสภานิตบิัญญตัแิห่งชาต ิ(นายสุรชัย  เลี้ยงบุญเลิศชัย 
รองประธานสภานิตบิัญญัตแิห่งชาต ิคนที่หนึ่ง)   :   ถ้าไม่มี ถือว่าที่ประชมุเหน็ชอบนะครับ 
ท่านสมาชิกครับ ในการพิจารณาวาระที ่๒ และวาระที ่๓ ขอให้ท่านสมาชิกน ารายงานการรับฟัง 
ความเหน็ของผู้ที่เกี่ยวข้อง รายงานวิเคราะห์ผลกระทบของรา่งพระราชบัญญตัฉิบบันี้ที่อาจจะ 
เกิดขึ้นมาประกอบการพิจารณาทุกขั้นตอนด้วยนะครับ เพ่ือให้ถูกต้องและเปน็ไปตามบทบญัญตั ิ10 
ของรฐัธรรมนูญ มาตรา ๗๗  เชญิเลขาธิการด าเนินการครับ 
  นายสุรตัน ์ หวังต่อลาภ (รองเลขาธิการวฒุิสภา ปฏิบัตหิน้าทีแ่ทนเลขาธิการ
วุฒิสภา ปฏิบตัิหน้าที่เลขาธกิารสภานติิบญัญตัแิห่งชาติ)   :   “รา่งพระราชบัญญัติคุม้ครอง 
การด าเนนิงานขององค์การสนธิสญัญาว่าด้วยการหา้มทดลองนิวเคลียร์โดยสมบูรณ์ พ.ศ. ....   
ชื่อร่างพระราชบัญญัต ิไม่มกีารแก้ไข  ค าปรารภ ไมม่ีการแก้ไข  มาตรา ๑ ถึงมาตรา ๓ 15 
ไม่มีการแก้ไข  มาตรา ๔ มกีารแก้ไข” 
  ผู้ปฏิบัตหิน้าทีแ่ทนประธานสภานิตบิัญญตัแิห่งชาต ิ(นายสุรชัย  เลี้ยงบุญเลิศชัย 
รองประธานสภานิตบิัญญัตแิห่งชาต ิคนที่หนึ่ง)   :   มาตรา ๔ คณะกรรมาธกิารวิสามัญมกีารแกไ้ข 
ไม่มีสมาชิกเสนอค าแปรญตัติ และไม่มีกรรมาธกิารวิสามัญเสียงข้างน้อยสงวนความเห็น ท่านสมาชกิ 
มีสิทธิอภิปรายได้ในประเดน็ที่คณะกรรมาธิการวิสามญัมกีารแก้ไข เชิญยกมอืเลยครบั ท่านวัลลภ 20 
ตังคณานุรกัษ์ เชิญครับ 
  นายวัลลภ  ตงัคณานุรกัษ์   :   ทา่นประธานที่เคารพครบั ผม วัลลภ ตังคณานรุักษ์ 
สมาชิกสภานิตบิัญญัตแิหง่ชาติ ขออนุญาตท าความเข้าใจกับคณะกรรมาธิการก่อนในมาตรา ๔  
ที่มีการแกไ้ข (๒) คือในมาตรา ๔ เปน็เรื่องของการให้การคุ้มครองการด าเนินงาน ซึ่งใน (๒)  
จะพูดถึงส่วนที่ได้รับเอกสิทธิ์ในการคุ้มครอง นีค่ือ (๒)  ทีนี้ถามว่าคุ้มครองใครบ้าง ร่างเดิม 25 
   
          - ๒๒/๑ 
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  ๑. คุ้มครององค์การสนธิสัญญา นี่คือข้อที่ ๑ 
  ๒. คุ้มครองผู้แทนของรฐัภาคีมีสักประมาณ ๒๐๐ องค์กรประมาณนั้น ๒๐๐ รัฐ 
๒๐๐ ประเทศประมาณนั้น 5 
  ๓. คุ้มครองผู้แทนส ารองและที่ปรกึษา ความเดมิจาก (๒) เขียนต่อไปว่าผูแ้ทน 
ที่ได้รบัการเลือกตั้งในคณะมนตรีบริหาร นั่นกห็มายความว่าบุคคลทีเ่ปน็บุคคลที่ ๔ แต่ร่างเดมิ 
เขียนไวว้่า “ผู้แทนที่ได้รบัการเลือกตั้งเป็นคณะมนตรีบริหาร” ถามว่าคนได้รบัเลือกตั้งมาจากไหน 
ก็มาจากผูแ้ทนของรัฐภาคี ถ้าผมเข้าใจไม่ผดิ ใน ๒๐๐ นั้น แต่ทีนี้พอท่านไปเปลี่ยนจาก “ผู้แทน 
ที่ได้รบัเลือกตัง้” เปน็ “ผู้แทนของรัฐภาคีซึง่เป็นสมาชกิ” ก็มีสัก ๕๐ ประเทศ ๕๐ ใน ๒๐๐  10 
ผู้แทน ๒๐๐ คุม้ครองไปแลว้ แล้วกม็านัง่ในนี้อยู่แลว้ท าไมตอ้งไปคุ้มครองอีก ๕๐ คน ซึง่ก็เป็น 
คนเดิม ผมจึงบอกวา่ไมแ่กเ้ข้าใจไดม้ากกว่า แลว้ก็ชดัเจน พอแก้เลยสับสนว่าเมื่อคุม้ครองผู้แทน 
ของรฐัภาคี ๒๐๐ คนแลว้ สมมุตวิ่าม ี๒๐๐ ประเทศ คุ้มครองเขาอยูแ่ล้วเขาเป็นมา แล้วท าไม 
ต้องไปคุม้ครองเขาเปน็ภาคสีมาชิก เพราะเขาก็เปน็ผู้แทนใน ๒๐๐ คนนัน้ ท าไมซ้ าไปซ้ ามา 
ผมถามเพื่อความเข้าใจ เพราะว่าต่างกับความเดิมมากเลย ความเดิมเขาคุ้มครองผูแ้ทนทีไ่ดร้ับ 15 
เลือกตัง้เปน็คณะมนตรบีรหิาร ซึ่งไม่รู้จะเปน็ใครกไ็ด ้ท าไมกลับไปวกคุม้ครองคนเดมิที่คุ้มครอง 
อยู่แล้ว นี่เป็นค าถามของผม ผมจึงอยากสร้างความเข้าใจ ขอบคุณท่านประธานครับ  
  ผู้ปฏิบัตหิน้าทีแ่ทนประธานสภานิตบิัญญตัแิห่งชาต ิ(นายสุรชัย  เลี้ยงบุญเลิศชัย 
รองประธานสภานิตบิัญญัตแิห่งชาต ิคนที่หนึ่ง)   :   มีสมาชิกท่านอืน่ไหมที่จะซักถาม 
คณะกรรมาธิการถงึเหตุผลที่ไปแก้ไขเปลี่ยนแปลง  20 
  (ไม่มีสมาชิกยกมือ) 
  ผู้ปฏิบัตหิน้าทีแ่ทนประธานสภานิตบิัญญตัแิห่งชาต ิ(นายสุรชัย  เลี้ยงบุญเลิศชัย 
รองประธานสภานิตบิัญญัตแิห่งชาต ิคนที่หนึ่ง)   :   ไมม่ีแล้ว เชญิคณะกรรมาธิการตอบชีแ้จง 
ท่านกติต ิ วะสนีนท ์ครบั  

 25 
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  นายกติต ิ วะสีนนท์ (รองประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญ คนทีห่นึ่ง)   :   
ขอบคุณทา่นประธานครบั ผม กติต ิ วะสนีนท ์ในฐานะกรรมาธิการ ต้องขอบคุณทา่นอาจารย์วัลลภ 
ตังคณานุรกัษ์ ทีก่รุณาชว่ยดกูารแก้ไขให้เกดิความรอบคอบ ผมขออธิบายดังนี้ก็คือทีจ่ริงแลว้ 5 
ในการยกร่างดูสนธิสัญญาเป็นหลกัจะมีสนธิสัญญาอารต์ิเคิล ๒อ ี(article 2E) ข้อ ๕๕ ที่จะระบุไว ้
ว่าให้ใครบ้าง ซึง่เขากแ็ยกกนั ทีแ่ยกส่วนที่จรงิตอนนีม้ีประเทศที่เปน็ภาคแีล้ว ๑๖๖ ประเทศ 
แล้วกท็ี่ลงนาม ๑๘๓ ประเทศ ซึง่ยังขาด ๑๗ ประเทศ รวมทัง้ประเทศไทย ซึ่งจะเปน็อาเซียน 
(ASEAN) ประเทศสดุท้าย ในส่วนแรกผู้แทนรฐัภาคีเป็นกรณีทั่ว ๆ ไป ซึง่ในสนธิสญัญานี้จะมี 
องค์กรที่ส าคญั หนว่ยที่ส าคญัก็คือคอนเฟอร์เรนซอ์อฟเดอะสเตทพารต์ี (Conference of The 10 
State Parties) กค็ือคล้าย ๆ สมัชชาคือทีป่ระชุมของรฐัภาคี กบัอีกสว่นหนึง่ที่ภาษาไทยใช้ค าว่า  
“คณะมนตรบีริหาร” หรือเอ็กเซคควิทีฟคอมมิทตี (executive committee) แล้วการที่เข้าไป 
อยู่ในคณะมนตรีบริหาร จรงิ ๆ เขาเลือกประเทศเข้ามาเป็นสดัส่วนตามภูมิภาค เพราะฉะนัน้ 
ผู้แทนแรกกับผูแ้ทนที ่๒ อาจจะคนละคนก็ได้ คนเดียวกนัก็ได้ คนแรกเวลามีประชุม 
คอนเฟอรเ์รนซ์ออฟเดอะสเตทพารต์ี ท่านปลดักระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หรืออาจจะ 15 
ท่านรฐัมนตรไีปเองกไ็ด ้แตพ่อเป็นคณะมนตรีบรหิารอาจจะเปน็ท่านทูตทีก่รุงเวียนนา เป็นต้น 
เพราะฉะนัน้ที่ใส่ไว้เดิมเป็นว่า “ผู้แทนที่ได้รบัเลือก” จริง ๆ ตกไป เพราะไม่ใช่ผู้แทนที่ได้รับเลือก 
แต่เป็นประเทศทีไ่ดร้ับเลือก แลว้ส่งผูแ้ทนของประเทศภาคีนัน้ ของรฐัภาคนีั้นก็จะตอ้งได้ตาม 
บทบัญญัติในส่วนนี ้จึงแยกเป็น ๒ สว่นและขยายความ เพราะถา้คงค าเดิมผูแ้ทนทีไ่ด้รับเลือก 
จะหายไป เพราะเป็นผูแ้ทนประเทศภาค ีซึ่งเปน็สมาชกิที่ได้รบัเลือก ขอบคุณครับ    20 
  ผู้ปฏิบัตหิน้าทีแ่ทนประธานสภานิตบิัญญตัแิห่งชาต ิ(นายสุรชัย  เลี้ยงบุญเลิศชัย 
รองประธานสภานิตบิัญญัตแิห่งชาต ิคนที่หนึ่ง)   :   ท่านวัลลภ  ตงัคณานุรักษ ์ยังตดิใจไหมครบั 
  นายวัลลภ  ตงัคณานุรกัษ์   :   ทา่นประธานที่เคารพ ผม วัลลภ  ตังคณานุรกัษ์ 
สมาชิกสภานิตบิัญญัตแิหง่ชาติ ถ้าท่านกติต ิ วะสนีนท์ ขออนญุาตเอ่ยนามท่าน ถ้าท่านอธิบายว่า 
อาจจะเปน็คนเดียวกนักไ็ด ้หรือเป็นคนละคนก็ได้ผมไมต่ิดใจ เป็นคนเดียวกันที่จะเป็นคนแรก 25 
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๙๒ 

สนช. ๓๖                                                                                   ทิพย์อัปสร  ๒๒/๓ 
 

และเป็นคนที่ ๒ อาจจะเป็นคนเดิมกไ็ด้ในคณะมนตรถีูกหรือไม่ครับ หรืออาจจะเป็นคนละคนกไ็ด ้
ใช่หรือไม่ ถ้าท่านพยักหนา้อย่างนี้ผมไมต่ิดใจ ขอบคุณครับ  
  ผู้ปฏิบัตหิน้าทีแ่ทนประธานสภานิตบิัญญตัแิห่งชาต ิ(นายสุรชัย  เลี้ยงบุญเลิศชัย 5 
รองประธานสภานิตบิัญญัตแิห่งชาต ิคนที่หนึ่ง)   :   ไมม่ีสมาชิกทา่นอืน่ตดิใจส าหรบัมาตรา ๔ 
ที่คณะกรรมาธิการมกีารแกไ้ข เชิญเลขาธิการด าเนนิการต่อครับ  
  นายสุรตัน ์ หวังต่อลาภ (รองเลขาธิการวฒุิสภา ปฏิบัตหิน้าทีแ่ทนเลขาธิการ 
วุฒิสภา ปฏิบตัิหน้าที่เลขาธกิารสภานติิบญัญตัแิห่งชาติ)   :   “มาตรา ๕ ไม่มีการแก้ไข”  
  ผู้ปฏิบัตหิน้าทีแ่ทนประธานสภานิตบิัญญตัแิห่งชาต ิ(นายสุรชัย  เลี้ยงบุญเลิศชัย 10 
รองประธานสภานิตบิัญญัตแิห่งชาต ิคนที่หนึ่ง)   :   มาตรา ๕ ไม่มกีารแกไ้ข เปน็อนัจบ 
การพิจารณาเรียงล าดบัมาตรา ส าหรบัการพิจารณารา่งพระราชบัญญัติคุม้ครองการด าเนินงาน 
ขององค์การสนธิสัญญาว่าดว้ยการห้ามทดลองนวิเคลียรโ์ดยสมบูรณ์ พ.ศ. .... แต่เนือ่งจาก 
ร่างพระราชบัญญัตฉิบับนี้คณะกรรมาธิการมีการแก้ไข ๑ มาตรา คือในมาตรา ๔ เพราะฉะนัน้ 
จะต้องขอมติจากที่ประชุม ส าหรบัมาตราทีค่ณะกรรมาธิการมีการแก้ไข ก่อนขอมตขิอตรวจสอบ 15 
องค์ประชมุ เชญิท่านสมาชกิแสดงตน ขณะนี้เปน็ขัน้ตอนการขอตรวจสอบองค์ประชุมอีกครั้ง 
ก่อนที่จะลงมติในมาตราที่คณะกรรมาธิการมีการแก้ไขส าหรับการพิจารณาในวาระที่ ๒ 
ร่างพระราชบัญญัติคุม้ครองการด าเนนิงานขององค์การสนธิสญัญาว่าด้วยการหา้มทดลองนิวเคลียร์
โดยสมบูรณ์ พ.ศ. .... ขอเชญิท่านสมาชิกแสดงตน มีสมาชิกท่านใดยังไม่ได้แสดงตนหรือไม่ 
เดี๋ยวเสร็จจากระเบียบวาระนี้แลว้ท่านสมาชกิอย่าเพิ่งไปไหนจะต้องลงมติอีก ๑ วาระ ทา่นจะได ้20 
ไม่ตอ้งวิง่เขา้ วิ่งออกจากห้องประชุมคณะกรรมาธิการ ทุกท่านแสดงแลว้ ขอทราบองค์ประชมุครบั  
  (มีสมาชิกกดปุ่มแสดงตนเพือ่ตรวจนบัองคป์ระชุม จ านวน ๑๗๖ คน) 
 
          - ๒๓/๑ 
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๙๓ 

สนช. ๓๖                  พรเพ็ญ  ๒๓/๑ 
 

  ผู้ปฏิบัตหิน้าทีแ่ทนประธานสภานิตบิัญญตัแิห่งชาต ิ(นายสุรชัย  เลี้ยงบุญเลิศชัย 
รองประธานสภานิตบิัญญัตแิห่งชาต ิคนที่หนึ่ง)   :   องค์ประชุม ๑๗๖ ครบเป็นองค์ประชุม  
ต่อไปจะเป็นการขอมติในมาตรา ๔ ทีค่ณะกรรมาธกิารมกีารแก้ไข สมาชิกท่านใดเหน็ดว้ยกับ 5 
การแก้ไขของคณะกรรมาธกิารในมาตรา ๔ ท่านกดปุม่ เหน็ดว้ย ท่านใดไม่เห็นด้วยกับ
คณะกรรมาธิการ คือเห็นควรคงรา่งเดิมท่านกดปุม่ ไม่เหน็ดว้ย งดออกเสียงกดปุม่ งดออกเสียง  
เชิญลงคะแนนครบั มีทา่นใดอีกหรือไม่ครับ ปิดการลงคะแนน ขอทราบผลครับ  
  (มีสมาชิกเหน็ดว้ย ๑๗๑ คะแนน  ไม่เห็นดว้ย ไม่มี) 
  ผู้ปฏิบัตหิน้าทีแ่ทนประธานสภานิตบิัญญตัแิห่งชาต ิ(นายสุรชัย  เลี้ยงบุญเลิศชัย 10 
รองประธานสภานิตบิัญญัตแิห่งชาต ิคนที่หนึ่ง)   :   องค์ประชุม ๑๗๖ ท่าน มติทีป่ระชุมเหน็ดว้ย 
๑๗๑ ไมเ่หน็ดว้ย ไม่มี งดออกเสียง ๕ เป็นอนัวา่ที่ประชุมเหน็ดว้ยกับการแกไ้ขของคณะกรรมาธิการ
ในมาตรา ๔ นะครับ เปน็อนัว่าทีป่ระชุมได้พิจารณาเรยีงล าดับมาตราจนจบรา่งแลว้ ต่อไปจะขอให้
ที่ประชมุพิจารณาเป็นการสรุปทั้งร่างอกีครัง้ ซึ่งในครั้งนีท้ี่ประชมุอาจแก้ไขถอ้ยค าทีผ่ิดหรือ 
ขัดแย้งกนัได้แต่จะแกไ้ขเนื้อความไมไ่ด ้เชิญที่ประชุมพิจารณาครับ มีถ้อยค าไหนที่ยงัไมถู่กตอ้ง  15 
เชิญท่านวัลลภ  ตงัคณานุรกัษ์ ครบั 
  นายวัลลภ  ตงัคณานุรกัษ์   :   ท่านประธานขอใหเ้จ้าหน้าที่เลื่อนบนจอให้ผมดู
มาตรา ๓ หน่อยได้ไหมครับ ผมไม่แน่ใจครับ  
  ผู้ปฏิบัตหิน้าทีแ่ทนประธานสภานิตบิัญญตัแิห่งชาต ิ(นายสุรชัย  เลี้ยงบุญเลิศชัย 
รองประธานสภานิตบิัญญัตแิห่งชาต ิคนที่หนึ่ง)   :   เจา้หน้าที่ขึ้นจอมาตรา ๓ ครบั  20 
  นายวัลลภ  ตงัคณานุรกัษ์   :   โอ.เค. ครับ ทา่นประธานดูบนจนค าว่า “องค์การ”  
องค์การ หมายความว่า องคก์ารสนธิสัญญาว่าด้วยการหา้มทดลองนวิเคลียร์โดยสมบูรณ์  
ควรจะวรรคนะครับ เพราะเป็นความหมายขององค์กรเท่านั้น วรรค ที่จัดตั้งขึ้นตามสัญญา  
ต้องวรรคตรงนั้นครับ คิดว่าอย่างนัน้ใช่ไหม ผูแ้ทนส านกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา ขอบคุณครับ 
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๙๔ 

สนช. ๓๖                  พรเพ็ญ  ๒๓/๒ 
 

  ผู้ปฏิบัตหิน้าทีแ่ทนประธานสภานิตบิัญญตัแิห่งชาต ิ(นายสุรชัย  เลี้ยงบุญเลิศชัย 
รองประธานสภานิตบิัญญัตแิห่งชาต ิคนที่หนึ่ง)   :   ผู้แทนส านกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
ในคณะกรรมาธกิาร เชิญคณะกรรมาธิการครบั 5 
  นางชนนนัท์ ศรีทองสุข  ศรพัีนธุ์ (กรรมาธกิารวิสามญั)   :   กราบเรียน 
ท่านประธานสภาค่ะ ดฉิัน ชนนันท์ ศรีทองสขุ  ศรีพันธุ์ กรรมาธิการนะคะ คอืจริง ๆ ลักษณะนี ้
จะเปน็เหมือนการเขียนถ้อยค าที่เชื่อมโยงกนั ก็คือค าวา่ “องคก์าร” หมายความว่า องค์การ
สนธิสญัญาที่จดัตั้งตามสนธสิัญญา เพราะฉะนัน้เหน็วา่ไม่วรรคนา่จะถูกตอ้งตามหลกัภาษาไทย 
ขอบคุณค่ะ  10 
  ผู้ปฏิบัตหิน้าทีแ่ทนประธานสภานิตบิัญญตัแิห่งชาต ิ(นายสุรชัย  เลี้ยงบุญเลิศชัย 
รองประธานสภานิตบิัญญัตแิห่งชาต ิคนที่หนึ่ง)   :   ไมต่้องวรรคนะครบัท่านวัลลภ  ตงัคณานุรกัษ์ 
มีท่านอืน่อีกหรือไม่ครับ  
  (ไม่มีสมาชิกยกมือ) 
  ผู้ปฏิบัตหิน้าทีแ่ทนประธานสภานิตบิัญญตัแิห่งชาต ิ(นายสุรชัย  เลี้ยงบุญเลิศชัย 15 
รองประธานสภานิตบิัญญัตแิห่งชาต ิคนที่หนึ่ง)   :   ไมม่ีแล้วนะครับ ถา้ไมม่ีเปน็อนัจบการพิจารณา
ในวาระที่ ๒ นะครับ ต่อไปจะเปน็การขอมติจากประชมุในวาระที ่๓ ว่าทีป่ระชุมแห่งนี้จะ
เห็นสมควรให้ประกาศใช้รา่งพระราชบัญญตัิฉบบันีเ้ป็นกฎหมายไดห้รือไม่นะครับ และเป็นการ 
ลงมตติ่อเนื่องผมจะไม่ตรวจสอบองคป์ระชุมแล้วนะครับ ต่อไปจะเป็นการขอมติในวาระที ่๓  
สมาชิกท่านใดเห็นสมควรใหป้ระกาศใช้รา่งพระราชบญัญัติคุม้ครองการด าเนนิงานขององค์การ20 
สนธิสญัญาว่าด้วยการหา้มทดลองนิวเคลียร์โดยสมบูรณ์ พ.ศ. .... ประกาศใช้เป็นกฎหมายได้ 
ท่านกดปุ่ม เห็นด้วย ท่านใดเห็นว่ายังไม่สมควรให้ประกาศใช้เปน็กฎหมายกดปุ่ม ไมเ่ห็นด้วย 
ต้องการงดออกเสียงกดปุม่ งดออกเสียง เชิญลงคะแนนครับ เดี๋ยววาระถัดไปกต็้องลงมตนิะครับ 
คาดว่าจะใช้เวลาไมน่านทา่นสมาชกิอย่าเพิ่งรบีกลบัไปประชมุที่ไหนต่อนะครับ มีสมาชิกท่านใด 
ยังไม่ได้ลงมติในวาระที ่๓ บา้งครบั ทุกท่านลงมติแลว้ ปดิการลงคะแนน ขอทราบผลครับ  25 
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๙๕ 

สนช. ๓๖                  พรเพ็ญ  ๒๓/๓ 
 

  (มีสมาชิกเหน็ดว้ย ๑๗๔ คะแนน  ไม่เห็นดว้ย ไม่มี) 
  ผู้ปฏิบัตหิน้าทีแ่ทนประธานสภานิตบิัญญตัแิห่งชาต ิ(นายสุรชัย  เลี้ยงบุญเลิศชัย 
รองประธานสภานิตบิัญญัตแิห่งชาต ิคนที่หนึ่ง)   :   องค์ประชุม ๑๗๗ มติที่ประชมุเห็นด้วย ๑๗๔ 5 
ไม่เห็นด้วย ไมม่ี งดออกเสียง ๓ เปน็อันว่าทีป่ระชมุมีมตเิห็นสมควรให้ประกาศใช ้
ร่างพระราชบัญญัติคุม้ครองการด าเนนิงานขององค์การสนธิสญัญาว่าด้วยการหา้มทดลองนิวเคลียร์
โดยสมบูรณ์ พ.ศ. .... เปน็กฎหมายได้นะครบั  
  ท่านสมาชิกครับ โดยทีค่ณะกรรมาธิการมตีั้งข้อสังเกตบางประการไว้ในท้าย
รายงานฉบับนี ้หากที่ประชมุเหน็ดว้ยจะได้จดัส่งไปยังคณะรัฐมนตรีเพ่ือด าเนินการต่อไป 10 
เพราะฉะนัน้เชญิท่านสมาชกิพิจารณาครับ จะมีท่านใดไม่เหน็ดว้ยกับข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการ
หรือไม่ครับ เชิญท่านวัลลภ  ตังคณานรุักษ ์ครบั  
  นายวัลลภ  ตงัคณานุรกัษ์   :   ท่านประธานที่เคารพ กระผม วัลลภ  ตังคณานรุักษ์ 
สมาชิกสภานิตบิัญญัตแิหง่ชาติ คือเดิมที่อ่านขอ้สังเกตนีก้็งงนะครับ เพราะว่าปกตเิรือ่งแบบนีค้นที่
เป็นเจา้ภาพหลักน่าจะเป็นกรมสนธิสัญญาและกฎหมายที่ว่านี ้ทีนี้พอเขียนแบบนี้ประหนึง่วา่15 
หนว่ยงานนี้ท างานไม่คอ่ยไดเ้รื่องจึงต้องให้รฐับาลไปหาหนว่ยงานกลางที่จะมาดหูรอือย่างไร 
ท่านชว่ยอธิบายความหน่อยครับ คือถา้เขียนออกมาแบบนี้เหมือนกับหนว่ยงานที่แปลนี้แปลผิดมา
ตลอดเลย ขอบคุณทา่นประธานครับ  
  ผู้ปฏิบัตหิน้าทีแ่ทนประธานสภานิตบิัญญตัแิห่งชาต ิ(นายสุรชัย  เลี้ยงบุญเลิศชัย 
รองประธานสภานิตบิัญญัตแิห่งชาต ิคนที่หนึ่ง)   :   มีสมาชิกท่านอืน่อีกหรือไม่ครับ 20 
คณะกรรมาธิการก าหนดข้อสังเกตเกี่ยวกับเรื่องการแนะน าให้มกีารท าคู่มือทีก่ าหนดหลักเกณฑ์
รูปแบบค าแปลศัพท์ที่ส าคญัไว้ในหนงัสือสัญญาระหว่างประเทศ เพื่อให้เกดิมาตรฐานในการแปล  
  (ไม่มีสมาชิกยกมือ) 
  ผู้ปฏิบัตหิน้าทีแ่ทนประธานสภานิตบิัญญตัแิห่งชาต ิ(นายสุรชัย  เลี้ยงบุญเลิศชัย 
รองประธานสภานิตบิัญญัตแิห่งชาต ิคนที่หนึ่ง)   :   ไมม่ีแล้วนะครับ ไม่มแีล้วเชิญคณะกรรมาธิการ 25 
ตอบชีแ้จงประเดน็ที่ท่านวัลลภ  ตงัคณานุรักษ ์ซกัถามครับ 
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๙๖ 

สนช. ๓๖                   พรเพ็ญ  ๒๓/๔ 
 

  นายกติต ิ วะสีนนท์ (รองประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญ คนทีห่นึ่ง)   :   
ขอบคุณทา่นประธานที่เคารพ ผม กติต ิ วะสนีนท ์ในฐานะกรรมาธิการ ก็ตอ้งขอบคณุในข้อสังเกต
นะครับ คงไม่ได้ตัง้ข้อสงัเกตเพื่อเบลม (blame) ใคร ซึ่งตามความเขา้ใจของคณะกรรมาธกิารเองยัง5 
เข้าใจว่าน่าจะเปน็กรมสนธสิัญญาและกฎหมาย ซึง่จะดเูรื่องตัวสนธิสญัญาหนังสือสญัญาระหว่าง
ประเทศตา่ง ๆ น่าจะเปน็ผู้เชี่ยวชาญ แต่เราเองก็ไม่อยากระบไุปอยา่งนัน้ เพราะว่าเห็นว่าน่าจะเป็น
เรื่องทีร่ัฐบาลจะไปสั่งการเอง นัน่ประการแรกนะครับ  
  ประการที ่๒ สิง่ที่เกดิขึน้อยูใ่นปัจจุบันนีแ้ต่ละหน่วยงาน กระทรวง ทบวง กรม 
จะไปแปลเอง บางหนว่ยกแ็ปลเป็นการภายในคือใช้คนของตัวเอง ทรัพยากรของตวัเอง บางหน่วย 10 
ก็จัดตั้งเปน็คณะกรรมการเป็นตน้ ฉะนั้นก็เลยมีการลักลั่นในการแปล เชน่ ตัวอย่างง่าย ๆ ค าว่า  
“อารต์ิเคิล” (article) ซึ่งแปลว่ามาตราบา้ง ข้อบ้าง ขอ้บทบ้าง ซึ่งตอนหลังนี้จะใช้ข้อเปน็ส่วนใหญ่ 
หรือในการแปลงจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย ค.ศ. บางทแีปลงเป็น พ.ศ. ไม่ใช้ ค.ศ. อย่างเดิม 
ซึ่งนา่จะเป็น ค.ศ. อย่างเดมิ หรือตวัข้อย่อย เช่น อักษรข้อ ๑ เอ ก็มาแปลว่า ๑ ก บ้าง หรือ ๑ เอ 
บ้าง ก็มีความลกัลั่นลกัษณะนี้ แล้วไม่มีใครเปน็ออธอรติี้ (authority) จริง ๆ แลว้ก็ในทางปฏิบัตกิ็คือ15 
ยังไม่มคีู่มือเป็นเรื่องเป็นราว ซึ่งผูแ้ทนของกระทรวงการต่างประเทศ จากกรมสนธิสญัญาและ
กฎหมายเองก็เห็นดว้ยว่าน่าจะมีการพิจารณาเรื่องนี้ แลว้ก็การตัง้ข้อสงัเกตนีก้็จะชว่ยให้หนว่ยงาน 
ที่เกี่ยวขอ้งนี้สามารถไปด าเนินงานได ้แลว้ก็ได้รบัการยอมรับเป็นการทัว่ไป ขอบคณุครับ  
  ผู้ปฏิบัตหิน้าทีแ่ทนประธานสภานิตบิัญญตัแิห่งชาต ิ(นายสุรชัย  เลี้ยงบุญเลิศชัย 
รองประธานสภานิตบิัญญัตแิห่งชาต ิคนที่หนึ่ง)   :   เขา้ใจแล้วนะครับ ไมม่ีท่านใดคัดค้าน 20 
หรือไม่เห็นด้วยกบัข้อสงัเกตนะครับ เป็นอันว่าที่ประชมุเห็นด้วยกบัข้อสงัเกตของคณะกรรมาธิการ 
สภาจะได้รวบรวมจดัส่งไปยงัคณะรัฐมนตรีเพื่อด าเนนิการต่อไป เปน็อันจบเรือ่งดว่นที่ ๕  
ซึ่งที่ประชมุมีมติเห็นชอบใหเ้พิ่มเติมและน าขึ้นมาพิจารณาก่อนในวนันี้ ขอบคุณคณะกรรมาธิการ 
ทุกท่านครับ  
 25 
          - ๒๔/๑ 

          



๙๗ 

สนช. ๓๖               ณัฐนิตยร์ด ี ๒๔/๑ 
 
  ท่านสมาชิกครับ ส าหรบัเรือ่งด่วนที่ ๔ เรื่องการให้ความเห็นชอบ 
ร่างยุทธศาสตร์ชาติที่คณะรฐัมนตรีเป็นผูเ้สนอ ได้รับการประสานจากท่านรัฐมนตรทีี่จะมาชีแ้จง 
เรื่องด่วนเรือ่งนีว้่าติดภารกจิส าคัญ ในวนันี้เดนิทางมาชีแ้จงไม่ทันแล้ว ขอเลื่อนการพิจารณาเรื่องนี้ 5 
ไปวนัพรุ่งนี้จะมสีมาชกิท่านใดขัดข้องหรือไม่ครับ  
  (ไม่มีสมาชิกยกมือ) 
  ผู้ปฏิบัตหิน้าทีแ่ทนประธานสภานิตบิัญญตัิแห่งชาต ิ(นายสุรชัย  เลี้ยงบุญเลิศชัย 
รองประธานสภานิตบิัญญัตแิห่งชาต ิคนที่หนึ่ง)   :   ไม่มีนะครับ ถือว่าทีป่ระชุมเหน็ชอบ 
เป็นอนัจบการพิจารณาเรื่องด่วน โดยเรื่องด่วนท่ี ๔ จะขอน าไปพิจารณาต่อในวันพรุง่นี้  10 
  ต่อไปจะเป็นระเบียบวาระที ่๗  เรื่องอื่น ๆ  

เชิญท่านพีระศกัดิ ์ พอจติ รองประธานสภานติิบญัญตัแิห่งชาติ คนที่สอง  
  (การประชมุด าเนนิมาถึงตอนนี้ นายสุรชัย  เลี้ยงบญุเลศิชัย รองประธาน 
สภานิตบิัญญตัแิห่งชาต ิคนที่หนึ่ง ได้ลงจากบัลลงัก์ โดยมอบให้ นายพีระศักดิ์  พอจิต  
รองประธานสภานิตบิัญญัตแิห่งชาต ิคนที่สอง ปฏิบตัิหน้าที่แทนประธานสภานติิบญัญตัิแห่งชาติ) 15 
  ผู้ปฏิบัตหิน้าทีแ่ทนประธานสภานิตบิัญญตัแิห่งชาต ิ(นายพีระศักดิ์  พอจติ  
รองประธานสภานิตบิัญญัตแิห่งชาต ิคนที่สอง)   :   ๗.๑ ขอขยายเวลาการพิจารณา 
ร่างพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. .... (ขอขยายเวลา ครั้งที่ ๒ ออกไปอกี ๖๐ วนั)  
   
 20 
 
 
 
 
 25 
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๙๘ 

สนช. ๓๖               ณัฐนิตยร์ด ี ๒๔/๒ 
 
  ผู้ปฏิบัตหิน้าทีแ่ทนประธานสภานิตบิัญญตัแิห่งชาต ิ(นายพีระศักดิ์  พอจติ  
รองประธานสภานิตบิัญญัตแิห่งชาต ิคนที่สอง)   :   โดยท่านประธานคณะกรรมาธกิารวิสามญั 
คุณหญงิทรงสุดา  ยอดมณ ีมีหนงัสือแจง้วา่ระยะเวลาการด าเนนิงานของคณะกรรมาธิการ 5 
จะครบก าหนด ในวันที ่๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๑ แตเ่นื่องจากร่างฉบบันี้ยงัมีประเด็นส าคัญ 
จ านวนมาก ซึ่งจะต้องพิจารณาด้วยความละเอียดรอบคอบและรอบด้าน รวมถึงจะส่งผลกระทบ 
ต่อหลายภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง  ดังนั้น ทางคณะกรรมาธกิารวิสามญัจึงขอขยายเวลาการพิจารณา 
ออกไปอีก ๖๐ วัน เป็นการขอขยายระยะเวลา ครัง้ที่ ๒ และข้อบงัคับการประชุมสภานิติบญัญตั ิ
แห่งชาต ิพ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๙๘ ก าหนดวา่ในกรณีที่คณะกรรมาธิการใดพิจารณารา่งพระราชบัญญัต ิ10 
ไม่แลว้เสร็จภายในก าหนดเวลา ทีป่ระชุมอาจจะลงมติให้ขยายเวลาที่ก าหนดไปไม่เกิน ๒ ครั้ง  
ครั้งละไม่เกิน ๓๐ วัน จะมีสมาชิกท่านใดไม่เห็นด้วยที่จะอนญุาตให้คณะกรรมาธิการวิสามัญ 
ขยายระยะเวลาการพิจารณาร่างฉบบันีห้รือไม่ครับ  
  (ไม่มีสมาชิกยกมือ) 
  ผู้ปฏิบัตหิน้าทีแ่ทนประธานสภานิตบิัญญตัแิห่งชาต ิ(นายพีระศักดิ์  พอจติ  15 
รองประธานสภานิตบิัญญัตแิห่งชาต ิคนที่สอง)   :   ถ้าไม่มี ถือว่าที่ประชมุเหน็ชอบ แต่เนื่องจาก 
เป็นการขอขยายเวลาเกินกว่าข้อบังคบัการประชุมสภานิติบญัญตัแิห่งชาติก าหนดไว้ ดังนัน้ 
ผมจะขอให้ที่ประชุมลงมติวา่จะให้มกีารงดใช้ขอ้บังคับการประชุมสภานิตบิัญญัตแิหง่ชาต ิ 
พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๙๘ เป็นการชั่วคราวเฉพาะกรณีหรือไม่ โดยการงดใช้ข้อบงัคับการประชุม 
สภานิตบิัญญตัแิห่งชาตเิปน็การชัว่คราวเฉพาะกรณนีี้ ขอ้บังคบัการประชุมสภานิตบิญัญตัิแห่งชาติ 20 
ข้อ ๒๑๓ ก าหนดให้ที่ประชมุสภานิตบิัญญัตแิหง่ชาติจะต้องลงมตเิหน็ชอบดว้ยคะแนนเสียง 
ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนสมาชกิในที่ประชมุสภา กใ็ห้งดใชข้้อบังคับการประชมุสภานิตบิัญญตัิ
แห่งชาตนิั้นได ้ ดังนั้นต้องมกีารถามมต ิก่อนถามมตกิ็ขอตรวจสอบองค์ประชมุก่อน เชิญสมาชิก 
แสดงตน แสดงตนครบทุกทา่นแลว้ ขอทราบองค์ประชมุครับ  
  (มีสมาชิกกดปุ่มแสดงตนเพือ่ตรวจนบัองคป์ระชุม จ านวน ๑๘๑ คน) 25 
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๙๙ 

สนช. ๓๖               ณัฐนิตยร์ด ี ๒๔/๓ 
 
  ผู้ปฏิบัตหิน้าทีแ่ทนประธานสภานิตบิัญญตัแิห่งชาต ิ(นายพีระศักดิ์  พอจติ  
รองประธานสภานิตบิัญญัตแิห่งชาต ิคนที่สอง)   :   ขณะนี้มีสมาชิกอยูใ่นห้องประชุม  
จ านวน ๑๘๑ ท่าน ถอืว่าครบองคป์ระชุม สมาชิกทา่นใดเหน็ชอบให้งดใช้ข้อบังคบัการประชมุ  5 
สภานิตบิัญญตัแิห่งชาต ิพ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๙๘ เป็นการชัว่คราวเฉพาะกรณีให้ท่านกดปุ่ม เหน็ด้วย   
ท่านใดไม่เห็นชอบให้กดปุม่ ไม่เห็นด้วย  ท่านใดประสงคง์ดออกเสียงกดปุม่ งดออกเสียง เชญิครบั  
เชิญท่านลงคะแนน ปดิการลงคะแนน ขอทราบผลครับ  
  (มีสมาชิกเหน็ดว้ย ๑๗๘ คะแนน  ไม่เห็นดว้ย ไม่มี) 
  ผู้ปฏิบัตหิน้าทีแ่ทนประธานสภานิตบิัญญตัแิห่งชาต ิ(นายพีระศักดิ์  พอจติ  10 
รองประธานสภานิตบิัญญัตแิห่งชาต ิคนที่สอง)   :   จ านวนผู้เข้าประชุม ๑๘๑ ท่าน เห็นด้วย ๑๗๘  
ไม่เห็นด้วย ไมม่ี  งดออกเสยีง ๓ เปน็อันว่าที่ประชมุลงมติเห็นชอบให้งดใช้ขอ้บังคบัการประชุม 
สภานิตบิัญญตัแิห่งชาต ิพ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๙๘ เป็นการชัว่คราวเฉพาะกรณี ขอขยายเวลา 
การพิจารณาร่างพระราชบญัญตัิการผงัเมอืง พ.ศ. .... (ขอขยายเวลา ครัง้ท่ี ๒ ออกไปอีก ๖๐ วัน) 
ได้จบการพิจารณาระเบียบวาระที ่๗.๑  15 
  ๗.๒ ขอขยายเวลาการพิจารณาร่างพระราชบัญญัตเิงนิทดแทน (ฉบบัที่ ..) พ.ศ. .... 
(ขอขยายเวลา ครัง้ที่ ๒ ออกไปอกี ๓๐ วัน) 
 
 
 20 
 
 
 
 
 25 
 
 
 
 
 30 



๑๐๐ 

สนช. ๓๖               ณัฐนิตยร์ด ี ๒๔/๔ 
 
  ผู้ปฏิบัตหิน้าทีแ่ทนประธานสภานิตบิัญญตัแิห่งชาต ิ(นายพีระศักดิ์  พอจติ  
รองประธานสภานิตบิัญญัตแิห่งชาต ิคนที่สอง)   :   โดยทางประธานคณะกรรมาธกิาร  
พลเอก ศุภกร  สงวนชาติศรไกร ได้มีหนังสือแจ้งว่าระยะเวลาการด าเนินงานของคณะกรรมาธิการ5 
จะครบก าหนดในวนัที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๑ แตเ่นื่องจากการพิจารณารา่งฉบับนี้มคีวามส าคัญ 
และมรีายละเอียดที่จะต้องพิจารณาดว้ยความรอบคอบเพื่อให้เกิดความสมบูรณ์ถกูต้องครบถ้วน 
ในทุกประเด็น ดังนั้นทางคณะกรรมาธิการจึงขอขยายเวลาการพิจารณาออกไปอีก ๓๐ วัน  
เป็นการขอขยาย ครัง้ที่ ๒ มสีมาชิกท่านใดขัดข้อง หรอืมีความเหน็เป็นอย่างอื่นหรอืไม่ครับ 
  (ไม่มีสมาชิกยกมือ)  10 
  ผู้ปฏิบัตหิน้าทีแ่ทนประธานสภานิตบิัญญตัแิห่งชาต ิ(นายพีระศักดิ์  พอจติ  
รองประธานสภานิตบิัญญัตแิห่งชาต ิคนที่สอง)   :   ถ้าไม่มีกถ็ือว่าที่ประชมุเหน็ชอบให้ขยายเวลา
การพิจารณาร่างพระราชบญัญตัิเงนิทดแทน (ฉบับที ่..) พ.ศ. .... (ขอขยายเวลา ครัง้ที่ ๒ ออกไปอกี 
๓๐ วัน) จบระเบียบวาระที ่๗.๒  
  ๗.๓ ตั้งกรรมาธกิารในคณะกรรมาธิการวิสามญัการพิทักษ์และเทิดทนูสถาบัน15 
พระมหากษัตริย ์แทนต าแหน่งที่วา่ง  
 
 
 
 20 
 
 
 
 
 25 
 
 
 
 
 30 



๑๐๑ 

สนช. ๓๖               ณัฐนิตยร์ด ี ๒๔/๕ 
 
  ผู้ปฏิบัตหิน้าทีแ่ทนประธานสภานิตบิัญญตัแิห่งชาต ิ(นายพีระศักดิ์  พอจติ  
รองประธานสภานิตบิัญญัตแิห่งชาต ิคนที่สอง)   :   โดยท่านประธานคณะกรรมาธกิาร  
คือ ท่านพลอากาศเอก ชาล ี จันทร์เรอืง ไดม้ีหนังสือแจง้ว่าพลเอก กติติพงษ ์ เกษโกวิท ได้ลาออก 5 
จากต าแหน่งสมาชิกสภานติบิัญญตัิแห่งชาติ จึงท าให้พ้นจากต าแหน่งคณะกรรมาธกิารวิสามัญ 
ตามข้อบังคับการประชมุสภานิตบิัญญัตแิหง่ชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๙๙ (๖) และโดยที่ข้อบังคับ 
การประชมุสภานติิบญัญตัิแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๑๐๐ ก าหนดว่า “ในกรณีที่กรรมาธิการ 
ในคณะกรรมาธกิารใดว่างลง ประธานคณะกรรมาธิการนั้นจะแจ้งต่อประธานสภานติิบัญญตัิ
แห่งชาต ิเพื่อขอให้สภาตัง้กรรมาธิการแทนต าแหนง่ที่วา่งก็ได้” ซึ่งทางประธานคณะกรรมาธิการ  10 
ได้ขอให้ที่ประชมุตัง้นางกาญจนารัตน์  ลีวิโรจน ์เปน็กรรมาธกิารในคณะกรรมาธิการวิสามัญ 
การพิทักษแ์ละเทดิทูนสถาบนัพระมหากษตัริย์ แทนต าแหน่งทีว่่าง มีสมาชิกทา่นใดขดัข้อง 
หรือมคีวามเห็นเป็นอย่างอืน่หรอืไมค่รับ 
  (ไม่มีสมาชิกยกมือ) 
  ผู้ปฏิบัตหิน้าทีแ่ทนประธานสภานิตบิัญญตัแิห่งชาต ิ(นายพีระศักดิ์  พอจติ  15 
รองประธานสภานิตบิัญญัตแิห่งชาต ิคนที่สอง)   :   ถ้าไม่มีกถ็ือว่าที่ประชมุเหน็ชอบ 
จบการพิจารณาระเบียบวาระที่ ๗ หมดแล้วครับ ขอบคณุทุกท่านทีม่าประชมุ ผมขอปิดการประชมุ 
 

เลิกประชุมเวลา  ๑๔.๒๐  นาฬิกา 

 20 
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๑ 


รายงานการประชุมสภานิตบิัญญตัิแห่งชาต ิ
ครั้งที ่ ๓๖/๒๕๖๑ 


วันพฤหัสบดีที่  ๑๔  มถิุนายน  ๒๕๖๑ 
ณ ตึกรัฐสภา  


_______________ 5 
 


เริ่มประชมุเวลา  ๑๐.๑๕  นาฬิกา 
 


จ านวนสมาชิกที่มาประชุมทัง้หมด  ๒๒๐  คน 
 10 


   ประธานสภานติิบัญญัตแิห่งชาติ   :   ท่านสมาชิกครับ ขณะนีม้ีท่านสมาชกิ 
มาลงชื่อเข้าประชุมแลว้ ๑๙๘ ท่าน ครบองค์ประชมุ ผมขอเปดิประชุมสภานติิบัญญตัิแห่งชาติ  
ครั้งที ่๓๖/๒๕๖๑ วันพฤหัสบดีที่ ๑๔ มิถนุายน ๒๕๖๑ นะครับ 
  ระเบียบวาระที ่๑  เรือ่งที่ประธานจะแจ้งต่อทีป่ระชุม  
  ๑.๑  รับทราบรายงานผลการด าเนนิการของคณะรัฐมนตรตีามข้อเสนอแนะของ15 
คณะกรรมาธิการการศึกษาและการกีฬา เรื่อง แนวทางในการจดัการศึกษาอาชวีศึกษาระบบทวิภาคี  
 
 
 
 20 
 
 
 
 
 25 
 
 
 
 
    30 


 







๒ 


สนช. ๓๖          ทิพวรรณ  ๑/๒ 
 
  ประธานสภานติิบัญญัตแิห่งชาติ   :   คณะรัฐมนตรีได้มมีติเมื่อวนัที่ ๓๐ มกราคม 
๒๕๖๑ รบัทราบรายงานผลการด าเนนิการของคณะรัฐมนตรตีามข้อเสนอแนะของคณะกรรมาธิการ 
การศกึษาและการกีฬา เรื่อง แนวทางในการจดัการศึกษาอาชีวศึกษาระบบทวิภาค ีตามที่5 
กระทรวงศึกษาธิการเสนอ  
  รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ได้จัดวางให้ท่านสมาชกิแล้ว 
   (ที่ประชมุรบัทราบ) 
  ประธานสภานติิบัญญัตแิห่งชาติ   :   ๑.๒  รบัทราบรายงานผลการด าเนนิการของ
คณะรฐัมนตรตีามข้อสงัเกตและขอ้เสนอแนะของคณะกรรมาธิการการศึกษาและการกีฬา  10 
เรื่อง เงื่อนไขหลกัของความส าเร็จในการจดัการศึกษาระบบทวิภาคี 
 
 
 
 15 
 
 
 
 
 20 
 
 
 
 
 25 
 
 
 
 
 30 







๓ 


สนช. ๓๖          ทิพวรรณ  ๑/๓ 
 
   ประธานสภานติิบัญญัตแิห่งชาติ   :   คณะรัฐมนตรีได้มมีติเมื่อวนัที่ ๓๐ มกราคม 
๒๕๖๑ รบัทราบรายงานผลการพิจารณาตามข้อสงัเกตและขอ้เสนอแนะของคณะกรรมาธิการ
การศกึษาและการกีฬา เรื่อง เงือ่นไขหลกัของความส าเร็จในการจัดการศกึษาระบบทวิภาค ี 5 
ตามทีก่ระทรวงศึกษาธิการเสนอ  
  รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ได้จัดวางให้ท่านสมาชกิแล้ว 
  (ที่ประชมุรบัทราบ) 
  ประธานสภานติิบัญญัตแิห่งชาติ   :   ระเบียบวาระที่ ๒  รบัรองรายงาน 
การประชมุ 10 
  รับรองรายงานการประชมุสภานิติบญัญตัแิห่งชาต ิจ านวน ๒ ครั้ง คือ  
  ครั้งที ่๑๐/๒๕๖๑ วันพฤหัสบดีที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ และ 
  ครั้งที ่๑๑/๒๕๖๑ วันพฤหัสบดีที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑  
  ซึ่งได้จดัวางไว้ให้ท่านสมาชกิตรวจดกู่อนแลว้ ตามข้อบงัคับการประชมุ 
สภานิตบิัญญตัแิห่งชาต ิขอ้ ๒๙ มีสมาชกิท่านประสงค์จะขอแก้ไขรายงานการประชมุดังกล่าว15 
หรือไม ่
  (ไม่มีสมาชิกยกมือ) 
  ประธานสภานติิบัญญัตแิห่งชาติ   :   ไมม่ี ถอืว่าทีป่ระชมุรับรองรายงาน 
การประชมุทั้ง ๒ ครั้งดังกลา่ว 
  สมาชิกครับ ก่อนเข้าสูก่ารพิจารณาเรื่องด่วนตามระเบียบวาระผมขอปรึกษา 20 
ต่อที่ประชมุ เนื่องด้วยได้พิจารณาเห็นว่าเรื่องด่วนที่ ๑ เรื่องด่วนท่ี ๒ และเรือ่งด่วนที่ ๓ เป็นเรื่อง
เดียวกัน เปน็กฎหมายที่เกี่ยวข้องกัน ดงันัน้ ผมจงึขอใหท้ี่ประชมุพิจารณาไปพร้อมกัน แตก่ารลงมติ
ก็ต้องแยกกันตามข้อบงัคับการประชุมสภานิตบิัญญัตแิหง่ชาต ิจะมีสมาชกิท่านใดขดัข้อง 
หรือมคีวามเห็นเป็นอย่างอืน่หรอืไม ่ 
  (ไม่มีสมาชิกยกมือ) 25 
  ประธานสภานติิบัญญัตแิห่งชาติ   :   ไมม่ี ผมขอด าเนนิการตามนี้  
 
 
 
 30 







๔ 


สนช. ๓๖         ทิพวรรณ  ๑/๔ 
 
  ต่อไปเปน็การพิจารณาเรื่องด่วน  


เรื่องด่วนที่ ๑  ร่างพระราชบัญญตัิให้ใช้ประมวลกฎหมายยาเสพติด พ.ศ. ....  
คณะรฐัมนตรเีปน็ผู้เสนอ  5 
  เรื่องด่วนที่ ๒  ร่างประมวลกฎหมายยาเสพติด คณะรัฐมนตรีเปน็ผู้เสนอ  
  เรื่องด่วนที่ ๓  ร่างพระราชบัญญตัิวธิีพิจารณาคดียาเสพติด (ฉบบัที่ ..) พ.ศ. .... 
คณะรฐัมนตรเีปน็ผู้เสนอ  
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๕ 


สนช. ๓๖               ทิพวรรณ  ๑/๕ 
 
   ประธานสภานติิบัญญัตแิห่งชาติ   :   คณะรัฐมนตรีได้เสนอร่างพระราชบญัญตัิ 
ทั้ง ๓ ฉบับดังกล่าวมายังสภานิตบิัญญัตแิหง่ชาติเพื่อพิจารณาตามรฐัธรรมนูญ 
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๑๓๓  5 
  รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ได้จัดไว้ให้สมาชกิทุกทา่นแลว้ 
  นอกจากนี้คณะรฐัมนตรไีดน้ าเสนอรายงานการรับฟังความคดิเห็นของผู้เกี่ยวข้อง 
และรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมายมาเพื่อประกอบการพิจารณา 
ในกระบวนการตรากฎหมาย มาตรา ๗๗ ของรัฐธรรมนญูแห่งราชอาณาจกัรไทยดว้ยแล้ว  
   รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่จัดไว้ให้สมาชกิทุกท่านแลว้  10 
   ในวันนี้ก็มีทา่นรองนายกรฐัมนตรีและรฐัมนตรวี่าการกระทรวงยตุิธรรม 
คือท่านพลอากาศเอก ประจิน  จัน่ตอง ไดเ้ข้ามารว่มประชุมเพื่อชี้แจงประกอบการพิจารณา 
ร่างพระราชบัญญัตแิละร่างประมวลกฎหมายทัง้ ๓ ฉบบั ขอเรียนเชิญทา่นรองนายกรัฐมนตรีและ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุตธิรรมเขา้ประจ าที่ครับ 
  (รองนายกรฐัมนตรีและรัฐมนตรวี่าการกระทรวงยุตธิรรมเข้าประจ าที่)  15 
 
           - ๒/๑ 
    







๖ 


สนช. ๓๖                   สมบูรณ์  ๒/๑ 
 


  ในการนี้ท่านรัฐมนตรีไดข้อให้มีผู้ชีแ้จงประกอบรา่งพระราชบญัญตัิให้ใช้ 
ประมวลกฎหมายยาเสพติด พ.ศ. .... ร่างประมวลกฎหมายยาเสพตดิ และรา่งพระราชบญัญตัิ 
วิธีพิจารณาคดียาเสพตดิ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ดังนี ้5 
  ๑. นายวิชัย  ไชยมงคล   รองเลขาธกิารคณะกรรมการป้องกันและ 
       ปราบปรามยาเสพตดิ ส านักงาน 
       คณะกรรมการป้องกนัและปราบปราม 
       ยาเสพติด 
  ๒. นายวรรณชัย  บุญบ ารงุ  รองเลขาธกิารคณะกรรมการกฤษฎีกา  10 
  ๓. นายสาคร  ตั้งวรรณวิบูลย์  ผู้พิพากษาศาลฎีกา 
  ๔. นายจิตนรา  นวรตัน์   อธิบดีอัยการส านกังานคดีปราบปราม 
       การทุจรติภาค ๒ ส านกังานอัยการสูงสดุ 
  ๕. พลต ารวจตร ีชาตรี  ไพศาลศิลป ์ รองผู้บญัชาการต ารวจปราบปราม 
       ยาเสพติด ส านกังานต ารวจแห่งชาติ 15 
  ๖. นายวชริะ  อ าพนธ ์   ผู้อ านวยการกองควบคุมวัตถุเสพตดิ 
       ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
  เพื่อประโยชน์ในการพิจารณา ผมอนุญาตตามข้อบงัคบัการประชุมสภานติิบญัญตัิ 
แห่งชาต ิข้อ ๖๒ เชญิผู้ชีแ้จงเข้าประจ าที ่
  (ผู้ชี้แจงเข้าประจ าที่)  20 
  ประธานสภานติิบัญญัตแิห่งชาติ   :   ถ้าท่านรองนายกรัฐมนตรีพร้อมแล้ว 
ผมขอเชญิท่านรองนายกรัฐมนตรีแถลงถึงหลักการและเหตุผลของร่างพระราชบัญญตัิให้ใช้ 
ประมวลกฎหมายยาเสพติด พ.ศ. .... ร่างประมวลกฎหมายยาเสพตดิ และรา่งพระราชบญัญตัิ 
วิธีพิจารณาคดียาเสพตดิ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ทั้ง ๓ ฉบบั เชญิครบั 
 25 
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๗ 


สนช. ๓๖                   สมบูรณ์  ๒/๒ 
 


  พลอากาศเอก ประจนิ  จั่นตอง (รองนายกรัฐมนตรแีละรัฐมนตรวี่าการกระทรวง 
ยุติธรรม)   :   กราบเรียนประธานสภานิตบิัญญัตแิหง่ชาติที่เคารพและท่านสมาชกิผู้ทรงเกียรติ 
กระผม พลอากาศเอก ประจิน  จัน่ตอง รองนายกรัฐมนตรแีละรัฐมนตรวี่าการกระทรวงยตุิธรรม 5 
ในนามของคณะรฐัมนตรี ขอเสนอรา่งพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายยาเสพติด พ.ศ. .... 
ร่างประมวลกฎหมายยาเสพติด และร่างพระราชบญัญตัวิิธีพิจารณาคดียาเสพตดิ (ฉบับที่ ..)  
พ.ศ. .... ต่อที่ประชมุสภานติิบัญญตัิแห่งชาติ โดยมีหลกัการและเหตุผลดงันี้ 


 
“หลักการ 10 


 
  ร่างพระราชบัญญัติให้ใชป้ระมวลกฎหมายยาเสพตดิ พ.ศ. .... และร่างประมวล 
กฎหมายยาเสพติด กฎหมายฉบับนี้มหีลักการส าคญั คอืการรวบรวมบทบญัญตัิของกฎหมายที่ 
เกี่ยวขอ้งกบัยาเสพตดิที่ในปจัจุบันมีอยูห่ลายฉบับและกระจายอยู่ในความรับผดิชอบของ 
หลายหน่วยงาน โดยน ามารวบรวมไว้เป็นหมวดหมู่ในรปูแบบประมวลกฎหมาย ซึ่งจะท าให ้15 
การแก้ไขปญัหายาเสพตดิมคีวามประสานสอดคลอ้งและเปน็เอกภาพ อีกทั้งยังจะท าให้ประชาชน 
สามารถเขา้ใจและเข้าถึงกฎหมายยาเสพติดได้สะดวกยิ่งขึ้น โดยมีสาระส าคญัดงันี ้ 
  ๑. ให้ยกเลิกกฎหมายเกี่ยวกับยาเสพตดิ รวม ๒๑ ฉบับ 
  ๒. ก าหนดบทเฉพาะกาลเพือ่รองรบัการบังคับใช้รา่งประมวลกฎหมายยาเสพตดิ 
  ๓. ก าหนดใหข้้าราชการของส านักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพตดิที่ได้รบั 20 
การแต่งตั้งเปน็เจ้าพนักงานมีสิทธิได้รบัเงนิเพ่ิม และ 
  ๔. ให้ใช้ประมวลกฎหมายยาเสพติดทีม่ีหลกัการส าคญัดงัต่อไปนี้ 
      ๑. ก าหนดให้มีการจดัท านโยบายและแผนระดับชาติว่าดว้ยการป้องกัน  
ปราบปรามและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
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สนช. ๓๖         สมบูรณ ์ ๒/๓ 
 


      ๒. ปรบัปรงุองคป์ระกอบหนา้ที่และอ านาจของคณะกรรมการป้องกันและ 
ปราบปรามยาเสพตดิและส านักงานปอ้งกนัและปราบปรามยาเสพติด 
      ๓. ก าหนดให้มีคณะกรรมการควบคุมยาเสพติดเพื่อรับผิดชอบเกี่ยวกบั 5 
การก าหนดมาตรการเกี่ยวกบัการอนุญาตและการควบคมุยาเสพตดิให้โทษ วตัถุออกฤทธิแ์ละ 
สารระเหย 
      ๔. ปรบัปรงุหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการประกาศก าหนดชื่อและประเภทของ 
ยาเสพติดใหโ้ทษ 
      ๕. ก าหนดให้น ามาตรการทางปกครองมาใช้แทนการลงโทษอาญากบัผู้รับ 10 
อนุญาตที่ฝ่าฝนืหรือไม่ปฏิบตัิหน้าทีต่ามที่กฎหมายก าหนด 
      ๖. ให้คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพตดิมีอ านาจประกาศก าหนด 
พ้ืนที่เพ่ือให้สามารถผลติ เสพ หรือครอบครองยาเสพตดิบางชนดิเพื่อประโยชน์ในการศึกษาวิจัย 
หรือการลดอันตรายจากยาเสพติดได้ 
      ๗. ให้คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพตดิมีอ านาจออกประกาศ 15 
ก าหนดมาตรการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดในสถานประกอบการและก าหนดประเภท 
สถานประกอบการที่อยู่ภายใต้มาตรการดงักล่าว  
      ๘. ให้รัฐมนตรวี่าการกระทรวงสาธารณสขุมีอ านาจประกาศก าหนดยาเสพติด 
ให้โทษประเภท ๕ ที่สามารถเสพเพื่อการรักษาโรค หรอืเพื่อการศึกษาวิจัยได ้ 
      ๙. ให้รัฐมนตรวี่าการกระทรวงสาธารณสขุโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ 20 
ป้องกนัและปราบปรามยาเสพติดมีอ านาจประกาศให้ทอ้งที่ใดเสพใบกระท่อมได้ตามหลักเกณฑ์ 
วิธีการ และเงื่อนไขที่ก าหนดโดยไมเ่ป็นความผิด  
    ๑๐. ปรับปรุงองค์ประกอบหนา้ที่และอ านาจของคณะกรรมการตรวจสอบ 
ทรัพย์สิน 
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สนช. ๓๖         สมบูรณ ์ ๒/๔ 
 


    ๑๑. ปรับปรุงการด าเนินการตรวจสอบทรัพย์สินในกรณีที่ผู้ต้องหาหรือจ าเลย 
หลบหนี หรือถึงแก่ความตาย  
    ๑๒. ปรับปรุงการจดัตัง้กองทุนป้องกนั ปราบปรามและแกไ้ขปัญหายาเสพตดิ 5 
เพื่อใช้ประโยชน์ในการป้องกัน ปราบปรามและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด 
    ๑๓. ก าหนดบทสันนิษฐานการมีไว้ครอบครองเพื่อเสพในปริมาณเล็กนอ้ย 
เพื่อให้สามารถสมคัรใจเขา้รบัการบ าบดัรกัษาโดยไมถู่กด าเนินคดี  
    ๑๔. ก าหนดใหม้ีคณะกรรมการบ าบดัรกัษาและฟื้นฟผูู้ติดยาเสพติดมีหน้าที ่
และอ านาจในการก าหนดเปา้หมาย มีอ านาจหน้าที่ในการก าหนดนโยบายหรือมาตรการเกี่ยวกบั 10 
การบ าบัดรักษาและฟืน้ฟูสภาพทางสังคมแก่ผูเ้สพยาเสพติด รวมถึงมีอ านาจในการก าหนด 
หลักเกณฑแ์ละวิธกีารในสว่นที่เกี่ยวข้อง 
    ๑๕. ก าหนดหลักเกณฑ์ วธิีการ และเงือ่นไขกรณีผู้เสพสมัครใจเข้ารับการบ าบดั 
รักษา 
    ๑๖. ก าหนดหน้าทีแ่ละอ านาจของเจ้าพนกังานป้องกนัและปราบปรามยาเสพติด 15 
หรือพนกังานฝ่ายปกครอง หรือต ารวจในการดูแลผู้เสพหรือผูต้ิดยาเสพตดิ 
    ๑๗. ก าหนดใหม้ีศนูย์คัดกรองเพื่อท าหนา้ที่ในการคดักรองและประเมิน 
ความรุนแรงของการตดิยาเสพติด รวมถึงสง่ต่อผู้เข้ารับการบ าบัดรักษาไปยังสถานบ าบดัรักษา 
ที่เหมาะสม 
    ๑๘. ก าหนดหน้าทีแ่ละอ านาจของสถานพยาบาลและสถานฟ้ืนฟูสมรรถภาพ 20 
ผู้ติดยาเสพติด 
    ๑๙. ก าหนดใหม้ีการฟื้นฟูสภาพทางสังคม การตดิตามดูแลและชว่ยเหลือผู้ผ่าน 
การบ าบัด 
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สนช. ๓๖         สมบูรณ ์ ๒/๕ 
 


    ๒๐. ปรับปรุงบทก าหนดโทษคดียาเสพติดใหม้ีความเหมาะสมได้สดัส่วนกับ 
ความร้ายแรงของการกระท าผิดและสอดคล้องกับบทบญัญตัิของรัฐธรรมนญูที่ใหก้ารก าหนดโทษ 
ทางอาญาจะต้องใช้เฉพาะในกรณคีวามผิดร้ายแรง  5 
    ๒๑. ปรับปรุงการด าเนินการบังคับโทษปรบัในกรณีท่ีผูต้้องโทษปรบัไมช่ าระ 
ค่าปรบั โดยได้ใหด้ าเนินการบังคับคดไีปตามทีก่ าหนดไวใ้นประมวลกฎหมายอาญา 


 
เหตุผล 


 10 
  โดยที่กฎหมายเกี่ยวขอ้งกบัการป้องกนั ปราบปราม และควบคุมยาเสพตดิ รวมถึง 
การบ าบัดรักษาและฟืน้ฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพตดิไดก้ระจายอยู่ในกฎหมายหลายฉบับ  
และการด าเนินการตามกฎหมายแต่ละฉบับเปน็หน้าทีแ่ละอ านาจของหลายองค์กร ท าใหก้ารบังคบั 
ใช้กฎหมายไม่มีความสอดคล้องกัน อีกทัง้บทบญัญตัิของกฎหมายเกี่ยวกับยาเสพตดิบางประการ 
ไม่เหมาะสมกบัสภาพการณป์ัจจุบัน สมควรรวบรวมกฎหมายดังกล่าวจดัท าเป็นประมวลกฎหมาย 15 
ยาเสพติดเพื่อประโยชน์ในการอ้างอิงและใช้กฎหมายที่รวมอยู่ในฉบับเดียวกนัอย่างเป็นระบบ 
พร้อมกันนี้ได้มกีารปรับปรุงบทบัญญัติในกฎหมายดงักลา่วให้เหมาะสมกบัสภาพการณ์ปัจจุบัน 
นอกจากนี้ จ าเปน็ตอ้งก าหนดใหม้ีระบบอนุญาตเพ่ือใหก้ารควบคมุและการใช้ประโยชน์ยาเสพตดิ 
ในทางการแพทย์ วิทยาศาสตร์ และอุตสาหกรรมทีม่ีประสิทธิภาพ และมุ่งเน้นการปอ้งกัน 
การแพร่กระจายยาเสพตดิและการใช้ยาเสพติดในทางทีไ่ม่ถกูต้องอันจะน าไปสูก่ารเสพติดยาเสพติด  20 
ซึ่งเป็นการบัน่ทอนสุขภาพของประชาชน โดยเฉพาะอยา่งยิ่งการแพรก่ระจายยาเสพติดเข้าสู่ 
กลุ่มเยาวชน ซึง่เปน็ก าลงัส าคัญในการพัฒนาประเทศ รวมทั้งก าหนดให้มีระบบคณะกรรมการ 
ซึ่งประกอบด้วยบคุลากรที่มคีวามหลากหลายจากทั้งภาครัฐและภาคเอกชนให้เข้ามามีส่วนรว่ม 
ในการพิจารณาก าหนดนโยบายในเรื่องตา่ง ๆ ทีเ่กี่ยวขอ้งกับการปอ้งกนั ปราบปราม และควบคมุ 
ยาเสพติด และรวมถงึการบ าบัดรักษาและฟื้นฟูสภาพทางสังคมแก่ผู้ตดิยาเสพตดิใหเ้ป็นไปดว้ย 25 
ความรอบคอบและมีประสิทธิภาพ จึงจ าเป็นต้องตราพระราชบัญญตัฉิบับนี้” 


 
 
 
 30 







๑๑ 


สนช. ๓๖         สมบูรณ ์ ๒/๖ 
 


“บันทึกหลกัการและเหตุผล 
ประกอบรา่งพระราชบัญญตัิวธิีพิจารณาคดียาเสพติด (ฉบับที ่..) 


พ.ศ. .... 5 
   


 
หลักการ 


 
  แก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญตัิวธิีพิจารณาคดียาเสพติด พ.ศ. ๒๕๕๐ ดังต่อไปนี้ 10 
  (๑) แก้ไขเพ่ิมเติมบทนิยามค าว่า “ยาเสพตดิ” “กฎหมายเกี่ยวกบัยาเสพตดิ” 
“ความผดิเกี่ยวกับยาเสพตดิ” และ “เจ้าพนักงาน” และเพิ่มบทนิยามค าว่า “คณะกรรมการ  
ป.ป.ส.” “กรรมการ ป.ป.ส.” และ “เจ้าพนักงาน ป.ป.ส.” (แก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา ๕) 
  (๒) แก้ไขเพ่ิมเติมบทบัญญัตเิกี่ยวกบัรักษาการตามพระราชบัญญัตนิี้ 
  (๓) ก าหนดหน้าทีแ่ละอ านาจของกรรมการ ป.ป.ส. เลขาธิการคณะกรรมการ 15 
ป้องกนัและปราบปรามยาเสพติด รองเลขาธิการคณะกรรมการปอ้งกนัและปราบปรามยาเสพติด 
และเจา้พนักงาน ป.ป.ส. (เพ่ิมหมวด ๒/๑ หนา้ที่และอ านาจของกรรมการ ป.ป.ส. เลขาธกิาร
คณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามยาเสพตดิ รองเลขาธิการคณะกรรมการป้องกนัและ 
ปราบปรามยาเสพตดิ และเจ้าพนักงาน ป.ป.ส. มาตรา ๑๑/๑ ถึงมาตรา ๑๑/๗) 
  (๔) เพิ่มบทบัญญตัิเกี่ยวกับการแสดงตนของจ าเลยต่อเจ้าพนักงานศาลในขณะ 20 
ยื่นอุทธรณ์ ยื่นค าขออนญุาตฎีกาและยื่นฎีกา (เพิ่มมาตรา ๑๕/๑ และมาตรา ๑๙/๑) 
  (๕) ยกเลกิการบังคับโทษปรบั (ยกเลกิหมวด ๕ การบังคบัโทษปรับ มาตรา ๒๑) 
โดยน าไปบัญญัตไิว้ในร่างประมวลกฎหมายยาเสพตดิ  


 
 25 
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๑๒ 


สนช. ๓๖         สมบูรณ ์ ๒/๗ 
 


เหตุผล 
 


  โดยที่มกีารปรับปรุงบทบญัญัตขิองกฎหมายเกี่ยวกบัยาเสพติดเพื่อจดัท าประมวล 5 
กฎหมายยาเสพติด ท าใหต้อ้งมีการยกเลกิกฎหมายที่เกีย่วข้องหลายฉบับและในประมวลกฎหมาย 
ยาเสพติดนี้ได้ก าหนดเฉพาะบทบัญญัตขิองกฎหมายสารบัญญตัิเท่านั้น ส าหรับบทบญัญตัิของ 
กฎหมายวิธีสบัญญตัิเกี่ยวกบัหนา้ที่และอ านาจของกรรมการป้องกนัและปราบปรามยาเสพตดิ 
เลขาธกิารคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด รองเลขาธิการคณะกรรมการป้องกนั 
และปราบปรามยาเสพตดิ และเจ้าพนักงาน ป.ป.ส. ในการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด-------- 10 
 
          - ๓/๑ 


 
  


 15 
    


 
 
 
 20 







๑๓ 


สนช. ๓๖             วิภารนิ ี ๓/๑ 
 


รวมถึงการด าเนินการเกี่ยวกบัยาเสพตดิที่ถูกยดึไว้ตามกฎหมาย ซึ่งเดิมเคยก าหนดไว้ในกฎหมาย 
เกี่ยวกบัยาเสพตดินัน้สมควรน ามารวมก าหนดไว้ในกฎหมายวา่ดว้ยวธิีพิจารณาคดยีาเสพติด 
และปรับปรุงบทบญัญตัิบางประการใหเ้หมาะกบัสภาพการณ์ปัจจบุัน เพื่อให้การปฏิบัติงาน 5 
มีประสิทธิภาพและสอดคลอ้งกับประมวลกฎหมายยาเสพติด อกีทั้งก าหนดบทบญัญัติเกี่ยวกบั 
การแสดงตนของจ าเลยต่อเจ้าพนักงานศาลในขณะยื่นอทุธรณ์ ยืน่ค าขออนุญาตฎีกา และยื่นฎีกา 
ให้สอดคลอ้งกบัประมวลกฎหมายวธิีพิจารณาความอาญา จึงจ าเป็นต้องตราพระราชบัญญตัินี้” 
    กระผมในนามของคณะรัฐมนตรีจงึขอกราบเรียนท่านประธานสภานิตบิัญญัติ 
แห่งชาต ิเพ่ือให้ทีป่ระชุมสภานิติบญัญตัแิห่งชาตไิด้ร่วมกันพิจารณาร่างพระราชบญัญตัิให้ใช้10 
ประมวลกฎหมายยาเสพติด พ.ศ. .... ร่างประมวลกฎหมายยาเสพตดิ และรา่งพระราชบญัญตัิ 
วิธีพิจารณาคดียาเสพตดิ (ฉบับที ่..) พ.ศ. .... ต่อไป ขอบคุณครบั 
   ประธานสภานติิบัญญัตแิห่งชาติ   :   ท่านสมาชิกครับ ต่อไปจะเป็นการอภิปราย 
ในร่างพระราชบัญญัต ิ๒ ฉบับ และร่างประมวลกฎหมาย ๑ ฉบบั ผมได้พิจารณาแล้ว 
สมควรที่จะอภิปรายรวมกนั  15 
   ประการแรก ส าหรับร่างพระราชบัญญตัิให้ใชป้ระมวลกฎหมายยาเสพตดิ พ.ศ. ....  
นั้นเป็นเรื่องทีเ่ป็นเทคนิคทางกฎหมาย เปน็เรื่องแบบฟอร์มที่คณะกรรมาธิการวิสามญัจะต้องไปดู 
ให้ละเอียด เพราะเกี่ยวกบัการยกเลิกกฎหมายหลายฉบบั 
   ประการที ่๒ จะตอ้งมบีทเฉพาะกาลเกี่ยวกบัการบังคบัใช้กฎหมายที่ยกเลิก 
บทเฉพาะกาลเกี่ยวกบัการกระท าที่เกิดขึ้นระหว่างที่กฎหมายฉบับเก่ายังใช้บงัคบัอยู่  20 
   ดังนัน้ฉบับแรกนี้อย่างไรเสียคณะกรรมาธิการวิสามญัก็ตอ้งดโูดยละเอียดรอบคอบ  
แล้วกด็หูลังจากจบการพิจารณาร่างประมวลกฎหมายยาเสพติด และร่างพระราชบญัญตัิวธิีพิจารณา 
คดียาเสพติด (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... แลว้ กไ็ม่ไดห้้ามท่านสมาชิกที่จะอภิปรายในร่างพระราชบัญญัต ิ
ฉบับแรกนี้ แต่ว่าเปน็เทคนคิทางกฎหมายที่จะต้องปฏบิัติให้สอดคลอ้ง เมื่อได้มกีารแกร้่างประมวล 
กฎหมายยาเสพติด และร่างพระราชบัญญัตวิิธีพิจารณาคดียาเสพติด (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  25 
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๑๔ 


สนช. ๓๖             วิภารนิ ี ๓/๒ 
 


ไปเรียบร้อยกอ่น ดังนั้นการอภิปรายของท่านสมาชกิผมก็ขอให้เน้นในเรื่องของร่างประมวลกฎหมาย 
ยาเสพติดเป็นหลัก และตามด้วยรา่งพระราชบัญญัตวิิธีพิจารณาคดียาเสพตดิ (ฉบับที ่..) พ.ศ. .... 
เนื่องจากเนื้อหามีมาก ดังนัน้ผมขอให้ท่านสมาชกิที่ประสงค์จะอภิปรายเข้าชื่อไว ้ถ้ามีจ านวนมาก 5 
ผมคงต้องก าหนดเวลาทีแ่ตกต่างกันระหว่างท่านที่ได้รบัการเสนอชือ่เปน็กรรมาธิการ 
กับท่านที่ไมไ่ดเ้ป็นกรรมาธิการ อาจจะลดเวลาของท่านที่เป็นกรรมาธกิารลง ผู้ประสงค์จะอภิปราย 
ขอให้แสดงตนเลยนะครบั ตอนนี้ยังมีไมเ่ท่าไรเลย เดี๋ยวมาเพ่ิมทีหลงัแลว้ผมก าหนดเวลาผดิ  
มี ๑. ท่านธาน ี อ่อนละเอียด ท่านเปน็กรรมาธิการด้วย  ๒. ท่านพลเรือเอก ธราธร  ขจิตสวุรรณ  
ท่านไม่ได้เปน็กรรมาธิการ  ๓. ท่านนายแพทย์เจตน ์ ศิรธรานนท์ ท่านได้รบัการเสนอชื่อ 10 
เป็นกรรมาธกิาร  ๔. ท่านพลเรือเอก จักรชัย  ภูเ่จริญยศ ท่านเปน็กรรมาธิการดว้ย  ๕. ท่านสมชาย   
แสวงการ  ไม่มีชือ่เปน็กรรมาธิการ  ๖. ทา่นพลต ารวจโท ศานิตย ์ มหถาวร ไมม่ีชื่อเป็นกรรมาธกิาร   
๗. ท่านพลเอก ดนัย  มีชูเวท ไมม่ีชื่อเป็นกรรมาธิการ  ๘. ท่านกติติศกัดิ ์ รัตนวราหะ มีเพิ่มอีก 
หรือไม่ ตอนนี้ ๘ ท่าน ทา่นที่เพิ่มทีหลังนี้ผมจะอนญุาตให้ถามเฉพาะที่ตอ่เนื่องกับทีถ่ามกนัมา  
ดังนัน้ขอให้แสดงความจ านงตอนนี ้กฎหมายมี ๓ ฉบับ จะไดม้ีการอภิปรายที่ต่อเนือ่งกัน มี ๘ ทา่น  15 
มีเข้าชือ่อีกหรือไม่ ไม่มแีลว้นะครับ ส าหรับท่านที่ไม่ได้เป็นกรรมาธิการผมอนุญาตให้ ๑๐ นาที  
ท่านที่เปน็กรรมาธิการขอ ๘ นาท ีเชิญท่านธาน ี อ่อนละเอียด ท่านเปน็กรรมาธิการ ๘ นาทคีรับ 
   นายธาน ี อ่อนละเอียด   :   กราบเรียนท่านประธานสภานิตบิัญญัตแิหง่ชาติ 
ที่เคารพ ผม นายธาน ี อ่อนละเอียด สมาชกิสภานติิบญัญัตแิหง่ชาติ กระผมจะใช้เวลาไม่มาก 
ตามทีค่ณะรฐัมนตรีได้เสนอหลักการแห่งร่างพระราชบญัญตัิให้ใช้ประมวลกฎหมายยาเสพติด  20 
พ.ศ. .... ซึ่งมีสาระส าคัญเปน็การรวบรวมกฎหมายเกี่ยวกับการควบคุมยาเสพตดิ ปอ้งกัน 
และปราบปรามยาเสพตดิ การฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ตดิยาเสพติด และวิธีพิจารณาคดียาเสพติด  
รวมทัง้องค์กรทีเ่กี่ยวข้อง ซึง่มีจ านวน ๗ ฉบับกระจดักระจายกันอยู่มารวมไว้ในฉบบัเดียวกัน  
พร้อมทั้งปรับปรุงบทบัญญตัขิองกฎหมายดังกลา่วใหเ้หมาะสมกบัสภาพการณ์ในปัจจุบัน  
 25 
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๑๕ 


สนช. ๓๖             วิภารนิ ี ๓/๓ 
 


กระผมเองมีประเด็นและข้อสังเกตบางประการที่อยากจะเรียนถามทางผู้เสนอรา่งกฎหมาย  
๓ ประเด็น ดงันี ้
   ประเดน็แรก การแก้ไขปญัหายาเสพติดตามแนวทางที่บญัญตัิไว้ในพระราชบญัญตัิ 5 
ยาเสพติดใหโ้ทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ นัน้ถือเป็นการมุ่งลงโทษผูก้ระท าความผิดดว้ยโทษทีห่นัก ซึ่งมปีัญหา 
ในทางการพิจารณาคดบีางประการเกี่ยวกบัการสันนิษฐานเดด็ขาด เช่น ผู้เสพยาบา้น าเข้ายาบา้ 
จ านวน ๓ เม็ดจากตา่งประเทศเข้ามาเสพในประเทศกโ็ดนบทสันนิษฐานเดด็ขาดว่าเป็นผูน้ าเข้า 
ยาเสพติดเข้ามาในราชอาณาจักร ซึ่งมีโทษจ าคุกตลอดชวีิต ประหารชวีิต ซึ่งเปน็โทษที่หนัก  
เป็นบทสันนิษฐานเดด็ขาด ทางคณะกรรมาธิการการกฎหมาย กระบวนการยุตธิรรมและกิจการ 10 
ต ารวจ สภานิตบิัญญัตแิหง่ชาติ ไดเ้คยท าการศกึษาและเสนอแก้ไขพระราชบญัญตัิยาเสพติด 
ให้โทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ เปลี่ยนจากบทสนันิษฐานเดด็ขาด โดยดูจากปรมิาณยาเสพติดทีก่ าหนด  
เป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ต้องหาหรือจ าเลยมโีอกาสพิสูจน์ความผดิ ให้ศาลพิจารณาจากพฤตกิารณ์ 
หรือค านึงถึงเจตนาที่แท้จริงของผู้กระท าความผิด ซึง่สภานิตบิัญญัตแิหง่ชาติก็ได้พิจารณาผ่าน 
แก้ไขกฎหมายจากบทสันนษิฐานเดด็ขาดเปน็ให้สนันิษฐานว่า เป็นไมถ่ือวา่ ซึ่งเป็นการผูกมัดศาล 15 
ให้ต้องลงโทษสถานหนกั ไมเ่หมาะสมแก่พฤติกรรมหรือลักษณะของการกระท าความผิด  
ในลักษณะ ๘ ความผิดเกี่ยวกับยาเสพตดิและมไีว้ในครอบครองซึง่ยาเสพตดิในการก าหนดโทษ 
ประหารชวีติ จ าคุกตลอดชวีติ แต่ในข้อเท็จจริงปรากฏวา่แม้จะก าหนดบทก าหนดโทษที่หนัก 
เช่นนัน้ มีข้อมูลเกี่ยวกับคดทีี่มีการฟ้องร้องที่ศาลถึง ๖๔๗,๔๗๘ คด ีเปน็ยาเสพตดิกึ่งหนึ่ง  
ครึ่งหนึ่งของปริมาณคดีอาญาทั้งหมดเป็นคดียาเสพติดลน้ศาล ท าให้สถติิผูต้้องขังทัว่ประเทศ 20 
รวมคดียาเสพติดถึง ๒๒๐,๒๐๘ คน คิดเป็นเกือบ ๘๐ เปอร์เซ็นต์ของผู้ตอ้งโทษทัง้หมด 
ส่วนใหญ่เปน็ผู้ค้ารายย่อย เป็นผู้เสพรายย่อย นอกจากนี้ยังมีขอ้มูลพบว่าไทยยังเปน็ศูนย์กลาง 
ยาเสพติดอาเซียน (ASEAN) ที่มีประชากรถึง ๑.๓ ล้านคนตดิยาเสพติด และสถานการณ์ยาเสพติด 
ในหลายประเทศ อาทิเช่น สิงคโปร์และมาเลเซียก็มแีนวโนม้ตรงกบัไทย ผู้ตดิยาเสพติด 
อายุน้อยลงเรื่อย ๆ มีผูต้ดิยาเสพติดอายุต่ าที่สุดแค่ ๗ ปเีอง จงึสะท้อนแนวคิดในการแกป้ัญหา 25 
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๑๖ 


สนช. ๓๖            วิภาริน ี ๓/๔ 
 


ยาเสพติดที่ผา่นมาอาจจะมาไม่ถกูทาง แต่เมื่อพิจารณาร่างประมวลกฎหมายยาเสพติดฉบบันี้พบว่า 
ได้มกีารปรับเปลี่ยนแนวคดิในการแกป้ัญหายาเสพติดจากแนวคดิขา้งตน้พอสมควร แต่อย่างไรกต็าม 
ก็ยังไม่พบประเดน็เกี่ยวกับการปรบัเปลี่ยนจากมุ่งลงโทษผู้กระท าความผดิที่รุนแรงเปน็การตดั 5 
แรงจงูใจในการค้ายาเสพติด โดยการท าให้ยาเสพตดิบางประเภท เชน่ เมทแอมเฟตามีน  
(methamphetamine) หรอืยาบ้าให้มรีาคาที่ถูกลง ------------------------------------------------------ 
 
           - ๔/๑ 


 10 
 







๑๗ 


สนช. ๓๖         ราตรี  ๔/๑ 
 


ซึ่งในทางวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์นัน้เปน็ที่ทราบกนัดีว่า ในสว่นผสมของยาบ้าทีม่ีทั้ง 
เมทแอมเฟตามีน (methamphetamine) ที่สามารถจะเปน็ยาบ าบัด เช่น โรคจติซมึเศรา้  
แล้วกโ็รคลมชัก เปน็ต้น แตต่้องอยู่ในความควบคมุดแูลและใชต้ามค าสั่งแพทย์ ซึง่ในประเด็นนี้ 5 
ก็ไดเ้คยกราบเรียนท่านรองนายกรฐัมนตรีและท่านรัฐมนตรไีปในการประชุมพิจารณาร่าง
พระราชบัญญัตงิบประมาณรายจ่ายประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ แล้ว ในเบื้องต้นนะครับ  
เหตุทีต่้องมาอภิปรายในประเดน็การแก้ปัญหายาเสพตดิในครั้งนี ้ก็เนื่องจากวา่เปน็การตอกย้ า
ความคิดใหม่ในการแก้ปญัหายาเสพติดที่จะไม่ใช้แนวทางแกป้ัญหาโดยมุ่งปราบปรามผู้กระท า
ความผดิและลงโทษอย่างรนุแรงตามพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโ้ทษ อนัเปน็ลักษณะสายเหยี่ยว  10 
แต่จะเปลี่ยนวธิีการแก้ปัญหาตามแนวทางสายพิราบ คือแนวทางแกป้ัญหาที่ตน้ตออย่างแท้จริง  
  ประเดน็ที่ ๒ อยากจะเรียนถามว่าการแยกกลุ่มผู้กระท าความผิดระหว่าง 
ผู้ค้ารายย่อยและผู้เสพที่เปน็ผู้ค้านั้น ในประมวลกฎหมายยาเสพติดไดม้ีการก าหนดไว้อย่างชัดเจน
หรือไม่ อย่างไร ทั้งนี้เนื่องจากที่ผ่านมายังมปีัญหาการแยกระหว่างผู้เสพ และการเปน็ผู้ค้า 
และผู้เสพด้วยนะครับ จงึท าให้กระบวนการในการบ าบัดฟ้ืนฟูไม่สามารถกระท าได้อย่างมี15 
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล  
  ประเดน็ที่ ๓ ตามรา่งประมวลกฎหมายยาเสพตดินีม้ีกระบวนการบ าบัดผูต้ดิยาเสพ
ติดทีม่ีประสิทธิภาพ และดงึดูดผู้เสพออกมาเป็นบ าบดัโดยสมัครใจหรือไม่ เพียงใด  
  ประเดน็สุดท้าย อยากจะเรยีนถามว่า หากจะมกีารแกไ้ขปรบัปรงุกฎหมาย 
เพื่อให้สนองตอบต่อแนวทางการคิดแก้ปญัหาดงัที่ได้กราบเรียนที่ประชุม จะมปีัญหาขัดข้องหรือไม่20 
ประการใด ถ้าหากจะมกีารแก้ปญัหา จะแกก้ฎหมายเพ่ือไม่ให้เป็นอปุสรรคในการทีจ่ะไปด าเนิน
นโยบายในการป้องกันและปราบปรามยาเสพตดิตามแนวคดิดังที่ได้กราบเรียนในเบื้องตน้  
ทั้งนีด้้วยเหตเุหน็ความส าคญัของการแกป้ัญหายาเสพตดิ ซึ่งเป็นปญัหาใหญข่องประเทศชาติ  
ที่ต้องเร่งรัดแก้ปญัหา เพื่อให้ประชาชนได้รบัความเป็นธรรมและสังคมมีความปลอดภัยยิ่งขึ้น 
ขอขอบพระคุณครบั 25 
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๑๘ 


สนช. ๓๖            ราตรี  ๔/๒ 
  


  ประธานสภานติิบัญญัตแิห่งชาติ   :   ต่อไปท่านพลเรือเอก ธราธร  ขจติสุวรรณ  
ให้ ๑๐ นาทีครบั 
  พลเรือเอก ธราธร  ขจติสุวรรณ   :   กราบเรียนท่านประธานสภานติิบญัญตัิ5 
แห่งชาตทิี่เคารพ กระผม พลเรือเอก ธราธร  ขจติสุวรรณ สมาชกิสภานติิบญัญตัิแหง่ชาต ิ 
ผมมีค าถามเดียวครบั กค็ือจะขอชีป้ระเดน็ไปที่ร่างพระราชบัญญัตวิิธีพิจารณาคดียาเสพติด  
(ฉบับที ่..) พ.ศ. .... ในเรือ่งค าถามที่เปน็ค าถามซึ่งผมสนใจครับ น่าจะเปน็ค าถามทีส่ าคัญกค็ือวา่ 
ความพรอ้มการจดัท ากฎหมายล าดับรอง คือกฎกระทรวง จะชีป้ระเดน็ไปที่มาตรา ๖ มาตรา ๑๑/๗ 
วรรคท้ายครับ ซึ่งผมได้ไปดูเกี่ยวกับข้อมูล อย่างเช่น กฎหมายปัจจบุันเกี่ยวกบักฎหมายวธิีพิจารณา10 
คดียาเสพติด การออกกฎกระทรวง ถึงแม้วา่จะออกในป ี๒๕๕๐ บังคบัใช้ ๑๘๐ วนั ในมาตรา ๒ 
ปัจจุบันนี้นัน้ สังเกตได้ว่าการออกกฎกระทรวงก็คือว่า ก าหนดคดีความผดิเกี่ยวกับยาเสพติด 
ที่พนักงานสอบสวนต้องสง่สิง่ของทีอ่้างว่าเป็นยาเสพติดและยดึไวไ้ปตรวจพิสูจน์ ไปออกใน 
ปี ๒๕๕๕ ซึง่หลงัจากมาตรา ๒ ก าหนดภายใน ๑๘๐ วนั หลงัจากทีม่ีการประกาศ 
ในราชกิจจานุเบกษา ซึ่งพอมาเปรียบเทียบกับรา่งฉบับนี้นั้น ในมาตรา ๒ เชน่เดียวกัน บังคบัใช้  15 
๑๘๐ วนั หลังจากที่ประกาศในราชกิจจานเุบกษาก็มีค าถามว่า ความพร้อมที่จะออกกฎหมาย 
ล าดับรอง จะชี้ประเดน็ไปทีม่าตรา ๖ วรรคท้าย และมาตรา ๑๑/๗ วรรคท้าย ท่านจะมีขดี
ความสามารถในการออกกฎหมายล าดับรองมาบังคับภายในกี่วัน เหตุผลที่จะมายนืยนัเกี่ยวกับ 
เรื่องกฎหมายปัจจุบัน รฐัธรรมนญูที่เปลี่ยนแปลงไปโดยเฉพาะพระราชบัญญัตแิผนและขัน้ตอน 
การด าเนนิการปฏิรปูประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๐ ซึ่งอยู่ในมือผมนี้ครับ ก็จะมเีกี่ยวกับเป้าประสงค์ที่ ๑๐ 20 
แนวทางการด าเนินการทีก่ าหนดอันพึงประสงคน์ี้ จะต้องออกอนุบญัญตัิทุกฉบับให้แล้วเสร็จ 
ภายใน ๒ ปี นับแตว่ันทีป่ระกาศกฎหมายในราชกิจจานุเบกษา หรือกรณีที่กฎหมายก าหนดให้สว่น
ราชการ หนว่ยงานของรัฐ หรือเจ้าหน้าทีข่องรัฐต้องท าการใดใหแ้ล้วเสร็จภายในเวลาที่ก าหนด  
หากไม่ด าเนนิการหรือด าเนนิการลา่ช้าเกินก าหนดใหถ้ือว่าผู้ที่มหีน้าที่รับผดิชอบมีความผดิทางวินัย 
แล้วได้ก าหนดแนวทางหรือวิธีการอนัพึงประสงค์ก็คือวา่ จัดใหม้ีกฎหมายวา่ดว้ยการเพ่ิม25 
ประสิทธิภาพ 
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๑๙ 


สนช. ๓๖            ราตรี  ๔/๓ 
 


การบงัคับใชก้ฎหมาย กฎหมายใดที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว้ไม่มีการบงัคับใช้ภายใน ๒ ปี 
นับแตว่ันที่มผีลใช้บังคบัให้กฎหมายนัน้เปน็อันยกเลิก หรือพ้นวนัครบก าหนด ๒ ปี แล้วก็จะ 
มีหลักเกณฑ์ในข้อย่อย ๆ ตอ่ไป แลว้ตรงนีก้็เปน็สิ่งที่สภานิตบิัญญัติแหง่ชาติ คอืในรฐัธรรมนูญ  5 
มาตรา ๒๗๐ วรรคหนึง่นัน้ ในการติดตามเกี่ยวกับการด าเนินการตามพระราชบญัญตัิหรอื 
ตามแผนการปฏิรูปประเทศทั้ง ๑๑ ด้าน คณะรัฐมนตรหีรือหนว่ยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องมาแถลง 
ต่อรฐัสภา หรือวุฒิสภา ทุก ๓ เดือน อันนี้เปน็ขอ้ค าถามเชิงเสนอแนะ ขอบคุณครับ  
  ประธานสภานติิบัญญัตแิห่งชาติ   :   ท่านถามประเดน็เดียว ผมอยากให้เคลียร ์
(clear) เสียเลย เกี่ยวกับร่างพระราชบัญญตัิวธิีพิจารณาคดียาเสพติด (ฉบับที ่..) พ.ศ. ....  ท่านถาม10 
เกี่ยวกบัเรื่องกฎหมายล าดับรองจะบังคบัอย่างไร และบทเฉพาะกาลมหีรือเปล่าที่มกีฎหมาย 
ล าดับรองอยูแ่ล้ว ช่วยอธิบายได้หรือไม่ครบั เมื่อสักครู่ฟังท่านพลเรอืเอก ธราธร  ขจติสุวรรณ  
ถามประเดน็นี้ประเดน็เดียวควรจะเคลียร์เสียก่อน ไปเขยีนไว้ในกฎหมายให้ใช้หรือยงั เชญิผู้ชี้แจง
ช่วยดขูองท่านพลเรือเอก ธราธร  ขจิตสวุรรณ ถามมาตราไหน ของร่างพระราชบัญญัตวิิธีพิจารณา
คดียาเสพติด (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 15 
  พลเรือเอก ธราธร  ขจติสุวรรณ   :   กราบเรียนท่านประธานสภานติิบญัญตัิ
แห่งชาตคิรบั กระผม พลเรอืเอก ธราธร  ขจิตสวุรรณ ในมาตรา ๖ วรรคท้าย ที่เขียนว่า
กฎกระทรวง  
  ประธานสภานติิบัญญัตแิห่งชาติ   :   ใช่ ต้องออกกฎหมายล าดบัรอง 
  พลเรือเอก ธราธร  ขจติสุวรรณ   :   คือวรรคท้ายในกฎกระทรวงหรอืระเบียบ 20 
ไม่ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
  ประธานสภานติิบัญญัตแิห่งชาติ   :   และระหวา่งที่ไม่มกีฎหมายล าดับรอง 
  พลเรือเอก ธราธร  ขจติสุวรรณ   :   ผมไปดูแลว้ไม่มีบทเกี่ยวกบัเฉพาะกาลว่า
จะต้องออกภายในระยะเวลาเท่าไร เป็นค าถาม ขอบคณุครับ มาตรา ๑๑/๗ ด้วยครับ 
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๒๐ 


สนช. ๓๖            ราตรี  ๔/๔ 
 


  ประธานสภานติิบัญญัตแิห่งชาติ   :   กฎหมายนี้ยกเลกิกฎหมายที่มอียู่แลว้ 
กฎหมายที่มอียู่แลว้ต้องออกบทเฉพาะกาล ใช่ไหมครับ อยากให้เคลียร์ เพราะว่าถา้ไปชัน้
คณะกรรมาธิการจะไดไ้มต่้องค้นคว้ามาก ไม่ใช่กฎหมายใหม่ เชญิครับ  5 
  นายจตินรา  นวรัตน์ (ผู้ชีแ้จง)   :   ขออนญุาตกราบเรียนท่านประธาน 
สภานิตบิัญญตัแิห่งชาต ิกระผม นายจิตนรา  นวรัตน์ ในฐานะผู้ชีแ้จง ตามที่ท่านสมาชิกที่เคารพ 
ได้ใหข้้อสังเกตเกี่ยวกับเรื่องของการที่ไม่มีบทบัญญัตริองรับไวว้่าในกรณีที่รา่งกฎหมายในล าดบัรอง
หรือกฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัตวิิธีพิจารณาความคดียาเสพตดิจะท าอย่างไร  
จริง ๆ ได้ออกแบบไว้เรียบรอ้ยแล้ว แต่วา่ไปบรรจไุว้ในสว่นหน้า ก็คืออยู่ในร่างพระราชบัญญัติให้ใช้10 
ประมวลกฎหมายยาเสพติด พ.ศ. .... จะอยู่ในมาตรา ๙ ก็เปน็การครอบคลมุทั้งหมด เพราะตัว
ประกาศ ไมว่่าจะเป็นประกาศกฎกระทรวงต่าง ๆ อะไรก็ตามท่ีออกตามร่างประมวลกฎหมาย 
ยาเสพติดนี้ ทัง้หมดก็จะอยู่ในมาตรา ๙ อุดชอ่งวา่งไว้ แล้วก็ขณะเดียวกนักฎหมายที่บังคับอยู่ใน
ปัจจุบัน หรือกฎหมายล าดับรองที่มีอยู่ในปัจจุบนัก็จะมีผลบังคับใชต้่อไปเรือ่ย ๆ จนกว่ากฎหมาย
ล าดับรองที่ออกตามประมวลกฎหมายใหม่แลว้เสร็จและประกาศในราชกิจจานเุบกษา เพราะฉะนัน้15 
ก็จะไม่มีปญัหาในเรื่องช่องวา่งในช่วงระหว่างเวลาทีอ่อกกฎหมายล าดับรองยังไมแ่ลว้เสร็จ  
กราบเรียนด้วยความเคารพครับ  
  ประธานสภานติิบัญญัตแิห่งชาติ   :   อย่างที่ผมเรียนไวแ้ล้วนะครับว่า  
ร่าง ๒ ฉบับแรก ร่างประมวลกฎหมายยาเสพติด กับร่างพระราชบัญญัตวิิธีพิจารณาคดียาเสพติด 
(ฉบับที ่..) พ.ศ. .... แลว้ ต้องกลับไปดรู่างพระราชบัญญตัิให้ใช้ประมวลกฎหมายยาเสพติด พ.ศ. .... 20 
ว่าท่านได้อุดช่องโหว่ไว้หมดหรือเปล่า ทา่นพลเรอืเอก ธราธร  ขจิตสวุรรณ เขาเขียนไวแ้ลว้ 
ในร่างพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายยาเสพติด พ.ศ. .... ครบั จะไม่มชี่องโหว่ คดีทีค่้างอยู่
จะไมม่ีกฎหมายบังคับใช้ ตอ่ไปเชญินายแพทย์เจตน์  ศริธรานนท์ ผู้เชี่ยวชาญ ขอแค่ ๘ นาท ี
ก่อนนะครับ  
 25 
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  นายเจตน์  ศิรธรานนท์   :   กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ กระผม 
นายแพทย์เจตน ์ ศริธรานนท์ สมาชกิสภานติิบญัญตัิแหง่ชาต ิท่านประธานครับ ร่างประมวล 
กฎหมายยาเสพติดยกเลิก น ากฎหมาย ๗ ฉบบัมาเขียนเป็นประมวลเพียงฉบับเดียว แล้วกม็ี 5 
การจดัส่งรา่งให้กบัหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อรบัฟังความคิดเห็นถงึ ๗๒ หนว่ยงาน แล้วกอ็งค์กร 
ทางภาคเอกชน จะเห็นว่ากฎหมายฉบับนี้มีผู้ที่เกี่ยวขอ้ง มีหน่วยงานภาครัฐและเอกชน 
ที่เกี่ยวขอ้งมาก มีคนไทยที่เกี่ยวข้องกับยาเสพตดิทั้งหมดเกือบจะ ๒ ลา้นคน เพราะฉะนั้นจะเหน็ว่า 
ปัญหานี้ใหญ่มาก ผมยกตวัอย่างให้ดนูะครับ สถานการณ์ในปัจจุบนัเราพบว่าสถิติจบักุมเพิ่มมากขึ้น 
อย่างน่าตกใจ จ านวนคดแีตล่ะปีมีเฉลี่ยประมาณ ๒ – ๓ แสนกวา่คดี ผูต้้องหาเกอืบจะ  10 
๓ แสนรายในแต่ละปี สถติิผลการด าเนินการมกีารจบักุม แลว้ก็พบวา่ปรมิาณของกลางเพ่ิมขึน้สูง 
อย่างมาก จากเฉลี่ยมีของกลางเปน็ยาบ้าปีละไม่เกิน ๑๐๐ ล้านเมด็ พุง่พรวดมากกว่า ๒ เทา่  
เป็น ๒๑๕ ล้านเมด็ ในปี ๒๕๖๐ เช่นเดียวกับยาไอซ์ เฮโรอีนและกัญชาที่เพิ่มขึน้ เชน่เดียวกนั 
ยาไอซเ์พิ่มมากกวา่ ๔ เท่า จาก ๑,๑๖๑ กโิลกรมั ในปี ๒๕๕๙ เป็น ๕,๒๐๐ กิโลกรมั 
ในปี ๒๕๖๐ เฮโรอนีซึ่งเคยลดลงเพราะวา่เทียบกับยาบา้แล้วมีราคาแพง กลบัมามีผูค้้าและเสพ 15 
กันอย่างมากมายผิดสงัเกต ของกลางที่จับกุมจาก ๑๔๙ กิโลกรัม ในป ี๒๕๕๙ เปน็ ๓๗๗ กิโลกรัม 
ในปี ๒๕๖๐ และป ี๒๕๖๑ ผ่านไป ๗ เดือน ยอดเพ่ิมสูงมากกว่าป ี๒๕๖๐ ทั้งป ีกลายเป็น 
๖๗๙ กิโลกรัม อันนี้ก็สร้างปัญหาให้กับทั้งผู้พิพากษา อัยการ ราชทัณฑ์ ต ารวจ และผู้เกี่ยวข้อง 
มีตัวเลขอกีตวัเลขหนึ่งที่อยากจะน าเสนอในห้องประชุมแห่งนี้ ก็คือว่าปญัหาคนลน้คุกเปน็ปญัหา 
ที่ใหญ่มาก วันนี้มีนกัโทษในเรือนจ ามากกว่า ๓๔๙,๐๐๐ คน ไม่นบัผู้รอตรวจพิสูจน์สารเสพติด 20 
เรือนจ าให้ตวัเลขนักโทษตอ่พ้ืนที่ว่าควรจะมนีักโทษประมาณ ๑๒๐,๐๐๐ คน จึงมีคนล้นคกุ 
เกือบจะ ๓ เท่า ในจ านวนนีม้ีนักโทษคดียาเสพตดิอยู่ถงึร้อยละ ๖๕.๕ อนันี้เป็นข้อมลูจาก 
กรมราชทัณฑ์ร้อยละ ๖๕.๕ ท าให้ผู้ทีต่ิดคุกในคดีอืน่ ๆ ก็ไปเรียนรูว้ธิีหาเงินจากนกัโทษ 
คดียาเสพติดว่าท าอยา่งไรจงึจะเขา้ไปเปน็ส่วนหนึ่งของผู้ค้าเพื่อจะได้เงินทองมากมายเพ่ิมขึ้น  
ไม่ได้กลวั เพราะเขาติดคกุอยู่แล้ว แลว้ก็ผู้คมุซึง่ปกติมหีน้าที่ท าอย่างไรจะคนืคนดีให้สู่สังคม  25 
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ก็ไม่สามารถปฏิบตัิหน้าทีข่องตัวเองได ้เพราะว่ามีปรมิาณงานมากเกินไป ต้องดแูลนกัโทษที่มี 
มากกว่าที่ควรจะมีเกือบ ๓ เท่า จึงเหน็ว่าเมื่อเขามีภาระงานมากขึ้นก็มีปญัหาว่าไมส่ามารถออก 
มาตรการ หรือวธิีการต่าง ๆ เพื่อให้บรรลุพันธกิจกค็ือคนืคนดีสู่สังคม การทีม่ีคนในวงจรค้ายา 5 
มีมากถึงเกือบ ๒ ลา้นคน ไม่ได้สร้างผลติภาพให้กบัประเทศชาตแิหง่นี้ รัฐต้องใชง้บประมาณ 
มากมายไปในการจบักุมและตดิตาม ไม่วา่จะเป็นงบประมาณด าเนินการทั้งอาหาร เสื้อผ้า น้ าประปา  
ไฟฟ้าในเรือนจ า งบประมาณในการฝกึอาชีพ จดัท าคา่ยบ าบัดทั้งสมคัรใจและบังคบับ าบดั  
ซึ่งกไ็ด้ผลไม่คุม้กับงบประมาณและเวลาที่สญูเสียไป ผู้ทีผ่่านค่ายบ าบดัผลสุดทา้ยกห็ันกลบัไปเสพอีก 
เหล่านีท้ าให้เราเรยีนรูว้่าถา้หากว่าเรายังใช้แนวทางเดิมในการแก้ไขปญัหายาเสพตดิก็จะเหมอืนเดิม 10 
ก็คือไม่สามารถแกไ้ขปญัหาได้ จงึจะต้องหาพาราไดม์ (paradigm) หรือแนวคดิใหม่ ๆ เราจะท า
อย่างไรถึงจะแก้ไขปัญหายาเสพติดซึ่งเป็นปัญหาที่ผมถือว่าเปน็ปญัหาสงัคมอันดับหนึ่งของประเทศ
แห่งนี้ ซึ่งท าให้รฐัสูญเสียอยา่งมากมาย แนวคดิส าคญัของร่างประมวลกฎหมายยาเสพติดนีก้็คือ 
การปรับปรุงและแก้ไขระบบการบ าบดัรกัษาของผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติด แลว้กแ็กไ้ขปญัหาผู้เสพ 
ผู้ติดยาเสพติดโดยใช้กระบวนการทางสาธารณสุข เพื่อให้โอกาสแก่ผู้เสพในการพัฒนาตนเอง 15 
โดยการปรับปรุงพฤติกรรม การที่เรามองผู้เสพเปน็ผู้ปว่ย แล้วก็มองปัญหาผู้เสพเปน็ปัญหา 
ทางสาธารณสขุ ผมคิดว่าตรงนั้นก็อยู่ในรายละเอียดของร่างประมวลกฎหมายยาเสพติดฉบบันี้ 
อยู่แล้ว ผมก็ใหก้ารสนับสนนุ เพราะวา่ถ้าเรามองผู้เสพเป็นปญัหาทางสาธารณสุขเหมือนกบั 
พระราชบัญญัติฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๔๕ ซึง่ออกมามแีนวคดิต่างกับ 
พระราชบัญญัติยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๒๒ อันนั้นคือการแกป้ัญหาที่แท้จริง เพราะว่าเรายิ่งปราบ 20 
ยิ่งจับกุมไดม้ากก็จะมียาบ้า ยาไอซ ์เฮโรอนีขนออกมาใหจ้ับมากขึ้น เพราะฉะนัน้ค าสัง่ของ 
ศูนย์อ านวยการป้องกนัและปราบปรามยาเสพติด ศอ.ปส. ที่ ๑/๒๕๕๗ ทีแ่ตง่ตัง้คณะอนุกรรมการ 
พัฒนาและปรับปรุงกฎหมายยาเสพติด จึงเปน็ที่มาของแนวคดิในการแก้ไขปัญหาดงักล่าว 
ซึ่งกค็งไม่ง่าย ผมถงึจะใหก้ าลังใจช่วยร่างประมวลกฎหมายฉบับนี้ เพราะเป็นปัญหายาเสพติด 
เป็นปญัหาของทุกประเทศในโลก ยังไม่เหน็วา่มีประเทศใดที่ปราบยาเสพตดิได้เด็ดขาด เพียงแต่ว่า 25 
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เราไม่สามารถที่จะอยู่ในสถานการณ์ที่ยิ่งปราบยิง่จับกมุ ทั้งปริมาณและผู้ทีถู่กจับกุมก็มีมากขึ้น 
เรื่อย ๆ เราคงถึงเวลาที่จะตอ้งเปลี่ยนแนวคดิและวิธีการ ผมมีค าถามที่ตอ้งการค าตอบอยู่ 
๔ ข้อ  5 
  ข้อที่ ๑ การก าหนดใหข้้าราชการของส านักงานคณะกรรมการป้องกัน 
และปราบปรามยาเสพตดิทีไ่ด้รบัการแต่งตั้งเป็นเจ้าพนกังาน ป.ป.ส. และผ่านการฝกึอบรม 
เป็นต าแหน่งที่มเีหตุพิเศษตามกฎหมายว่าดว้ยระเบียบข้าราชการพลเรือน และก าหนดให้ได้รบั 
เงินเพ่ิมส าหรบัต าแหนง่ที่มีเหตุพิเศษนั้นมีเหตุผลใด ถ้าหากว่าเราเอาความเสี่ยงเปน็ตวัตัง้ว่า 
ข้าราชการ ป.ป.ส. มคีวามเสี่ยงในการท างาน แล้วทา่นเอาต ารวจและทหารทีเ่ขาเสีย่งชีวติ 10 
เสี่ยงภัยเพื่อความมั่นคงของประเทศไปวางไว้ที่ใด เพราะว่าในกรณีอย่างนีถ้้าหากว่าเราเขียน 
กฎหมายรายละเอียดอย่างนี้ก็เปน็ค าถามที่ต้องการค าตอบ แลว้ที่ผมกงัวลก็คือว่าจะท าให้ 
หนว่ยงานอื่นใช้เป็นข้ออ้างให้ได้เงนิเพ่ิมพิเศษตามมาในภายหลังอีกหรือไม่ ผมคดิวา่ในประเดน็นี้ 
คงผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกาและคณะกรรมการที่พิจารณาร่างประมวล 
กฎหมายฉบับนี้มาแลว้อย่างรอบคอบ กเ็ลยเหน็วา่เปน็ค าถามในข้อแรก 15 
  ข้อที่ ๒ การยุบคณะกรรมการ ๓ ชดุของกระทรวงสาธารณสุข คือคณะกรรมการ 
ควบคุมยาเสพติดใหโ้ทษ คณะกรรมการวตัถุทีอ่อกฤทธิต์่อจิตและประสาท และคณะกรรมการ 
ป้องกนัการใช้สารระเหย มาเหลือคณะกรรมการควบคุมยาเสพติดเพียงชุดเดียวจะมปีัญหาหรอืไม่ 
เพราะคณะกรรมการบางชดุ เช่น คณะกรรมการวตัถทุี่ออกฤทธิ์ต่อจติและประสาทของกระทรวง 
สาธารณสขุเขาตัง้ขึน้ แตง่านเขามาก มีการประชมุมาก เพราะว่าวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท 20 
ไม่นิง่ มกีารเปลี่ยนแปลงอยูต่ลอดเวลา มีการพัฒนาหรอืท าให้วตัถุทีอ่อกฤทธิต์่อจิตและประสาท 
จากยากลายเป็นวัตถุที่ออกฤทธิ์ใหม่ ๆ เพราะฉะนัน้การท างานของคณะกรรมการชุดนี้จงึจะต้อง 
ท าให้เปน็ปัจจุบนัทันต่อสถานการณ ์การที่มคีณะกรรมการชุดเดียว แต่เราอาจจะตั้ง 
คณะอนกุรรมการขึน้มาก็ได ้แต่ว่าค าถามของผมก็คือว่าคณะอนกุรรมการเมือ่ท างานเสร็จ 
ก็ต้องเสนอคณะกรรมการชดุใหญ ่ตรงนี้จะเป็นปญัหาและอุปสรรคในการท างานหรอืไม่ เพราะผม 25 
เชื่อว่าเมื่อมกีารตรากฎหมาย การพิจารณาเรียบร้อยแลว้ก็จะมีการตั้งคณะอนุกรรมการนีข้ึ้นมา  
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  ข้อที่ ๓ เมือ่ต ารวจจบัผู้เสพหรือผูต้้องสงสัยมาแล้วจะแยกไป ๒ ทาง ขึ้นกบั 
ความสมัครใจรับการบ าบัดรกัษาหรอืไม ่ถ้าสมัครใจต้องผ่านศนูย์คัดกรองแลว้เขา้โครงการบ าบัด 
รักษาและฟื้นฟูแบบเดียวกบัในพระราชบญัญตัิฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๔๕ 5 
ที่เป็นลกัษณะเดียวกัน ในกรณีของการเข้าค่ายบ าบัดใชเ้วลานาน เมื่อรวมกับฝกึอาชีพอาจจะ 
นานถึง ๖ เดือน จึงท าให้ผู้เสพหรือผู้ตดิยาเสพติดไม่ประสงค์ที่จะอยู่ในค่าย เพราะว่าใช้เวลานาน 
เกินไป แตม่ีความจ าเปน็ แต่ในร่างพระราชบญัญตัินีน้ีม้ีทางเลือกที่ ๒ คือการด าเนินการ 
ตามกฎหมายในชั้นศาล จะท าให้คดเีพิ่มขึน้หรือไม ่เพราะกฎหมายให้อ านาจศาลในการใชม้าตรการ 
ทางสังคม หรือมาตรการอื่นแทนการลงโทษได้ ------------------------------------------------------------- 10 
 
          - ๖/๑ 
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๒๕ 


สนช. ๓๖         นนทศกัดิ ์ ๖/๑ 
 


ซึ่งผมเหน็ว่าเป็นวิธกีารทีด่ีเหมือนกับต่างประเทศ เช่น ในโปรตุเกส แล้วกเ็ชื่อว่าจะลดนักโทษ 
ในเรือนจ าลงได ้แต่ค าถามกค็ือว่าจะมีท าให้นักโทษผู้เสพหรือผู้ตดิยาเอียงมาทางเรือ่งของการใช้
มาตรการทางศาลเพิ่มขึน้โดยที่ว่าหลกีไปจากค่ายบ าบดันี้หรอืเปล่า หรือวา่เปน็เจตนาที่ท่านต้องการ5 
ตรงนี้อยู่แลว้  
  ข้อสุดทา้ย หลกัการใช้พฤตกิารณแ์ทนการนับเม็ดเป็นของใหม่ในกฎหมายนี้  
ซึ่งก็เป็นการแกไ้ขปญัหาเดมิที่มีมาซึ่งท่านสมาชกิสภานติบิัญญตัิแห่งชาต ิท่านธานี  อ่อนละเอียด  
ได้พูดไปแล้ว ซึง่ผมกค็ิดว่าเป็นประเด็น แลว้ก็เห็นว่าหลกัการทีด่ี แต่พฤตกิารณร์้ายแรงแล้วก็
พฤติการณ์ไมร่้ายแรง ซึง่กฎหมายฉบับนี้ได้แบ่งออกเปน็ ๒ ประเภท  10 
  กลุ่มแรก เป็นการกระท าเพือ่การคา้จ าหน่ายแก่เด็กและเยาวชน จ าหน่ายใน
สถานศึกษา ใชก้ าลังประทุษร้ายหรอืมีหรือใช้อาวุธ ตรงนี้ถือว่าพฤติการณ์ร้ายแรงกลุ่มแรก มกีาร
ก าหนดโทษขัน้ต่ า ๑ – ๒ ป ีโทษขัน้สูง ๑๕ – ๒๐ ปี แลว้ก็ตรงนี้ผมคดิว่ากลุ่มที ่๒ แบ่งออกเป็น
หัวหน้าผู้สัง่การ ผู้จดัการในเครือข่ายอาชญากรรม ซึง่สง่ผลต่อความมั่นคงของรฐั หรือความ
ปลอดภัยของประชาชน ก าหนดโทษขั้นต่ าจ าคกุ ๕ ป ีไปจนถงึจ าคกุตลอดชวีิต หรอืประหารชีวติ 15 
อันนี้ผมคิดว่าโทษร้ายแรงเปน็โทษที่ประชาชนเขาอยากเห็น ซึ่งทา่นกแ็บง่ออกมาเปน็ประเภทท่ีเปน็
หัวหน้าผู้สัง่การ แล้วก็ผูท้ี่เกีย่วข้อง ซึง่ผมเห็นว่าอนันีก้็จะมีความส าคัญ อาจจะท าให้ผู้ที่เขา้สู่วงจร
ค้ายาเกรงกลวั ตรงนี้กค็ืออตัราขั้นสงูแตกต่างกันไปในแต่ละกลุม่  
  ประธานสภานติิบัญญัตแิห่งชาติ   :   นายแพทย์เจตน์  ศิรธรานนท์ ทา่นใช้เวลา
เกินไปมากแลว้ ทา่นเป็นกรรมาธกิาร ท่านสามารถแกร้ายละเอียดต่าง ๆ เหล่านีไ้ด ้ 20 
  นายเจตน์  ศิรธรานนท์   :   ค าถามคือเปน็ของใหม่ การแบ่งพฤติการณ์ไม่ร้ายแรง 
กับพฤตกิรรมร้ายแรง พฤตกิารณ์ไม่ร้ายแรงก็ก าหนดใหเ้ป็นไม่มโีทษขัน้ต่ า ปล่อยใหเ้ป็นดุลพินิจของ
ผู้พิพากษา แลว้ก็ลงโทษทางสังคมได ้การแบ่งพฤติการณ์ที่ไม่รา้ยแรงออกจากพฤตกิารณ์ที่รา้ยแรงนี ้
ค าถามของผมวา่อาจจะมีเกรย์โซน (gray zone) เพราะฉะนั้นเมื่อมีเกรย์โซน ถ้าหากว่าเป็นดุลพินิจ
ของทางผู้พิพากษาก็ไม่มีปญัหา แตถ่้าเป็นดุลพินิจของต ารวจ ขออภัยที่ระบุอาชีพ แต่ว่า 25 
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๒๖ 


สนช. ๓๖         นนทศกัดิ ์ ๖/๒ 
 


ต ารวจที่ไม่ดบีางคนจะเป็นปัญหาในกรณีที่เราจะแบ่งเป็นพฤติกรรมที่รา้ยแรง หรอืไม่รา้ยแรง 
หรือไม่ แล้วก็ในการที่เราจะออกอนบุัญญัตแิบง่พฤตกิรรมที่ร้ายแรงหรือไม่รา้ยแรงนี ้จะมแีนวทาง
หรือหลักการที่ชดัเจนอย่างไร เพราะว่าจะเป็นขอ้กังวลทีอ่ยากจะตั้งเป็นค าถามไว้ ผมมีค าถาม  5 
๔ ข้อทีต่้องการค าตอบ ขอบคุณครบั  
  ประธานสภานติิบัญญัตแิห่งชาติ   :   ท่านนายแพทย์เจตน์  ศริธรานนท์  
เรื่องพฤติการณ์ร้ายแรงหรือไม่ร้ายแรงนี้จะเปน็หลักการใหม่จริง ๆ ก็ฝากท่านกรรมาธิการกับทา่น
นายแพทย์เจตน ์ ศริธรานนท์ ช่วยดูว่าจะเขียนอย่างไรที่จะท าให้ชดัเจน ไม่ใช่สามารถดิ้นไปดิ้นมา 
อยู่ในพวกไหนก็ได้แลว้แต่ใครว่า ต่อไปท่านพลเรือเอก จกัรชัย  ภู่เจริญยศ จะไดร้ับการเสนอชื่อ 10 
เป็นกรรมาธกิาร ๘ นาทนีะครับ  
  พลเรือเอก จักรชัย  ภู่เจริญยศ   :   กราบเรียนท่านประธานสภานติิบญัญตัิ
แห่งชาต ิกระผม พลเรือเอก จักรชัย  ภู่เจรญิยศ สมาชิกสภานิตบิัญญตัแิห่งชาต ิจะขออนญุาต 
ใช้เวลาในการที่จะอภิปราย ผมไดต้รวจสอบในเรื่องของหลักการและเหตุผลก็มีความเหน็ที่จะ
สนับสนนุการด าเนนิงานในเรื่องกฎหมายทั้ง ๓ ฉบับนี ้กด็้วยเหตุทีว่่าไดต้รวจสอบจากการแถลง15 
นโยบายของรัฐบาลตัง้แต่วนัที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๗ ก็ได้มีเจตนารมณข์องรัฐบาลทีมุ่่งจะปรับปรุง
กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม โดยเฉพาะประมวลกฎหมายหลักของประเทศ ท่านสมาชิก 
หลายท่านก็ได้กล่าวแล้วว่าปัญหายาเสพตดิของประเทศไทย ถือว่าเปน็ปัญหาส าคญั เพราะฉะนัน้
ประมวลกฎหมายทีถู่กจดัท าขึ้นในครั้งนี้กน็ับว่าเปน็ไปตามค าแถลงนโยบายของรฐับาล  
ในขณะเดียวกันก็จะต้องมกีารปรบัปรงุให้ทนัสมัย เป็นธรรม และสอดคล้องกับความตกลงระหวา่ง20 
ประเทศ ซึ่งตรงนี้จากค าแถลงของทา่นรองนายกรฐัมนตรีกไ็ด้ทราบว่า ผลการประชุมสมัชชา
สหประชาชาติสมัยพิเศษว่าด้วยปญัหายาเสพตดิโลก มุง่ที่จะแกป้ัญหายาเสพติดด้วยการให้
แนวความคดิในเรื่องสขุภาพของประชาชน ระบบสาธารณสุข รวมถึงสิทธิมนุษยชนดว้ย มีความ
เชื่อมโยงกับนโยบายของรัฐบาลและการปฏิรูปกฎหมายก็ในเรื่องของพระราชบญัญตัิแผนและ
ขั้นตอนการด าเนินการปฏิรปูประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๐ กไ็ดก้ าหนดไวว้่ามแีผนปฏิรูปประเทศทางดา้น 25 
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๒๗ 


สนช. ๓๖         นนทศกัดิ ์ ๖/๓ 
 


กฎหมายเป็นแผนการปฏิรูปแผนที ่๑ ผมได้ตรวจสอบในแผนนี้ในผลอนัพึงประสงคด์า้นที่ ๗  
เป็นเรื่องของการที่จะต้องก าหนดให้มกีลไกให้ประชาชนเข้าถึงกฎหมายไดโ้ดยสะดวก และเข้าใจ
กฎหมายได้งา่ย รวมทัง้พัฒนาระบบฐานข้อมูลของกฎหมาย ค าพิพากษา ค าวินิจฉัย หรือการ5 
ตีความกฎหมายใหป้ระชาชนเข้าถึงไดโ้ดยสะดวก เรื่องนี้ก็ขออนญุาตเสนอเป็นข้อสงัเกตว่าเป็นเรื่อง
ที่ส าคัญทีป่ระชาชนควรที่จะต้องได้รับรู้กฎหมายฉบับนีจ้ากการประชาสัมพนัธ์ใหเ้กดิความเข้าใจ 
เพราะวา่ในรฐัธรรมนูญมาตรา ๕๐ ไดบ้ัญญัติใหเ้ป็นหนา้ที่ของปวงชนชาวไทยจะตอ้งปฏิบตัิตาม
กฎหมายอย่างเคร่งครัด มีอกี ๒ ประการในเรือ่งของแผนปฏิรูปประเทศก็คือการจดัท ากฎหมายเป็น
ภาษากลางอาเซียน (ASEAN) แล้วกก็ารประชาสัมพันธใ์ห้กับประชาชนได้เข้าถึงระบบฐานข้อมูล10 
กฎหมายอย่างทั่วถึง การทีป่ระชาชนจะเขา้ถึงไดอ้ย่างทั่วถึงนั้นต้องค านึงถงึผู้พิการดว้ย ขออนญุาต
เสนอเป็นขอ้สังเกตไว ้ส าหรบัในเรื่องของร่างประมวลกฎหมายยาเสพตดิ ขออนุญาตเสนอเปน็
ข้อสังเกตไว้ในเรื่องของหมวด ๒ ที่วา่ดว้ยคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามยาเสพติด ก็ได้
ก าหนดคณะตัวบคุคลไว้ที่จะเปน็คณะกรรมการ ที่จะมหีน้าที่ในเรื่องของนโยบาย ขออนญุาตเสนอ
เป็นข้อสังเกตว่า ประเทศไทยเราได้ประสบปัญหาในเรื่องยาเสพตดิที่เกี่ยวข้องกับนักท่องเที่ยว15 
ชาวต่างชาต ิอาศัยพ้ืนทีข่องประเทศไทยในการที่จะมาเข้าถึงยาเสพตดิ แต่ในองคค์ณะของ
คณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามยาเสพตดิซึ่งท าหน้าที่ในระดบันโยบายยังไม่มตีัวบุคคล 
ที่เกี่ยวขอ้งกบักระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ซึ่งสามารถที่จะใชป้ระโยชน์ในเรื่องของการก าหนด
นโยบาย แผน และการด าเนินการเกี่ยวกบัการป้องกันยาเสพติด  
  อีกประการหนึ่ง ในการท างานทางด้านยาเสพตดิที่ผ่านมาทางสภานิตบิัญญัติ 20 
ก็ไดร้ับหลักการในรา่งพระราชบัญญัตกิารรักษาผลประโยชน์ของชาตทิางทะเล พ.ศ. .... ซึ่งจะเป็น
องค์กรใหม่ที่จดัตัง้ขึน้และมหีน้าที่ในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล เจ้าหน้าที่ที่ท างาน 
ในศูนย์อ านวยการรักษาผลประโยชนข์องชาติทางทะเลจะต้องปฏิบตัิตามกฎหมายในทะเลจ านวน  
๒๙ ฉบับ แลว้กม็ีกฎหมายทีเ่กี่ยวขอ้งกบัพระราชบญัญัตทิางด้านยาเสพติดด้วย เพราะฉะนัน้ 
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๒๘ 


สนช. ๓๖         นนทศกัดิ ์ ๖/๔ 
 


อยากจะตั้งเป็นข้อสังเกตไวว้่าองค์กรนี้ก็จะสามารถที่จะให้ค าแนะน าและร่วมด าเนนิการในเรื่อง
เกี่ยวกบัการท างานทางด้านแผนและนโยบายทางด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดที่จะเปน็
ประโยชนต์่อการบรรลุผลส าเร็จของกฎหมายฉบับนี้ต่อไป ขอบพระคุณครับ  5 
 
         - ๗/๑ 
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๒๙ 


สนช. ๓๖              จติติมา ม่วง  ๗/๑ 
 


  ประธานสภานติิบัญญัตแิห่งชาติ   :   ต่อไปเป็นอกี ๕ ทา่น ท่านละ ๑๐ นาที  
มีท่านสมชาย  แสวงการ  พลต ารวจโท ศานิตย ์ มหถาวร  พลเอก ดนัย  มีชูเวท  ทา่นกิตตศิักดิ ์
รัตนวราหะ และท่านสุรางคณา  วายุภาพ เชญิท่านสมชาย  แสวงการ ก่อน แล้วตามด้วย 5 
พลต ารวจโท ศานติย์  มหถาวร ครบั 
  นายสมชาย  แสวงการ   :   กราบเรียนท่านประธานสภานิตบิัญญัตแิหง่ชาติ 
ที่เคารพครับ สมชาย  แสวงการ สมาชิกสภานติิบัญญัตแิห่งชาต ิผมขออนญุาตเรียนว่าเหน็ดว้ย 
ในหลักการในร่างประมวลกฎหมายยาเสพตดิทั้ง ๓ ฉบบั ในเรื่องวิธดี้วย แลว้กถ็ือวา่เป็นเรื่องที่ดี 
ที่มีการสงัคายนาไปปรบัปรงุกฎหมายทั้งหลายให้ทันสมยัมากยิ่งขึน้ อนันีเ้ปน็ประการที่ ๑ 10 
  ประการที ่๒ คือเปลี่ยนวธิีคดิโดยเฉพาะที่ส าคญัมากท่านสมาชกิหลายท่าน 
ได้อภิปรายไปแลว้ กค็ือเรื่องการจดัการกับยาเสพตดิ ซึง่แต่เดมินัน้เคยมบีางรัฐบาล 
อดีตนายกรัฐมนตรีบางท่านใช้หมัดเหล็ก คราวนั้นก็สงครามปราบยาเสพตดิตายไป ๒,๕๐๐ คน  
มีทั้งคนดแีละคนไม่ดปีะปนกันเต็มไปหมดก็ยังเปน็ปญัหาอยู่ แต่สิ่งที่สะท้อนคือไม่จบ วธิีการปราบ
อย่างเดียวไม่ได้แก้ปัญหา ในขณะที่ปัญหาทีว่ันนี้ผมคดิว่ารฐับาลมาถูกทางและกระทรวงสาธารณสุข15 
ก็ดี ป.ป.ส. หรอืหน่วยงานตา่ง ๆ กต็ามเข้าใจชดัเจน คือต้องแยกเรื่องของวิธีการเรื่องผู้ป่วย  
ก็คือเปน็เหยื่อ เป็นผู้เสพ ผู้เสพก็คือเปน็ผู้ปว่ยแลว้ก็เปน็เหยื่อของอาชญากรรมของการค้ายา  
อันนี้ผมคิดว่าอนันีถู้กทาง ถดัมากค็ือเรื่องของหนว่ยงานที่ต้องเกี่ยวข้อง ไมว่่าจะเปน็กรมราชทัณฑ์  
คุณหมอเจตน์  ศิรธรานนท ์บอกแลว้เรื่องคนล้นคุก ๓ - ๔ เท่า ยิ่งปราบคนก็ยิง่ล้นคกุ  
รัฐกต็้องจ่ายเงินเข้าไปดูแล รวมถึงราคายาเสพติดทั้งหลายที่สูงขึ้นเรื่อย ๆ เพราะคุ้มแล้วก็จบั 20 
แต่ละครัง้ทีละมาก ๆ ทีละ ๘ ล้านเมด็ ๑๐ ลา้นเม็ด จบัน้อยครั้งแตไ่ด้จ านวนที่ใหญ่ขึ้น อันนี้กค็ือ
ปัญหาที่เหน็สะทอ้น เพราะฉะนั้นการปรับปรุงกฎหมาย ปรบัปรงุวธิีคดิ และสิ่งส าคญัที่ผมจะเรียน 
ก็คือวา่เปน็เรื่องในรฐับาลนีก้็คือการปรบัปรุงวธิีคดิ ผมจะขออนุญาตไม่ลงในรายละเอียด 
ของกฎหมายในแต่ละฉบับ ก็ฝากรฐับาลกับคณะกรรมาธิการท่ีจะต้องไปชว่ยกันดูผมมีความหวัง 
เพียงแตก่ังวลเหมือนกันว่าการปรบัแก้กฎหมายใหญข่นาดนี้ 25 
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๓๐ 


สนช. ๓๖            จิตติมา มว่ง  ๗/๒ 
 


กระทบ ๗๒ หนว่ยงาน กระทบหลาย ๆ เรื่องจะเสร็จทนัหรือไม ่โบราณตั้งค าถามวา่กว่าถั่วจะสุก 
งาจะไหมห้รือไม่ ผมจะลงรายละเอียดเฉพาะบางประเดน็แลว้ก็จะขออนุญาตกราบเรียน 
ท่านประธานไปยังทา่นรองนายกรฐัมนตรีและรัฐมนตรวี่าการกระทรวงยตุิธรรมไปยังรัฐบาล 5 
พูดเฉพาะประเดน็ที่เราสามารถด าเนินการได้กอ่น หลักการกค็ือวา่ถ้าบางอย่างเราไปเก็บไว ้
ทั้งหมดแลว้เราไม่จัดการกเ็ป็นลูกโป่งทีแ่ตก เพราะฉะนัน้อาจจะสว่นหนึง่ที่จะชว่ยได้ไมว่่าพูดถึงเรื่อง 
แอมเฟตามนี (amphetamine) หรือยาบ้าไปแลว้ มีส่วนหนึง่ที่ผมคิดว่าอยากพูดเฉพาะประเดน็นี ้ 
คือเรื่องของการใช้สารสกดัจากกัญชา ถ้ารฐับาลตั้งคณะกรรมการขึน้มาศึกษาดูแลอย่างดี 
แล้วกม็ีผลการศึกษาซึง่ผมคดิว่าเป็นความหวังอยา่งยิ่ง เพียงแต่ผมเรียนว่าถ้ารอประมวลกฎหมาย10 
ฉบับนี้ท่านประธานคณะกรรมการคุณหมอโสภณ  เมฆธน ขออภัยที่เอ่ยนาม ท่านกบ็อกวา่อาจจะ 
ได้ใช้ ปี ๒๕๖๒ อกี ๗ - ๙ เดือน ซึง่ผมกไ็มแ่น่ใจวา่ถ้ากฎหมายฉบับนี้ไมเ่สร็จ ทนั ไม่ทันจะเป็น
อย่างไร ขณะที่เราพบรายงานทางการแพทย์มากมายทั้งโลกแลว้ วันนี้ที่ประเทศอังกฤษขายในร้าน
ฟาร์มาซ ี(pharmacy) ร้านขายยาแลว้ ไมต่้องรวมเราไม่พูดถึงกรณีที่เอาไปเสพเพ่ือความบันเทิง
แบบเนเธอรแ์ลนดห์รือบางรฐัในสหรัฐอเมริกาหลาย ๑๐ รัฐ ก็เอามาเพื่อทางการแพทย์แล้ว 15 
ผลการพิสูจน์คอ่นข้างชดัเจนสารที่สกัดจากกัญชา ซึ่งวนันี้ถา้เราด าเนนิการปลดล็อกโดยรัฐบาล  
อันนี้ผมต้องพูด เพราะว่าเปน็เรื่องนโยบายรฐับาล อยากให้ด าเนนิการและรวดเร็วไม่ต้องรอ
กฎหมายฉบับนี้ ซึ่งความจรงิก็มีประเด็นว่ากฎหมายนี้ดแีต่ท าทั้งหมด ขณะเดียวกนัก็อาจจะ 
ไปสกดักัน้การแยกท ากฎหมายเฉพาะเรื่องออกไป เพราะว่ากัญชาอยู่ในประเภท ๕ ต้องไปรอ 
หรือไม่ อนันีค้ือค าถาม แต่สิง่ส าคัญก็คือว่าสารสกดัที่มาจากกัญชาขออนุญาตก็คือซบีีดี (CBD)  20 
หรือแคนนาบิไดอัล (cannabidiol) ก็คือเรื่องที่เอามาใชร้ักษาได้หลายเรื่องจริง ๆ อนันี้ของเรา
กัญชาเป็นยาเสพตดิที่มีปญัหา เพราะฉะนั้นขออนญุาตอธิบายเลก็น้อยก็คือว่าชดัเจนว่าตอนนี้ 
คือ ๑. ลดอาการคลืน่ไส้อาเจียน ช่วยระงบัอาการชกักระตุก ตอ่สู้กับความผิดปกติทางจิต 
ต่อสู้กับความผดิปกติของการอักเสบ ตอ่สู้กับความผิดปกติของระบบประสาท ต่อสูก้ับเนือ้งอก 
และเซลล์มะเรง็ รวมถึงความวิตกหรือความผดิปกติจากภาวะซึมเศร้า รวมถงึใช้บ าบดัรักษา 25 
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ซึ่งในทางการแพทย์หลายประเทศชัดเจนมากวา่รักษาโรคลมชกัได้ มีสว่นช่วยผู้ปว่ยมะเรง็ได้อย่างดี 
แล้วสิง่ส าคญัประเทศไทยในอดีตมีพันธุก์ัญชาที่ดีที่สดุในโลก แตว่่าเนื่องจากพอเปน็สารเสพตดิ 
เป็นยาเสพติดเราก็มีกฎหมายควบคมุเลยท าใหโ้อกาสเหล่านี้เสียไป เสียไปแล้วไปดูวา่หลายประเทศ 5 
ในโลกที่เขาออกกฎหมายใหก้ัญชาไปเพื่อการทดลองหรอืเพื่อการผลติยา หรือแมก้ระทั่ง 
บางประเทศท าเพ่ือคา้ขาย อย่างแคนาดาได้เงินไปมากมายมหาศาล ผมไม่ได้สนบัสนุนใหไ้ป 
เพื่อความบันเทิงหรือผมไมไ่ด้สนับสนนุไปเพื่อให้เกดิในเรื่องแบบเดียวกับที่เนเธอรแ์ลนด ์ 
แต่สนับสนุนให้ท าในทางการแพทย์แลว้ตอ้งมกีารควบคมุให้ชัดเจน เพียงแต่วา่ก าลังคิดวา่อาจจะ 
ทันหรอืไม่ทนั เพราะว่าเรามีข้อจ ากัดมากมาย แลว้สิ่งที่ต้องเรียนทา่นรองนายกรฐัมนตรี 10 
ก็คือวา่ปัจจุบนัก็มกีารท าอยู ่มีการแอบน าเข้ามาซึ่งผดิกฎหมาย ปัจจุบันก็มีบางท่านออกไปท า 
นอกประเทศ ไปรกัษานอกประเทศ ซึ่งจะส่งผลในระยะยาว ช่วยรกัษาอาการบางประการได้ 
แตว่่าถา้สารสกัดทีไ่ม่ชดัเจนและไม่มีความชัดเจนในทางการแพทย์ผลตามมาในอนาคตคนที่รกัษา 
ได้โรคหนึง่ แต่อาจจะกลายเป็นโรคอืน่ในเรือ่งประสาทหลอนหรือเรือ่งโรคเออ๋ เรื่องอะไรต่าง ๆ 
ตามมา เพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมอยากฝากเรียนในเรื่องของการแก้ไขเรื่องกฎหมายยาเสพติดทั้งหมด 15 
อยากพูดไปถึงนโยบายรัฐบาลที่อยากให้เร่งในเรื่องของการจัดการเรื่องกัญชา เพราะผล 
ที่คณะกรรมการที่ทา่นนายแพทย์โสภณ  เมฆธน เปน็ประธานคณะกรรมการทา่นบอกว่าโรคบางโรค 
เช่น โรคลมชักที่ยาคุมไม่ได้ ท าให้คุณภาพชีวติไม่ดีพอกญัชาเข้าไปควบคุมได ้โรคทีย่ังไม่มีทางรกัษา 
เช่น พาร์กินสนัดิซีส (Parkinson's Disease) อาการเกร็งไมไ่ด้ต้องนั่งได้รับยากัญชาก็ลุกขึน้มา 
เดินได ้ผู้ปว่ยมะเร็งระยะสดุท้ายช่วยลดอาการปวด ท าให้อยากอาหาร ยับยั้งเซลลม์ะเร็งไดบ้างสว่น  20 
แตไ่ม่ได้หมายความว่าทัง้หมด ผมมีตวัอย่างหลายตัวอยา่งที่ไดร้ับจากตวัเอง เพื่อนอดีตสมาชิก
วุฒิสภาทา่นหนึ่งป่วยเป็นมะเร็งขั้นที่ ๔ ท่านรับคโีมเธอระพี (Chemotherapy) บ าบัดด้วย  
ท่านบนิไปรับสารที่สกดัจากกัญชาที่องักฤษ ปรากฏว่าสถิตติัวเลขท่านล่าสดุเมื่อวานท่านแจง้มาว่า
ลงมาเกอืบปกตแิล้ว เรายังพิสูจน์ไม่ไดว้่าอะไรคอืยารักษาที่ชัดเจน แต่ทัง้ ๒ อย่างได้รวมกนัท าให้
เขาเกอืบเป็นปกตไิด ้ซึง่เปน็เรื่องที่ผมคิดว่าในทางการแพทย์พิสูจน์ได้ เพราะฉะนั้นขออนญุาต 25 
น าเรียน 
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ว่ารฐับาลควรจะเรง่มือในการท านโยบายเรื่องกญัชาเพื่อทางการแพทย์ เพราะฉะนั้นท าอย่างไร 
ตั้งแต่เรื่องการท าเปน็พื้นที่ปดิก็ไดแ้บบทีแ่คนาดา ซึ่งบรษิัทที่ท าพ้ืนที่ปดิในแคนาดาอยู่ใน 
ตลาดหลักทรัพย์ ๒ บริษัท มีมูลค่าสง่ออกหลายพันล้านดอลลาร ์ร่ ารวยมากเลย ส่งออกปลูกกัญชา5 
ในพ้ืนที่ ๓ แสนตารางเมตร ถึง ๘ แสนตารางเมตร อย่างนี้เปน็ต้น นี่คืออยู่ในการควบคุม  
แตข่องเราถา้เราท า รัฐบาลท ามีนโยบาย ผมอยากเรียนว่าเสนอการแก้กฎหมายแยกออกมาก่อน 
ได้ไหม ไมต่้องรออนันี้ทัง้ฉบบัเพื่อให้เสร็จในสิ้นปหีรือตน้ปี ๒๕๖๒ ท าออกมาเฉพาะอันนี้  
หรือถ้ารฐับาลเห็นประโยชนโ์ดยเร็ว ความจรงิไมค่่อยอยากสนับสนุนให้ใช้มาตรา ๔๔ เท่าไร  
ท่านนายกรฐัมนตร ีท่านหวัหน้าคณะรกัษาความสงบแห่งชาติอาจจะใช้ตรงนีอ้อกมาแล้วด าเนินการ10 
เลยก็ท าได้ อนันีเ้รื่องด ีๆ กบัประเทศ หรอืจะเสนอให้สภาแก้กฎหมายโดยรฐับาล 
เข้ามาก็ได้ สมาชิกร่วมกันผมก็ยินดีที่จะขอแก้บางประการ สว่นเมื่อไปท าทั้งหมดแลว้อันนี้ก็คอ่ย 
ไปปรับตามกไ็มว่่ากนัแทนทีจ่ะไปรอ  มีอีกเรื่องหนึ่งที่อยู่ในนี้แลว้มีสว่นเกี่ยวสัมพันธ์ก็คือว่า 
ฝากไปยงัรัฐบาล แม้ผมจะได้รับค าชีแ้จงจากท่านรัฐมนตรวี่าการกระทรวงพาณิชย์ในเรื่องของ 
ผู้ที่เกี่ยวข้องที่เขาอยากจะศกึษาวิจัยเรื่องกญัชาเพื่อทางการแพทย์โดยเฉพาะน าสารสกัดมา  15 
ปรากฏข่าวที่ทา่นรัฐมนตรีวา่การกระทรวงพาณิชย์ ท่านสนธิรตัน์ สนธิจริวงศ์ ท่านกรุณาชว่ยชี้แจง
ว่าบริษัทยาต่างประเทศมาจดสิทธบิัตรสารกัญชาในประเทศไทยตั้งแตป่ี ๒๕๕๓ วา่เป็นการ
คลาดเคลื่อนยงัไมม่ีการจดทะเบียนสิทธิบตัรตามข่าวแตอ่ย่างใด พบค าขอว่ามีผู้ยื่นไว้ตั้งแต่ 
เมื่อวนัที่ ๒๙ ปี ๒๕๕๓ โดยยังไม่ผ่านกระบวนการตรวจสอบการผลิตตามเงื่อนไขกฎหมาย 
แตป่ระการใด ------------------------------------------------------------------------------------------------ 20 
 
         - ๘/๑ 







๓๓ 


สนช. ๓๖               ลัดดาวัลย์  ๘/๑ 
 


แต่ผมกราบเรียนนีค่ือเอกสารในมือผมครบั เอกสารทีเ่ขามายื่นมบีริษัทต่าง ๆ ผู้ขอรับสิทธิบตัร 
โอซกูะฟารม์าซูทเิคิลคมัพานีลิมิเตด (otsuka pharmaceutical company limited)   
ทีดับเบิลยูฟาร์มาซูทิเคิลคัมพานีลิมิเตด (T&W pharmaceutical company limited) 5 
เข้าใจว่าหลายราย ทั้งญี่ปุน่ ทั้งฝรั่งมาขอหมด อย่างนี้ชดัเจนครบัวา่เปน็เอกสารที่เกี่ยวข้องกับ 
แคนนาบไิดอัลหรือซบีีด ี(Cannabidiol : CBD) ซึ่งอนันี้เปน็ปัญหาที่ผมอยากเรียนว่าแม้ยังไม่จด 
แต่เขาไปยื่นค าขอแลว้ แล้วก็อันนีเ้ปน็ข้อออ่นที่เราไปยอมให้ขอ แลว้กไ็ปประกาศบอกว่าไม่มีใคร 
มาโต้แย้ง ปญัหาทีเ่กดิขึน้คอืตอนนี้ผมฝากรฐับาลครับวา่ การจดสิทธิบตัรกรมทรัพย์สินทางปญัญา 
ควรยังให้รับค ารอ้งไว้หรือไม ่เพราะอะไรครบั เพราะสกดักั้นสิง่ที่รฐับาลก าลังจะท านโยบายนี้ 10 
ซึ่งเป็นเรื่องดี เราสามารถท าพันธุ์กญัชาของเราขึน้มาเพื่อสกัดสารนีร้ักษาผูป้่วยในราคาที่ถกู 
และดีได้ แล้วก็อยู่ในร่างพระราชบัญญตัิเรื่องนี้ตา่ง ๆ การรับค าร้องไว้ดงักล่าวเปน็การสกดักั้น 
ไม่วา่จะมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ที่ก าลงัท าอยู่ มหาวทิยาลัยเอกชนอย่างมหาวิทยาลัยรังสิต  
หรือแม้กระทัง่องคก์ารเภสัชกรรม หรือหน่วยงานของรัฐที่จะท า หรือเราจะไปจดสิทธิบตัรในอนาคต
เพราะอะไรครับ เรือ่งนี้ยงัคา้งอยู่มีค าถามว่า เปน็การขดัต่อความสงบเรียบร้อยของบ้านเมือง  15 
เพราะเป็นการจดทะเบียนยาเสพติดผดิกฎหมาย ประเดน็ถดัมายังผดิกฎหมายทรัพย์สินทางปญัญา 
มาตรา ๙ เพราะเป็นสว่นของพืชหรือสตัว์ทีร่ับไว้พิจารณาต่อไม่ได้ แม้จะบอกว่ายังไม่อนุมตัิกต็าม 
เป็นค าขอที่ผดิแล้วยังคาอยูจ่ะต้องเพิกถอนครับ นักวิจยัไทยเขาถามมาวา่การที่บรษิัทต่างชาติ
เหล่านีม้ายื่นค าขออยู่อย่างนี้แม้ยงัไมไ่ดอ้นุมตัิให้จดทะเบียน แตร่ายอื่นก็อาจจะขอยื่นอีกไม่ได้ 
เพราะจะเป็นการยืน่ซ้ า ที่ผมกราบเรียนทั้งหมดเพราะมคีวามเหน็ว่าสิง่ที่รฐับาลท าในเรื่องนี้เป็น20 
โอกาสอย่างยิ่งและเห็นความหวงัที่จะใช้พืชสมนุไพร แล้วถ้าทา่นตั้งเป็นคณะกรรมการท าการวิจัย
ศึกษาพัฒนากญัชาและเอาสารสกดัที่เปน็สารดีมารักษาทางการแพทย์รว่มกับแพทย์แผนไทย 
ซึ่งเราถนัดอยู่แลว้ และเรามภีูมิอากาศทีด่ีท ากฎหมายใหช้ัดเจนในเรือ่งของการควบคุม เพื่อการวิจัย
ทางการแพทย์ การรักษา อนันี้จะเปน็คุณูปการและผมคิดวา่อยากฝากไปยังท่านรองนายกรัฐมนตรี 
กราบเรียนทา่นนายกรฐัมนตรแีละคณะรฐัมนตรวี่าเรามคีวามพรอ้มแล้ว เพียงแต่วา่เราควรจะ25 
ด าเนินการให้เห็นผลทันทีเลยหรือจะต้องรอกระบวนกฎหมายทั้งหมดให้เสร็จ ซึ่งผมคิดวา่อันนั้น 
ก็ช้าเกนิไป แต่อย่างไรก็ตามกังวลว่าเกิดกฎหมายนี้ไมไ่ดอ้อกเราควรจะด าเนินการใหแ้ล้วเสร็จตาม
ข้อที่ได้กราบเรียนว่าเปน็ไปได้ก็เสนอแยกกฎหมายหรือจะใช้ค าสั่งมาตรา ๔๔ ด าเนนิการในเรื่อง 
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ของกญัชาแยกออกมากอ่น อย่างน้อยที่สดุทิศทางมาถูกต้องแล้วครับ กข็ออนญุาตสนับสนนุและ
ฝากกราบเรียนไปว่า ควรเปน็นโยบายที่ออกมาแล้วแถลงให้สังคมได้รับทราบก็จะเปน็เรื่องที่เปน็
ประโยชนต์่อการสาธารณสขุและในเรื่องของการดแูลเรือ่งยาเสพตดิได้ทั้งหมด ขอบพระคุณครับ  5 
  ประธานสภานติิบัญญัตแิห่งชาติ   :   ต่อไปท่านพลต ารวจโท ศานติย์  มหถาวร  
และตามด้วยพลเอก ดนัย  มีชูเวท     
  พลต ารวจโท ศานติย์  มหถาวร   :   กราบเรียนท่านประธานสภานติิบญัญตัิ
แห่งชาตทิี่เคารพ ผม พลต ารวจโท ศานิตย ์ มหถาวร ในนามสมาชกิสภานติิบญัญตัแิห่งชาต ิ 
ท่านประธานทีเ่คารพ กฎหมายที่เข้าสภามามหีลายฉบบั ในสว่นตัวผมเองจะให้ความส าคญักับ 10 
กฎหมายแทบทุกฉบบั โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่มปีัญหาตอ่ประเทศชาติ ต่อประชาชน กระทบต่อ 
ความสงบเรียบรอ้ย ความมัน่คง ความปลอดภัยในชวีิต ทรัพย์สิน ท่านทั้งหลายคงตระหนักดี 
ยาเสพติดเราได้ยินกันมาตัง้หลายชั่วอายุคน สมัยกอ่นอาจจะมีการอนุญาตบ้าง เช่น สมัยฝิ่น 
หรือกญัชาอะไรกแ็ล้วแต ่แต่ตัง้แต่มี ขอประทานอภัย จะเรียกไอ้กไ็มด่ี ยาบา้นีแ่หละ พูดภาษา
ชาวบา้น ท าให้เกิดปญัหาตอ่สังคม กระทบต่อความมั่นคงอย่างใหญ่หลวง เราพยายามจะแก้ปญัหา 15 
เรื่องนี้มาโดยตลอด ประมวลกฎหมายอาญากส็่วนหนึ่ง พระราชบัญญัติทีม่ีโทษทางอาญา 
ที่เกี่ยวขอ้งกบัยาเสพตดิก็เปน็อีกสว่นหนึ่ง ณ เวลานี้ทางคณะรฐัมนตรไีดน้ าเสนอกฎหมายมา  
๓ ฉบับ อันแรกร่างพระราชบัญญตัิให้ใช้ประมวลกฎหมายยาเสพติด พ.ศ. .... ใช้ก็ม ี๒๒ มาตรา  
ร่างประมวลกฎหมายยาเสพติดมี ๑๘๙ มาตรา แลว้กร็่างพระราชบัญญตัิวธิีพิจารณาคดียาเสพติด 
(ฉบับที ่..) พ.ศ. .... มี ๑๐ มาตรา ผมพยายามดูทุกมาตรา ร่างพระราชบญัญตัิให้ใช้ประมวล20 
กฎหมายยาเสพติด พ.ศ. .... ท่านประธานก็ได้พูดไปสว่นหนึง่แลว้ ผมก็คงจะไมแ่ตะ เพราะว่า 
เป็นเรื่องของเทคนคิ กค็งจะพูดในเรื่องของประมวลกฎหมายยาเสพติดและร่างพระราชบญัญตัิ 
วิธีพิจารณาคดียาเสพตดิ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ผมจะพูดรวม ๆ กนัไปและจะไม่ลงลกึรายละเอียด 
เพราะเรามีเวลา ๑๐ นาที แต่ผมอยากจะกราบเรียนอยา่งนี้วา่ในส่วนที่เป็นตัวบทกฎหมายเขียนไว้
ในร่างประมวลกฎหมายยาเสพติดเองกด็ี หรือในร่างพระราชบัญญตัวิิธีพิจารณาคดยีาเสพติด  25 
(ฉบับที ่..) พ.ศ. .... ก็ด ีเริม่ตั้งแต่มาตรา ๑ ท่านนายแพทย์เจตน ์ ศริธรานนท์ ก็ไดพู้ดไปแล้วก็ดีครับ  
บัญญตัิขึน้มาว่าร้ายแรง ไม่ใช่ว่าความผดิเกี่ยวกบัยาเสพติดธรรมดาแต่เขียนให้ชดัเจนแลว้กัน  
แต่สิง่หนึ่งที่เป็นปญัหาอุปสรรคแล้วก าหนดไวน้ี้ หลาย ๆ คนอาจจะมองไม่เห็นหรือหลาย ๆ คน 
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อาจจะมองเหน็แล้ว ผมให้ความส าคัญกบัมาตรา ๓ มาตรา ๓ เหมือนกับเปรียบเปน็วาระแห่งชาติ 
ที่ได้ก าหนดกฎเกณฑ์มาโดยตลอด มาตรา ๓ เขียนวา่อยา่งไรทา่นประธานครบั “ใหค้ณะรฐัมนตรี 
จัดให้มนีโยบายและแผนระดับชาตวิ่าดว้ยการป้องกัน ปราบปราม และแก้ไขปญัหายาเสพติดตาม5 
ข้อเสนอของคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามยาเสพติด” แลว้ในมาตราเดียวกันระบุไว้ชดัเจน
ว่าให้หนว่ยงานใชค้ าวา่ “เดง้รับ” กไ็ด ้สนองนโยบายใหเ้ป็นไปตามแผนงานนี้ หรือนโยบายนี้  
ที่ผ่านมาทา่นประธานครบั อาจจะเปน็เรื่องทีถ่่ายทอดถงึข้อมูลหรือความรู้สกึ มหีน่วยงานที่
รับผิดชอบโดยตรงคือส านักงานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามยาเสพติด เปน็หนว่ยงาน
ระดบักรม มีท่านเลขาธิการคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามยาเสพตดิเปน็ผู้รับผิดชอบ 10 
นอกจากนัน้ก็มหีนว่ยงานข้างเคียง สุดท้ายก็คือต ารวจ ทหาร ที่จะต้องมาเปน็ผู้คอยชว่ยในการ
ด าเนินการเพ่ือให้สนองกับนโยบายอย่างนี้ วาระแห่งชาติ นโยบายป้องกนัและปราบปรามยาเสพตดิ
อันนี้ให้ส าเร็จ แต่ผมอยากจะกราบเรียนท่านประธานวา่ไม่ค่อยส าเร็จอย่างที่ท่าน ขออนุญาต 
เอ่ยนาม ท่านสมชาย  แสวงการ ก็ได้พูดไป ท่านยังเสนอว่าอยากให้เอากัญชามาไว้ นีไ่ม่รวม
กระท่อมนะครบั ซึ่งคงจะไปพูดในรายละเอียดรายมาตรา ซึง่กฎหมายก็เปิดช่องไว้ให้ส่วนหนึ่ง  15 
ไม่ส าเร็จเพราะอะไรครับ โจทย์ที่เราเคยตั้งไวก้็คงจะตัง้ตามนี้ ในการแกไ้ขปัญหายาเสพติดกม็ีทั้ง
มาตรการหลัก ๆ ป้องกัน ปราบปราม บ าบัด ฟ้ืนฟู ป้องกันอย่างไร ผมถามว่าทุกวันนี้แนวชายแดน
เรากว้างใหญ่ไพศาลขนาดไหน เราสามารถที่จะไม่ใหเ้ขา้มาในประเทศไทยไดบ้้างไหม ค าตอบ 
คือค่อนข้างจะยาก ท่านรองผู้บัญชาการท างานยาเสพตดิก็รูด้ีอยูด่ีมานด ์(demand) เทียม 
หรือดีมานดแ์ท้ ลอ่ซื้อ ล่อทิง้ทั้งหลาย ไปสั่งเขาเข้ามา ผลิตเขา้มาแล้วไปล่อจบัอย่างนี้ 20 
เป็นการปอ้งกนัหรือไม่ ท่านเห็นไหมครบั จับกันมาก ๆ --------------------------------------------------- 
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ส่วนหนึ่งก็อาจจะเปน็เรื่องของการไปสบืสวน แต่อกีส่วนหนึ่งเป็นการลอ่ซื้อ ผมเห็นมาตรการเหล่านี้
บางทีกเ็ป็นปัญหาในเชิงปฏบิัติ ก็อยากจะกราบเรียนอยา่งนีว้่าอยากให้หน่วยงานทัง้หลายที่มี
ก าหนดกฎเกณฑ์ในส่วนนีไ้ดท้ าหนา้ที่อย่างนั้นไดห้รือไม่ ถ้าพูดถงึบทก าหนดโทษพอเพียงหรือยัง 5 
โทษทางปกครองมหีรือไม ่นีผ่มฟังมาผมเป็นคนชอบคุยกับผู้ต้องหา ผู้กระท าความผิด ผมถามจริง ๆ 
ท าไมถึงค้ายาแลว้ท าไมยังคา้อยู่ได ้แลว้จะแก้อย่างไร ค าตอบคืออะไรรู้ไหมครับ บอกผมนี่ผมแทบ
จะตกตะลงึ ใหไ้ปแก้ที่เจา้พนักงาน ผมจะไม่บอกว่าหนว่ยงานไหน เมื่อวานนี้ก็ยังไดย้ินข่าว 
ผมไม่อยากพาดพิงถึงเรือนจ า มีเรือนจ าเดียวที่ป้องกนัได้ดีที่สดุอยากให้เรอืนจ าทัว่ประเทศ 
เอาแบบอย่างนัน้ คือ เรอืนจ ากลางเขาบนิถามวา่ท าไมยังขายได้ ก็ลูกพี่โทรศัพท์ส่ังออกมา  10 
ยังโทรศัพทไ์ด้อยู ่เพราะฉะนั้นถา้จับโจรไม่จับหวัหน้าโจร ไม่มีกระบวนการตรวจสอบที่ชัดเจน 
จะแกไ้ขไดห้รือไม่ ที่จริงผมมีรายละเอียดมาก แต่เวลาจ ากัด ผมอยากจะพูดเพียงแคน่ี้ว่าหนว่ยงาน
ทั้งหลายทั้งปวงท่านได้ท าหน้าที่ในการป้องกนั ในการปราบปรามอยา่งเต็มทีแ่ล้วหรอืยัง  
ส่วนเรื่องการบ าบดัฟ้ืนฟูก็เป็นปญัหาพอสมควรในเรื่องของทางปฏิบตัิ หลาย ๆ ครัง้แมแ้ตบ่ท
ก าหนดโทษแกล้งวา่เปน็ผู้เสพแล้วสุดท้ายก็หนี พอหนแีล้วเปน็อย่างไร บทก าหนดโทษก็ยังไมม่ี  15 
นี่เราไม่รวมถึงเจา้หน้าที่ที่ใหค้วามเกี่ยวข้องกับเรื่องอืน่ ๆ อีก เดี๋ยวนี้นอกจากยาเสพติดที่เรายังอยู่ 
แตร่ะบาดกันมากในหมู่วัยรุน่คืออะไร ๔ คูณ ๑๐๐  ๓ คูณ ๑๐๐ ถามว่าโปรโคดิล (Procodyl)  
เอามาจากไหน ไปซื้อจากไหน ผลิตเองไดห้รือเปล่า เวลาตรวจปัสสาวะไม่พบสารเสพติดในปัสสาวะ 
แตป่รากฏว่ากข็ายได้ ถามวา่กฎหมายบัญญัตไิวแ้ค่เพียงว่าจะมีบทบญัญตัิลงโทษกรณีขายที่ไมม่ี
เภสัชกร แล้วที่เภสัชขายละ่ท่านตรวจสอบหรือไม่ บางแห่งคลนิิกขายดว้ยซ้ าไปในคลินิก พวกนีก้็ไป20 
ซื้อสบายใจเฉิบแล้วก็มาก่อเหต ุท่านรู้ไหมคดีอุกฉกรรจส์ะเทือนขวญัหลาย ๆ คดีไมไ่ด้เสพยาบา้ 
ไม่ได้เสพไอซ์ (Ice) แตเ่สพ ๔ คูณ ๑๐๐ แล้วก็เอายาเมด็เขียวเหลอืงมาใช้ จะต้องมมีาตรการ
ควบคุมตรงนี้ดว้ยถงึจะแก้ปญัหาเหล่านี้ได้ วกมาถึงเจ้าพนักงาน ผมจ าเปน็ต้องพูดเพราะอะไร  
เป็นสว่นหนึง่ที่จะท าให้การด าเนินการได้ผล เจ้าพนักงานมีโทษเฉพาะถ้าเขียนไวต้ามมาตรา ๑๗๖ 
ว่าเฉพาะกรรมการ อนกุรรมการ เลขานุการ สมาชิก เจ้าหน้าที่ โทษ ๓ เท่า พอไหมครับ แลว้คนอื่น 25 
ผมถามว่าเจา้หน้าที่อืน่ ๆ  
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เพราะวา่เปน็นโยบายของชาติ ทา่นต้องเขียนใหค้รอบคลุมทุกกระทรวง ทบวง กรม เพราะเป็น
นโยบายของรัฐบาล สมมุตเิป็นครูไปค้ายาบ้าก็โดนโทษฐานครูเท่านั้นเอง ไม ่๓ เท่า ต้องเอาทกุ
กระทรวง ทบวง กรมครบัถงึจะเขด็หลาบ ไม่ใช่เพราะพวกเหล่านี ้ผมได้ยนิได้ฟังมาหลาย ๆ ครั้ง5 
เจ้าหนา้ที่กไ็ปมีสว่นร่วม ส่วนรู้เห็นเป็นใจในคดีสมคบกด็ี ผมขอถามอีกนดิเดียวคดสีมคบ  
ท่านตอ้งการลดขั้นตอนในการปฏิบตัิหรือเปล่า คดีสมคบท่านรู้ไหมจะตั้งข้อหาสมคบต้องรอให้ใคร
อนุมตัิรู้ไหมครับ ต้องให้เลขาธิการคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามยาเสพติดครับ ผมไม่ได้ว่า
อะไรทา่น แต่ท่านอนมุัติใหเ้ร็วหน่อยได้ไหมครับ บางครัง้ก็ช้า แลว้ถามว่ามีปญัหาอะไรไหม 
กระบวนการขั้นตอนล าบากเพราะวา่ช้า แลว้สุดทา้ยเมื่อท่านอนมุัตแิลว้ต้องไปขอหมายจับอยู่ด ี10 
ตั้งแตร่ัฐธรรมนญูใหม่มาคุ้มครองสิทธิพ่ีน้องประชาชนกต็้องขอหมายจับทั้งนั้นใครจะไปจบัเองไมไ่ด้
เว้นแตเ่หตุซึง่หน้า เหตุซึง่หน้าก็มกีารตีความอกี ไปพบผู้เสพถามว่าจับไดไ้หม ศาลจังหวดั 
หลายจังหวดัท่านบอกว่าไม่ใช่เหตุซึ่งหนา้คุณไปจับได้อยา่งไร อันนี้กต็้องเขียนไว้ให้ชดัเจนหรือไม ่
เรื่องตรวจสอบทรัพย์สินอีกนิดเดียวทา่นประธานผมอาจจะขอเวลาอกีนดิเดียว ผมคุยกับพวกท าผิด
ทั้งหลายบอกไม่กลวัตดิคุก ศาลลงโทษประหารชีวติกต็ดิกี่ปกี็ไม่ทราบ สมัยกอ่นทราบว่า ๗ ปี  15 
ลดตามล าดับ ๆ ก็ ๗ ป ีประหารชีวติ แตก่ลัวอะไรไมรู่ท้่านครับ กลัวการยดึทรัพย์ครับว่าตดิคกุยังมี
เงินให้ลกูให้เมียให้คนอื่นไปเสวยสุข ตัวออกมาก็เสวยสุขได้ แต่กลวัยึดทรัพย์ครับ แตถ่ามว่าทุกวันนี้
ยึดทรัพย์ง่ายไหมครับ ทรัพย์สินที่เกี่ยวเนื่องกับการกระท าผิด ปรากฏว่ากระบวนการขั้นตอน
ค่อนขา้งยืดเย้ือ ไม่รวมทัง้การเกบ็รักษา ต ารวจก็เปน็ภาระไม่มีที่เก็บ กวา่คณะกรรมการป้องกนัและ
ปราบปรามยาเสพตดิท่านจะเอาลงมาก็ใช้เวลาพอสมควร แต่ผมอยากจะฝากอย่างนี้ครบั บางครั้ง20 
เราตอ้งตรวจสอบบญัชี ที่จรงิเขียนไว้ในร่างพระราชบญัญัตวิิธีพิจารณาคดียาเสพตดิ (ฉบบัที่ ..)  
พ.ศ. .... แล้วในมาตรา ๑๑/๑ (๘) “มีหนังสือสอบถามหรือเรียกบุคคลใด ๆ หรือเจา้หน้าทีข่อง
หนว่ยงานใด ๆ มาให้ถ้อยค าหรือให้ส่งบญัชี ข้อมูล เอกสาร หรือวัตถุใด ๆ เพ่ือมาตรวจสอบหรอื
ประกอบการพิจารณา” แตทุ่กวันนี้กว่าจะได้ยดึอายดัถา้ไม่อาศัยส านกังานป้องกันและปราบปราม
การฟอกเงิน (ป.ป.ง.) ถ้าไม่เกี่ยวข้องกับยาเสพตดิยิ่งล าบาก ส านักงานป้องกันและปราบปราม 25 
การฟอกเงินอาจจะมีชอ่งทางได ้แต่ถา้เปน็คดีอื่น ๆ เพราะว่าผมไม่ได้ว่าอะไร อยากจะให้หน่วยงาน 
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ที่เกี่ยวขอ้งโดยเฉพาะอย่างยิ่งอาจจะเป็นเอกชนก็ด ีท่านเชื่อไหมครับ แบงก ์(Bank) ที่อยู่ตาม
ชายแดนผมจะไมเ่อ่ยชื่อแมส่อด แม่สาย ธรุกรรมเข้าออก ๆ ทุกวัน มีหนังสือไปขอบอกว่าเป็น
ความลบั แจ้งไม่ได้ พวกนีก้็เดินธุรกรรมทางการเงินกบัแบงก์เหล่านี้ ผมไม่เอ่ยชือ่แบงก์แลว้กนั  5 
แต่ผมยืนยันว่าเป็นข้อมูลที่ผมไดร้ับมาแลว้ก็ประสบมา อายัดไมท่ัน พอจะได้อายดักวา่ท่านจะตอบ
มาว่าให้โนน่นีน่ั่นบางทีใชเ้วลา ๒ สปัดาห ์เงนิที่ฝากไว้ในบัญชโีอนย้ายให้คนอื่นไปเรียบร้อยแล้ว 
อายัดได้ไหมครับ อีกสว่นหนึ่งการตรวจสอบทางโทรศัพท์ผมอยากใหก้ าหนดเวลาไดบ้้างวา่  
เพราะบางครั้งท่านครบั ปุ๊บปั๊บ ๆ การท างานต้องรวดเรว็ ไม่ใช่ว่าท าหนังสือไปบอกเป็นเรือ่งทีไ่ม่มี
กฎหมายก าหนดแล้วก็เปน็เรื่องของบริษัท ผมบอกว่าในคดียาเสพติดผมขอคดีเดียวก็ได ้เวลา10 
เจ้าหนา้ที่เขาจะขอตรวจตราอะไรรีบให้เขาไป แลว้ก็เปน็หลักฐานทางกฎหมายได ้เป็นหลกัฐาน 
ในการสอบสวนเพ่ือด าเนนิคดีได้ ผมฝากไวแ้ค่นี้ที่จริงมอีกีมากมาย กอ็ยากจะให้ท่านเป็นข้อสังเกต
และขอ้พิจารณา แต่จะท าอย่างไร เมื่อวันก่อนผมไปลงพ้ืนที่ตามโครงการ สนช. พบประชาชน 
ตามวิถไีทยนิยมยั่งยนืทางใตผ้มก็ถามว่าทางใตม้ีปญัหาอะไรมากไหม เขาก็บอกวา่พืชกระทอ่ม 
ผมคงไม่พูด แลว้จะแก้กนัอย่างไร อันนี้ก็เป็นปัญหาเหมอืนกัน บางคนก็บอกวา่จะแก้ให้ง่ายอะไร15 
ไหมทา่นประธานครบั ท ายาเสพติดใหถู้กลง ผมว่าท าอย่างไรให้ถูกลง ท่านกไ็ปคดิเอาเองแล้วกนั 
ผมจะไม่บอกว่าอะไรจะต้องท าโนน่นี ่ท่านเหน็ไหมครับต้นทนุไมถ่ึงบาทหรอก แต่มาขายยาบ้าหรอื
ยาเสพติดอืน่ ๆ มาขายในบา้นเรายิ่งต ารวจจับมากยิ่งแพงขึ้น ต ารวจจับน้อยหรือขา้ราชการอืน่ ๆ 
จับน้อยกแ็พงน้อยลง อนันีก้เ็ป็นอกีส่วนหนึ่ง แต่ผมอยากเนน้ในเรือ่งการป้องกนัเปน็หลักแล้วกัน  
ผมมีโครงการบา้นสขีาวเคยท าไวด้ีกไ็ดด้ีระดบัหนึ่ง ก็อยากให้ไปดแูล้วกันมโีครงการรัฐ - ราษฎร ์20 
ร่วมใจ ร่วมใจกันแก้ปญัหากอ็ีกส่วนหนึ่ง อยากให้ทุกฝ่ายมาร่วมใจกัน รว่มมือกันเสยีสละประโยชน์
ทั้งหลายทั้งปวงแลว้มาช่วยกันแก้ปญัหายาเสพตดิ ผมเชื่อว่าแก้ไดแ้นน่อน ขอบคุณท่านประธาน
ครับ 
  ประธานสภานติิบัญญัตแิห่งชาติ   :   ขอบคุณครับท่าน ผมฟังแลว้ก็เข้าใจดี 
เรื่องของยาเสพติดผมขออนุญาตคั่นรายการนดิหนึ่ง มีคนเขาบอกผมบอกว่าบุหรีร่้ายแรงกว่าของที่25 
อยู่ในประมวลยาเสพตดิบางตัว ------------------------------------------------------------------------------ 
 
          - ๑๐/๑   
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แตร่ัฐเอาไปขายก าไรไม่รูก้ี่เท่าทุกประเทศเลย อนัตรายก็ร้ายแรงกว่า สูบบหุรีม่ีรูปกระดกูไขว้กนั 
คนก็ยังซื้อไปสูบ ก็ฝากกรรมาธิการชว่ยพิจารณานิดหนึง่ ท่านต่อไป พลเอก ดนัย  มีชูเวท  
ท่านกติตศิักดิ์  รัตนวราหะ ท่านสุรางคณา  วายุภาพ เนือ่งจากท่านไม่ได้เสนอชื่อเปน็กรรมาธิการ 5 
ผมให้ ๑๐ นาที รู้สึกแต่ละทา่นไม่พอ กฎหมายหลายฉบบัผมเหน็ใจ เชญิท่านพลเอก ดนัย  มชีูเวท 
ครับ  
  พลเอก ดนัย  มีชูเวท   :   กราบเรียนทา่นประธานสภานิตบิัญญัตแิหง่ชาติที่เคารพ 
กระผม พลเอก ดนัย  มีชูเวท สมาชกิสภานติิบญัญตัิแหง่ชาต ิกระผมจะขออภปิรายประเดน็ 
เพื่อเป็นข้อสังเกต ขออนุญาตเพื่อเรียนท่านรองนายกรัฐมนตรี แล้วก็คณะกรรมาธิการที่จะตั้งขึ้น 10 
ที่จะพิจารณา เรื่องหลักการในการที่จะให้มรี่างประมวลกฎหมายยาเสพติด ในหลกัการและเหตุผล 
นะครับ เป็นสิ่งทีด่ีเราสมควรที่จะรวบรวมกฎหมายต่าง ๆ เพื่อจดัท าเปน็รา่งประมวลกฎหมาย  
กระผมอ่านตามเอกสารเหตผุลในร่างทีเ่สนอขึ้นมา เมื่อจัดท าเป็นรา่งประมวลกฎหมายยาเสพตดิ 
เพื่อประโยชนแ์ละอา้งองิและใช้กฎหมายที่จะรวมอยู่ในฉบับเดียวกันอย่างเป็นระบบ พร้อมกันนี้ 
ได้มกีารปรับปรุงบทบญัญตัใินกฎหมายดังกล่าวให้เหมาะสมกับสภาพการณป์ัจจุบัน ดีมากครับ  15 
ท่านได้ชี้ชดัวา่เปน็ปัจจุบนั นี่คีย์เวริ์ด (keyword) ท่ี ๑ นอกจากนี้จ าเป็นต้องก าหนดให้มรีะบบ
อนุญาต นี่กค็ีย์เวริ์ดที ่๒ จะสอดคล้องกับทีท่่านสมชาย  แสวงการ ขออนุญาตเอ่ยนาม กลา่วไวว้่า
แล้วจะอนญุาตอย่างไร สิง่ทีผ่มพูดจะต้องมีอยู่ในกฎหมายฉบับนี้ เพราะอนันีห้ลักการและเหตุผล  
ต่อมาครับ เพ่ือให้การควบคมุการใช้ประโยชนม์ีการใช้ประโยชน์จากยาเสพตดิในทางการแพทย์  
ทางวิทยาศาสตร์ ทางอตุสาหกรรม ผมเนน้ทางการแพทย์ สอดคลอ้งกบัท่านเพ่ือนสมาชิกที่อภิปราย20 
ไป ข้อดคีรับ ในตอนทา้ย รวมทั้งก าหนดให้มีระบบคณะกรรมการ ซึ่งประกอบด้วยบุคลากรที่มี 
ความหลากหลายทัง้ภาครฐัและเอกชนให้เขา้มามีสว่นรว่มในการพิจารณาก าหนดนโยบายในเรื่อง
ต่าง ๆ ทั้งหมด ทางการแพทย์ วิทยาศาสตร์ อตุสาหกรรม ผมว่าน่าจะมีและอื่น ๆ ก็ได ้ในอนาคต
อาจจะมีภาคอื่นด้วย ท่านตอ้งคิดกฎหมายให้ไปถึงในอนาคตที่จะท า พิจารณานโยบายต่าง ๆ  
ในเมื่อท่านบอกพิจารณานโยบายในเรื่องตา่ง ๆ แต่ทา่นบีบไว้แพทย์ วิทยาศาสตร์ อตุสาหกรรม  25 
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๓ ดา้น ที่เกี่ยวข้องกับการปอ้งกัน ปราบปราม ควบคมุยาเสพติดมีแต่ระดบัไมไ่ดเ้พิ่มเติมอะไร  
ขาดนี่ครบั น ามาใช้และควบคุมอย่างเดียวไม่พอ ต้องน ามาใช้วิจัยเพ่ือประโยชน์ทางการแพทย์  
จึงสอดคลอ้งว่าท่านถึงจะเอาไปใส่ในทางการแพทย์ วิทยาศาสตร์ และอตุสาหกรรมได้ ผมชี้ให้เห็น5 
ถึงเหตุผลว่าควรจะพิจารณาเพิ่มเติมหรือไม ่จากหลักการและเหตุผลดงักล่าวนัน้เราก็น ามาสู่ 
ในเรื่องของตัวประมวลกฎหมายยาเสพตดิที่ประมวลขึน้มา กระผมจะขออภิปรายใหเ้ห็นชดัเจน 
ในมาตราที่จะกล่าวถึงมาตรา ๔  มาตรา ๕  มาตรา ๔๕ ก่อนจะกล่าวถงึมาตราที่กลา่วถงึในการใช้  
ขอกราบเรียนท่านประธานและเพื่อนสมาชกิผมจะแบง่ยาเสพติดเป็น ๒ ประเภท ผมแบง่ตาม 
ความเข้าใจเอง ผมไม่ใชแ่พทย์แล้วกไ็ม่ใช่เจา้หน้าที่ที่เกีย่วข้อง ยาเสพตดิประเภทหนึ่งมาจาก10 
สารเคมี ไดแ้ก่ ยาบ้ามดีาษดืน่ในที่นี ้คนที่ถูกจบัในคกุในตะรางจนล้นคกุล้นตะรางสว่นใหญ่หรือไม่ 
แต่ผมว่าเป็นสว่นใหญ่มาจากยาเสพตดิที่เปน็ยาบ้า มาจากสารเคมี เพราะฉะนั้นคุมสารเคมี จบ  
แล้วประโยชน์สารเคมีถ้ามีควบคมุได้ มาอีกประเภทหนึง่ ยาเสพตดิที่มาจากพืชที่เปน็ตน้ก าเนิด  
ไม่วา่จะเป็นกระท่อม กญัชา กัญชง และฝิน่ ไม่มีใครพูดถึงมอร์ฟีน (morphine) ผมเรียนถาม 
เพื่อนสมาชกิที่เปน็หมอใช้มากดว้ยในทางการแพทย์ แตไ่ปใช้อะไรกเ็ป็นเรื่องของแพทย์ผม 15 
ไม่กล่าวถงึ มอร์ฟีนนั้นมาจากฝิ่น ฝิน่ก็เป็นพืช ผมก็เรียนถามท่านวา่แลว้มอร์ฟีนที่ท่านเอามา  
น าเขา้มา มาจากไหนฝิน่ ฝิน่ประเทศไทยมีอากาศสมบรูณ์ มีอะไรดมีาก ท าไมเราไม่ปลูกฝิน่ภายใต้
การควบคมุแลว้เอามาใช้ นี่ไม่ได้พูดถึงกัญชา กญัชาทา่นเพื่อนสมาชกิคือท่านสมชาย  แสวงการ  
ได้กลา่วไปแล้ว กัญชาก็มปีระโยชน ์แตต่้องด าเนินการอยู่ในควบคุม ผมแบ่ง ๒ ประเภทแล้ว 
สารเคมีไม่พดูถึงมาพูดถึงทางด้านที่มาจากพืช พืชต้องมกีารปลกู ประเทศไทยมีทุกอย่างพร้อม ท าไม20 
เราไม่น ารายได้เหล่านีม้าสู่ประเทศชาต ิในมาตรา ๕ “ให้มีคณะกรรมการ ป.ป.ส. มหีน้าทีแ่ละ
อ านาจ ดังต่อไปนี”้ ตั้งคณะกรรมการขึ้นมาเพ่ือจะช่วยก ากับ ดูแลเสนอ ดมีากครับ เสนอนโยบาย
และแผนระดับชาติก็ใหร้ัฐบาลว่าด้วยการปอ้งกนั ปราบปราม แก้ไขปัญหายาเสพตดิ ขาดเรื่องอะไร
ครับ เรื่องการวิจัยและการน ามาใชป้ระโยชน ์ซึง่พืชที่สามารถน ามาใช้ขาดวิจัยและน ามาใช้
ประโยชน ์การน ามาใช้ประโยชน์รวมการอนญุาตดว้ย ผมกล่าวกลับไปถงึหลกัการและเหตุผลทีต่้อง 25 
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เพิ่มของพืชที่จะเอามาใช้ ไมว่่าจะเป็นกระทอ่ม กัญชา กญัชง หรือฝิน่ หรืออื่น ๆ ในอนาคตถา้มีอยู่ 
ถ้ามาจากพืช เพราะฉะนัน้ในประเด็นนีต้้องเสนอนโยบาย คณะกรรมการชุดนี้ก็จะมอี านาจหน้าที่
เพิ่มเติมและเสนอขออนุญาตได้ ก็จะสอดคล้องกับยาเสพติดที่มาจากพืช ไปดูในมาตรา ๕ ทีผ่มพูด5 
เมื่อสักครู่นี ้(๑) มาตรา ๕ ใน (๕) คณะกรรมการชดุนี้จะก าหนดเขตพ้ืนที่เพ่ือการทดลองเพาะปลูก 
นี่คือคีย์เวิรด์อีกอันหนึ่ง เปดิโอกาสใหป้ระเทศไทยปลูกพชืได ้แต่เฉพาะเป็นการทดลองเพาะปลกู 
เพื่อผลิต ทดสอบ หรือเสพ หรือครอบครองยาเสพตดิตามมาตรา ๕๔ เดี๋ยวไปว่ากนัมาตรา ๕๔  
ผมเหน็ว่าตรงนีต้้องก าหนดเขตพ้ืนทีเ่พื่อวิจัย ทดลอง เพาะปลูกพืชต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องได ้ไม่ว่า 
จะเปน็กระท่อม กัญชา กัญชง หรือฝิ่นต่าง ๆ กไ็ปเกี่ยวข้องกบัมาตรา ๕๔ ในมาตรา ๕๔ ให้10 
คณะกรรมการทีต่ั้งขึ้นคอื ป.ป.ส. ผมขอใช้ชื่อย่อกอ่น เห็นสมควรเพื่อประโยชน์ในการศกึษาวิจัย  
ลดอันตรายจากการใช้ยาเสพติดป้องกนั ปราบปราม และแกไ้ข ดคีรับ ท่านเพ่ิมการวิจัยมา ทั้งนี้  
จะก าหนดเขตพ้ืนที่ใดพืน้ทีห่นึ่งไดเ้พื่อการกระท าอย่างหนึ่งอย่างใดต่อไปได้ ดังต่อไปนี้ มาตรา ๔๕ 
(๑)  (๒)  (๒) ผลิตและทดสอบเกี่ยวกับยาเสพติด ผมมุ่งประเดน็พืชที่จะปลกูขึ้น เพราะฉะนั้นจะต้อง
ใช้ทั้งผลิต ทดสอบ วิจัย พัฒนาอะไรเหล่านี้ เพื่อใหค้รบวงจร ถ้าท่านเปดิโอกาสใหก้ฎหมายมี 15 
การระบุเกี่ยวข้องกบัทางนี้ ทางการปลูกพืชเพ่ือการทดลองและน าไปใช้ประโยชน์กจ็ะเกดิขึน้ได้  
ที่ผมพูดมาทัง้หมดนี้ผมจะสรุปตอนท้ายว่ากลบัไปสูม่าตรา ๔ “ให้มีคณะกรรมการคณะหนึง่เรียกว่า 
“คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพตดิ” เรียกโดยย่อว่า “คณะกรรมการ ป.ป.ส.” 
คณะกรรมการนี้มีกรรมการเหมาะสมมากมาย แต่ผมเสนอไป ที่ผมพดูมาทัง้หมดพืชยาเสพติดอยู่ใน
ก ากับดูแลของใครครับ กระทรวงเกษตรและสหกรณ ์สมควรที่จะมรีัฐมนตรวี่าการกระทรวงเกษตร20 
และสหกรณ์ที่จะมาดวู่าพืชกระท่อม พืชกญัชา พืชกัญชง หรือฝิ่นจากแปลงทดลองเราควรจะปลกู
ไหม เมื่อเหน็ว่าสมควรจะปลูก เพราะมีผลทางการแพทย์ที่จะน ารายได้มาสูป่ระเทศ จะขยายไปไหม 
ถ้าขยาย ขยายพ้ืนที่ใด เกษตรกรสามารถที่จะเข้ามามีโอกาสที่จะปลูก เพื่อน ารายได้เขา้มาเป็นพืช
ทางเลือกอื่น ๆ หรือไม ่อย่างไร เพราะเราจะได้ใช้ที่ตัง้ภมูิอากาศ พ้ืนดินของเราใหเ้กิดประโยชน์
อย่างสูงสดุ ขอบพระคุณครบั  25 
 
             - ๑๑/๑ 







๔๒ 


สนช. ๓๖         จันทรต์รี  ๑๑/๑ 
 


  ประธานสภานติิบัญญัตแิห่งชาติ   :   ต่อไป ทา่นกิตติศกัดิ์  รตันวราหะ  
แล้วกท็่านสรุางคณา  วายุภาพ ปิดทา้ยนะครับ เชญิครบั ๑๐ นาท ี
  นายกติติศกัดิ ์ รัตนวราหะ   :   กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ  5 
กระผม นายกิตติศกัดิ ์ รตันวราหะ สมาชกิสภานติิบญัญัตแิหง่ชาติ กต็้องกราบขอบพระคุณ 
ที่รัฐบาลได้รวบรวมกฎหมายให้กระชับขึน้ ใหม้ารวมอยูใ่นร่างพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวล
กฎหมายยาเสพติด พ.ศ. .... นี้ก็จะได้เลือกใชไ้ด ้ไมต่้องไปดูกฎหมายหลายฉบับ แลว้ก็ยกเลิก
กฎหมายเดิม ๆ ซึ่งลา้สมัย อาจจะมตีั้งแตป่ี ๒๕๑๙ กม็เีรื่อยมา ซึง่โลกเปลี่ยนไปมากแล้ว  
ก็เหน็ดว้ยอย่างยิ่งว่ารัฐบาลท าถูกต้องแล้วว่าเราพัฒนากฎหมายให้ทนัสมัยและรอบคอบมากขึ้น  10 
  ท่านประธานทีเ่คารพ กระผมเองได้อยู่ในร่างพระราชบญัญตัิวตัถุที่ออกฤทธิต์่อจิต
และประสาท พ.ศ. .... รว่มกับคุณหมอเจตน ์ ศิรธรานนท์ ขออภัยที่เอ่ยนาม ตรงนัน้เราไดถ้กกนั
ภายในคณะกรรมาธิการว่ายาเสพติด ในรา่งพระราชบัญญัตวิัตถุที่ออกฤทธิต์่อจติและประสาท 
พ.ศ. .... นั้นรวม ๕ ประเภทด้วยกนั เราถกกนัถึงประเภทที่ ๑ ประเภทท่ี ๒ ประเภทที่ ๓ เราไมแ่ตะ 
โทษทัณฑ์ต่าง ๆ นัน้เหมาะสม สมควรแล้ว แต่เราได้พูดถึงประเภทที ่๕ อย่างที่ท่านสมชาย   15 
แสวงการ ขออภัยที่เอ่ยนาม ท่านได้พูดไปแล้วนั้น ในคณะกรรมาธิการนัน้ได้ถกเถียงกันพอสมควรว่า 
เราควรหรือยังทีเ่ราจะน าเรือ่งนี้มาพิจารณา เพ่ือที่จะใหก้ัญชานั้นเป็นยารักษาโรค และเมื่อเร็ว ๆ นี ้
กระผมเองไดไ้ปทีป่ระเทศเนเธอรแ์ลนด์มา แล้วกไ็ด้ไปทีถ่นนหนึง่ ทีป่ระเทศนั้นเขาได้จัดใหถ้นน 
ทั้งเส้นเป็นถนนที่จ าหน่ายกญัชาได้แบบถูกกฎหมาย แตเ่ขาก าชับใหบ้ริเวณนัน้เปน็บริเวณเดียว  
ใครก็ได้ที่จะไปซื้อมาเสพได้ในบริเวณนั้นอย่างเสร ีแต่กลบัมาดูบ้านเรา ที่นีป่ระเทศไทย  20 
อะไรทีว่่าง่ายกลับยาก อะไรที่ว่ายากกลับงา่ย ไม่เหมือนที่ไหนในโลกจะเป็นเอกลักษณ์ของเรา  
ไม่วา่จะท าอะไร เรื่องสถานบันเทงิก็ด ีตรงนี้ผมกเ็คยท ากฎหมายมา รา้นเหล้าห้ามอยู่ใกล้โรงเรียน
หรือสถานศึกษาไม่เกนิ ๑๕๐ เมตร หรือ ๓๐๐ เมตร ผมจ าไมไ่ด ้จะมีประโยชน์อะไรครับ 
ท่านประธาน ห่างไป ๓๐๐ เมตร เดินไปกไ็ดแ้ลว้ แต่กฎหมายกบ็อกอย่างนัน้ เพราะฉะนั้น 
ร้านขายเหลา้ข้างสถานบนัเทิงเตม็ไปหมด ว่าง ๆ จะไปวัดสักทีเกนิ ๓๐๐ เมตรไหม อาจจะไม่ถงึ  25 
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๓๐๐ เมตรกไ็ดห้่างจากสถานศึกษา อย่างนี้เปน็ต้น เพราะฉะนัน้ถ้าเราจะหวังดีกับลกูหลาน  
เยาวชนเรา แลว้ก็เอาสิ่งทีเ่ปน็โทษที่เราพูดกนัขณะนีม้าเป็นประโยชน์ในทางวชิาการ เป็นประโยชน์
ในด้านการเก็บภาษตี่าง ๆ ให้ถูกต้องเสีย ไม่รูว้่าประชาชนจะคดิอย่างไร แต่ผมเองนั้นหลังจากที่ได้5 
ศึกษาและท าพระราชบัญญตัิเกี่ยวกับยาเสพติดมา ไมว่า่พระราชบัญญัตวิตัถุที่ออกฤทธิต์่อจิตและ
ประสาท หรือพระราชบัญญตัิยาสูบต่าง ๆ พอเข้าใจครับ เราอยากใหต้รงนี้เปน็ประโยชน์มากทีสุ่ด 
ไม่ใช่เหน็ดว้ยหรอกครับ เกดิมาเป็นชวีติ บหุรี่ยังไม่เคยสูบเลยครบั แต่สรุานัน้ไม่แน ่ตอนหนุ่ม ๆ  
เอาบ้างเหมือนกัน นี่พูดความจริง เดี๋ยวจะขาดศีล ๕ ไป ตรงนี้เราต้องยอมรับความจริง สิง่ที่เปน็
โทษนั้นบางทกี็มีประโยชน์อยู่บ้าง เพราะฉะนั้นตรงไหนเอามาชั่งน้ าหนกักันว่าระหวา่งกัญชา 10 
ถ้าเอามาแลว้เราจะท าได้อยา่งประเทศเนเธอรแ์ลนด์เขาไหม หรืออย่างทีท่่านรัฐมนตรีบอกแลว้ว่า
อาจจะให้บางพื้นที่สามารถที่จะเสพกระท่อมได ้ถ้าผมฟังไม่ผิด อย่างนี้เป็นต้น เพราะฉะนัน้ตรงนี้ 
ก็อีกล่ะครับทีน่ี่ประเทศไทย อาจจะให้พืน้ที่แถว ๆ จังหวัดใดจงัหวัดหนึง่ เดี๋ยวก็มีมอ็บมาอกีล่ะครับ  
จังหวดัผมท าไมเสพไมไ่ด ้นีค่ือประเทศไทยท าเรื่องงา่ยให้เปน็เรื่องยาก ท าเรือ่งยากให้เป็นเรื่องง่าย 
เพราะฉะนัน้สิ่งที่ผมตอ้งการก็คือวา่ให้ศึกษาจริง ๆ จัง ๆ ว่ามโีทษ เดี๋ยวนี้ใครไปขายก็จับ แตถ่้าหาก15 
เรายังมองเห็นว่าเอาเฉพาะกัญชา ถ้ามีประโยชน์ในทางการแพทย์ ซึ่งฝรั่งมังค่าหลายประเทศ 
เขาไปเปน็แคปซูล ไปรกัษามะเรง็หรืออะไรก็ตาม เรายงัจะปล่อยอยู่อย่างนีไ้หม หรอืยกตวัอย่างเช่น 
กระท่อม ผมเองก็ได้เคยไปทางภาคใต ้เขาก็กนิใบกระท่อมเปน็ยา แล้วก็กินมาตั้งแตด่ึกด าบรรพ์แล้ว 
เขากบ็อกว่าเปน็ยา ไมไ่ด้เปน็ยาเสพตดิ อย่างนี้เป็นต้น เรากต็้องน ามาพิจารณากนัวา่อย่างไร 
ถึงจะเหมาะสมกว่ากัน อย่างท่านพลต ารวจโท ศานิตย์  มหถาวร ขออภัยนะครบั วนันี้ท่านดเุดือด20 
เหลือเกนิ ไมรู่้ท่านไปพูดถึงใครว่าท าไมไมรู่้ไมเ่หน็ว่ามียาเสพติดโดยเฉพาะยาบ้าตรงไหนบา้ง ผมก็ได้
ยินมาเหมือนท่าน ในพื้นที่ผมยาบ้ามมีาก ชาวบ้านรูห้มด ใครขาย ใครส่งมา เด็กก็บอกของนายนั่น 
นายนี่ ถ้าไม่ใช่ของนายโนน่ นายนี่ก็จะโดนจบัหมด เพราะฉะนั้นต้องมีสังกัด ขายยาเสพติด  
ขายยาบ้าต้องมีสังกดั ไม่อยา่งนัน้แลว้จะโดนจับ เพราะฉะนั้นจึงปราบยากปราบเยน็ 
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๔๔ 


สนช. ๓๖         จันทรต์รี  ๑๑/๓ 
 


  สุดท้ายอยากจะถามท่านประธานผ่านไปยังท่านรัฐมนตรี ๓ ข้อด้วยกัน 
ตามทีไ่ดป้ระสบการณ์ลงพื้นที่บ่อย ๆ  
  ข้อ ๑ ก็คอืท าไมผู้เสพ ซึ่งรฐับอกวา่ผู้เสพคือผู้ปว่ยตอ้งไปบ าบดัรกัษา 5 
หลังจากที่บ าบดักลบัมา ส่วนใหญ่เลยกลับไปเสพอีก ตรงนี้ถามใครก็ยังตอบไม่ได้ เปน็เพราะอะไร 
ตรงนี้ข้อที่ ๑ จึงอยากจะถามท่านรัฐมนตรีคงจะมขี้อมูลแบ่งปันกนัได้บา้ง 
  ข้อ ๒ การรักษาบ าบัดผู้เสพของกระทรวงมหาดไทย ไดร้ับการบอกจากผูน้ าชุมชน 
ในต่างจงัหวัดว่าในขณะนี้เลกิไปแล้วหรือไม่เลกิ เป็นค าถาม เลิกไปแลว้หรือยังมีอยู ่หรือยงัมี
หนว่ยงานใดที่ยังรบัผู้ที่เสพไปบ าบดั โดยเฉพาะเขาร้องเรียนในขอ้ ๒ วา่เมื่อก่อนนี้ทางท้องถิ่น 10 
องค์การบริหารส่วนต าบล เทศบาล สามารถที่จะจัดงบไปท ากิจกรรมบ าบดั ไปต่อตา้นยาเสพตดิ  
ซึ่งปรากฏว่าส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินบอกว่าท าไมไ่ด้ ตรงนี้ผูน้ าท้องถิน่จึงไม่สามารถ 
ที่จะท าได้ โครงการนี้จงึเลือนหายไป อนันีเ้ปน็ข้อมูลที่อยากจะน าเรียนท่านประธานไว้ 
  ข้อ ๓ มีผูร้้องเรียนมาอีกว่าเมื่ออดตีหรือวา่หลายปีมาแลว้ผู้เสพถูกจบัไปบ าบดัรกัษา 
ปรากฏว่าเขายังมปีระวตัิอยู ่แลว้ตรงนีม้ีปญัหาว่าตอนเขาไปสมัครงาน หรืออย่างยิง่โดยสมัคร 15 
รับราชการไมม่ีทางเป็นไปได้ตดิแบล็กลิสต์ (blacklist) ตรงนี้ --------------------------------------------- 
 
          - ๑๒/๑ 
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๔๕ 


สนช. ๓๖          จิตตมิา  ๑๒/๑ 
 


เพราะฉะนัน้ตรงนี้ขอความชัดเจนนดิหนึ่งวา่ถามแทนเขาว่า ตรงนี้บางทีผู้เสพเรากจ็ะจับกุมเขา 
ในฐานะผู้ที่เสพ เพราะฉะนัน้ตรงนีป้ระวตัิเขายังจะต้องมีอยู่ไหม หรือว่าเราจะท าอย่างไรใหผู้้เสพ
สามารถที่จะมปีระวตัิ แล้วกส็ามารถไปสมัครงานหรอืไปสมัครรบัราชการได้ ผมเข้าใจและเห็นใจว่า5 
เยาวชน โดยเฉพาะเยาวชนสามารถที่จะหลงทาง หลงผดิไปได ้แต่เมื่อเขาไปบ าบดัมาแล้ว แลว้เขา 
ก็ไมไ่ด้เกี่ยวข้องกบัยาเสพตดิอีกต่อไปเราจะไม่ให้โอกาสเขาเลยหรือในการที่จะสมัครท างาน 
หรือว่าสมคัรรบัราชการ ตรงนี้กข็อเปน็ค าถามสดุท้าย กราบขอบพระคุณครับ  
  ประธานสภานติิบัญญัตแิห่งชาติ   :   ท่านสรุางคณา  วายุภาพ ครับ  
  นางสุรางคณา  วายุภาพ   :   ท่านประธานสภานติิบัญญัตแิหง่ชาติที่เคารพ  10 
ดิฉนั สุรางคณา  วายุภาพ สมาชิกสภานิตบิัญญตัแิหง่ชาติ ดิฉนัมีอยู่ประมาณ ๓ ประเดน็ใหญ่
ด้วยกนั ในกลุ่มประเดน็แรก จะเปน็กลุม่เกี่ยวกับคณะกรรมการโดยเฉพาะ ซึ่งมีอยู่  
๔ คณะกรรมการด้วยกนั ชดุที่ ๒ จะพดูถึงเรื่องการบ าบัดและการฟื้นฟูศักยภาพทางสังคมของ 
ผู้ติดยา ส่วนที่ ๓ จะเปน็ส่วนของกองทนุ เบื้องต้นก่อน ตัวดิฉนัเองอาจจะไมไ่ดม้ีความชัดเจน 
ในเรื่องของกฎหมายชุดนี้แตอ่ย่างใด แต่อ่านจากกฎหมายแล้วเข้าใจว่าเจตนารมณ์ของกฎหมาย 15 
พูดถึงเรื่องป้องกนัและปราบปราม แล้วก็พูดเลยไปถงึเรื่องการฟื้นฟูดว้ย ถ้าเราดโูครงสร้างของ 
ตัวคณะกรรมการเอง ใน ๔ ชุด  
  คณะกรรมการชดุแรก คือคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามยาเสพติด  
เป็นเหมือนคณะกรรมการชดุใหญเ่ลยที่ดแูลนโยบายระดับชาติในเรื่องนี้โดยตรง และมีอ านาจหน้าที่ 
ที่ส าคัญคอืไปดแูลกองทุนดว้ย ชื่อว่า กองทนุป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ดฉินัดู 20 
เร็ว ๆ ดฉิันมคีวามรู้สกึอย่างนี้ว่า กฎหมายฉบับนี้ดฉิันเชือ่ว่ามไิดป้้องกันแต่เพียงการค้ายา  
แตน่่าจะมีนัยครอบคลุมเลยไปถงึเรื่องของการป้องกันผูต้ิดยาเสพติดดว้ย แตถ่้าดมูติิของกลไก 
ทางกฎหมาย โดยเฉพาะอยา่งยิ่งอ านาจหน้าทีข่องคณะกรรมการชดุแรกก็จะเน้นหนักไปในเรือ่ง 
ของการป้องกนัและปราบปรามเป็นส าคัญ ซึ่งก็ไม่ผิดหรอก เพราะวา่เปน็คณะกรรมการระดบัชาติ 
ที่ดูแลเรื่องนี้ในภาพใหญ่ของประเทศ เพียงแต่สิ่งทีด่ฉิันเป็นห่วงก็คือว่าเนื่องจากคณะกรรมการชดุนี้ 25 
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๔๖ 


สนช. ๓๖          จิตตมิา  ๑๒/๒ 
 


ดูแลในภาพใหญ่ของประเทศนั่นเอง จงึนา่จะเติมมติิเรื่องป้องกันคนตดิยาใหช้ัดเจนลงไปด้วย  
ถ้าเราไปดูในตัวโครงสร้างของคณะกรรมการชุดใหญ ่โครงสรา้งคณะกรรมการชดุใหญ่นัน้ 
จะมีการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒ ิและนอกนัน้เปน็กรรมการโดยต าแหนง่ทั้งสิน้ เป็นกรรมการ5 
ที่มาจากฝัง่ของรัฐเป็นสว่นใหญ่ มาจากสายที่ค่อนข้างจะท าหน้าที่เกี่ยวกบัเรื่องป้องกันและ
ปราบปรามเปน็ส าคญั ดิฉนัเองไม่แน่ใจเท่านัน้เองว่าคณะกรรมการระดบัชาติชุดนี้มคีวามส าคัญ  
แต่เนื่องจากปญัหายาเสพตดิเปน็ปญัหาใหญ่ของประเทศจะเหน็ไดว้่าคดีที่ขึน้สู่ศาลส่วนใหญ่  
๑ ใน ๕ เป็นเรื่องยาเสพตดิ แปลว่าเปน็ปญัหาทีเ่ราทกุคนเหน็ชดัเจนว่าส าคัญ กรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิทีม่ีมติิหรือมีความรู้ความเชี่ยวชาญทางสังคมจะสามารถเข้ามาได้หรือไม่ แม้ว่า 10 
ตัวกฎหมายที่ทา่นรา่งขึน้มานั้นจะเขียนชัดเจนว่าจะตั้งใครมาจากสายไหนก็ได้ แตด่ฉิันไม่แน่ใจว่า
สัดส่วนน้อยไปหรือเปล่า  
  พอเราไปดูคณะกรรมการควบคุมยาเสพติด ชุดที่ ๒ ในคณะกรรมการควบคมุ 
ยาเสพติด ดฉิันเองมองวา่ดเูน้นไปในเรื่องของกรรมการจากสายสาธารณสขุ สายทางการแพทย์  
ซึ่งอาจจะถกูก็ได้ แตด่ฉิันเองไมแ่น่ใจวา่มีมติิอืน่ดว้ยหรอืเปล่า เมื่อสกัครู่ทา่นสมาชกิผู้ทรงเกียรติ 15 
กไ็ด้พูดถึงเรื่องการเตมิกระทรวงอื่นเข้าไปดว้ย  
  ชุดที่ ๓ คอืชุดคณะกรรมการตรวจสอบทรัพย์สิน ชุดนี้ดฉิันแปลกใจ ชุดนี้มี
กรรมการโดยต าแหน่งมากทเีดียว แลว้ก็มกีารก าหนดใหต้ั้งคณะอนกุรรมการ คณะกรรมการชดุใหญ่
อยู่ในมาตรา ๖๓ ให้ตัง้คณะอนุกรรมการในมาตรา ๖๖ แล้วการพูดถึงคณะอนุกรรมการก็พดูถึง
คณะกรรมการชดุใหญ่ แล้วก็บอกว่าใหต้ั้งคณะอนุกรรมการจากคณะกรรมการชุดใหญ่ที่เป็นเรื่อง20 
ตรวจสอบทรัพย์สินทั้งหมดเลย เวน้ต าแหน่งเดียว คือดฉินัเองอา่นเทา่ไรก็ยังไม่เห็น
คณะอนกุรรมการจากสายส านักงานปอ้งกนัและปราบปรามการฟอกเงิน ก็เลยแปลกใจว่าตัง้ใจ 
อย่างนัน้หรือว่าตกหล่น ไมแ่น่ใจ  
  ชุดที่ ๔ คอืชุดคณะกรรมการบ าบดั รักษาและฟื้นฟูยาเสพติด  
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สนช. ๓๖          จิตตมิา  ๑๒/๓ 
 


  ถ้าถามตวัดฉินัเองดิฉนัมองวา่ ชุดแรกคือคณะกรรมการป้องกนัและปราบปราม 
ยาเสพติด กับชดุที ่๔ นั้นคอ่นข้างมีความส าคัญยิง่ยวด ถามว่าท าไมหรือ ก็เพราะเราจะเห็นไดว้่า
เมื่อสักครู่ก็มกีารอภิปรายว่าผู้ติดยาเสพติดตดิแลว้ก็มกัจะตดิอีก ดฉิันเองเคยสนใจปญัหานี้  5 
เพราะกน็ึกสงสัยว่าท าไม ก็ไปคุยกับผูรู้้หลายคน ผู้ตดิยาเสพติด ต ารวจ ป.ป.ส. เอง หรือต ารวจ
ทั่วไปเอง ถามว่าท าไมคนสว่นใหญถ่ึงติดอกี เขาบอกว่าคนส่วนใหญ่ทีต่ดิยามักจะคลา้ย ๆ จติใจ
อ่อนไหว และเขาบอกว่าถ้าพูดให้เข้าใจงา่ย ๆ ก็คอืเหมอืนความรกัครัง้แรกเรามแีลว้ เราก็เห็น 
คนรกัอีกครั้งเรากไ็ม่ลืม จึงกลับไปติดอีก ดิฉนัไม่แน่ใจว่าช่วยตอบข้อสงสัยของท่านกติตศิักดิ ์  
รัตนวราหะ หรือเปล่า แตด่ฉิันแค่จะบอกว่าชดุที่ ๔ จึงมีความส าคญัในเซนส ์(sense) ในมติ ิ10 
ของความมั่นคงทางอารมณค์วามรู้สึก ความมัน่คงของมนุษย์ ซึง่มีความเกี่ยวข้องกับเรื่องกระทรวง
การพัฒนาสังคมและความมัน่คงของมนุษย์ ซึ่งองค์ประกอบนัน้ค่อนขา้งครบถว้นดอียู่แล้ว เพียงแต่ 
ดิฉนัเองก็มขี้อสังเกตเกี่ยวกบัผู้ทรงคุณวฒุิอีกเช่นเดียว ผู้ทรงคุณวุฒนิั้นทา่นเขียนวา่ให้มีอย่างน้อย 
๓ คน โดยอย่างน้อยใหม้ี ๓ คน โดยอย่างน้อย ๑ คน จะต้องมาจากเอกชนที่ท างานเกี่ยวกับ 
เรื่องการบ าบดั รกัษาผูต้ิดยาเสพติด คือดิฉนัเองไมแ่น่ใจว่าจรงิ ๆ แลว้นอ้ยไปไหม ดิฉนัว่าน้อยไป 15 
เพราะวา่กลิน่อายของกฎหมายทั้งฉบับในคณะกรรมการส่วนใหญ่ทกุชุดจะเนน้เป็นเหมือนกับสาย 
ที่ดูแลเรื่องการปราบปรามเป็นส าคญั แล้วพอเราไปดูในส่วนของกองทุน ตวัดิฉนัเองคิดวา่เนือ่งจาก
กฎหมายฉบับนี้มคีวามส าคญัและเงนิที่ได้ในกองทุนทีเ่ขยีนไว้ในกฎหมาย สว่นใหญม่าจากรฐัทั้งสิน้
เลย ไมแ่น่ใจว่าจะพอเพียงหรือเปล่า เพราะพอไปดูอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการบางชดุที่ท า
หน้าที ่เชน่ คณะกรรมการชดุบ าบัด รักษาและฟืน้ฟูผู้ตดิยาเสพติดนั้น ท่านเขียนเหมอืนเปดิกว้าง  20 
แต่สว่นใหญ่เน้นเป็นกิจกรรมที่ส่งเสรมิให้ปอ้งกนั บ าบดั รักษา โน่น นี่ นั่น แต่สิ่งทีด่ฉิันเป็นห่วง  
ก็คือวา่จริง ๆ แลว้ถ้าเราคิดว่าปญัหาการค้ายาเสพตดิสว่นหนึ่งเป็นปัญหาที่ท่านต้องจัดการกบั 
ผู้ค้ายา อนันัน้วา่ไป แต่ถา้ตอ้งการป้องกันเด็ก เยาวชนหรือคนซึง่เขาขาดประสบการณ์ แล้วเขา
กลายเปน็เหยื่อ ดฉิันเองคดิว่าการเขียนมติิลงไปให้เห็นถึงกิจกรรมว่าต้องเปน็กิจกรรมที่เขา้ถงึจิตใจ
ความรู้สึกของพวกเขาดว้ย เป็นลักษณะของศิลปะประเภทหนึ่งทีค่นเหล่านี้จะมคีวามเปราะบาง 25 
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ในเชิงจติใจ ถ้าเขียนเพียงแค่ค าใหญ่ ๆ บางทีอาจจะนกึไม่ออก เพราะวา่คนทีเ่ปน็กรรมการสว่นใหญ่ 
ล้วนแตม่าจากสายซึ่งท าเรือ่งป้องกันปราบปรามเปน็ส่วนใหญ ่ดฉิันแปลกใจในชุดที ่๔ อกีครัง้หนึ่ง  
ก็คือวา่ในคณะกรรมการบ าบัด รักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดนัน้มกีรรมการจากสภาหอการค้า  5 
สภาอุตสาหกรรม มีผู้บญัชาการเหล่าทัพทั้ง ๓ เหล่าทัพอยู่ในนั้นด้วย ดฉิันไมแ่น่ใจวา่เจตนารมณ์ 
คืออะไร ถ้าอยูใ่นชดุแรกดิฉนัไมแ่ปลกใจ แต่อย่างสภาหอการคา้ สภาอตุสาหกรรมมาอยู่ในชุดที ่๔ 
ด้วย ดฉิันไม่แน่ใจว่าท าไม ดฉิันแค่มขี้อสงสัยและตั้งเป็นค าถาม  
  ประเดน็สุดท้าย ดฉิันอยากพูดถึงเรื่องของการบ าบดั รกัษาและฟื้นฟูที่มีการใช้
ถ้อยค า ค าว่า “สงเคราะห”์ ในกฎหมาย มกีารใช้เท่าที่เห็นอยู่ ๒ ค า ขออนญุาตยกเป็นตวัอย่าง 10 
คือในมาตรา ๑๐๔ กับมาตรา ๑๑๗ มีการใชค้ าวา่ “สงเคราะห์ผู้ทีต่ิดยา” ว่าอย่างนัน้เถอะ 
ถ้าพูดภาษาชาวบา้น ค าว่า “สงเคราะห”์ นั้นอาจจะอยูใ่นกฎหมายอืน่ในสายสงัคม แตด่ิฉนัมองวา่ 
ผู้ติดยาบางครั้งไม่ใช่ผู้ท่ีอยู่ในลักษณะคล้าย ๆ กบัน่าสงสารหรือน่าเวทนา แต่เขาคล้าย ๆ ต้องการ
ให้คนเห็นความส าคญัของเขา เพราะฉะนั้นดิฉนัขออนญุาตพาดพิงโครงการบางโครงการ ซึ่งดิฉนั 
ชื่นชม เช่น โครงการทบูีนมัเบอร์วนั (TO BE NUMBER ONE) แต่เดมิดฉิันไม่เข้าใจวา่โครงการนี้ท า15 
ขึ้นมาเพื่ออะไร พอไปดูก็พบว่าเจตนารมณ์คือต้องการท าให้ทุกคนได้ตระหนกัว่าตวัเองก็เปน็หนึ่งได้ 
มีความภาคภูมิใจในตัวเอง แล้วไมต่ิดยาเสพติด ลักษณะเจตนารมณ์ของโครงการทบูีนัมเบอรว์ันนั้น
จะเหน็ได้ว่าถ้าพูดโยงกบัค าว่า “สงเคราะห”์ ดิฉนัรู้สกึคนไทยอาจจะเขา้ใจผิดกไ็ด ้สงเคราะหม์ี
ความรู้สึกเวทนา สงสารอยู่ในนั้นดว้ย แต่จรงิ ๆ แล้วผูต้ดิยาเสพตดิบางครัง้เขาแค่เปราะบาง 
ทางจิตใจ และเมื่อเรามาดนูยิามค านี ้ดฉินัค้นนิยามค านีใ้นอินเทอร์เนต็ (internet) ด้วย ก็พบวา่ 20 
นิยามค านี้ หมายถึง ความชว่ยเหลือ อนเุคราะห์ เกือ้หนนุหรอืสนับสนุน ซึง่ในมาตรานั้นทีด่ิฉนั 
พูดถึงมคี าวา่ “ช่วยเหลือ” อยู่แล้วก็น่าจะเพียงพอ ดิฉนัแครู่้สึกว่าการจะเยียวยาคนนั้น 
น่าจะท าให้เขารู้สึกภูมิใจ นา่จะท าให้เขารูส้ึกแค่ช่วยเหลือ แต่ไม่ต้องถึงขั้นไปสงเคราะหแ์ตอ่ย่างใด  
ดิฉนัคงมีประเด็นแตเ่พียงเทา่นี้ ขอบพระคุณคะ่  
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  (การประชมุด าเนนิมาถึงตอนนี้ ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร  วิชิตชลชัย 
ประธานสภานติิบัญญัตแิห่งชาติ ได้ลงจากบัลลังก ์โดยมอบให้ นายสุรชัย  เลี้ยงบุญเลิศชัย  
รองประธานสภานิตบิัญญัตแิห่งชาต ิคนที่หนึ่ง ปฏิบตัิหน้าที่ประธานสภานิตบิัญญัตแิห่งชาต)ิ  5 
  ผู้ปฏิบัตหิน้าทีแ่ทนประธานสภานิตบิัญญตัแิห่งชาต ิ(นายสุรชัย  เลี้ยงบุญเลิศชัย  
รองประธานสภานิตบิัญญัตแิห่งชาต ิคนที่หนึ่ง)   :   ท่านสมาชกิครบั ขณะนีห้มดรายชื่อสมาชิก 
ที่แจ้งความจ านงอภิปรายแล้ว มีทา่นใดประสงค์อภปิรายอีกหรือไม่ครับ  
  (ไม่มีสมาชิกยกมือ)  
  ผู้ปฏิบัตหิน้าทีแ่ทนประธานสภานิตบิัญญตัแิห่งชาต ิ(นายสุรชัย  เลี้ยงบุญเลิศชัย  10 
รองประธานสภานิตบิัญญัตแิห่งชาต ิคนที่หนึ่ง)   :   ไม่มีแล้วนะครับ ผมปิดรับรายชื่อ  
ต่อไปเรียนเชิญท่านรัฐมนตรีตอบชี้แจง เชญิครับ  
 
          - ๑๓/๑ 


 15 
 


   
 
 
 20 







๕๐ 


สนช. ๓๖         นุชณิชา  ๑๓/๑ 
 


  พลอากาศเอก ประจนิ  จั่นตอง (รองนายกรัฐมนตรแีละรัฐมนตรวี่าการกระทรวง 
ยุติธรรม)   :   กราบขอบพระคุณท่านประธานสภาครับ ก่อนอืน่ต้องกราบขอบพระคุณท่านสมาชิก
ที่ได้กรุณาใหข้้อคดิเห็น หลายท่านได้ศกึษาแลว้กไ็ด้ชีป้ระเด็นซึ่งเป็นประเดน็ส าคญั แลว้ก็มี 5 
ข้อหว่งใยหลายประการซึ่งเป็นสิ่งทีห่ลายท่านนัน้กต็ระหนักร่วมกัน ผมจะขออนุญาตค่อย ๆ  
เรียบเรียงไป แลว้ก็จะขออนญุาตให้ทางเจา้หน้าทีซ่ึ่งอยูด่้านซ้ายของท่านประธานนัน้ได้เพิ่มเติม 
ในบางกรณีหากผมพดูไมช่ัดเจน ขอเรียนวา่ในส่วนแรกที่เกี่ยวกบัเรือ่งของการลงโทษนั้น ซึ่งใน
ปัจจุบันเรื่องของการลงโทษนั้นเรากไ็ด้พบแล้วว่าอาจจะยังมีประเด็นปญัหาซึง่จะไม่ใช่เป็นการแก้ 
ที่ถูกตอ้งตลอดตั้งแต่ตน้ กลางและปลาย แลว้ก็รฐัธรรมนูญปัจจบุันมาตรา ๗๗ ก็ไดใ้ห้ข้อความ 10 
ไว้ส าคัญประการหนึ่งก็คือเรือ่งของโทษอาญานั้นกต็้องด าเนินการเฉพาะเท่าที่จ าเปน็ ซึ่งในเรื่องของ 
การลงโทษผู้ที่เกี่ยวข้องนี้ทา่นทราบแลว้ อย่างน้อยก็จะมีกลุ่มผู้ที่เป็นเหยื่อ ผมอยากจะขอใชค้ าที่ 
สมาชิกได้พูดว่าผู้เสพติดคือผู้ป่วย แตค่วามจรงิเขาเปน็เหยื่อ เพราะฉะนัน้ตรงนี้จะตอ้งดวู่าเขาเกดิ 
จากอะไรเขาถงึกลายไปเป็นเหยื่อของยาเสพตดิได้ ตรงนี้ก็ตอ้งดูพฤตกิรรม พฤติกรรมนัน้ก็จะต้องดู 
เรื่องของสนัดาน เรื่องสภาพแวดล้อมแล้วก็ความหนักเบา ซึง่ตรงนี้ในกฎหมายนัน้จะเขียนไว้ 15 
จึงไดก้ าหนดให้สามารถที่จะมีทางเลือกในการที่จะลงโทษได้ ทางเลือกทางการปกครองหรือ
ทางเลือกที่ให้ทางผู้พิพากษาเป็นผูก้ าหนด ซึ่งตรงนี้มีอยูใ่นส่วนหนึง่แล้วของกฎหมาย แล้วก็จะม ี
รายละเอียดออกมาเป็นกฎกระทรวงต่อไป 
  ประเดน็ที่เกี่ยวข้องกับผูค้้านั้น อาจจะมีความเป็นห่วงวา่ผู้ค้าโดยเฉพาะผู้ที่คา้ 
รายใหญ ่ผู้ที่เปน็ที่เรียกว่าตวัการส าคญั ท าอย่างไรถึงจะจับตวัไดแ้ล้วก็ลงโทษอย่างหนัก ตรงนี้ 20 
เป็นสว่นที่เราจะพยายามเพ่งเล็งวา่ในทุกตัวของยาเสพตดิไมว่่าจะเปน็ตวัที่ ๑ ตัวที ่๒ ตวัที่ ๓  
ตัวที ่๔ ตวัที่ ๕ นี้ใครที่เปน็ผู้ค้า ใครทีเ่ปน็ตวัการใหญอ่าจจะต้องมีการพิจารณาโทษให้หนัก แลว้ก็
จะต้องไมเ่ป็นแบบอย่าง ซึง่ตรงนี้โทษเรายังคงก าหนดขัน้ต่ าไปจนถึงขั้นสงูก็คอืประหารชวีิต ส่วนนี้
ยังมีอยู่นะครบั ในเรื่องของการแก้กฎหมายเพื่อให้เกิดการดงึดดูส าหรับผู้ทีเ่ป็นเหยือ่หรือผูป้่วย 
จากการเสพท าอย่างไรถึงจะให้เกิดการสมัครใจมากขึน้ จะไปต่อถงึค าถามทีไ่ดถ้ามวา่จะเกี่ยวกับ 25 
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การลงประวตัิ แล้วก็จะใหโ้อกาสเยาวชนซึ่งเขาผดิพลาดไปไดห้รือไม ่กรณีทีผู่้ป่วยจากการเสพ 
หรือเป็นเหยื่อสมคัรใจ เรากจ็ะให้การบ าบัดรักษาแล้วกจ็ะไมม่ีการลงประวัตติั้งแตแ่รกเลย สว่นที่ 
ไม่สมัครใจนัน้จะเป็นการบ าบัดโดยการบงัคับ ซึง่การบังคับนัน้ก็จะมีการบังคับในหลายวิธ ีผมเรียน5 
ตอนทา้ยที่ท่านสมาชิกไดถ้ามว่าในเรื่องการฟ้ืนฟูนั้น ท าไมถงึมีหน่วยงานของกองทพัเข้าไปอยู่เปน็
กรรมการ ท าไมมีทางสภาอตุสาหกรรม สภาหอการค้าไปเป็นกรรมการ เพราะว่าในขั้นตอน 
การฟ้ืนฟูในเชงิบังคับนั้นจะต้องใช้สถานทีร่าชการ ไมว่่าจะเปน็สถานที่ในสว่นของทหาร ต ารวจ 
ทุกเหล่าทัพเป็นผูดู้แล ทั้งหมดนีอ้ยู่ภายใต้การก ากบัของกระทรวงสาธารณสขุ แล้วในระหว่าง 
การฝึกอบรมนัน้จะต้องมวีิทยากรที่มคีวามเชี่ยวชาญทางด้านจติวทิยา ทางดา้นการทีจ่ะปรบั 10 
พฤตินิสัยของเขา แลว้ก็ขณะเดียวกันก็จะค่อย ๆ สร้างให้เขาเริ่มสนใจในวชิาชีพแลว้ก็มีทกัษะในการ
ที่จะไปประกอบอาชีพ จึงตอ้งดึงทางภาคอุตสาหกรรม ภาคหอการค้านี้เข้ามามีส่วนร่วมในการที่จะ
จัดหาในเรื่องของเครื่องไม้เครื่องมือแลว้ก็ใหโ้อกาสว่าถา้เขาสนใจ เขาได้เรียน เขามทีักษะแลว้ 
จะมีโอกาสได้ท างานก็จะไปตอบปัญหาว่าท าไมคนทีต่ดิยาเสพติดแล้วจงึกลับมาติดยาเสพติดอกี 
อาจจะเปน็หลายปัญหา ตวัอย่างเชน่ เมือ่เดิมนัน้เขาตดิยาเสพติด เขาไปบ าบดั เขาถูกบังคับบ าบดั 15 
เขาไปถูกต้องโทษหรือเขาไปอยู่สถานพินิจนั้น เขาไมม่ีโอกาสที่จะได้ฝึกอาชีพ เขายังไม่บรรลุในเรื่อง
ของการปรับปรุงพฤตินิสัยกค็ือทั้งทางกาย ทางจติใจ จนกระทั่งเรื่องของการปรับวถิีชีวติประจ าวัน 
ของเขา เมื่อเขาออกไปแลว้เขาก็ไม่สามารถเข้าสงัคมได ้เพราะวา่สังคมไม่ต้อนรบั เขาไม่มเีพื่อน 
เขากก็ลับไปหาเพื่อน ไปสงัคมเดมิก็มโีอกาสท่ีจะกลบัไป ขณะที่ท่านได้กล่าวแลว้กค็ือว่าจติใจ 
เขาอ่อนไหว เมื่อเขาไม่มเีพื่อนเขาไปเจอเพื่อนซึ่งเป็นสงัคมซึง่เกี่ยวข้องยาเสพตดิก็จะตกไปอยู่สงัคม20 
เดิม แลว้ก็จะกลับเข้ามาสู่ขัน้ตอนในการที่จะลงโทษแลว้ก็จ าคกุอย่างเดมิหรอืบ าบดัอย่างเดิม ตรงนี้
จึงเป็นวัฏจักร เพราะฉะนัน้การที่เราจะดูแลตั้งแต่ตน้ทาง กลางทาง ปลายทาง เมื่อสักครูน่ี้เราพดู
เฉพาะปลายทาง คือการบ าบัดนัน้เป็นเรื่องของการปลายทางก็จะต้องท าให้เขาแก้พฤตนิิสัยให้ได ้
ในทุกวถิีทาง แลว้ก็ใหโ้อกาสเขาเห็นสงัคมว่าออกไปจะประกอบสัมมาอาชีพนั้นท่านจะต้องรู้
อะไรบ้าง ท่านมีทางเลือกอะไรบ้าง แลว้ความสามารถที่ท่านมีอยู่จะมีอาชีพรองรับ จะมีครู  25 


 
 
 
 
 30 







๕๒ 


สนช. ๓๖         นุชณิชา  ๑๓/๓ 
 


มีเครื่องมือมาสอน ขณะเดียวกันก็จะมตี าแหน่งงานรองรับ สงัคม เราจะสร้างความพร้อมให้เขา  
ถ้าท าได้อย่างนีโ้อกาสที่จะกลับมาบ าบดัหรอืกลับมาตดิคุกอยู่ในสถานพินิจก็จะน้อยลงและน้อยลง
ไปตามล าดับ ที่ท่านได้พูดไวก้็คือทุกฝ่ายต้องเข้ามารว่มมอืกันทุกขั้นตอน ทนีี้กลับไปขั้นตอนแรกว่า5 
ท าไมบางมาตรการนั้นไมค่่อยเน้นหรือไม่เห็นว่าได้เน้นในการดแูลเดก็อย่างไร จะเหน็ว่าถ้าเราดู 
เรื่องของการปอ้งกนั เรื่องของการปราบปราม เรื่องการบ าบดัจะมีอกีหนึ่งมาตรการก็คือในเรื่องของ
การที่จะดแูลเดก็ไม่ว่าจะเปน็เดก็ปฐมวัย เดก็ในระดบัเยาวชนจะตอ้งมมีาตรการชดัเจนในเรือ่ง 
ดูแลเด็กเพื่อให้เขามีเกราะปอ้งกันโดยมีความรูค้วามเขา้ใจโทษ แลว้ก็รูว้่าจะหลีกเลีย่งอย่างไรไม่ให้
เข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพตดิ เมื่อเด็กรูแ้ล้วคนที่ท าให้เด็กรูก้็คือครู คือผู้ปกครอง ท าอย่างไรจะให้10 
ครอบครัวโรงเรียนนัน้อย่างที่ท่านสมาชิกได้พูดว่าโครงการโรงเรียนสีขาว ชุมชนสีขาวนัน้ 
เป็นโครงการที่ดตี้องชว่ยกนัขยายต่อ จากนั้นท าอย่างไรถึงให้สมาชิกที่อยู่ในชุมชนนัน้เปน็จิตอาสา
ในการที่จะคอยสอดส่องไม่ให้ยาเสพตดินัน้เขา้มาอยู่ในชมุชนในครอบครวั ถ้าท าอย่างนั้นไดก้็จะเป็น
การแก้ทีต่้นทาง จากนัน้ก็คอ่ยตามไปแก้กลางทาง ปลายทางไปตามล าดบั ผมกลับมาในส่วน 
เรื่องของสมาชิกทีถ่ามซึ่งทา่นประธานได้ให้เจา้หน้าที่ชีแ้จงแลว้ในเรือ่งของมาตรา ๙  15 


ถัดมาอย่างทีเ่ป็นประเดน็ที่ได้กล่าวหลายประการในเรื่องของปริมาณการจับ 
ยาเสพติดทีม่ากขึ้น ตรงนีเ้ปน็ข้อเท็จจริงซึ่งพวกเราทั้งสว่นของผูดู้แลในเชิงนโยบาย ผู้ดแูลในเรือ่ง
ของการปราบปรามแลว้กด็แูลในเรือ่งของการก าหนดบทลงโทษนัน้มขี้อหว่งใย เราเกรงว่าส่วนที่เรา
จับไดน้ั้นจะเปน็สักกี่เปอร์เซน็ต์ที่เขาผลติ แล้วสว่นที่จบัได้นัน้เขา้ไปสูก่ลุ่มของผู้เป็นเหยื่อสักเท่าไร 
ส่งออกไปนอกประเทศเท่าไร ถ้าผูเ้ปน็เหยื่อพบว่าเป็นสว่นใหญ่ของการจับไดน้ั้น แล้วส่วนที่ยัง 20 
จับไมไ่ด้อกีเท่าไร ตรงนี้เราห่วงใย แลว้ก็เห็นด้วยกบัการที่จะท าอย่างไรถึงจะไม่ใหม้ีปัญหาในทาง
ปฏิบัตขิองพนกังานเจ้าหน้าที่ ไมว่่าจะเปน็ในเรือ่งของการตรวจคน้ การจบักุม แลว้ก็ลงไปสู่ 
การยึดทรัพย์เพื่อที่จะหาวธิกีารให้เขาเกรงกลัวแล้วก็ไมเ่ข้าไปอยู่กระบวนการของการเกี่ยวข้องกับ
ยาเสพติด เรื่องของผู้ตอ้งขงันั้นในต้นเดือนมถิุนายน ทางกระทรวงยุตธิรรมได้จดัสัมมนา 
เชิงปฏิบตัิการ ได้เชิญผู้เกี่ยวข้องหลายสาย ทางอัยการ ทางนักกฎหมาย แล้วก็ทางนักสังคม 25 


 
 
 
 
 30 







๕๓ 


สนช. ๓๖         นุชณิชา  ๑๓/๔ 
 


สงเคราะหซ์ึ่งจดัเรื่องของปญัหาคนลน้คุกเข้ามาอย่างทีท่่านทราบ ตัวเลขปัจจบุันเพียงเดือนเดียว 
๓๕๐,๐๐๐ คน เมื่อเดือนทีแ่ล้วเป็นผูต้้องหาในเรือนจ า ๖๕.๕ เปอร์เซน็ต ์เปน็ส่วนของเกี่ยวขอ้ง 
ยาเสพติด ปัจจุบนัเมือ่วานนีข้ึ้นมาที่ ๓๖๐,๐๐๐ คน แลว้ก็เกอืบจะเป็น ๗๐ เปอร์เซน็ตแ์ล้ว5 
เกี่ยวขอ้งยาเสพติด ซึง่ตรงนีเ้ป็นข้อหว่งใยไม่ใชเ่ฉพาะเรือ่งปรมิาณล้นคุก ------------------------------ 
 
          - ๑๔/๑ 
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แต่เป็นข้อหว่งใยวา่มาตรการการจดัการกบัปัญหายาเสพติด มาตรการของการด าเนินการ 
เจ้าหนา้ที่นัน้ มาตรการตัง้แต่ป้องกัน ปราบปรามนั้นไดผ้ลมากนอ้ยอย่างไร ตรงนี้กย็้อนกลับไป 
เมื่อ ๒ ปีทีแ่ลว้ว่าเป็นเหตุผลอันหนึ่ง จงึตอ้งยกรา่งกฎหมายฉบบันี้เพื่อให้เกดิการหลอมรวม  5 
และสะดวก เข้าใจงา่ย ทั้งวธิีการปฏิบตัิของเจ้าหน้าที่ทกุฝ่าย ตัง้แตต่้น กลาง ปลาย ผมเชื่อว่า
บุคลากรส่วนนีน้ั้นสว่นใหญย่ังเป็นบุคลากรที่จะสามารถน ามาใชป้ระโยชน์ในเชิงแรงงานได ้ 
ยังมาใช้ประโยชน์ในการพัฒนาประเทศได้ ซึ่งเราก็จะพยายามท าต่อ ต่อขอ้ถามว่า สว่นนี้จะดูแล 
เขาอย่างไรไม่ใหเ้ขากลับมานี่นะครับ ก็เพิ่มนดิหนึ่งเมือ่สักครูน่ี้ได้เรียนไปแลว้ นอกจากในส่วนที่
กระทรวงยตุิธรรมโดยกรมราชทัณฑ์ สถานพินิจและคุม้ครองเด็กและเยาวชน กรมคุมประพฤติ 10 
จะดแูลแลว้ เราก็จะมีเอกชน มีทางดา้นผูม้ีจิตศรัทธาสงเคราะห์ทัง้ส่วนตวัแลว้ก็เป็นองค์กร 
เข้ามาร่วม ทัง้ในเรือ่งของการให้ทุน การให้บคุลากรที่มคีวามรู้ การน าเครื่องมือเครือ่งไมม้าให้
เพื่อที่จะฝึกสอนคนที่อยู่ในเรือนจ านั้นให้มีความรู้ความสามารถ ไม่วา่จะเป็นในเรื่องของงานฝมีือ 
การแกะสลกั การบล็อก (block) รูป การท าผลิตภัณฑ์ทีเ่ป็นงานที่ใช้ศิลปวฒันธรรมของ 
ประเทศไทย ตรงนีม้ีความหลากหลายและท าหลายพ้ืนที่ ในส่วนของอาหาร เครื่องดื่ม ในส่วนของ15 
เครื่องจกัรที่ใช้ในการเกษตร เครือ่งไฟฟ้า งานดิจิทัลกม็กีารเข้าไปฝึกอบรม งานทองที่เปน็งานที่ 
ไม่น่าเชื่อว่าทางร้านทองนั้นจะให้โอกาสผู้ตอ้งหาในเรือนจ าเขา้ไปท างาน เรื่องตดัเย็บเสื้อผ้า  
ทั้งส่วนที่เปน็ใช้ในชดุกีฬา ตดัเย็บเสือ้ผ้าในเรื่องของชดุทีใ่ช้ประจ าวัน ชุดท างาน แลว้ก็ชดุที่ใช ้
ในงานพิธกีารต่าง ๆ ปรากฏว่าขณะนี้เรือนจ าท าได้ หรอืแมแ้ต่งานทีเ่ป็นงานฝมีือเดมิในเรื่องของ
ทางกายภาพบ าบัด ทางงานนวดแผนไทย งานสปา (spa) ตรงนีเ้ราท าได้อย่างคอ่นขา้งจะมตีลาด20 
รองรบั เพราะฉะนัน้ตรงนี้คอือีก ๑ มาตรการ ที่ทางภาคเอกชนได้เขา้มาร่วมมือ เราไดเ้ชิญชวน
ผู้แทนของชมุชน ผู้แทนสังคมเข้ามาเยี่ยมเรือนจ า เพื่อให้เหน็ภาพว่าเรือนจ าขณะนีท้ าไมเรือนจ า
ประเทศไทยจงึมีคนเขา้มาดแูละชืน่ชม ท าไมมาตรการทีพ่ระองค์ทา่นได้ท าไวก้ลับกลายเป็นตัวอย่าง
น าไปใช้ในระดับประเทศ เพราะว่าเรอืนจ าหลาย ๆ แหง่โดยเฉพาะเรือนจ าสตรี จะเป็นตวัอย่าง
ส าคัญของโลกที่เข้ามาดู เพราะว่ามีการจดัการที่ค่อนข้างจะดแีลว้ก็จะมีเพิ่มอีก ๑ กค็ือศูนยแ์คร ์ 25 
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(care) ของเรือนจ า หลังจากเราเตรียมการพื้นที่อยู่อาศยัแล้วกเ็รื่องของการสร้างงานแลว้ เราก็จะ
หาผู้ที่ประกอบการเขา้มาชว่ย พอรับงานแล้วสังคมเห็นภาพการดแูลเขา เกิดการยอมรับ เขาอยู่ใน
สังคมได้ มีสัมมาอาชีพ มีรายได้ ดูแลครอบครวัได้ มีโอกาสในการพัฒนาประเทศ แลว้ถ้าเขาไดร้ับ5 
การลดหรอืลบออกในเรือ่งของประวตัิ ซึ่งขณะนี้มี ๑ มาตรการก าหนดว่าให้มกีารพิจารณาเรื่องนี้ 
นอกเหนือจากที่ผมไดเ้รียนวา่ผู้ที่เป็นเหยื่อแล้วสมัครใจนัน้จะไม่มีการลงประวตัิ แต่ผูท้ี่ไม่เปน็เหยื่อ
แตว่่าขัน้ต้นอาจไม่เข้าใจ จนถึงขั้นหนึง่แลว้จะมโีอกาสที่จะรับการลบประวตัิลงไป  
  ในส่วนของค าถามที่วา่ การก าหนดในเรื่องของหนา้ที่ของพนักงานปอ้งกนั 
และปราบปรามยาเสพตดิ เรื่องการบรรจแุละการพิจารณา เรื่องการฝึกอบรมต่าง ๆ จนกระทั่ง 10 
ได้อ านาจพิเศษในเรื่องของเงินเพิ่มพิเศษนั้น ตรงนีผ้มเรยีนโดยหลักการทัว่ไปว่า เมือ่ภารกิจที่มี 
ความซับซ้อน ภารกิจที่มีความยาก มีความเสี่ยง หลาย ๆ ส่วนราชการก็จะไดร้ับสิทธิประโยชน์ 
ในเรื่องของอ านาจหนา้ที่ และในเรื่องของผลตอบแทน ตรงนี้เปน็หลกัการทั่ว ๆ ไป ซึ่งตรงนี้ก็จะมี
อยู่เดิมอยูแ่ล้ว เพียงแตว่่าไดก้ าหนดใหม้ีความชดัเจนในกฎหมายฉบับนี้ สกัครูเ่ดี๋ยวถ้าหากวา่
เจ้าหนา้ที่ได้มขี้อมูลก็ฝากใหช้่วยชี้แจงเพ่ิมเติมด้วยนะครบั  15 
  ในส่วนของการทีไ่ด้ยบุคณะกรรมการแต่ละชดุขึน้มาเหลือเพียง ๓ ชุดนั้น ก็จะมี
ส่วนของการควบคมุ ดูแลเรือ่งของสถานพินิจและคุม้ครองเดก็และเยาวชนอะไรต่าง ๆ นั้น รวมถงึ
กรรมการต่าง ๆ นัน้ผมเรียนว่า ในชดุของกรรมาธิการนั้นอยากจะให้ทา่นชว่ยเตมิเต็ม จริงอยูว่่า 
ผู้ยกร่างนั้นได้พยายามและได้ดบูทเรียนที่ผ่านมา ไดดู้ปญัหาและดูหน่วยเกี่ยวข้องแล้วก็คดิวา่ที่เสนอ
มาตามร่างพระราชบญัญตัิฉบับนีน้่าจะมีความสมบูรณแ์ล้ว แต่จากการที่สมาชกิได้ให้ข้อคดิเห็นแล้ว20 
ก็ได้ใชป้ระสบการณ์เขา้มาเสนอแนะนั้น ผมก็อยากจะฝากว่าเรื่องนี้นัน้ถา้ท่านคณะกรรมาธิการได้
เห็นประเดน็ และเห็นว่ามีความเหมาะสม ให้เหมาะสมกับสภาพการณ ์ให้เหมาะสมกับบริบทที่
เกิดขึ้น แลว้ก็มบีุคลากรที่มคีวามเหมาะสมจะเข้ามาร่วมนั้น ผมคดิว่าคณะกรรมาธกิารจะไดช้่วยกนั
เติมเต็มตรงนี ้รวมถงึบุคลากรที่อยู่ในภาคสงัคม ที่ดแูลสังคม เข้าใจประเดน็ปัญหาสังคม เข้าใจ
ประเดน็ปัญหาของเด็ก ๆ เยาวชน รวมถงึทุกชว่งวัยที่มโีอกาสติดยาเสพตดิ กอ็ยากจะให้พิจารณา25 
เข้ามาเพิ่มเติมไดด้้วยครับ  
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๕๖ 


สนช. ๓๖         อรวรรณ  ๑๔/๓ 
 


  ท่านได้พูดถึงในเรื่องของการเปลี่ยนการนับจ านวนเมด็ การเปลี่ยนวธิีการที่จะ 
ประเมิน เรื่องนีน้ั้นเป็นสว่นหนึ่งทีเ่ราจะพยายามให้เกิดความชัดเจน เพราะว่าการทีเ่ราดูในเรื่องของ
พฤติกรรม ดูเรื่องของการใหผู้้ป่วยมโีอกาสพกพายาจ านวนหนึ่ง เพ่ือใช้ในการรกัษาตัวเองนัน้  5 
ก็จะเปน็การเพ่ิมโอกาสให้ลดความเสี่ยงในการที่ถูกจบั แล้วกไ็ปถูกคดี จนกระทั่งถึงสุดท้าย เช่น  
ติดคุกตลอดชวีติ หรือไปสู่การประหารชีวิตตรงนัน้ ก็จะมีการแยกแยะให้ชดัเจนว่าเท่าไร แคไ่หน 
อย่างไร ภายใต้ค าแนะน าของหมอที่รักษา ตรงนี้ก็เชน่กนั ผมเองก็ยงัได้รับข้อหว่งใยจากภาคสังคม
ว่า ถ้าหากวา่มีการใช้ดุลพินจิของพนักงานเจ้าหน้าที่จะเกิดประเด็นปัญหา ๒ มาตรฐานหรือไม่  
จะเกดิประเด็นปญัหาเปน็จดุอ่อนท าให้เลือกปฏิบตัิหรือไม่ กต็รงกับที่สมาชกิได้พูดไว้ ก็อยากจะฝาก10 
ให้ท่านคณะกรรมาธิการได้รบัประเดน็นีเ้ข้าไปชว่ยเตมิเตม็ให้ดว้ยนะครบั  
  ต่อไปเรื่องของเชิงนโยบาย รวมถึงแผนปฏิบัตกิารที่จะสอดคล้องกับยุทธศาสตร ์ 
กับการปฏิรูปและการแกก้ฎหมายนัน้ ผมก็กราบขอบพระคุณว่าส่วนนี้กค็งจะร่วมกนัทั้งในส่วนของ
กรรมการแต่ละฝ่าย ฝ่ายบรหิารแล้วก็ฝ่ายนติิบญัญตัิที่ท าให้เรื่องของการใชก้ฎหมายนั้นส่งผล 
ต่อการปฏิบตัิอย่างเปน็รูปธรรม การทีเ่ราจะท าใหก้ารปฏิบัติเกดิเป็นรปูธรรมนั้น นอกเหนือจาก 15 
การที่จะมีกฎหมายลูกออกมาในเวลาที่ทันต่อเหตุการณ์แล้ว ก็จะไปสอดรบักับทีท่า่นสมาชกิ 
ได้กลา่วว่า ขณะนี้ในเรื่องการวิเคราะห์เรื่องของกญัชา แล้วสกดัออกมาใช้งานในการรักษาผู้ปว่ยนัน้
มีความก้าวหน้าพอสมควร ปัจจุบันนี้ทางรัฐมนตรวี่าการกระทรวงสาธารณสขุก็มโีอกาสที่จะ 
เปิดโอกาสให้มีการน ามาวิเคราะห์วิจัย เช่นเดียวกับหลายมหาวทิยาลัย เชน่ มหาวิทยาลัยรังสิต 
ขณะที่ความสมัฤทธิผลในคณะกรรมการศึกษาวิจัยนั้นคอ่นข้างมีความก้าวหน้า ผมกเ็ห็นด้วยว่า 20 
สิ่งใดที่เปน็ความก้าวหนา้แลว้ก็สามารถน ามาใช้ประโยชน์ได้ในการรักษา ขณะที่เรามีความพร้อม 
ทั้งในเรื่องของพันธุ ์ในเรื่องของการที่จะดแูลตลอดจนสภาพอากาศ ก็จะติดอยูเ่รื่องเดียวครับ 
ที่คณะกรรมการยกร่างนั้นยงัไม่สบายใจ ยังอยากจะใหม้คีณะกรรมการหรือคณะกรรมาธิการชว่ยดู 
ก็คือเรือ่งมาตรการการควบคุม อย่างที่ท่านพูดวา่ถ้าจะเริ่มตน้ดว้ยการปลูกจะควบคมุพื้นที่อย่างไร  
ใครจะเปน็คนปลูก จะเป็นพ้ืนที่ที่ก าหนดพื้นทีข่อบเขตไว้ชัดเจนหรือไม่ การเข้าถึง การลักลอบ 25 
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๕๗ 


สนช. ๓๖         อรวรรณ  ๑๔/๔ 
 


ออกไปจะเปน็อย่างไร จนกระทั่งถึงการน าไปสกัด ระหว่างสกดัจะดแูลอย่างไร นักวิจัย 
นักวิทยาศาสตร์สกดัแล้วดูแลอย่างไร เมือ่ไปถึงการแปรรูปเปน็เมลด็ไปรกัษาแลว้ ระหวา่งทีน่ าไปสู่
การแปรรูปจะสกัดอย่างไร ถ้าหากวา่คุณหมอจะเป็นผู้สัง่ใช้แล้วจะมีการเลด็ลอดออกไปจะสกัด5 
อย่างไร เมือ่น าไปสู่การบ าบดัแลว้จะควบคุมอย่างไรไม่ให้เล็ดลอด ตรงนี้จงึเปน็อีก ๑ มาตรการ 
ซึ่งมคีวามส าคญั การควบคมุตลอดขัน้ตอนนัน้อาจจะยงัไม่เขียนไว้ชดัเจนนัก แต่จะปรากฏอยู่ใน
กฎหมายลูกแนน่อน อย่างไรก็ตามตามที่ทางผู้แทนได้บอกว่าขณะนี้เราได้มีการเตรยีมการไว้ 
ส่วนหนึ่งแลว้ การที่จะมีกฎหมายลูกรองรับ แต่หากว่าท่านคณะกรรมาธิการได้ช่วยเติมเต็มตรงนี้
และเห็นว่าจะขับเคลื่อนให้เร็วขึน้ได้อย่างไร ก็อยากจะฝากคณะกรรมาธิการ ผมในนามผู้แทน10 
รัฐบาลกับในฐานะที่เกี่ยวขอ้งกับงานวิจัย ผมจะขอรับประเดน็นีไ้ปชว่ยตดิตามให ้---------------------- 
 
          - ๑๕/๑ 







๕๘ 


สนช. ๓๖         ศศิมา ๑๕/๑ 
 


ผมเรียนว่าผมเปน็บุคคลหนึง่ที่ไดเ้ข้าไปร่วมในการสัมมนาเชิงวิชาการเพ่ือที่จะน าผลการวิจัยกัญชา 
มาใช้ในการรักษาผูป้่วย แลว้ผมกไ็ด้ใหค้วามเห็นไวห้ลายประเด็น ซึง่เชื่อว่าจะน ามาช่วยในการ
ขับเคลือ่นแล้วก็น ามาสู่การใช้ประโยชน ์โดยเฉพาะประเด็นทีห่่วงใยคือการควบคุมได้  5 
  ในส่วนของการกงัวลว่ากฎหมายที่ออกมาเปน็กฎหมายทีม่ีหนว่ยที่เกี่ยวข้องจ านวน
ถึง ๗๒ หนว่ยเขา้มาเกี่ยวขอ้ง ท าอยา่งไรถึงจะใหไ้ม่เกดิผลกระทบทัง้ในระยะสั้นและระยะยาว 
แล้วกท็ าอย่างไรถึงให้เกิดความเข้าใจและน าไปสู่การแกป้ัญหาได้ครอบคลมุทั่วถึง ตรงนีก้็เปน็ส่วนที่
ผู้ยกร่างกก็ังวลเชน่กัน เชน่เดียวกนัสมาชิกกไ็ดบ้อกไวว้่าท าอย่างไรถงึจะใหก้ฎหมายนี้น าไปสู่ 
การปฏิบตัแิละเกิดผลรวดเรว็ ก็เห็นดว้ยว่าเราก็จะตอ้งมกีารติดตาม ในส่วนของฝ่ายบริหาร  10 
ในส่วนของกระทรวงยุตธิรรมแล้วก็หน่วยเกี่ยวข้องนั้นจะไดท้ าคูข่นานครบั สว่นใดทีส่ามารถท าได้ 
ส่วนใดทีเ่ราจะเริม่สร้างกลไกในการเตรียมความพรอ้มเราจะเร่งท า เหมือนกับที่ท่านได้บอกว่า
ขณะนีม้ีบริษัทต่างชาติมาขอจดสิทธบิัตรในเรื่องการผลติยาเพื่อจะรักษาจากกัญชานี้ เชน่เดียวกนั
ย้อนไปเมื่อสักครูว่่าเรามวีิจยัและจะเป็นการสกัดกั้นนักวิจัยของเราไหม จะเป็นการเปิดโอกาสหรือ
ปิดโอกาสมากน้อยแคไ่หน อย่างไร แลว้กข็ณะทีเ่ขาจดนั้นกฎหมายเดิมถือผิดกฎหมายจะเปดิให้จด15 
อย่างไร ผมรับจะไปประสานแลว้ก็จะน าข้อมูลเหล่านี้มาเรียนใหก้รรมาธิการทราบ  
  เรื่องของสารสกดัจากกัญชานั้นหลายท่านได้พูดไว้ แล้วก็ได้พูดถึงซีบดีี 
(Cannabidiol : CBD) พูดถงึเรื่องข้อห่วงใย ผมก็จะถือโอกาสเรียนโดยสรุปว่า ทางคณะผู้ยกร่าง
และคณะผู้ที่เตรียมมาชีแ้จงรวมทัง้ผมนั้นจะช่วยด าเนินการคูข่นาน จะช่วยผลักดนัให้สิ่งที่มัน่ใจว่า 
เป็นประโยชน์อยู่ภายใตก้ารควบคุมที่มมีาตรการอย่างรดักุมน ามาสู่การใชป้ระโยชนท์ั้งในส่วนของ 20 
ผู้ป่วย ประโยชนข์องประชาชน ประเทศชาติทั้งในเศรษฐกิจแลว้กก็ารเงินต่อไปให้ได้ครบั 
  ในส่วนของทา่นสมาชิกทีม่ีขอ้ห่วงใยในภาคปฏิบตัิ โดยเฉพาะในเรื่องของประมวล
กฎหมายกบัวธิีพิจารณานั้นเน้นในมาตรการป้องกัน ท่านได้ยกตวัอย่างเรื่องมาตรการป้องกันกับ 
เรื่องของการล่อซื้อ ตรงนีม้มีาตรการในการที่จะใหร้างวัลกับผู้ทีม่ีส่วนเกี่ยวข้องในการจับยาเสพตดิ 
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๕๙ 


สนช. ๓๖         ศศิมา ๑๕/๒ 
 


ซึ่งเมื่อก่อนนี้อาจจะมีผลกระทบไปในเรือ่งของการล่อซือ้อย่างที่ท่านได้กล่าวถงึ ขณะนี้ทาง ป.ป.ส. 
ได้มกีารปรับแกไ้ขในหลายมาตรการที่จะลดในเรื่องของรางวลั ลดในเรือ่งของผู้มีสว่นเกี่ยวข้อง 
ในการที่จะมีโอกาสในการเขา้ถึงในเรื่องรางวัล แล้วก็ลดในหลาย ๆ สว่นที่จะไม่ให้เกดิการล่อใจว่า5 
อยากได้รางวัล แลว้ก็ท าให้เป็นคนท าผดิกฎหมายเสียเอง ตรงนี้ก็มีสว่นหนึง่ที่ท าในขณะนีแ้ล้ว 
ขณะเดียวกันในสว่นที่จะไปบรรจุในกฎหมายลูกนัน้ก็จะพยายามน าส่วนนีเ้พื่อไปเปน็ข้อห่วงใย 
แล้วกน็ าไปสู่การแก้ไขไม่ใหก้ลับไปเปน็ช่องทางหรือกลบัไปเป็นโอกาสในการท าผิดของเจ้าหนา้ที่อีก 
เช่นเดียวกนัเรื่องนี้นัน้ผมได้เคยพูดไวก้ับผู้ที่จะเปน็กรรมาธิการในฝ่ายรฐับาลแลว้ว่าช่วยน า 
ประเดน็นี้เข้าไปพูดคุยกนัในคณะกรรมาธิการ แล้วก็ได้หาทางแก้ปญัหาเพื่อลดโอกาสในการที่ 10 
เจ้าพนักงานนั้นจะกระท าผดิเสียเองให้มากที่สุด เชน่เดยีวกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสาร ๔ คูณ ๑๐๐ 
ในเรื่องของตัวอื่น ๆ ที่จะมมีาใหม ่ๆ เรื่อย ๆ เพราะว่าเทคนิคในการผลิตยานั้นจะมีวิวฒันาการ 
ซึ่งจ าเป็นจะต้องมีการวิจัยและศึกษาติดตาม ตรงนี้ขอบคุณนะครับทีท่่านได้ให้ก าลังใจในการที่จะมี
บทบัญญัตแิละสนับสนุนการวิจัยในเรื่องนี้  
  การตรวจสอบทรัพย์สนิก็เหน็ดว้ยที่ท าอย่างไรถึงจะใช้มาตรการนี้ในการที่จะเป็น 15 
ทั้งมาตรการป้องปราม มาตรการในการที่สกัดไม่ให้ผูเ้กีย่วข้องโดยเฉพาะผูค้้ายาหรอืตัวการนั้น 
ได้ใช้ทรัพย์สินไปด าเนินการในการที่จะก่อใหเ้กดิเรื่องของการแพรข่ยายของยา และก่อให้เกิด
กระบวนการค้ายาต่อไป ก็จะไดห้ามาตรการรองรับในขัน้ตน้ก่อนว่าท าอย่างไรจะใหเ้กิดความ
รวดเรว็ในการรว่มมอืของผู้เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะธนาคารท่ีท่านได้พูดถึง ประเดน็หนึ่งก็คือท่าน 
ได้พูดไวซ้ึ่งผมอยากจะเสรมินิดหนึ่งว่า เนือ่งจากในยุคนีเ้ป็นยุคดิจิทัล (digital) ในการที่จะ 20 
โอนย้าย ถ่ายเทบัญชขีองธนาคารใช้เวลารวดเรว็มาก พอเกิดเหตุภายใน ๑ ชัว่โมงนีม้ีโอกาสภายใน 
ไม่กีน่าทีเขาสามารถโยกย้ายเงินเขาไปได้ ตรงนี้ก็เป็นหนึ่งมาตรการที่ทางเราได้คุยแล้วกอ็ยากจะ
น าไปพูดคุยกนัในคณะกรรมาธิการอีกครั้งหนึง่ ผมเรียนว่าเมือ่สักครู่นี้ได้พูดถึงโครงการบา้นสีขาว 
โครงการรัฐ - ราษฎร ์ร่วมใจต้านภัยยาเสพติดแล้วโครงการนี้จะมตี่อ เป็นหนึง่ประเด็นยุทธศาสตร์ 
ที่จะอยู่ในส่วนของแผนที่คณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามยาเสพติดนั้นได้เร่งรัด มีทั้งสว่น 25 
ที่เป็นระยะสัน้ ระยาว และเป็นมาตรการเร่งด่วนในปี ๒๕๖๑ เช่นกัน ก็จะน าเรื่องนีไ้ปขยายผลต่อ 
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  เรื่องการวิจัยได้พูดแลว้ทั้งในส่วนของการแพทย์ การอตุสาหกรรม หรือการทีน่ ามา
สู่การใช้ประโยชน์ทางด้านพาณิชย์ ก็เรียนว่าเราพยายามที่จะให้มบีุคลากรหลากหลายเข้ามามี 
ส่วนเกี่ยวขอ้ง แลว้ก็อย่างที่เรียนวา่เราคงจะต้องได้ข้อยตุิให้ชดัเจนในเรื่องของมาตรการควบคมุพืช 5 
ทุกชนดิ รวมถึงฝิน่ที่ท่านไดใ้ห้ข้อแนะน าด้วย 
  ท่านได้เสนอวา่ขอใหม้ีรฐัมนตรวี่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ซึง่จะดูแล 
กรณีที่มีการอนุญาตใหป้ลูกพืชเสพติดได้ ตรงนีก้็เปน็ส่วนหนึง่ที่จะสามารถเข้ามาเปน็คณะกรรมการ
ได้ ก็เชน่เดียวกนัที่ผมได้เรียนเมื่อสกัครูว่่าเราอยากจะให้คณะกรรมการได้ช่วยดูและช่วยเติมเต็มว่า 
บุคลากรที่จะเข้ามาช่วยกันในการดแูลตน้ทาง กลางทาง ปลายทาง ไม่ว่าจะเป็นมาตรการ10 
ปราบปราม ปอ้งกนั บ าบดั หรือมาตรการที่สร้างเดก็ ชมุชน ครอบครวัใหห้่างไกลยาเสพติด 
รวมถึงมาตรการที่จะให้พนกังานเจ้าหน้าที่ท างานได้อยา่งมีประสิทธิภาพนั้นควรจะมีใครบ้างเขา้มา 
ตรงนี้ทางผมก็พร้อมที่จะเขา้ไปผลักดันให้มีคณะกรรมการที่ครบถว้น สมบรูณ์ เป็นคณะกรรมการ 
ในแต่ละกลุม่ตามที่ท่านได้เสนอแนะไว้ 
  ท่านได้พูดถึงเรื่องของเนเธอร์แลนด์ ได้พูดถงึประเทศไทย พูดถึงมาตรการที่ก าหนด 15 
แตว่่าในเชิงปฏิบตันิั้นอาจจะยังไมเ่ข้มแขง็ โดยเฉพาะสถานบันเทงิหรือร้านขายเครือ่งดื่มที่มี
แอลกอฮอล์ในเขตใกลเ้คียงกับสถานศกึษาหรือวา่ในชุมชนที่เปน็พื้นที่เสี่ยงตรงนี ้เชน่เดียวกนั 
นะครับ ผมรับที่จะไปตรวจสอบหากว่ามีมาตรการอยูแ่ล้วและไมเ่ข้มแขง็ก็จะรับไปแก้ไขครบั  
หากสว่นใดที่อยู่ในร่างพระราชบัญญัตนิี้นัน้ก็อยากจะใหท้่านได้เพิ่มเติมหรือว่าเติมเตม็ให้เกดิ
มาตรการเข้มแข็งตอ่ไป ท่านคงทราบแล้วนะครับทีท่่านได้พูดถึงเรื่องกระทอ่มนัน้ทีม่ีบทบญัญตัิ20 
ก าหนดไว้สว่นหนึง่นะครบัวา่ อาจจะเปดิโอกาสให้รฐัมนตรวี่าการกระทรวงสาธารณสุขนั้นอนญุาต
ให้มีการใชก้ระท่อมได้ในบางพื้นที่ กเ็ป็นอย่างที่ท่านเข้าใจนะครบั เนื่องจากวา่เปน็ความเป็นมา 
ของคนในพื้นที่ภาคใต้ที่ใช้กระท่อมในการที่จะดูแลตัวเขาเอง ซึ่งตรงนี้ก็จะมมีาตรการควบคุมมา 
อีกชั้นหนึ่ง ท าอย่างไรถึงจะไม่ให้เกิดการข้ามเขต แพรข่ยาย หรือว่าไปใช้ในทางที่ไมถู่กตอ้ง 
ตามเจตนารมณ์ ต่อข้อถามที่ว่า ท าไมผูเ้สพ ผู้ปว่ย หรือเหยื่อกลับมาอกี ผมไดเ้รียนไปแลว้ เราต้อง 25 
มีมาตรการดแูลเขาไม่ว่าจะเป็นเด็กที่อยู่สถานพนิิจ ไม่วา่จะเปน็ผู้อยู่ในเรือนจ าหรอืผู้ที่ออกมาแล้ว 
แล้วต้องคุมประพฤต-ิ-------------------------------------------------------------------------------------------  
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มี ๑ มาตรการที่เราได้เตรียมการน ามาใช้ก็คือจะต้องใหผู้้ที่อยู่ในชุมชน ไม่ว่าจะเปน็องค์การบริหาร
ส่วนท้องถิน่ อาสาสมัครที่เรยีกว่า จติอาสา แล้วกผ็ู้ประกอบการ รวมถึงข้าราชการทุกระดับ 
รวมกันเข้ามาเปน็หน่วยงานที่จะคอยให้ความช่วยเหลือบุคคลกลุม่นี ้ช่วยเหลือใหเ้ขาอยู่ในสังคม 5 
ได้โดยไม่ได้รับการดูถกูเหยียดหยาม ชว่ยให้เขามีงานท าไดเ้ป็นสมัมาอาชีพ ชว่ยให้เขามีโอกาส 
ได้ไปแสดงออกในเวทขีองสงัคมในทกุ ๆ โอกาสอย่างเปน็ประชาธิปไตย ชว่ยให้เขาได้มีส่วน 
ในการที่จะเปน็ตวัอย่างเพ่ือไปสอนเดก็ ๆ สอนคนอื่นไมใ่ห้มีความเสี่ยงในการตดิยาเสพติด  
ตรงนี้จึงต้องมีมาตรการรว่มกันที่จะเป็นลกัษณะขององค์กรที่จะดแูลกลุ่มคนเหล่านีแ้ละต้องมี 
ทุกพื้นที่ ตรงนี้จะมีหลายโครงการที่กระทรวงสาธารณสขุกับกระทรวงยุตธิรรมได้รว่มมือกนัแลว้ 10 
และมหีลายโครงการทีก่ระทรวงมหาดไทยกับฝ่ายความมั่นคง ต ารวจ ทหารไดร้่วมมือกันแล้ว 
ตรงนี้กถ็ือวา่ท าอย่างไรถึงจะให้มีการรองรบัเตม็พื้นที่ แล้วก็จะมีการตดิตาม เราก็จะมีการตดิตาม 
ทั้งในส่วนที่เปน็บคุคล สว่นที่เป็นอเิล็กทรอนิกสเ์ข้ามาชว่ยในลักษณะนี้ดว้ยเชน่กนั  
  ข้อหว่งใยที่ว่าท าไมองคก์ารบริหารส่วนต าบลหรือเทศบาล หรือหน่วยงาน 
ในพ้ืนที่นั้นจงึไม่สามารถที่จะใช้งบประมาณของตนเองมาช่วยดแูลปญัหายาเสพตดิในพื้นที่ได้ 15 
ตรงนี้เข้าใจว่าปัญหาของส านักงานการตรวจเงินแผน่ดนิที่ไปตรวจการใช้เงินขององคก์รปกครอง 
ส่วนท้องถิน่นัน้ได้รับการแกไ้ขแลว้ เพราะว่าติดประเดน็ในเรื่องของการใชแ้ละเบิกจา่ยงบประมาณ 
ซึ่งไม่มีระเบียบรองรับ ขณะนี้กระทรวงมหาดไทยได้ประกาศออกมาแล้ว ผมจ ารายละเอียดไมไ่ด้ 
แตว่่าได้ปลดล็อกตรงนีแ้ล้ว แตถ่้าหากวา่ยังไม่ได้ปลดล็อกตรงนี้ผมจะได้ไปตดิตามและไดน้ าสู่ 
การแก้ไขต่อไป 20 
  สุดท้ายที่ท่านสมาชกิได้พูดถงึเรื่องของคณะกรรมการทุกชุดที่มขี้อหว่งใยในเรื่อง
ของการดแูลผู้ทีต่ิดยา การทีจ่ะก าหนดให้มีมาตรการป้องกันผูต้ิดยา การที่จะดแูลในเรื่องของ 
คณะกรรมการแต่ละดา้นใหค้รอบคลุมในทกุ ๆ สาขานัน้ผมกร็ับไป พร้อมกับผู้ยกรา่งและผู้แทน 
ของฝ่ายรฐับาลที่จะเข้าไปรว่มกบัคณะกรรมาธิการของท่านในการที่จะเตมิเตม็ ผมมั่นใจว่าสว่นหนึง่ 
ที่ท่านได้พูดนั้นตรงกันกับที่เราหว่งใย สว่นหนึ่งทีท่่านไดเ้สนอในวันนี้นัน้น่าจะเปน็ประเด็นที่จะได ้25 
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มีการพดูคุยในคณะกรรมาธกิาร สว่นที่ยงัไมค่รบถ้วนสมบูรณ์นัน้ผมเข้าใจวา่ทางคณะกรรมาธิการ
นั้นจะเปดิโอกาสให้ทางฝ่ายบริหารและคณะกรรมาธิการเองได้เชิญผู้ทรงคุณวุฒ ิผู้เชี่ยวชาญในสาขา
ที่เกี่ยวขอ้งเข้าไปรว่มชีแ้จงได้ ซึ่งผมเองก็จะชว่ยประสานงานให้ แล้วก็ช่วยติดตามทัง้ในเชิงนโยบาย5 
และในเชิงมาตรการทางปฏบิัติเพื่อที่จะให้คณะกรรมาธกิารนัน้ได้สามารถท าหน้าทีไ่ด้ตาม
วัตถุประสงคท์ุกประการ  
  สุดท้ายผมกราบขอบคุณท่านประธานและสมาชิกทุกทา่นที่ได้กรุณาให้ข้อคิด 
และใหข้้อหว่งใย แล้วก็ได้ใหก้ารสนบัสนนุในสว่นทีไ่ด้ท ามาแลว้ สว่นที่ผมได้เรียนไปนั้นจะมี
เจ้าหนา้ที่ จะมีการตดิตาม แล้วก็จะน าไปสูก่ารประสานเตมิเต็มในสว่นคณะกรรมาธิการต่อไป 10 
ขอบคุณมากครับ 
  ผู้ปฏิบัตหิน้าทีแ่ทนประธานสภานิตบิัญญตัแิห่งชาต ิ(นายสุรชัย  เลี้ยงบุญเลิศชัย 
รองประธานสภานิตบิัญญัตแิห่งชาต ิคนที่หนึ่ง)   :   คณะผู้ชี้แจงมีอะไรเพิ่มเตมิหรอืไม่ครับ 
เชิญท่านอัยการครบั  
  นายจิตนรา  นวรัตน์ (ผู้ชีแ้จง)   :   กราบเรียนท่านประธานทีเ่คารพ  15 
กระผม นายจิตนรา  นวรตัน์ ในฐานะผู้ชี้แจง ขอกราบเรียนชี้แจงเพิ่มเติมในบางประเดน็ ดังนี้ 
เมื่อสักครู่ท่านอาจารย์นายแพทย์เจตน์  ศิรธรานนท์ ท่านได้กรุณาตั้งค าถามเกี่ยวกบั 
เรื่องคณะกรรมการเดิมที่เกีย่วกับกฎหมายยาเสพติดมีอยู่ ๓ คณะ แล้วก็ปัจจุบนัในกฎหมายใหม ่
เหลืออยู่คณะเดียว ขอกราบเรียนว่า ในชั้นแรกทีม่ีการยกร่างก็ก าหนดไว้ ๓ คณะเหมือนเดิม 
แตว่่าต่อมาในระหวา่งการพจิารณาในชัน้คณะกรรมการกฤษฎีกาเนื่องจากรฐัธรรมนญูปัจจุบนั 20 
ได้ก าหนดแนวทางไวว้่า ควรจะมีคณะกรรมการเท่าที่จ าเป็น ท่านจึงได้มกีารปรับลดคณะกรรมการ 
ลงมาเหลือคณะเดียว อย่างไรก็ดกี็จะรบัข้อเสนอของทา่นอาจารย์นายแพทย์เจตน์  ศิรธรานนท์ 
ไว้พิจารณาอีกครั้งหนึ่งในชัน้คณะกรรมาธกิาร  
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  อีกประเดน็หนึ่งเป็นประเดน็ที่ท่านสมาชิกจ านวนมากไดก้รุณาอภิปรายถงึก็คือ 
เรื่องของการฟื้นฟูผูต้ิดยาเสพติดซึง่ถือว่าเป็นหัวใจหรือความส าเร็จของการแกไ้ขปญัหายาเสพติด 
มากพอ ๆ กบัการปราบปรามด้วยซ้ าไป ในเรื่องการฟื้นฟูต้องกราบเรียนอย่างนี ้แตเ่ดิมทกุคน 5 
ก็คิดว่าการลงโทษหรือการจ าคุกจะเป็นวิธกีารทีเ่หมาะสมที่สุดในการแกไ้ขปญัหายาเสพติด 
และการลงโทษผู้ตดิยาเสพตดิดว้ยการจ าคุกก็น่าจะได้ผลดี นีค่ือแนวคดิแต่ดัง้เดิม แตต่่อมาก็พบว่า 
ไม่จริง แล้วกไ็ม่สามารถท าให้คนทีต่ดิยาเสพตดิหายไดด้ว้ยการลงโทษจ าคุก เพราะฉะนั้นแนวทาง 
ที่ใช้อยู่ในกฎหมายปัจจุบันหรือพระราชบัญญัติฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพตดิ พ.ศ. ๒๕๔๕  
ซึ่งยังใช้อยู่ก็จะถกูปรบัปรงุแก้ไขตามร่างประมวลกฎหมายยาเสพติดฉบับนี้ จงึมแีนวทางใหมว่่า  10 
ไม่เอาผูท้ี่ถูกจบักุมในความผดิเกี่ยวกับการเสพยาเสพติดมาลงโทษ แต่จะเนน้ไปใชว้ิธกีาร
บ าบดัรักษาแทน เพราะฉะนั้นแนวทางทีค่ิดทีเ่ราใช้ค าวา่ “ผู้เสพยาเสพติดเปน็ผู้ป่วย” ก็เกิดขึ้น 
ในครั้งแรกครัง้นี้ อย่างไรกด็กี็ยังมีข้อจ ากดัในการเริม่ตน้ของกฎหมายกค็ือวา่ การเริม่ต้นของ 
ผู้ที่ถูกน าตวัไปบ าบัดรกัษาเริ่มตน้ดว้ยการถกูด าเนนิคดกี่อนจึงมีการแจง้ข้อกลา่วหาแล้วแยกน าตวั
มาบ าบัดรักษาแทนที่จะด าเนินคดตี่อตามไปปกติ แต่การด าเนินคดกี่อนก็จะมขี้อจ ากัดหรือท าให้เกดิ15 
ปัญหาในภายหลงัที่เราพบกนัก็คือว่า อย่างแรกทกุคนที่เข้าสู่กระบวนการบ าบดัรักษามีข้อกล่าวหา 
มีคดีอยู ่มีฐานความผิดอยู ่เพราะฉะนัน้ทุก ๆ คนจะต้องถูกมาตรการในการบ าบัดรกัษาที่เขม้งวด 
ไม่วา่จะการควบคมุตวั การปล่อยตวัชั่วคราว หรืออะไรต่าง ๆ เพราะฉะนั้นผูท้ี่เข้ามาบ าบดั 
โดยวธิีการถกูแจง้ข้อกล่าวหาจึงไมเ่กดิความสมคัรใจ เมือ่ใช้ไปหลายปีตอ่มาก็พบว่าคนที่เข้ามาสู่ 
วิธีการบ าบดัแบบนี้ทีเ่ราเรียกกันว่า บังคบับ าบัด หลายคนกลบัมาเสพซ้ าอีก หลายคนในระหว่าง 20 
บ าบดัรักษาก็ไม่เตม็ใจ อีกอย่างหนึง่ก็คอืการที่ถูกด าเนนิคดหีรือแจ้งข้อกลา่วหาก่อนในเริม่ตน้นัน้ 
ท าให้มีประวัตติิดตวั แล้วกเ็ป็นปญัหาอุปสรรคต่อเนื่องมาในการใช้ชีวติของเขา ไมว่่าจะเป็น 
การท างานหรืออะไรกต็าม เพราะฉะนัน้ตามร่างประมวลกฎหมายยาเสพติดทีเ่สนอให้ท่านสมาชิก 
ผู้มีเกียรติได้กรณุาพิจารณาก็จะเหน็ว่าแนวทางการบ าบดัฟ้ืนฟูเปลี่ยนแปลงไปโดยสิ้นเชิง จากเดิม 
ที่มีข้อกลา่วหาปัจจบุันท่านจะพบว่าไม่มแีล้ว เราจะเอาคนเข้าสู่กระบวนการฟ้ืนฟูโดย ๒ วธิีการ 25 
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๖๔ 


สนช. ๓๖          ศิริกนัยา  ๑๖/๔ 
 


  วิธีการแรก ก็คือการสมัครใจด้วยตัวเขาเอง เพราะเราพบว่าคนที่สมคัรใจเขา้รับ 
การบ าบัดจะเต็มใจมากกว่าคนถกูบังคับและโอกาสที่จะหายก็มมีากกว่าการทีถู่กบงัคับมา 
ด้วยความไม่สมัครใจ เพราะฉะนั้นช่องทางแรกไม่จ าเปน็ต้องถูกจับมาแลว้เข้ามาไดเ้อง 5 
ด้วยความสมัครใจ นี่คอืช่องทางที่ ๑ ตามประมวลกฎหมายใหม ่
  อีกช่องทางหนึ่ง ก็คือการถูกตรวจพบโดยเจ้าหน้าทีข่องรฐัว่าเข้าไปเกี่ยวข้อง 
ในความผิดการเสพยาเสพตดิ ซึ่งตามกฎหมายเดิมจะตอ้งถูกด าเนินคดแีจ้งขอ้กล่าวหา  
แตต่ามร่างประมวลกฎหมายยาเสพติดใหม่จะพบว่าไมม่ีการแจ้งข้อกล่าวหา แต่ใชว้ิธีการน าตวั 
มาเข้าสู่การบ าบดัโดยเราใชถ้้อยค าว่า “เปน็ผู้มีพฤติการณ์ที่เกี่ยวข้องในการเสพหรือต้องสงสัยว่า10 
เสพยาเสพติด” ไม่มกีารแจง้ข้อกลา่วหา เมื่อมกีารแจ้งข้อกล่าวหาการด าเนินการตา่ง ๆ ก็จะ 
นุ่มนวลลง การควบคุมตวักล็ดลง การบ าบดัรกัษาก็จะยดืหยุ่นมากขึ้น ช่วงเวลาเดิมที่เคยตายตัว 
ต้องหายภายใน ๖ เดือน หรอื ๓ ปี อะไรก็แลว้แต ่ปัจจบุันนี้จะไม่ได้เขียนตายตัวอยา่งนัน้  
ขึ้นกบัข้อเท็จจริงเป็นรายบคุคลไปบ าบดัรกัษา เพราะวา่แต่ละคนที่ตดิยาก็จะมีความยาก งา่ย 
ในการบ าบดัรักษาไมเ่ท่ากนั บางคนใช้เวลามาก ยาเสพติดบางอย่าง อย่างเชน่ เฮโรอีน  15 
บางทีอาจจะตอ้งรกัษาเกอืบตลอดชีวติเขากวา่จะเลกิได้ เพราะฉะนัน้ตรงนี้เปน็ประเด็นหนึ่ง  
  อีกประเดน็หนึ่ง เมื่อไมม่ีการด าเนินคดกี็จะไม่มกีารลงประวตัิ ประวตัิในที่นี้
หมายถงึ ประวัตอิาชญากร ประวัติในการกระท าความผดิ ซึ่งจะมีผลดีในการใชช้ีวติของเขาตอ่ไป 
ในอนาคต ซึ่งทา่นสมาชิกหลายท่านได้กรุณาเป็นห่วงเปน็ใยเรื่องนี้ได้กรณุาสอบถามถึง เพราะฉะนั้น 
กฎหมายใหม่ไมม่ีการลงประวตัิเกี่ยวกับการกระท าความผิด แต่จะมกีารลงประวตัิเกี่ยวกับ 20 
การบ าบัดรักษา เพราะเราไม่ต้องการให้เขากลับมารักษาบ่อย ๆ ครั้ง ------------------------------------ 
 
          - ๑๗/๑ 
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๖๕ 


สนช. ๓๖          จิรายุส  ๑๗/๑ 
 


หากว่ามีการบ าบดัรักษาบ่อยครั้งนะครับ โดยประวตัิตรวจพบ ประวัตติรวจพบนีเ้ราจะมีหน่วยงาน 
อีกหนว่ยงานหนึ่งตามกลไกใหม่ กค็ือศนูย์คัดกรอง ซึ่งด าเนินการร่วมกันระหวา่งกระทรวง
สาธารณสขุ แล้วก็บุคลากรทางฝ่ายบ้านเมอืง ฝา่ยปกครอง ชว่ยกนัตรวจคัดกรองประวตัิ แล้วก็5 
บันทึกประวตัิ หากพบว่ามีการกลับมาเสพยาเสพตดิซ้ าอกี การบ าบัดรักษาจากเดมิ ซึ่งอาจจะใช้
วิธีการเบา ไมต่้องควบคุมตวั ไม่ต้องเข้ามาอยู่ในสถานพยาบาลก็อาจจะเขม้ขน้ขึ้นตามประวัตขิอง 
การรกัษา อนันี้จะเปน็วธิีการที่ยืดหยุน่มากกว่าเดิม จากเดิมซึ่งตายตวัว่าทั้งหมดที่เขา้มาสู่ 
กระบวนการบ าบดั ฟืน้ฟู ตอ้งถูกควบคุมตัวตั้งแตแ่รกอย่างเดียว แล้วก็มีการควบคมุตัวในเรือนจ า 
อย่างที่ทุก ๆ ทา่นทราบดีวา่เป็นต้นเหตุของการปฏิเสธ การไม่ยอมรบัการบ าบัดรักษา หลาย ๆ คน 10 
ต้องการจะให้ถูกด าเนนิคด ีเพราะว่ามีความรวดเรว็และจบกระบวนการเรว็กว่าที่จะให้บ าบดัรักษา 
ซึ่งมกีารควบคุมตัวและเสียเวลานาน แต่กระบวนการใหม่นี้จะพบว่ายดืหยุ่นมากขึ้น 
และมคีวามเขา้ใจผู้ที่ยังใช้ยาเสพติดมากขึ้นนะครับ เราพยายามชี้แจงให้บุคลากรทีท่ างาน 
ด้านการบ าบดัรกัษามีความเข้าใจว่าคนทีต่ิดยาเสพตดิแล้วยังกลับมารกัษาซ้ าอยู่ ยังกลับมารักษาอกี 
ดูน่าจะเปน็เรือ่งทีน่่าเบือ่หนา่ย แต่การที่เขาเหลา่นัน้ยังกลับเขา้มาสูก่ระบวนการบ าบัดรกัษา 15 
แม้จะหลายครั้งกต็ามก็ยังดกีว่าปลอ่ยให้เขาอยู่ข้างนอก อยู่กับโลกของเขา อยูก่ับครอบครัว 
อยู่กับสังคมของเขาที่เกี่ยวขอ้งกับยาเสพติด ถา้เขายงัแวะเวียนเข้ามารกัษาก็ยังดีกวา่ แลว้อย่างน้อย 
ที่สุดก็จะท าให้เขาไม่พัฒนาการกระท าความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด จากเดิมซึ่งเคยเปน็ผู้เสพค่อย ๆ 
ก้าวหน้าขึ้นไปเป็นผู้ที่เกี่ยวขอ้งในการค้าบ้าง ในการผลิต ในการจ าหน่ายบ้าง ซึ่งจะเป็นเรือ่งที่ท าให้
เกิดปัญหาหลาย ๆ อย่างตามมานะครับ เพราะฉะนั้นถ้าท่านสมาชิกได้กรุณาดูกฎหมายใหม่ 20 
ท่านจะพบว่าแนวทางการบ าบัดรักษาเปลี่ยนไปเลยโดยสิ้นเชิง ผมใช้เวลาชีแ้จงคอ่นข้างยาว 
เพราะเหตวุ่าเรื่องของการบ าบัดรักษาเป็นหัวใจส าคัญทีท่างรัฐบาลนี้ได้ก าหนดไว้ในแนวทาง 
การปรับปรุงกฎหมายยาเสพติดฉบับใหม่ เน้นการบ าบดัรักษา ซึง่ ๑. เป็นหลักสากล  
๒. พิสูจน์มาแลว้ในทางการแพทย์ว่าการแก้ไขปญัหาผูต้ดิยาเสพตดิไม่มีวธิีใดทีด่ีที่สดุเท่ากบั 
การบ าบัดรักษา ไม่ใช่การลงโทษ ไม่ใช่แยกเขาออกไปไว้ยังภายนอกนะครบั จะขออนุญาตชีแ้จง 25 
เพียงเท่านี้กอ่นนะครับ ในรายละเอียดจะมมีากจะได้ไมร่บกวนเวลาท่านสมาชิกนะครับ 
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๖๖ 


สนช. ๓๖          จิรายุส  ๑๗/๒ 
    


  อีกประเดน็หนึ่ง ผมขอเรียนชี้แจงสัน้ ๆ นะครับ ในประเด็นว่าความผดิฐานสมคบ 
ที่ท่านสมาชิกถา้ผมจ าไม่ผดิจะเปน็ท่านพลต ารวจโท ศานิตย์  มหถาวร ท่านกรุณาถามถึง 
ตั้งขอ้สังเกตว่าในความผิดฐานสมคบนัน้มีความยุ่งยากในกระบวนการขออนมุัติเลขาธิการส านกังาน5 
คณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามยาเสพตดิ  ผมกราบเรียนสั้น ๆ นะครับ จริง ๆ แลว้ 
ความจริงฐานสมคบเป็นความผิดที่เกิดขึ้นตามกฎหมายเมื่อไมก่ี่ปีมานี้เองนะครบั แตเ่ดิมนั้น 
การด าเนนิคดีกบัผู้ตดิยาเสพติดหลกั ๆ จะต้องเกี่ยวข้องกับยาเสพติดโดยตรงหรอืมขีองกลาง 
เป็นยาเสพติดที่จบักุม แต่เราก็พบว่าหลายคนเขา้ไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดทางอ้อม ไม่ได้เกี่ยวข้อง 
กับยาเสพตดิโดยตรง แต่เขาเหล่านีม้ีส่วนสนบัสนนุให้เกดิการกระท าความผดิเกี่ยวกบัยาเสพตดิ 10 
ทั้งสิ้น จงึเกดิการสร้างฐานความผดิฐานสมคบขึน้มาในชว่งประมาณ ๑๐ กว่าปีมานีน้ะครับ 
แตค่วามผิดฐานสมคบเนื่องจากว่าผู้ทีเ่กี่ยวข้องหรือผูท้ี่ถกูด าเนินคดไีมไ่ดถู้กจับพร้อมกับของกลาง 
ยาเสพติดเลย เปน็การเกี่ยวข้องทางอ้อม เพราะฉะนัน้การจะใช้มาตรการด าเนินคดีในความผดิ 
ฐานสมคบจงึจ าเปน็ตอ้งใช้อย่างระมัดระวัง จงึต้องมีกระบวนการกลั่นกรองโดยมอบหมายให้ 
ท่านเลขาธกิารส านักงานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามยาเสพติดเป็นผู้ใช้อ านาจนี้ 15 
อย่างไรก็ดตีามข้อสงัเกตของท่านพลต ารวจโท ศานิตย์  มหถาวร ก็จะขอรับไว้พิจารณานะครบั 
เพราะวา่กระบวนการเหล่านี้จะต้องถกูสร้างหลกัเกณฑ์ใหม่อีกครั้งหนึ่งในกฎหมายล าดับรอง 
หมายถงึวา่การพิจารณาความผิดฐานสมคบนี้จะต้องออกกฎเกณฑ์ตา่ง ๆ อกีครัง้หนึ่งในกฎหมาย 
ล าดับรอง อาจจะเป็นประกาศของคณะกรรมการควบคมุยาเสพตดิอะไรกแ็ล้วแต่นะครับ หลงัจากที่ 
ร่างประมวลกฎหมายยาเสพติดนี้บังคับใชแ้ล้วก็จะได้น าไปปรับปรงุ หากว่าท่านเหน็วา่มีแนวทาง 20 
ที่เข้มงวดเกนิไป ไม่เอื้อกบัผูป้ฏิบัติงานในฐานะพนักงานสอบสวนหรือเจ้าหน้าทีท่ี่จับกุม ขออนญุาต
กราบเรียนชีแ้จงดว้ยความเคารพเท่านี้ก่อนนะครับ ขอบพระคุณครับ 
  ผู้ปฏิบัตหิน้าทีแ่ทนประธานสภานิตบิัญญตัแิห่งชาต ิ(นายสุรชัย  เลี้ยงบุญเลิศชัย 
รองประธานสภานิตบิัญญัตแิห่งชาต ิคนที่หนึ่ง)   :   มีผู้ชี้แจงท่านอืน่อีกหรือไม่ครับ 
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๖๗ 


สนช. ๓๖          จิรายุส  ๑๗/๓ 
  


  นายสาคร  ตั้งวรรณวบิูลย์ (ผู้ชี้แจง)   :   กราบเรียนท่านประธานสภานติิบญัญตัิ 
แห่งชาตทิี่เคารพครับ ผม สาคร  ตัง้วรรณวิบูลย์ ผู้ชีแ้จงครับ ผมขออนญุาตรบกวนเวลาสั้น ๆ  
สัก ๒ ประเด็นนะครับ  5 
  ประเดน็แรก เรื่องข้อสันนิษฐานของกฎหมายที่ทา่นสมาชิกผู้มีเกียรตไิด้พูดถึงว่า 
น ายาเสพตดิ อย่างเชน่ ยาบา้จ านวนเลก็น้อยเข้ามากต็้องสันนิษฐานว่าเป็นการกระท าเพื่อจ าหน่าย
แล้วนะครับ ซึ่งเรื่องนี้เดิมทีในกฎหมายเดมิเปน็บทสนันษิฐานเดด็ขาด ยกตวัอย่างเช่นว่า ถา้น ายาบ้า 
๑๕ เม็ดขึ้นไปเข้ามาหรอืมีไว้ในครอบครอง กฎหมายใหส้ันนิษฐานเดด็ขาดเลยวา่เปน็การกระท า 
เพื่อจ าหนา่ยนะครับ ซึง่ตอ่มาเมื่อปี ๒๕๖๐ เรากแ็กไ้ขกฎหมายผ่อนคลายตรงนี้ลงว่าให้เป็น 10 
บทสันนิษฐานเบื้องตน้ คอืจ าเลยสามารถพิสูจนห์ักล้างได้ แต่ภาระการพิสูจน์ก็ยงัตกอยู่แก่จ าเลยอยู่ 
แตป่ระมวลกฎหมายยาเสพติดฉบบัปัจจุบนันีไ้ดต้ัดบทสนันิษฐานนี้ทิ้งไปหมดเลย กแ็สดงว่าภาระ 
การพิสูจนว์่าเขากระท าเพื่อจ าหน่ายต้องตกอยู่แก่ฝา่ยโจทก์ที่เปน็ผู้กล่าวหา ซึง่ปญัหานีก้็จะเกิด 
ข้อท้วงตงิในเสียงทว้งติงมาวา่ต่อไปนี้ในการปฏิบตัิงานของเจ้าหน้าที ่สมมติจับคดียาเสพติด ยาบ้า 
รายหนึง่มา ๓๐ เม็ด ต ารวจโรงพักหนึ่งอาจจะตั้งข้อหาวา่มีไว้ในครอบครองเพื่อจ าหน่าย 15 
อีกโรงพักหนึ่งอาจจะตัง้ข้อหาวา่มีไว้ในครอบครองธรรมดา เปน็การให้เจ้าหนา้ที่ก าหนดดุลพินิจ 
โดยไม่มีขอบเขตหรือไมน่ะครับ ซึ่งปญัหานี้กค็ิดว่าคงจะต้องน าไปคุยกนัในชัน้คณะกรรมาธิการ 
อีกครัง้หนึ่งนะครับ 
  อีกประเดน็หนึ่งทีอ่ยากจะขออนุญาตกราบเรียนว่าในประมวลกฎหมายยาเสพตดิ 
ของเรานีไ้ดก้ าหนดโทษของความผดิยาเสพติดลดลงไปจากเดมิค่อนข้างมากนะครบั ดังที่มี 20 
ผู้กล่าวว่าในปัจจบุันนี้การลงโทษยาเสพตดิเป็นการลงโทษโดยนบัเมด็ ซึ่งก็มีสว่นถกูอยู่นะครับ 
เพราะในกฎหมายยาเสพติดได้ก าหนดปริมาณยาเสพตดิเป็นฐานในการก าหนดโทษลดหลัน่กันไป 
แตข่องใหม่นีไ้ม่ไดดู้ปรมิาณยาเสพติดเป็นหลักแล้วนะครับ โดยดูพฤตกิารณ์ทัง้หมดประกอบกนั 
ยกตัวอย่างเชน่ ของเดิมถ้าท่านมียาเสพติดไว้ในครอบครองสกัแสนเมด็ตอ้งถกูประหารชีวติแน่นอน 
หรือไม่ก็จ าคุกตลอดชีวติ แต่ถ้าของใหม่นี้ทา่นมไีว้ในครอบครองแสนเมด็ แต่ไมม่ีพฤติการณ์อืน่ 25 
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๖๘ 


สนช. ๓๖          จิรายุส  ๑๗/๔ 
 


ที่เป็นเหตุฉกรรจ์เลย คือไมม่ีการกระท าเพื่อการค้า ไมม่ีการกระท าต่อเยาวชน ไมม่ีการกระท า 
ที่เป็นการกระทบต่อความมัน่คงนี้ท่านก็จะถูกลงโทษจ าคุกสูงสดุไมเ่กิน ๑๕ ป ีแสดงว่ากฎหมายใหม ่
โทษลดลงไปมากนะครับ แต่พอเราลดโทษลงไปมากนี้เรามีมาตรการอะไรที่จะมาเยียวยาหรือมา 5 
แก้ไขผู้ที่กระท าความผิดเหล่านี้หรือไม่ ซึ่งตรงนี้เขา้ใจวา่ถ้าหากถงึชั้นคณะกรรมาธกิารกค็งต้องไป
คุยกันอีกว่าผู้ทีก่ระท าความผิด ซึ่งได้รบัโทษน้อยลงแล้วนี้เราจะมีมาตรการอะไรหลังจากที่เขา 
พ้นโทษจ าคุกไปแล้ว ในการที่จะเยียวยาหรือแกไ้ขเขาหรือไม ่อย่างน้อยเราอาจจะใช้วิธกีาร 
เพื่อความปลอดภัย เชน่ มกีารกักกันห้ามเข้าเขตก าหนดหรือห้ามประกอบอาชีพบางอย่าง  
เพื่อที่จะดแูลหรือป้องกนัเขาไวไ้ม่ให้เขาไปกระท าความผิดอีกกอ็าจจะเป็นไดน้ะครบั กต็้องไปคุยกัน 10 
ในชั้นคณะกรรมาธิการอีกทหีนึ่ง ผมขอรบกวนเวลาเพียงเท่านีค้รับ ขอบคุณครับ  
  ผู้ปฏิบัตหิน้าทีแ่ทนประธานสภานิตบิัญญตัแิห่งชาต ิ(นายสุรชัย  เลี้ยงบุญเลิศชัย 
รองประธานสภานิตบิัญญัตแิห่งชาต ิคนที่หนึ่ง)   :   มีท่านใดอกีหรือไมค่รับ เชญิท่านรองเลขาธกิาร
คณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามยาเสพตดิครบั 
  นายวิชัย  ไชยมงคล (ผู้ชีแ้จง)   :   กราบเรียนท่านประธานและสมาชิก 15 
สภานิตบิัญญตัแิห่งชาตคิรบั ผม นายวิชัย  ไชยมงคล รองเลขาธิการคณะกรรมการป้องกนั 
และปราบปรามยาเสพตดิครับ ขออนญุาตเรียนชี้แจงทีท่่านสมาชิกไดต้ั้งข้อสงัเกตไว้ในเรือ่งของ 
การตั้งคณะอนกุรรมการตรวจสอบทรัพย์สินว่าท าไมไมม่ีส านักงานป้องกันและปราบปราม 
การฟอกเงินเข้ามารว่มนะครับ เรียนให้ทราบอย่างนี้นะครับว่า ในคณะกรรมการตรวจสอบทรัพย์สิน
ในคณะใหญ่นี้จะมีเลขาธกิารคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงนิเปน็กรรมการร่วม 20 
แต่ในคณะอนุกรรมการ ซึง่ประจ าอยู่ในแต่ละภาคเปน็ผู้กลั่นกรองกอ่น ซึ่งส านักงานคณะกรรมการ
ป้องกนัและปราบปรามยาเสพติด มีโครงสร้างแบ่งเป็นภาคอยู่ ๙ ภาคกระจายอยู่ทั่วประเทศ       
แต่เนื่องจากว่าส านักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน  ไม่มีส านักงานภาคอยูน่ะครับ  
ก็จึงท าใหไ้ม่มกีรรมการในสว่นของคณะอนกุรรมการ แต่อย่างไรก็ตามในส่วนกลางเราก็ไดต้ั้ง
คณะอนกุรรมการจากส านักงานปอ้งกนัและปราบปรามการฟอกเงินร่วมดว้ยนะครบั 25 
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๖๙ 


สนช. ๓๖          จิรายุส  ๑๗/๕ 
  


  ในประเดน็ที่ ๒ เหตุผลที่จะต้องใหข้้าราชการของส านกังานคณะกรรมการ 
ป้องกนัและปราบปรามยาเสพติดมีเงินเพ่ิมพิเศษนะครบั เนือ่งจากว่าหนว่ยงานของ 
ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดเป็นหนว่ยงานบงัคับใช้กฎหมาย 5 
มีอ านาจในการสืบสวน สอบสวน จับกุมผู้กระท าความผิดเกี่ยวกับยาเสพตดิและยังมีอ านาจ 
ในการที่จะตรวจริบทรัพย์สนิในคดียาเสพตดิ ---------------------------------------------------------------- 
 
            - ๑๘/๑ 
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๗๐ 


สนช. ๓๖            รุจิรา  ๑๘/๑ 
 


ซึ่งนอกจากจะเป็นการเสี่ยงแล้วนะครับ และหน่วยงานอื่นที่ใกล้เคียงกัน เชน่ ส านกังานป้องกันและ 
ปราบปรามการฟอกเงนิ ส านักงานคณะกรรมการปอ้งกนัและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ 
และดีเอสไอ (Department of Special Investigation : DSI) นี้ ซึ่งไดต้ั้งมาทหีลังกท็ าให้ 5 
สมองไหล ในสว่นข้าราชการส านักงานคณะกรรมการปอ้งกันและปราบปรามยาเสพติดกไ็ดโ้อนย้าย
ไปหน่วยงานดังกล่าวนี้จ านวนมากแลว้นะครบั แต่ที่ส าคญัที่สุดการต่อสู้กบัอาชญากรรมยาเสพติด 
เป็นอาชญากรรมที่ไม่เหมือนกับอาชาญกรรมอืน่ ๆ เนือ่งจากว่าอาชญากรรมเปน็คูต่่อสู้ของเรานี้ 
เป็นคนมีเงิน แลว้เปน็เครือขา่ย เปน็องคก์รระดับชาติ ซึ่งเป็นการสุ่มเสี่ยงมากที่จะท าให้เจ้าหน้าที่
ของเราถกูชักจูงหรือว่าโดนอ านาจของเงินนี้เขา้ไปแลว้ท าให้เกดิการทุจรติขึน้ อนันี้ 10 
ก็เป็นการป้องกันการทุจรติเพ่ือที่จะให้เจ้าหน้าทีม่ีความส านึกว่า เมื่อได้รบัเงนิเพ่ิมจากทาง 
ฝ่ายรัฐแล้วจะไมไ่ปกระท าการดงักล่าวนะครบั นี่คือเหตผุลโดยย่อ ขอบคุณครบั  
  ผู้ปฏิบัตหิน้าทีแ่ทนประธานสภานิตบิัญญตัแิห่งชาต ิ(นายสุรชัย  เลี้ยงบุญเลิศชัย 
รองประธานสภานิตบิัญญัตแิห่งชาต ิคนที่หนึ่ง)   :   เชิญครบั 
  พลต ารวจตร ีชาตร ี ไพศาลศิลป์ (ผู้ชีแ้จง)   :   กราบเรยีนท่านประธาน 15 
ที่เคารพครับ ผม พลต ารวจตรี ชาตรี  ไพศาลศิลป์ รองผู้บัญชาการต ารวจปราบปรามยาเสพตดิ 
กระผมขออนุญาตชีแ้จงเพิ่มเติมเกี่ยวกบักรณีบทก าหนดโทษของยาเสพตดิครบั เพื่อความเข้าใจ 
ของท่านสมาชิกผู้มีเกียรติทกุท่านครับ คือเดิมนี้กฎหมายการก าหนดโทษยาเสพตดินี้ 
จะก าหนดที่ตวัยาและปริมาณของยาเสพติดนี้เปน็หลกั ในกฎหมายใหม่ฉบับนี้ยังมีการ 
ก าหนดเป็น ๒ ลกัษณะ คือ ๑. ตวัยา บทก าหนดโทษตวัยาความรุนแรงนัน้จะอยู่ที่ยาเสพติดให้โทษ 20 
ประเภท ๑  ประเภท ๒ ประเภท ๓ ประเภท ๔ ประเภท ๕ แล้วก็วตัถุออกฤทธิ์ อีกลักษณะหนึ่ง 
ของการก าหนดโทษนั้นจะแบ่งเปน็พฤติการณ์ของผู้ที่กระท าความผดิเกี่ยวกับยาเสพติด ถ้าหากว่า 
เป็นผู้ผลติ น าเข้า สง่ออก จ าหน่าย หรือครอบครองธรรมดา บทก าหนดโทษก็จะก าหนดไว้เปน็
ล าดับที ่๑ ในล าดับที่ ๒ นั้นมีความรนุแรงหรือว่าร้ายแรงเพ่ิมขึน้ถ้าเป็นการกระท าเพ่ือการค้า 
การแพร่กระจายในกลุม่ของประชาชน การจ าหน่ายให้กบับุคคลทีอ่ายุไม่ถึง ๑๘ ป ีสถานศกึษา 25 
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๗๑ 


สนช. ๓๖            รุจิรา  ๑๘/๒ 
 


หรือใช้ก าลังประทุษรา้ยนะครับ ลกัษณะเช่นนี้ก็จะเพิ่มโทษขึ้นมา อันดับที่ ๓ ทีม่ีโทษถึง 
ประหารชวีตินัน้ กค็ือถ้าเปน็การกระท าโดยหวัหน้าผู้สัง่การ หรือเปน็การกระท าทีก่ระทบ 
ต่อความมั่นคงนะครบั เมื่อกฎหมายมีลกัษณะการก าหนดที่ชดัเจนแบ่งเป็นเชน่นีแ้ล้ว กระผมคิดว่า 5 
ทางเจ้าหน้าทีต่ ารวจคงไม่สามารถที่จะไปตัดสนิใจไดเ้องว่าคนนี้จะด าเนนิการในความรุนแรง 
ระดบัไหน เพราะว่ามีกฎหมายระบุชดัเจนอยู่แลว้ ซึ่งนอกจากต ารวจแลว้ขยับขึ้นไปก็จะเปน็ 
ท่านอัยการที่จะพิจารณาและศาลที่เป็นผู้ลงโทษนะครับ อันนี้ก็ขอกราบเรียนชีแ้จงเพ่ือความ 
เข้าใจทั่วกัน กราบขอบพระคุณครับ     
  ผู้ปฏิบัตหิน้าทีแ่ทนประธานสภานิตบิัญญตัแิห่งชาต ิ(นายสุรชัย  เลี้ยงบุญเลิศชัย 10 
รองประธานสภานิตบิัญญัตแิห่งชาต ิคนที่หนึ่ง)   :   ด้านผู้ชี้แจงได้ชี้แจงเพ่ิมเติมแลว้นะครบั 
ท่านสมาชิกทั้ง ๙ ท่านทีอ่ภิปรายไว้ยังมีใครตดิใจค าชีแ้จงหรือไม่ครับ เชญิท่าน  
พลต ารวจโท ศานติย์  มหถาวร ครบั 
  พลต ารวจโท ศานติย์  มหถาวร   :   กราบเรียนท่านประธานสภานติิบญัญตัิ 
แห่งชาตทิี่เคารพ ผมต้องชืน่ชมท่านรองนายกรฐัมนตรี ไม่ไดเ้อาใจนะครบั ผมเหน็ทา่นจดประเดน็ 15 
ไว้มากมายในทุกประเด็นเลย ซึ่งก็เปน็นิมติหมายอนัดีทีว่่าผู้หลกัผู้ใหญไ่ด้ให้ความส าคัญ แลว้ก็ 
จะน้อมน าไปสู่การปฏิบตัิ สิง่ที่ผมอยากจะกราบเรียนเพ่ิมเตมิสั้น ๆ แตผ่มเชื่อว่าเปน็ประโยชน์ 
เอาเฉพาะที่ส าคญั ๆ ก็แลว้กัน เรื่องอื่น ๆ ผมคงจะตอ้งไปแปรญัตติในชัน้คณะกรรมาธิการ  
แต่ในฐานะวนันีท้่านรองนายกรัฐมนตรีได้มาดว้ยตนเองนี้ ผมอยากจะฝากไว้นดิเดียวครบั ปญัหา
เรื่องยาเสพติดนี้มาตรการในการป้องกันต้องกระท าโดยเข้มขน้มากกว่านีห้รือไม ่ทัง้ด้านเรื่องของ 20 
ผู้เสพคือผู้ป่วยหรือท าอย่างไรให้ผู้เสพน้อยลงหรอืหมดไปให้ได้ ที่ผ่านมาการฟ้ืนฟูนีม้ีหลายยุค 
หลายสมัย บางครั้งก็บังคับ พวกผมเองต้องเอาตวัเลขมา อย่างเชน่เดือนนีต้้องใหไ้ด ้๑๐ ๓๐ ก็ต้องมี
ตัวชว่ยราชการเอาไปบ าบัดนะครับ แลว้บางครัง้นี้กเ็กิดปัญหามาก ไม่ค่อยได้ผล เพราะฉะนั้น 
สมัครใจบ าบัดน้อยครับ บังคับบ าบัดก็ได้ผลน้อย อันนี้กต็้องท าให้เขม้ขน้จริงจงั หนว่ยงานบางหนว่ย
ผมไม่อยากจะพูด เอาอย่างนี้แลว้กัน ผมไปล่อจบั ปรากฏว่าผมกถ็ามว่าคุณเป็นครูในการอบรมนี ้ 25 
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แล้วท าไมคุณมาขายเสียเอง ท่านประธานรูห้รือไม่เขาตอบว่าอยา่งไร ลูกศิษย์ที่มาอบรมนี้ 
มาสุมหวักนั แล้วก็ไมไ่ด้พูดในเรื่องที่จะเลกิ เป็นเครือข่าย แล้วก็ยังมาแนะน าครอูีก ครูท างาน
เงินเดือนแค่นี้ไม่พอหรอกครบั คุณท าอย่างนี้สิ นี่ผมไปลอ่จับมาไดน้ี้ ผมก็เศร้าใจหรอืไม่ ก็ฝากไว้ 5 
เป็นประเดน็ว่าทา่นจะต้องดมูาตรการตรงนี้ให้เขม้ข้นนะครับ 
  ประเดน็ที่ ๒ ในเรื่องที่ทา่นพูดกันหลายครัง้หลายหน กค็ือเรื่องการบ าบัดฟ้ืนฟู 
ตั้งแต่มีพระราชบญัญตัิฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพตดิมาผู้เสพคือผู้ปว่ยนี้ บางคนกบ็อกวา่เปน็
กฎหมายทีไ่ม่รู้จะพูดอย่างไรในความรู้สกึของผู้ปฏิบตัิ แต่มีประเด็นหนึง่ที่อยากจะฝากจาก 
ท่านประธานไปถงึท่านรองนายกรฐัมนตรี เดี๋ยวนี้เจ้าหน้าที่ผู้จับกุมไม่อยากจบัผู้เสพแล้ว  10 
เพราะอะไรรู้หรือไม่ครบัปัญหามากครบั ตั้งแต่เริ่มตรวจเบื้องตน้ ศาลกบ็อกว่าอย่างที่ผมเรียนไปแล้ว
ว่าไม่ใช่ความผิดซึ่งหนา้คุณไปจับได้อย่างไร ผมก าลังจะเพ่ิมเติมว่า ถ้ารบัสารภาพขอให้เป็นความผิด
ซึ่งหน้าไดไ้หมล่ะ ตรวจเบือ้งต้นเจอแลว้ แลว้ตรวจซ้ าสอง ท่านประธานรู้หรอืไมค่รบั คนหนึ่งยังใช้ 
ค่าใช้จ่ายเท่าไร ๒๕๐ บาท เจ้าหนา้ที่ผู้จับกมุจับสกั ๑๐ คน คนละ ๒๕๐ บาท ๒,๕๐๐ บาท 
เอาเงนิที่ไหน ควักส่วนตวักอ่น เบิกได้บา้ง ไมไ่ดบ้้าง ตรงนี้ท่านครบั ผมอยากเสนอไปฝากท่านตรงนี้ 15 
เพราะวา่ท่านนั่งอยู่ตรงนีด้้วยแล้วนี้ ใหห้นว่ยงานใดหน่วยงานหนึ่งรับผดิชอบไดห้รือไม่ครบั 
กระทรวงสาธารณสุขไดไ้หมล่ะ โรงพยาบาลอยู่กับกระทรวงสาธารณสุข ๒๕๐ บาท 
อย่าไปให้ผู้จบัเลย เขากไ็ม่อยากจับหรอกครับ ไมอ่ยากเอาไปบ าบดั ไม่อยากเอาไปตรวจ 
แล้วบางทีเป็นอยา่งนี ้เขากร็ู้ว่ามคีวามผดิไมม่ากหรอกครับ ศาลปรับ ๓,๐๐๐ บาท ๕,๐๐๐ บาท 
โดยประมาณ โดยย่ีตอ๊ก บางคนโดนจับเสพ บอกว่าไม่ตอ้งเสพดีกว่า เอาครอบครองแทน เพราะว่า 20 
ไม่ตอ้งไปเสียเวลา ๔๕ วันเบื้องตน้ แลว้ก็ไปอยู่อีกมากมายก่ายกอง เสียเวลาท ามาหาได้ ออกมาแลว้ 
ก็ไม่มปีระโยชน์ ผมก็ฝากไวแ้ล้วกนั  


สุดท้ายในเรื่องของสมคบเปน็ปัญหาจรงิ ๆ ท่านครับ ตอ้งขอบคุณท่านอัยการที่เปน็ 
กรรมาธิการ ท่านได้พูดในประเด็นนี้เพ่ือให้ทุกคนได้เห็นว่ากระบวนการขั้นตอนต้องผ่านศาลอยูแ่ลว้ 
พนักงานสอบสวนออกหมายจับคดรี้อยแปดพันเก้ามากมาย ท่านก็เห็นใชไ่หมครับ ไม่ใช่ว่า 25 
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ท่านเลขาธกิารคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดไดอ้นุมตัแิล้วจะไมต่อ้งไป 
ออกหมายจับต่อศาล ต้องยืน่ค ารอ้งเหมือนกนัครบั แลว้ท าไมจะต้องไปเสียเวลา แล้วปัญหากค็ือ 
นี่น้อง ๆ เขาพูดบางครั้งนอกจากจะเสียเวลาแลว้ บางครั้งบางเรื่องนี้อาจจะเป็นปัญหาในการปฏิบตัิ5 
หรือเปล่า ผมไมไ่ด้พูดวา่ท่านมีทีมงานที่จะกลัน่กรองไดม้ากแค่ไหน บางครัง้ใช้เวลาเป็นเดือนเป็นป ี
ก็มี นี่ผมฟังมานะครับ เพราะฉะนั้นในส่วนของคดีสมคบนี้ ผมอยากใหข้ั้นตอนลดัลงไปหน่อย  
แล้วอยากจะฝากอีกนิดหนึง่ คดีสมคบ คดีพยายาม ร่วมกันพยายาม ร่วมกันสมคบอะไรก็ตามนี ้
รวมทัง้ครอบครองนี้ ศาลท่านก็ตวี่าอย่างไร ความผดิกรรมเดียว ผดิกฎหมายหลายบท ลงโทษ 
บทหนกัสุด แลว้กว่าจะผา่นกระบวนการขั้นตอนนีบ้างครั้งด าเนนิคดีไมไ่ด้ เป็นการฟอ้งซ้ าครับ  10 
ก็เขียนให้ชัดเจนเลย ไม่ใช่ฟ้องซ้ า ฟ้องได้ พวกนีต้้องเอามาตดัหวัคดีให้มากเลย พวกตัวการทั้งหลาย
นี้ท าให้ประเทศชาติเสียหายไหมละ่ เพราะฉะนั้นผมฝากไว้ครับ ผมไม่ได้เปน็คณะกรรมาธกิาร  
ผมก็ถึงพยายามสื่อไปถึงท่าน แล้วผมก็จะพยายามแปรญัตติให้ได้รายละเอียดให้มากที่สุด เพราะผม
ถือว่ากฎหมายฉบบันีม้ีประโยชน์ต่อประเทศชาตแิตถ่้าเราใช้โดยปราศจากความรอบคอบรดักุม  
ก็จะเปดิช่องว่างให้หลาย ๆ อย่าง ขอบคุณทา่นประธานที่ให้โอกาสครบั 15 
  ผู้ปฏิบัตหิน้าทีแ่ทนประธานสภานิตบิัญญตัแิห่งชาต ิ(นายสุรชัย  เลี้ยงบุญเลิศชัย 
รองประธานสภานิตบิัญญัตแิห่งชาต ิคนที่หนึ่ง)   :   ท่าน พลต ารวจโท ศานติย์  มหถาวร อย่าลืม 
ใช้สิทธิแปรญตัติสิ่งที่ท่านอภิปรายไว้ มีทา่นใดอีกหรือไม่ครับ ท่านกติติศกัดิ ์ รัตนวราหะ ขอให้ 
อยู่กับค าอภปิรายเดิมทีไ่มไ่ด้ตอบชี้แจงท่าน ไม่ยกประเด็นใหม่แลว้นะครบั  
 20 
          - ๑๙/๑ 
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  นายกติติศกัดิ ์ รัตนวราหะ   :   กราบเรียนท่านประธานสภานิตบิัญญตัแิห่งชาติ 
ที่เคารพ กระผม กิตติศักดิ์  รัตนวราหะ สมาชิกสภานิตบิัญญตัิแห่งชาต ิกว็น ๆ อยู่ตรงนี้นะครบั 
ท่านประธานครับ เพราะว่าอยู่ในกฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติดหลายฉบบัเหมือนกัน มทีั้งข้อดี ขอ้เสีย5 
ตามที่ทา่นอัยการ ขออภัยนะครับ วา่เราได้เปลี่ยนจากการที่แยกประเภทยาและก็จ านวน ตรงนี้กม็ี
ผลดี ผลเสีย แต่ผมคดิว่าทั้งหมดทั้งปวงอยู่ที่ผูป้ฏิบัตหินา้ที่ ผู้ที่ถือกฎหมายว่าจะปฏบิัติหน้าที่
ซื่อสัตยต์รงไปตรงมาหรือเปล่า โทษเดิมก็รุนแรงอยู่แลว้ แตว่่าผู้ปฏิบตัหิน้าทีไ่ดไ้ปนอกลู่นอกทาง
หรือไม่ มี ๑๕ เม็ดก็บอกเหลือ ๑๓ เมด็ เหลือ ๕ เมด็อะไรต่าง ๆ ตอนใหม่นี้มาบอกว่ามแีสนเมด็ 
เจตนาท่านก็บอกว่าต้องดูอกี พิจารณาใชดุ้ลพินิจว่ามไีวจ้ าหน่ายหรือไม ่ตรงนีถ้้ามแีสนเมด็  10 
ถ้าไม่จ าหน่ายนีเ่สพไม่หมดหรอก เพราะฉะนัน้ตรงนี้ก็อยู่ที่ผู้ปฏิบัตหิน้าทีเ่ช่นเดียวกนั  
ผมจะฝากไว้สดุท้ายตรงนี้เปน็บันทกึไว้เลยวา่ ผม นายกติตศิักดิ ์ รัตนวราหะ เสนอสภาไว้เลย 
เพราะวา่ตรงนี้ได้ผ่านการปรึกษาหารือไว้บา้งแล้วก็คือการที่ผู้เสพจะเสพเป็นไปได้หรือไมว่่า  
เราจะมีสถานที่ที่ถกูตอ้งตามกฎหมายว่าให้ผูเ้สพ ถ้าคณุติดจริง ๆ มาเลย ไมต่้องไปซื้อ ๒๐๐ บาท   
๓๐๐ บาท คุณติดสกัวนัละเม็ดแล้วกอ็บรม บ าบดัเขาไปในตัวด้วย ดซูวิ่าจะสูก้ับพ่อค้าที่ขายเม็ดละ 15 
๒๐๐ บาท  ๓๐๐ บาทไดไ้หม อันนี้พูดถึงยาแอมเฟตามนี (amphetamine) ยาบ้าเป็นหลกันะครบั 
เพราะฉะนัน้ตรงนี้ผมกลา้เสนอและบนัทึกในทีป่ระชุมเลยว่า เป็นไปได้หรือไม่วา่ผู้เสพจะมีสถานที่
ต่าง ๆ ของทางราชการให้เขามา ให้ลกูหลานเหล่านี้ที่เขาเสพจริง ๆ ซึ่งจะตดัวงจรพอ่ค้าได้ไหม  
จะไปลดการน าเข้าจากต่างประเทศได้หรือไม่ อยากจะฝากตรงนีไ้วเ้ป็นข้อคดินะครบั จากทีเ่รา
ประชมุคุยกนัในหอ้งวนันี้จะมาพูดเสียเลย เสนอ จะโดนด่ากไ็ม่เป็นไร ด่าไดน้ะครับ เพราะฉะนัน้ 20 
ตรงนี้เสนอที่ประชุมไวเ้ลยวา่เป็นไปไดห้รือไม่ ให้สถานที่ของราชการเปน็จุดถูกต้องเลยว่า  
ลูกหลานเอ๋ย ถ้าติดจริง ๆ มาที่นี่เลย มาเบิกยาไป แล้วมกีารอบรมไปด้วย รักษาในทางอ้อมไปด้วย 
เป็นไปได้หรือไม่ อย่างไร ฝากที่ประชุมไวด้้วยความขอบพระคุณครับ 
  ผู้ปฏิบัตหิน้าทีแ่ทนประธานสภานิตบิัญญตัแิห่งชาต ิ(นายสุรชัย  เลี้ยงบุญเลิศชัย 
รองประธานสภานิตบิัญญัตแิห่งชาต ิคนที่หนึ่ง)   :   มีท่านใดอกีหรือไม ่25 
  (ไม่มีสมาชิกยกมือ) 
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  ผู้ปฏิบัตหิน้าทีแ่ทนประธานสภานิตบิัญญตัแิห่งชาต ิ(นายสุรชัย  เลี้ยงบุญเลิศชัย 
รองประธานสภานิตบิัญญัตแิห่งชาต ิคนที่หนึ่ง)   :   ไม่มีแล้วนะครับ ถา้ไมม่ีแลว้ผมขอปดิ 
การอภิปราย ต่อไปจะเป็นการขอมติจากที่ประชุมในวาระที่ ๑ นะครบั กอ่นลงมตขิอตรวจสอบ 5 
องค์ประชมุก่อนครบั เชญิทา่นสมาชกิแสดงตน ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการตรวจสอบองค์ประชุม 
ก่อนที่จะลงมติ ๓ รา่ง ร่างพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายยาเสพติด พ.ศ. ....  ร่างประมวล
กฎหมายยาเสพติด และร่างพระราชบัญญัตวิิธีพิจารณาคดียาเสพติด (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ซึ่งเราได้ 
ใช้เวลาอภิปรายกนัมา ๓ ชัว่โมงเศษ มีท่านสมาชกิท่านใดยังไมไ่ดแ้สดงตนหรือไม่ ท่านสมาชิกครับ 
การพิจารณาร่างประมวลกฎหมายยาเสพตดิ และร่างพระราชบัญญัตวิธิีพิจารณาคดียาเสพตดิ 10 
(ฉบับที ่..) พ.ศ. .... ซึ่งเมื่อเช้าที่ประชุมเห็นชอบใหม้ีการรวมพิจารณาเข้าด้วยกนั แต่การลงมติ 
จะลงแยกกันนะครับ แต่ผมพิจารณาแลว้เหน็ว่าร่างพระราชบญัญตัิให้ใช้ประมวลกฎหมายยาเสพติด 
พ.ศ. .... และรา่งประมวลกฎหมายยาเสพตดิเป็นเรื่องเดียวกนั โดยร่างประมวลกฎหมายยาเสพติด 
เป็นสว่นแนบของร่างพระราชบัญญตัิให้ใชป้ระมวลกฎหมายยาเสพตดิ พ.ศ. .... เพราะฉะนัน้ 
เรื่องด่วนที่ ๑ กบัเรือ่งดว่นที่ ๒ ผมจะขอมติในคราวเดยีวกันเลยนะครับ มีท่านสมาชิกท่านใด 15 
ไม่เห็นด้วยหรือไม่  
  (ไม่มีสมาชิกยกมือ) 
  ผู้ปฏิบัตหิน้าทีแ่ทนประธานสภานิตบิัญญตัแิห่งชาต ิ(นายสุรชัย  เลี้ยงบุญเลิศชัย 
รองประธานสภานิตบิัญญัตแิห่งชาต ิคนที่หนึ่ง)   :   ถ้าไม่มถีือว่าที่ประชุมเห็นชอบนะครับ 
เพราะฉะนัน้เรื่องด่วนที่ ๑ คือร่างพระราชบญัญตัิให้ใชป้ระมวลกฎหมายยาเสพติด พ.ศ. ....  20 
และเรื่องด่วนที่ ๒ คอืร่างประมวลกฎหมายยาเสพตดิ จะขอมติในคราวเดียวกนันะครับ มีสมาชกิ
ท่านใดยังไมไ่ดแ้สดงตนหรือไม่ ทกุท่านแสดงตนแล้วนะครับ ขอทราบองค์ประชมุครับ 
  (มีสมาชิกกดปุ่มแสดงตนเพือ่ตรวจสอบนับองค์ประชมุ จ านวน ๑๙๘ คน) 
  ผู้ปฏิบัตหิน้าทีแ่ทนประธานสภานิตบิัญญตัแิห่งชาต ิ(นายสุรชัย  เลี้ยงบุญเลิศชัย 
รองประธานสภานิตบิัญญัตแิห่งชาต ิคนที่หนึ่ง)   :   องค์ประชุมขณะนี ้๑๙๘ ทา่น ครบเป็น 25 
องค์ประชมุนะครับ  
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๗๖ 


สนช. ๓๖         วรนชุ  ๑๙/๓ 
 


  ต่อไปจะเป็นการขอมติในเรือ่งดว่นที ่๑ และเรื่องดว่นที ่๒ นะครับ เรื่องดว่นที ่๑ 
ไดแ้ก่เรื่องการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติให้ใชป้ระมวลกฎหมายยาเสพติด พ.ศ. .... และ 
เรื่องด่วนที่ ๒ รา่งประมวลกฎหมายยาเสพตดิ สมาชิกทา่นใดเห็นสมควรให้รบัหลกัการของ 5 
ร่างพระราชบัญญัติให้ใชป้ระมวลกฎหมายยาเสพตดิ พ.ศ. .... และร่างประมวลกฎหมายยาเสพตดิ  
ท่านกดปุ่ม เห็นด้วย  ท่านใดเหน็วา่ยังไม่สมควรรับหลกัการกดปุม่ ไม่เหน็ด้วย  ตอ้งการงดออกเสียง
กดปุม่ งดออกเสียง เชิญลงคะแนนครับ มีสมาชิกท่านใดยังไม่ลงคะแนนหรือไม่ ทุกท่านลงคะแนน
แล้ว ปดิการลงคะแนน ขอทราบผลครับ 
  (มีสมาชิกเหน็ดว้ย ๑๙๔ คะแนน  ไม่เห็นดว้ย ไม่มี) 10 
  ผู้ปฏิบัตหิน้าทีแ่ทนประธานสภานิตบิัญญตัแิห่งชาต ิ(นายสุรชัย  เลี้ยงบุญเลิศชัย 
รองประธานสภานิตบิัญญัตแิห่งชาต ิคนที่หนึ่ง)   :   ผลการลงมติในเรื่องดว่นที ่๑ และ 
เรื่องด่วนที่ ๒ องค์ประชมุ ๑๙๘ ท่าน มติที่ประชุมเหน็ด้วย ๑๙๔  ไม่เห็นดว้ย ไม่ม ี งดออกเสียง ๓  
ไม่ลงคะแนน ๑ เปน็อันว่าทีป่ระชมุมีมติเห็นชอบให้รบัหลักการของร่างพระราชบัญญัติให้ใช้
ประมวลกฎหมายยาเสพติด พ.ศ. .... และร่างประมวลกฎหมายยาเสพตดิไว้พิจารณานะครับ 15 
  ต่อไปขอให้ทีป่ระชุมพิจารณาว่าจะเหน็สมควรใหค้ณะกรรมาธิการคณะใด 
เป็นผู้พิจารณาร่างพระราชบัญญตัิให้ใช้ประมวลกฎหมายยาเสพติด พ.ศ. .... และรา่งประมวล
กฎหมายยาเสพติด เชญิท่านสมชาย  แสวงการ ครบั 
  นายสมชาย  แสวงการ   :   กราบเรียนท่านประธานสภานิตบิัญญัตแิหง่ชาติ 
ที่เคารพ ผม สมชาย  แสวงการ ในฐานะเลขานุการคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการสภานิตบิัญญตัิ20 
แห่งชาต ิขอเสนอตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญขึ้นพิจารณา จ านวน ๒๘ คน ขอผู้รบัรองครับ 
  (มีสมาชิกยกมือขึ้นรบัรอง) 
  ผู้ปฏิบัตหิน้าทีแ่ทนประธานสภานิตบิัญญตัแิห่งชาต ิ(นายสุรชัย  เลี้ยงบุญเลิศชัย 
รองประธานสภานิตบิัญญัตแิห่งชาต ิคนที่หนึ่ง)   :   มีสมาชิกเสนอใหต้ั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญ
ขึ้นคณะหนึ่ง จ านวน ๒๘ ทา่น เป็นผู้พิจารณา มีผู้รับรองถูกต้อง จะมีสมาชิกท่านใดเสนอจ านวน25 
เป็นอย่างอื่นหรือไม ่ 
  (ไม่มีสมาชิกยกมือ) 
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๗๗ 


สนช. ๓๖         วรนชุ  ๑๙/๔ 
 


  ผู้ปฏิบัตหิน้าทีแ่ทนประธานสภานิตบิัญญตัแิห่งชาต ิ(นายสุรชัย  เลี้ยงบุญเลิศชัย 
รองประธานสภานิตบิัญญัตแิห่งชาต ิคนที่หนึ่ง)   :   ถ้าไม่มถีือว่าที่ประชุมเห็นชอบ เมื่อเป็นเช่นนี้
สัดส่วนของกรรมาธิการในคณะรัฐมนตรีจะเท่ากบั ๕ ท่าน เชญิท่านรองนายกรัฐมนตรีเสนอรายชื่อ5 
กรรมาธิการในสดัสว่นคณะรัฐมนตรี ๕ ท่านครบั 
  พลอากาศเอก ประจนิ  จั่นตอง (รองนายกรัฐมนตรแีละรัฐมนตรวี่าการ 
กระทรวงยตุิธรรม)   :   เรียนท่านประธานสภานติิบญัญตัิแห่งชาติ กระผมขออนญุาตเสนอ
กรรมาธิการในสว่นของคณะรัฐมนตรี จ านวน ๕ ทา่น ดังนี ้
  ๑. นายวิชัย  ไชยมงคล 10 
  ๒. นายวรรณชัย  บุญบ ารงุ 
  ๓. นายสุรสิทธิ ์ แสงวิโรจนพัฒน ์
  ๔. พลต ารวจตร ีชาตรี  ไพศาลศิลป ์และ 
  ๕. นายแพทย์อัครพล  ครุุศาสตรา  
  ขอบคุณครับ 15 
 
          - ๒๐/๑ 







๗๘ 


สนช. ๓๖                  ธีรวรรณ  ๒๐/๑ 
 


  ผู้ปฏิบัตหิน้าทีแ่ทนประธานสภานิตบิัญญตัแิห่งชาต ิ(นายสุรชัย  เลี้ยงบุญเลิศชัย 
รองประธานสภานิตบิัญญัตแิห่งชาต ิคนที่หนึ่ง)   :   ท่านรองนายกรัฐมนตรีเสนอรายชื่อ
กรรมาธิการในสดัสว่นคณะรัฐมนตรี ๕ ท่านแลว้นะครบั ตอ่ไปขอให้สมาชิกพิจารณาเสนอรายชื่อ 5 
กรรมาธิการในสดัสว่นของสมาชิก จ านวน ๒๓ ท่าน เชญิท่านสมชาย  แสวงการ 
  นายสมชาย  แสวงการ   :   กราบเรียนท่านประธานสภานิตบิัญญัตแิหง่ชาติ 
ที่เคารพครับ สมชาย  แสวงการ ในฐานะเลขานุการคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการสภานิตบิัญญัติ
แห่งชาต ิขอเสนอรายชื่อกรรมาธกิารในสัดสว่นของสมาชิกสภานติิบัญญตัิแห่งชาติ จ านวน ๒๓ ทา่น 
ดังนีค้รบั 10 


  ๑. พลเรือเอก กฤษฎา  เจริญพานิช 
  ๒. พลเรือเอก จกัรชัย  ภู่เจริญยศ 
  ๓. นายจติรนรา  นวรัตน์  
  ๔. นายเจตน์  ศิรธรานนท ์
  ๕. พลต ารวจเอก ชชัวาลย ์ สุขสมจิตร์ 15 
  ๖. นายธาน ี ออ่นละเอียด 
  ๗. พลเอก นิพัทธ ์ ทองเลก็ 
  ๘. พลต ารวจโท บญุเรอืง  ผลพานิชย ์
  ๙. พลต ารวจเอก พงศพัศ  พงษ์เจริญ 
๑๐. ร้อยต ารวจตร ีพงษ์นวิฒัน ์ ยุทธภัณฑ์บริภาร 20 
๑๑. นายภาสกร  ชัยวานิชศิร ิ
๑๒. ศาสตราจารย์กิตติคุณภิรมย์  กมลรตันกุล 
๑๓. นายมนตรี  ศรีเอี่ยมสะอาด 
๑๔. พลเอก ยุทธศิลป ์ โดยชื่นงาม 
๑๕. พลเรือเอก วัลลภ  เกิดผล 25 
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๗๙ 


สนช. ๓๖             ธีรวรรณ  ๒๐/๒ 
 


๑๖. นายวัลลภ  ตังคณานุรกัษ์ 
๑๗. นายศักดิ์ชัย  ธนบญุชัย 
๑๘. พลเอก สกนธ ์ สัจจานติย์ 5 
๑๙. พลเอก สรรชัย  อจลานนท ์
๒๐. นายสุชาติ  ตระกูลเกษมสุข 
๒๑. พลเอก สุชาติ  หนองบวั 
๒๒. พลเอก อกัษรา  เกดิผล 
๒๓. พลเอก อูด้  เบื้องบน 10 
ขอผู้รับรองครับ 
 (มีสมาชิกยกมอืขึน้รับรอง) 


  ผู้ปฏิบัตหิน้าทีแ่ทนประธานสภานิตบิัญญตัแิห่งชาต ิ(นายสุรชัย  เลี้ยงบุญเลิศชัย 
รองประธานสภานิตบิัญญัตแิห่งชาต ิคนที่หนึ่ง)   :   มีสมาชิกเสนอรายชื่อกรรมาธิการในสัดสว่น
ของสมาชิก ๒๓ ท่าน มีผูร้ับรองถกูต้อง จะมีสมาชิกท่านใดเสนอรายชื่อเป็นอย่างอื่นหรือไม่ครับ 15 
  (ไม่มีสมาชิกยกมือ) 
  ผู้ปฏิบัตหิน้าทีแ่ทนประธานสภานิตบิัญญตัแิห่งชาต ิ(นายสุรชัย  เลี้ยงบุญเลิศชัย 
รองประธานสภานิตบิัญญัตแิห่งชาต ิคนที่หนึ่ง)   :   ไม่มี ถ้าไมม่ีเชิญเลขาธิการอ่านรายชื่อ  
๒๘ ท่าน เสนอทีป่ระชุมอกีครั้งหนึ่งครับ 
  นายสุรตัน ์ หวังต่อลาภ (รองเลขาธิการวฒุิสภา ปฏิบัตหิน้าทีแ่ทนเลขาธิการ20 
วุฒิสภา ปฏิบตัิหน้าที่เลขาธกิารสภานติิบญัญตัแิห่งชาติ)   :   รายชื่อคณะกรรมาธกิารวิสามัญ
พิจารณาร่างพระราชบญัญตัิให้ใช้ประมวลกฎหมายยาเสพติด พ.ศ. .... และร่างประมวลกฎหมาย 
ยาเสพติด จ านวน ๒๘ คน ดังนี ้


 
 25 
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๘๐ 


สนช. ๓๖             ธีรวรรณ  ๒๐/๓ 
 


 ๑. พลต ารวจตรี ชาตร ี ไพศาลศิลป ์
 ๒. นายวรรณชัย  บญุบ ารุง 


   ๓. นายวิชัย  ไชยมงคล 5 
                       ๔. นายสุรสิทธิ์  แสงวโิรจนพัฒน ์


 ๕. นายอัครพล  คุรุศาสตรา 
   ๖. พลเรอืเอก กฤษฎา  เจริญพานิช 
   ๗. พลเรอืเอก จักรชัย  ภูเ่จริญยศ 
   ๘. นายจิตรนรา  นวรตัน ์ 10 
   ๙. นายเจตน์  ศิรธรานนท์ 
  ๑๐. พลต ารวจเอก ชัชวาลย์  สุขสมจิตร ์
  ๑๑. นายธานี  อ่อนละเอียด 
  ๑๒. พลเอก นิพัทธ์  ทองเล็ก 
  ๑๓. พลต ารวจโท บุญเรือง  ผลพานิชย ์15 
  ๑๔. พลต ารวจเอก พงศพศั  พงษ์เจริญ 
  ๑๕. รอ้ยต ารวจตร ีพงษ์นวิัฒน์  ยุทธภัณฑ์บริภาร 
  ๑๖. นายภาสกร  ชัยวานชิศิริ 
  ๑๗. ศาสตราจารยก์ิตติคณุภิรมย์  กมลรตันกุล 
  ๑๘. นายมนตร ี ศรีเอี่ยมสะอาด 20 
  ๑๙. พลเอก ยุทธศิลป์  โดยชื่นงาม 
  ๒๐. พลเรอืเอก วัลลภ  เกดิผล 
  ๒๑. นายวัลลภ  ตงัคณานรุักษ ์
  ๒๒. นายศักดิ์ชัย  ธนบญุชัย 
  ๒๓. พลเอก สกนธ ์ สัจจานิตย ์25 
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๘๑ 


สนช. ๓๖             ธีรวรรณ  ๒๐/๔ 
 


  ๒๔. พลเอก สรรชัย  อจลานนท ์
  ๒๕. นายสุชาติ   ตระกูลเกษมสุข 
  ๒๖. พลเอก สุชาติ   หนองบัว  5 
  ๒๗. พลเอก อักษรา  เกดิผล 
  ๒๘. พลเอก อูด้  เบื้องบน 
ผู้ปฏิบัตหิน้าทีแ่ทนประธานสภานิตบิัญญตัแิห่งชาต ิ(นายสุรชัย  เลี้ยงบุญเลิศชัย 


รองประธานสภานิตบิัญญัตแิห่งชาต ิคนที่หนึ่ง)   :   รายชื่อคณะกรรมาธกิาร ๒๘ ท่านถกูต้อง 
นะครับ ต่อไปขอให้ที่ประชมุพิจารณาก าหนดระยะเวลาแปรญตัตแิละระยะเวลาด าเนินงานของ10 
คณะกรรมาธิการคณะนี ้เชญิท่านสมชาย  แสวงการ ครับ 
  นายสมชาย  แสวงการ   :   กราบเรียนท่านประธานสภานิตบิัญญัตแิหง่ชาติ 
ที่เคารพ ผม สมชาย  แสวงการ ในฐานะเลขานุการคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการสภานิตบิัญญตัิ
แห่งชาต ิขอเสนอทา่นประธานและที่ประชุมเพื่อก าหนดเวลาการพิจารณาของคณะกรรมาธิการ
คณะนี้ภายใน ๙๐ วันนับแตว่ันที่สภามมีตแิต่งตั้ง ก าหนดเวลาแปรญตัติภายใน ๑๕ วันนับแต ่15 
วันถดัจากวนัที่สภามีมติก าหนดเวลาแปรญตัต ิขอผูร้ับรองครบั 
  (มีสมาชิกยกมือขึ้นรบัรอง) 
  ผู้ปฏิบัตหิน้าทีแ่ทนประธานสภานิตบิัญญตัแิห่งชาต ิ(นายสุรชัย  เลี้ยงบุญเลิศชัย 
รองประธานสภานิตบิัญญัตแิห่งชาต ิคนที่หนึ่ง)   :   มีผู้เสนอก าหนดเวลาด าเนินงานของ
คณะกรรมาธิการ ๙๐ วนันบัจากวนันี ้ก าหนดเวลาแปรญัตติ ๑๕ วันนับจากวนัพรุ่งนี้  20 
มีสมาชิกรับรองถกูตอ้ง จะมสีมาชิกท่านใดเสนอเวลาเปน็อย่างอืน่หรือไม่ครบั  
  (ไม่มีสมาชิกยกมือ) 
  ผู้ปฏิบัตหิน้าทีแ่ทนประธานสภานิตบิัญญตัแิห่งชาต ิ(นายสุรชัย  เลี้ยงบุญเลิศชัย 
รองประธานสภานิตบิัญญัตแิห่งชาต ิคนที่หนึ่ง)   :   ถ้าไม่มถีือว่าที่ประชุมเห็นชอบ แปรญตัติ
ภายใน ๑๕ วนันบัจากวันพรุ่งนี ้ก าหนดเวลาด าเนนิงานของคณะกรรมาธิการคณะนีค้ือ ๙๐ วัน 25 


 
 
 
 
 30 







๘๒ 


สนช. ๓๖                    ธีรวรรณ  ๒๐/๕ 
 


นับจากวันที่สภามีมติแต่งตั้งก็คือวนันี ้เปน็อนัจบการพิจารณาเรื่องด่วนที่ ๑ และเรื่องด่วนที่ ๒ 
ต่อไปจะเป็นการขอมติในวาระที่ ๑ ของเรื่องด่วนที่ ๓ คอืร่างพระราชบัญญัตวิิธีพิจารณา 
คดียาเสพติด (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ก่อนขอมติ ผมขอตรวจสอบองคป์ระชุมอกีครัง้  5 
เชิญท่านสมาชกิแสดงตนมีสมาชิกท่านใดยังไมแ่สดงตนหรือไม่ ขอทราบองค์ประชุมครับ 
  (มีสมาชิกกดปุ่มแสดงตนเพือ่ตรวจนบัองคป์ระชุม จ านวน ๑๙๒ คน) 
  ผู้ปฏิบัตหิน้าทีแ่ทนประธานสภานิตบิัญญตัแิห่งชาต ิ(นายสุรชัย  เลี้ยงบุญเลิศชัย 
รองประธานสภานิตบิัญญัตแิห่งชาต ิคนที่หนึ่ง)   :   องค์ประชุม ๑๙๒ ท่าน ครบเปน็องคป์ระชุม 
ต่อไปจะเป็นการขอมติในเรือ่งดว่นที ่๓ สมาชิกท่านใดเห็นสมควรให้รบัหลักการของร่าง10 
พระราชบัญญัตวิิธีพิจารณาคดียาเสพติด (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ไว้พิจารณาต่อไปท่านกดปุม่  
เห็นด้วย ท่านใดเห็นว่าไม่ควรรบัหลกัการกดปุ่ม ไม่เห็นด้วย ต้องการงดออกเสียงกดปุ่ม  
งดออกเสียง เชิญลงคะแนนครับ มีท่านใดยังไม่ลงคะแนนหรอืไมค่รับ ทุกท่านลงคะแนนแลว้ 
ปิดการลงคะแนน ขอทราบผลครับ 
  (มีสมาชิกเหน็ดว้ย ๑๙๐ คะแนน  ไม่เห็นดว้ย ไม่มี) 15 
  ผู้ปฏิบัตหิน้าทีแ่ทนประธานสภานิตบิัญญตัแิห่งชาต ิ(นายสุรชัย  เลี้ยงบุญเลิศชัย 
รองประธานสภานิตบิัญญัตแิห่งชาต ิคนที่หนึ่ง)   :   ผลการลงคะแนน องค์ประชมุ ๑๙๓ ท่าน 
มติที่ประชมุเหน็ด้วย ๑๙๐  ไม่เห็นดว้ย ไม่มี  งดออกเสยีง ๓ เปน็อันว่าที่ประชมุมีมติรับหลักการ 
แห่งร่างพระราชบัญญตัิวธิีพิจารณาคดียาเสพตดิ (ฉบับที ่..) พ.ศ. .... ไว้พิจารณา  ตอ่ไปจะขอ 
ให้ที่ประชุมพิจารณาว่าเหน็สมควรให้คณะกรรมาธิการคณะใดเป็นผู้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติ 20 
ฉบับนี้ เชิญท่านสมชาย  แสวงการ ครับ 
  นายสมชาย  แสวงการ   :   กราบเรียนท่านประธานสภานิตบิัญญัตแิหง่ชาติ 
ที่เคารพครับ สมชาย  แสวงการ ในฐานะเลขานุการคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการสภานิตบิัญญตัิ
แห่งชาต ิขอเสนอให้มอบคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบญัญตัิให้ใช้ประมวล 
 25 


 
 
 
 
 30 







๘๓ 


สนช. ๓๖                 ธรีวรรณ  ๒๐/๖ 
 


กฎหมายยาเสพติด (ฉบับที ่..) พ.ศ. .... และร่างประมวลกฎหมายยาเสพติด ซึง่สภาเพิ่งตั้งขึ้น 
เป็นผู้พิจารณาร่างพระราชบัญญตัิฉบับนี้ตามขอ้บังคับการประชมุสภานติิบญัญตัิแห่งชาติ  
ข้อ ๑๑๖ ขอผูร้ับรองครับ 5 
  (มีสมาชิกยกมือขึ้นรบัรอง) 
  ผู้ปฏิบัตหิน้าทีแ่ทนประธานสภานิตบิัญญตัแิห่งชาต ิ(นายสุรชัย  เลี้ยงบุญเลิศชัย 
รองประธานสภานิตบิัญญัตแิห่งชาต ิคนที่หนึ่ง)   :   มีสมาชิกเสนอให้ใช้คณะกรรมาธิการ ซึง่สภา 
มีมตติั้งขึ้นเมื่อสักครู่ คือคณะกรรมาธิการพิจารณาเรื่องด่วนที่ ๑ และเรื่องด่วนที่ ๒ เป็นผู้พิจารณา 
ร่างพระราชบัญญัตฉิบับนีด้ว้ย มีผูร้ับรองญตัตถิูกต้อง มสีมาชิกท่านใดไม่เห็นด้วยหรอืไม่ครับ 10 
  (ไม่มีสมาชิกยกมือ) 
  ผู้ปฏิบัตหิน้าทีแ่ทนประธานสภานิตบิัญญตัแิห่งชาต ิ(นายสุรชัย  เลี้ยงบุญเลิศชัย 
รองประธานสภานิตบิัญญัตแิห่งชาต ิคนที่หนึ่ง)   :   ถ้าไม่มถีือว่าที่ประชุมเห็นชอบให้
คณะกรรมาธิการวิสามญัที่สภามีมตแิตง่ตัง้ขึน้ให้พิจารณาเรื่องดว่นที่ ๑ และเรื่องดว่นที่ ๒  
เป็นผู้พิจารณาเรือ่งนีด้้วย ตอ่ไปขอให้ที่ประชมุพิจารณาก าหนดเวลาด าเนินงานและก าหนด 15 
เวลาแปรญัตติจะใชร้ะยะเวลาเดียวกันกับที่ก าหนดไว้ในเรื่องดว่นที ่๑ และเรื่องดว่นที่ ๒  
หรือไม่ ทา่นสมชาย  แสวงการ เชญิครับ 
  นายสมชาย  แสวงการ   :   กราบเรียนท่านประธานสภานิตบิัญญัตแิหง่ชาติ 
ที่เคารพครับ ผม สมชาย  แสวงการ ในฐานะเลขานกุารคณะกรรมาธิการวิสามญักิจการ 
สภานิตบิัญญตัแิห่งชาต ิขอเสนอก าหนดเวลาพิจารณาของคณะกรรมาธิการ ภายใน ๙๐ วนั 20 
แล้วกแ็ปรญตัติภายใน ๑๕ วันเชน่เดียวกันในคณะกรรมาธิการชดุที่แลว้ ขอผู้รบัรองครับ 
  (มีสมาชิกยกมือขึ้นรบัรอง) 
  ผู้ปฏิบัตหิน้าทีแ่ทนประธานสภานิตบิัญญตัแิห่งชาต ิ(นายสุรชัย  เลี้ยงบุญเลิศชัย 
รองประธานสภานิตบิัญญัตแิห่งชาต ิคนที่หนึ่ง)   :   มีสมาชิกเสนอก าหนดเวลาด าเนินงานของ 
คณะกรรมาธิการส าหรับการพิจารณาเรื่องด่วนที่ ๓  ๙๐ วนั ก าหนดแปรญตัตเิรื่องด่วนที่ ๓ คือ 25 
ร่างพระราชบัญญัตวิิธีพิจารณาคดียาเสพติด (ฉบับที ่..) พ.ศ. .... ภายใน ๑๕ วนันบัจาก 
วันถดัจากวนัที่สภามีมติ มีผูร้ับรองถูกต้อง มีทา่นใดจะเสนอเปน็อย่างอื่นหรือไม่ครบั 
  (ไม่มีสมาชิกยกมือ) 


 
 30 







๘๔ 


สนช. ๓๖                ธีรวรรณ  ๒๐/๗ 
 


  ผู้ปฏิบัตหิน้าทีแ่ทนประธานสภานิตบิัญญตัแิห่งชาต ิ(นายสุรชัย  เลี้ยงบุญเลิศชัย 
รองประธานสภานิตบิัญญัตแิห่งชาต ิคนที่หนึ่ง)   :   ไม่มี ถ้าไมม่ีถือว่าที่ประชมุเหน็ชอบ 
ก าหนดเวลาท างาน ก าหนดเวลาเดียวกันคอื ๙๐ วันนับจากวนันี้คอืวนัที่สภามีมตแิต่งตั้ง 5 
ก าหนดแปรญตัต ิ๑๕ วนัเชน่เดียวกนัทั้ง ๓ ฉบับ นบัถดัจากวนัที่สภามีมติคือ นบัตัง้แต่ 
วันพรุ่งนี้เป็นต้นไป  


ท่านสมาชิกครับ เมื่อทีป่ระชุมได้พิจารณารบัหลกัการแล้วก็มมีตแิตง่ตัง้ 
คณะกรรมาธิการวิสามญัเพ่ือรับผดิชอบพิจารณาร่างกฎหมายทั้ง ๓ ฉบับนีแ้ลว้ ผมขอก าหนด 
วันเวลาประชมุคณะกรรมาธิการคณะนี้เลย เชิญประชมุนัดแรกวนัศุกร์ที่ ๑๕ มิถนุายน ๒๕๖๑  10 
คือวนัพรุ่งนี ้เวลา ๐๙.๓๐ นาฬิกา ณ ห้องประชมุคณะกรรมาธิการ หมายเลข ๓๐๙ ชั้น ๓  
อาคารรัฐสภา ๒ เชิญทา่นสมาชิกและบคุคลภายนอกทีม่ีชื่อเปน็คณะกรรมาธิการใน ๒๘ ท่าน  
ประชมุนดัแรกคอื วนัพรุ่งนี ้๐๙.๐๐ นาฬิกา ห้องประชมุคณะกรรมาธกิาร หมายเลข ๓๐๙  
ชั้น ๓ อาคารรัฐสภา ๒ ขอเชิญเขา้ประชุมโดยพร้อมเพรยีงกัน เปน็อันจบการพิจารณาเรื่องดว่นที ่๓ 
และจบการพิจารณาเรื่องด่วนที่ ๑ เรือ่งด่วนที่ ๒ เรือ่งดว่นที ่๓ ต้องขอบคุณท่านรองนายกรัฐมนตรี15 
และคณะผู้ชีแ้จงด้วยครับ เชิญกลับไดค้รับ 
 
                 - ๒๑/๑ 


 
 20 


 
 







๘๕ 


สนช. ๓๖                                                                                     ศภุลักษณ์  ๒๑/๑ 
 


  ท่านสมาชิกครับ ก่อนที่จะเข้าสู่ระเบียบวาระต่อไป ผมขอเพ่ิมเติมวาระการประชุม 
เรื่อง การพิจารณารา่งพระราชบัญญัตคิุ้มครองการด าเนนิงานขององคก์ารสนธิสญัญาว่าด้วย 
การหา้มทดลองนิวเคลียรโ์ดยสมบูรณ์ พ.ศ. ...  ซึง่บรรจใุนระเบียบวาระวันพรุ่งนีน้ะครับ 5 
ขอบรรจุเพิ่มเติมมาเปน็เรือ่งด่วนที่ ๕ ในการประชมุวนันี ้โดยอาศัยขอ้บังคับการประชุม 
สภานิตบิัญญตัแิห่งชาต ิขอ้ ๑๗ ไม่ทราบจะมีสมาชกิท่านใดไม่เหน็ดว้ยหรือไม่ 
  (ไม่มีสมาชิกยกมือ) 
  ผู้ปฏิบัตหิน้าทีแ่ทนประธานสภานิตบิัญญตัแิห่งชาต ิ(นายสุรชัย  เลี้ยงบุญเลิศชัย 
รองประธานสภานิตบิัญญัตแิห่งชาต ิคนที่หนึ่ง)   :   ไมม่ีนะครับ เชญิท่านสมชาย  แสวงการ ครับ 10 
  นายสมชาย  แสวงการ   :   กราบเรียนท่านประธานสภานิตบิัญญัตแิหง่ชาติ 
ที่เคารพครับ สมชาย  แสวงการ ในฐานะเลขานุการคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการสภานิตบิัญญตัิ
แห่งชาต ิขอเสนอทา่นประธานเพื่อขอเปลี่ยนระเบียบวาระการประชุม โดยจะขอใหย้กเรื่องด่วน 
ร่างพระราชบัญญัติคุม้ครองการด าเนนิงานขององค์การสนธิสญัญาว่าด้วยการทดลองนวิเคลียร์ 
โดยสมบูรณ์ พ.ศ. ....  ซึ่งบรรจุอยู่ในระเบียบวาระของวนัพรุ่งนีข้ึ้นมาพิจารณาก่อนในวนันีต้าม 15 
ข้อบังคับการประชมุสภานติบิัญญตัิแห่งชาต ิข้อ ๔๐ (๒) ขอผู้รบัรองครบั 
  (มีสมาชิกยกมือขึ้นรบัรอง) 
  ผู้ปฏิบัตหิน้าทีแ่ทนประธานสภานิตบิัญญตัแิห่งชาต ิ(นายสุรชัย  เลี้ยงบุญเลิศชัย 
รองประธานสภานิตบิัญญัตแิห่งชาต ิคนที่หนึ่ง)   :   มีผูเ้สนอใหน้ าเรื่องรา่งพระราชบัญญตัิคุม้ครอง 
การด าเนนิงานขององค์การสนธิสญัญาว่าด้วยการหา้มทดลองนิวเคลียร์โดยสมบูรณ์ พ.ศ. .... 20 
ซึ่งผมไดน้ ามาบรรจุเพ่ิมเติมเป็นระเบียบวาระวันนี้แลว้ โดยอยู่เรื่องดว่นที ่๕ มีท่านสมาชิกเสนอ 
ขอให้ปรับเปลี่ยนวาระโดยน าเรื่องดว่นที่ ๕ คือเรือ่งพระราชบญัญตัิคุ้มครองการด าเนินงานของ
องค์การสนธิสัญญาว่าดว้ยการห้ามทดลองนวิเคลียร์โดยสมบูรณ ์พ.ศ. ....  ขึน้มาพิจารณาก่อน 
ที่จะไปสูเ่รื่องดว่นที ่๔ คือเรือ่งการให้ความเห็นชอบรา่งยุทธศาสตร์ชาติ มีสมาชิกรบัรองถูกต้อง  
จะมีสมาชิกท่านใดมคีวามเห็นเป็นอย่างอื่นหรือไมค่รับ 25 
  (ไม่มีสมาชิกยกมือ) 
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๘๖ 


สนช. ๓๖                                                                                     ศภุลักษณ์  ๒๑/๒ 
 


  ผู้ปฏิบัตหิน้าทีแ่ทนประธานสภานิตบิัญญตัแิห่งชาต ิ(นายสุรชัย  เลี้ยงบุญเลิศชัย 
รองประธานสภานิตบิัญญัตแิห่งชาต ิคนที่หนึ่ง)   :   ถ้าไม่มี ถือว่าที่ประชมุเหน็ชอบนะครับ  
  ต่อไปจะเป็นการพิจารณาเรือ่งดว่นที ่๕ ร่างพระราชบัญญัติคุม้ครองการด าเนนิงาน 5 
ขององค์การสนธิสัญญาว่าดว้ยการห้ามทดลองนวิเคลียรโ์ดยสมบูรณ์ พ.ศ. ....  ซึ่งคณะกรรมาธิการ
วิสามญัพิจารณาเสร็จแลว้  
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๘๗ 


สนช. ๓๖                                                                                     ศภุลักษณ์  ๒๑/๓ 
 


  ผู้ปฏิบัตหิน้าทีแ่ทนประธานสภานิตบิัญญตัแิห่งชาต ิ(นายสุรชัย  เลี้ยงบุญเลิศชัย 
รองประธานสภานิตบิัญญัตแิห่งชาต ิคนที่หนึ่ง)   :   เรือ่งนี้สืบเนื่องจากทีป่ระชุมสภานิติบญัญตัิ 
แห่งชาต ิครั้งที่ ๓๑/๒๕๖๑ วันศุกรท์ี่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ที่ประชมุได้ลงมติรบัหลักการ 5 
แห่งร่างพระราชบัญญตัิคุ้มครองการด าเนนิงานขององคก์ารสนธิสัญญาว่าด้วยการหา้มทดลอง
นิวเคลียร์โดยสมบรูณ์ พ.ศ. ....  และมมีตติั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญขึ้นคณะหนึ่งเพ่ือพิจารณานัน้ 
  บัดนี ้คณะกรรมาธิการวิสามัญได้พิจารณาร่างพระราชบัญญตัดิังกล่าวเสร็จ
เรียบร้อยแล้ว และได้น าเสนอรายงานตอ่ประธานสภานติิบัญญตัิแห่งชาตติามข้อบังคับการประชุม
สภานิตบิัญญตัแิห่งชาต ิขอ้ ๑๑๘ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารทีแ่จกให้ท่านสมาชิกแลว้นะครบั 10 
ขอเชิญคณะกรรมาธกิารวิสามัญเข้าประจ าทีค่รับ 
  (คณะกรรมาธิการวิสามญัเขา้ประจ าที่) 
  ผู้ปฏิบัตหิน้าทีแ่ทนประธานสภานิตบิัญญตัแิห่งชาต ิ(นายสุรชัย  เลี้ยงบุญเลิศชัย 
รองประธานสภานิตบิัญญัตแิห่งชาต ิคนที่หนึ่ง)   :   คณะกรรมาธิการวิสามัญเข้าประจ าทีเ่รียบร้อย
นะครับ เชิญทา่นประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญแถลงรายงานต่อที่ประชุมครับ 15 
  พลอากาศเอก ชาลี  จนัทรเ์รือง (ประธานคณะกรรมาธกิารวิสามญั)   :    
กราบเรียนทา่นประธานสภานิตบิัญญัตแิหง่ชาติ กระผม พลอากาศเอก ชาล ี จนัทร์เรือง สมาชิก 
สภานิตบิัญญตัแิห่งชาต ิในฐานะประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบญัญตัิ
คุ้มครองการด าเนนิงานขององค์การสนธิสัญญาว่าดว้ยการห้ามทดลองนวิเคลียร์โดยสมบูรณ ์ 
พ.ศ. ....   20 
  ตามที่ทีป่ระชุมสภานิติบญัญัตแิหง่ชาติ ครั้งที่ ๓๑/๒๕๖๑ เมื่อวนัศกุร์ที่ ๑๘ 
พฤษภาคม ๒๕๖๑ ได้มมีตริบัหลักการแหง่ร่างพระราชบัญญตัิคุม้ครองการด าเนนิงานของ 
องค์การสนธิสัญญาว่าดว้ยการห้ามทดลองนวิเคลียร์โดยสมบูรณ ์พ.ศ. .... ไว้พิจารณา  
และตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญขึน้คณะหนึ่งเพ่ือพิจารณา ก าหนดการแปรญัตติภายใน ๗ วัน 
โดยมีเวลาปฏิบัตงิานภายใน ๖๐ วนันัน้  25 
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๘๘ 


สนช. ๓๖                                                                                     ศภุลักษณ์  ๒๑/๔ 
 


  บัดนี ้คณะกรรมาธิการวิสามัญได้พิจารณาร่างพระราชบัญญตัดิังกล่าว 
เสร็จเรียบร้อยแล้วดังนี ้
  ร่างพระราชบัญญัตฉิบับนี้ม ี๕ มาตรา และไม่มีกรรมาธกิารวิสามญัสงวนความเหน็ 5 
และไม่มีสมาชิกสภานิตบิัญญัตแิหง่ชาติเสนอค าแปรญตัติ 
  ผลการพิจารณาคณะกรรมาธิการวิสามัญไดน้ าผลการด าเนินงานตามมาตรา ๗๗ 
ของรฐัธรรมนูญแหง่ราชอาณาจักรไทย พุทธศกัราช ๒๕๖๐  โดยส านักงานปรมาณูเพื่อสันติ 
มาประกอบการพิจารณาทุกขั้นตอนเรียบรอ้ยแลว้ 
  ร่างพระราชบัญญัตนิี้มี ๕ มาตรา มีการแก้ไข ๑ มาตรา ตามเอกสารที่ได้น าเรียน 10 
สภานิตบิัญญตัแิห่งชาตทิุกทา่นแลว้ การแกไ้ขสว่นใหญ่เพ่ือให้สอดคล้องกับสนธิสญัญาดงักล่าว 
โดยเฉพาะเมื่อแปลเปน็ภาษาอังกฤษแลว้จะต้องสอดคลอ้งกับสนธิสญัญาฉบบันี้ 
  อนึ่ง คณะกรรมาธกิารวิสามญัใคร่ขอขอบคุณคณะกรรมการพิจารณาศึกษา
สนธิสญัญาว่าด้วยการหา้มทดลองนิวเคลียร์โดยสมบูรณ์ สภานิตบิัญญตัิแห่งชาต ิโดยมีท่านกติติ   
วะสีนนท์ เปน็ประธานที่ไดท้ าการศึกษากอ่นลว่งหน้าท าให้การพิจารณาเป็นไปดว้ยความรวดเร็ว15 
ยิ่งขึ้น และคณะกรรมาธิการวิสามญัขอเสนอข้อสังเกตมาด้วยแล้ว ๑ ข้อ จึงเรียนมาเพื่อโปรด
พิจารณา ขอบคุณครับ 
  ผู้ปฏิบัตหิน้าทีแ่ทนประธานสภานิตบิัญญตัแิห่งชาต ิ(นายสุรชัย  เลี้ยงบุญเลิศชัย 
รองประธานสภานิตบิัญญัตแิห่งชาต ิคนที่หนึ่ง)   :   ท่านประธานคณะกรรมาธิการวิสามญั 
เสนอรายงานการพิจารณารา่งพระราชบญัญตัิคุ้มครองการด าเนนิงานขององค์การสนธิสญัญาว่าด้วย20 
การหา้มทดลองนิวเคลียรโ์ดยสมบูรณ์ พ.ศ. .... ต่อทีป่ระชุมแล้วนะครบั 
  ต่อไปจะเป็นการพิจารณาในวาระที่ ๒ ซึง่จะเริ่มต้นด้วยชื่อร่าง ค าปรารภ  
แล้วพิจารณาเรียงล าดบัมาตราไปจนกว่าจะจบร่างนะครบั และเนื่องจากร่างพระราชบัญญตัิ 
ฉบับนี้มีเพียง ๕ มาตรา ผมพิจารณาแลว้คณะกรรมาธิการวิสามัญแกไ้ขเพียง ๑ มาตรา ไมม่ี
กรรมาธิการวิสามญัเสียงข้างน้อยสงวนความเหน็ แลว้กไ็ม่มีสมาชิกเสนอค าแปรญตัติ เพราะฉะนัน้ 25 
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๘๙ 


สนช. ๓๖                                                                                     ศภุลักษณ์  ๒๑/๕ 
 


ในการพิจารณาผมจะพิจารณาเรียงล าดับมาตราไปจนกว่าจะจบร่างก่อน แล้วหลังจากนั้นจึงจะลง
มติในมาตราที่มกีารแกไ้ข ไม่ทราบจะมีสมาชิกทา่นใดมคีวามเหน็เปน็อย่างอื่นหรือไม่ครับ 
  (ไม่มีสมาชิกยกมือ) 5 
  ผู้ปฏิบัตหิน้าทีแ่ทนประธานสภานิตบิัญญตัแิห่งชาต ิ(นายสุรชัย  เลี้ยงบุญเลิศชัย 
รองประธานสภานิตบิัญญัตแิห่งชาต ิคนที่หนึ่ง)   :   ถ้าไม่มี ถือว่าที่ประชมุเหน็ชอบนะครับ 
ท่านสมาชิกครับ ในการพิจารณาวาระที ่๒ และวาระที ่๓ ขอให้ท่านสมาชิกน ารายงานการรับฟัง 
ความเหน็ของผู้ที่เกี่ยวข้อง รายงานวิเคราะห์ผลกระทบของรา่งพระราชบัญญตัฉิบบันี้ที่อาจจะ 
เกิดขึ้นมาประกอบการพิจารณาทุกขั้นตอนด้วยนะครับ เพ่ือให้ถูกต้องและเปน็ไปตามบทบญัญตั ิ10 
ของรฐัธรรมนูญ มาตรา ๗๗  เชญิเลขาธิการด าเนินการครับ 
  นายสุรตัน ์ หวังต่อลาภ (รองเลขาธิการวฒุิสภา ปฏิบัตหิน้าทีแ่ทนเลขาธิการ
วุฒิสภา ปฏิบตัิหน้าที่เลขาธกิารสภานติิบญัญตัแิห่งชาติ)   :   “รา่งพระราชบัญญัติคุม้ครอง 
การด าเนนิงานขององค์การสนธิสญัญาว่าด้วยการหา้มทดลองนิวเคลียร์โดยสมบูรณ์ พ.ศ. ....   
ชื่อร่างพระราชบัญญัต ิไม่มกีารแก้ไข  ค าปรารภ ไมม่ีการแก้ไข  มาตรา ๑ ถึงมาตรา ๓ 15 
ไม่มีการแก้ไข  มาตรา ๔ มกีารแก้ไข” 
  ผู้ปฏิบัตหิน้าทีแ่ทนประธานสภานิตบิัญญตัแิห่งชาต ิ(นายสุรชัย  เลี้ยงบุญเลิศชัย 
รองประธานสภานิตบิัญญัตแิห่งชาต ิคนที่หนึ่ง)   :   มาตรา ๔ คณะกรรมาธกิารวิสามัญมกีารแกไ้ข 
ไม่มีสมาชิกเสนอค าแปรญตัติ และไม่มีกรรมาธกิารวิสามัญเสียงข้างน้อยสงวนความเห็น ท่านสมาชกิ 
มีสิทธิอภิปรายได้ในประเดน็ที่คณะกรรมาธิการวิสามญัมกีารแก้ไข เชิญยกมอืเลยครบั ท่านวัลลภ 20 
ตังคณานุรกัษ์ เชิญครับ 
  นายวัลลภ  ตงัคณานุรกัษ์   :   ทา่นประธานที่เคารพครบั ผม วัลลภ ตังคณานรุักษ์ 
สมาชิกสภานิตบิัญญัตแิหง่ชาติ ขออนุญาตท าความเข้าใจกับคณะกรรมาธิการก่อนในมาตรา ๔  
ที่มีการแกไ้ข (๒) คือในมาตรา ๔ เปน็เรื่องของการให้การคุ้มครองการด าเนินงาน ซึ่งใน (๒)  
จะพูดถึงส่วนที่ได้รับเอกสิทธิ์ในการคุ้มครอง นีค่ือ (๒)  ทีนี้ถามว่าคุ้มครองใครบ้าง ร่างเดิม 25 
   
          - ๒๒/๑ 
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๙๐ 


สนช. ๓๖                                                                                   ทิพย์อัปสร  ๒๒/๑ 
 
  ๑. คุ้มครององค์การสนธิสัญญา นี่คือข้อที่ ๑ 
  ๒. คุ้มครองผู้แทนของรฐัภาคีมีสักประมาณ ๒๐๐ องค์กรประมาณนั้น ๒๐๐ รัฐ 
๒๐๐ ประเทศประมาณนั้น 5 
  ๓. คุ้มครองผู้แทนส ารองและที่ปรกึษา ความเดมิจาก (๒) เขียนต่อไปว่าผูแ้ทน 
ที่ได้รบัการเลือกตั้งในคณะมนตรีบริหาร นั่นกห็มายความว่าบุคคลทีเ่ปน็บุคคลที่ ๔ แต่ร่างเดมิ 
เขียนไวว้่า “ผู้แทนที่ได้รบัการเลือกตั้งเป็นคณะมนตรีบริหาร” ถามว่าคนได้รบัเลือกตั้งมาจากไหน 
ก็มาจากผูแ้ทนของรัฐภาคี ถ้าผมเข้าใจไม่ผดิ ใน ๒๐๐ นั้น แต่ทีนี้พอท่านไปเปลี่ยนจาก “ผู้แทน 
ที่ได้รบัเลือกตัง้” เปน็ “ผู้แทนของรัฐภาคีซึง่เป็นสมาชกิ” ก็มีสัก ๕๐ ประเทศ ๕๐ ใน ๒๐๐  10 
ผู้แทน ๒๐๐ คุม้ครองไปแลว้ แล้วกม็านัง่ในนี้อยู่แลว้ท าไมตอ้งไปคุ้มครองอีก ๕๐ คน ซึง่ก็เป็น 
คนเดิม ผมจึงบอกวา่ไมแ่กเ้ข้าใจไดม้ากกว่า แลว้ก็ชดัเจน พอแก้เลยสับสนว่าเมื่อคุม้ครองผู้แทน 
ของรฐัภาคี ๒๐๐ คนแลว้ สมมุตวิ่าม ี๒๐๐ ประเทศ คุ้มครองเขาอยูแ่ล้วเขาเป็นมา แล้วท าไม 
ต้องไปคุม้ครองเขาเปน็ภาคสีมาชิก เพราะเขาก็เปน็ผู้แทนใน ๒๐๐ คนนัน้ ท าไมซ้ าไปซ้ ามา 
ผมถามเพื่อความเข้าใจ เพราะว่าต่างกับความเดิมมากเลย ความเดิมเขาคุ้มครองผูแ้ทนทีไ่ดร้ับ 15 
เลือกตัง้เปน็คณะมนตรบีรหิาร ซึ่งไม่รู้จะเปน็ใครกไ็ด ้ท าไมกลับไปวกคุม้ครองคนเดมิที่คุ้มครอง 
อยู่แล้ว นี่เป็นค าถามของผม ผมจึงอยากสร้างความเข้าใจ ขอบคุณท่านประธานครับ  
  ผู้ปฏิบัตหิน้าทีแ่ทนประธานสภานิตบิัญญตัแิห่งชาต ิ(นายสุรชัย  เลี้ยงบุญเลิศชัย 
รองประธานสภานิตบิัญญัตแิห่งชาต ิคนที่หนึ่ง)   :   มีสมาชิกท่านอืน่ไหมที่จะซักถาม 
คณะกรรมาธิการถงึเหตุผลที่ไปแก้ไขเปลี่ยนแปลง  20 
  (ไม่มีสมาชิกยกมือ) 
  ผู้ปฏิบัตหิน้าทีแ่ทนประธานสภานิตบิัญญตัแิห่งชาต ิ(นายสุรชัย  เลี้ยงบุญเลิศชัย 
รองประธานสภานิตบิัญญัตแิห่งชาต ิคนที่หนึ่ง)   :   ไมม่ีแล้ว เชญิคณะกรรมาธิการตอบชีแ้จง 
ท่านกติต ิ วะสนีนท ์ครบั  
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๙๑ 


สนช. ๓๖                                                                                   ทิพย์อัปสร  ๒๒/๒ 
 


  นายกติต ิ วะสีนนท์ (รองประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญ คนทีห่นึ่ง)   :   
ขอบคุณทา่นประธานครบั ผม กติต ิ วะสนีนท ์ในฐานะกรรมาธิการ ต้องขอบคุณทา่นอาจารย์วัลลภ 
ตังคณานุรกัษ์ ทีก่รุณาชว่ยดกูารแก้ไขให้เกดิความรอบคอบ ผมขออธิบายดังนี้ก็คือทีจ่ริงแลว้ 5 
ในการยกร่างดูสนธิสัญญาเป็นหลกัจะมีสนธิสัญญาอารต์ิเคิล ๒อ ี(article 2E) ข้อ ๕๕ ที่จะระบุไว ้
ว่าให้ใครบ้าง ซึง่เขากแ็ยกกนั ทีแ่ยกส่วนที่จรงิตอนนีม้ีประเทศที่เปน็ภาคแีล้ว ๑๖๖ ประเทศ 
แล้วกท็ี่ลงนาม ๑๘๓ ประเทศ ซึง่ยังขาด ๑๗ ประเทศ รวมทัง้ประเทศไทย ซึ่งจะเปน็อาเซียน 
(ASEAN) ประเทศสดุท้าย ในส่วนแรกผู้แทนรฐัภาคีเป็นกรณีทั่ว ๆ ไป ซึง่ในสนธิสญัญานี้จะมี 
องค์กรที่ส าคญั หนว่ยที่ส าคญัก็คือคอนเฟอร์เรนซอ์อฟเดอะสเตทพารต์ี (Conference of The 10 
State Parties) กค็ือคล้าย ๆ สมัชชาคือทีป่ระชุมของรฐัภาคี กบัอีกสว่นหนึง่ที่ภาษาไทยใช้ค าว่า  
“คณะมนตรบีริหาร” หรือเอ็กเซคควิทีฟคอมมิทตี (executive committee) แล้วการที่เข้าไป 
อยู่ในคณะมนตรีบริหาร จรงิ ๆ เขาเลือกประเทศเข้ามาเป็นสดัส่วนตามภูมิภาค เพราะฉะนัน้ 
ผู้แทนแรกกับผูแ้ทนที ่๒ อาจจะคนละคนก็ได้ คนเดียวกนัก็ได้ คนแรกเวลามีประชุม 
คอนเฟอรเ์รนซ์ออฟเดอะสเตทพารต์ี ท่านปลดักระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หรืออาจจะ 15 
ท่านรฐัมนตรไีปเองกไ็ด ้แตพ่อเป็นคณะมนตรีบรหิารอาจจะเปน็ท่านทูตทีก่รุงเวียนนา เป็นต้น 
เพราะฉะนัน้ที่ใส่ไว้เดิมเป็นว่า “ผู้แทนที่ได้รบัเลือก” จริง ๆ ตกไป เพราะไม่ใช่ผู้แทนที่ได้รับเลือก 
แต่เป็นประเทศทีไ่ดร้ับเลือก แลว้ส่งผูแ้ทนของประเทศภาคีนัน้ ของรฐัภาคนีั้นก็จะตอ้งได้ตาม 
บทบัญญัติในส่วนนี ้จึงแยกเป็น ๒ สว่นและขยายความ เพราะถา้คงค าเดิมผูแ้ทนทีไ่ด้รับเลือก 
จะหายไป เพราะเป็นผูแ้ทนประเทศภาค ีซึ่งเปน็สมาชกิที่ได้รบัเลือก ขอบคุณครับ    20 
  ผู้ปฏิบัตหิน้าทีแ่ทนประธานสภานิตบิัญญตัแิห่งชาต ิ(นายสุรชัย  เลี้ยงบุญเลิศชัย 
รองประธานสภานิตบิัญญัตแิห่งชาต ิคนที่หนึ่ง)   :   ท่านวัลลภ  ตงัคณานุรักษ ์ยังตดิใจไหมครบั 
  นายวัลลภ  ตงัคณานุรกัษ์   :   ทา่นประธานที่เคารพ ผม วัลลภ  ตังคณานุรกัษ์ 
สมาชิกสภานิตบิัญญัตแิหง่ชาติ ถ้าท่านกติต ิ วะสนีนท์ ขออนญุาตเอ่ยนามท่าน ถ้าท่านอธิบายว่า 
อาจจะเปน็คนเดียวกนักไ็ด ้หรือเป็นคนละคนก็ได้ผมไมต่ิดใจ เป็นคนเดียวกันที่จะเป็นคนแรก 25 
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๙๒ 


สนช. ๓๖                                                                                   ทิพย์อัปสร  ๒๒/๓ 
 


และเป็นคนที่ ๒ อาจจะเป็นคนเดิมกไ็ด้ในคณะมนตรถีูกหรือไม่ครับ หรืออาจจะเป็นคนละคนกไ็ด ้
ใช่หรือไม่ ถ้าท่านพยักหนา้อย่างนี้ผมไมต่ิดใจ ขอบคุณครับ  
  ผู้ปฏิบัตหิน้าทีแ่ทนประธานสภานิตบิัญญตัแิห่งชาต ิ(นายสุรชัย  เลี้ยงบุญเลิศชัย 5 
รองประธานสภานิตบิัญญัตแิห่งชาต ิคนที่หนึ่ง)   :   ไมม่ีสมาชิกทา่นอืน่ตดิใจส าหรบัมาตรา ๔ 
ที่คณะกรรมาธิการมกีารแกไ้ข เชิญเลขาธิการด าเนนิการต่อครับ  
  นายสุรตัน ์ หวังต่อลาภ (รองเลขาธิการวฒุิสภา ปฏิบัตหิน้าทีแ่ทนเลขาธิการ 
วุฒิสภา ปฏิบตัิหน้าที่เลขาธกิารสภานติิบญัญตัแิห่งชาติ)   :   “มาตรา ๕ ไม่มีการแก้ไข”  
  ผู้ปฏิบัตหิน้าทีแ่ทนประธานสภานิตบิัญญตัแิห่งชาต ิ(นายสุรชัย  เลี้ยงบุญเลิศชัย 10 
รองประธานสภานิตบิัญญัตแิห่งชาต ิคนที่หนึ่ง)   :   มาตรา ๕ ไม่มกีารแกไ้ข เปน็อนัจบ 
การพิจารณาเรียงล าดบัมาตรา ส าหรบัการพิจารณารา่งพระราชบัญญัติคุม้ครองการด าเนินงาน 
ขององค์การสนธิสัญญาว่าดว้ยการห้ามทดลองนวิเคลียรโ์ดยสมบูรณ์ พ.ศ. .... แต่เนือ่งจาก 
ร่างพระราชบัญญัตฉิบับนี้คณะกรรมาธิการมีการแก้ไข ๑ มาตรา คือในมาตรา ๔ เพราะฉะนัน้ 
จะต้องขอมติจากที่ประชุม ส าหรบัมาตราทีค่ณะกรรมาธิการมีการแก้ไข ก่อนขอมตขิอตรวจสอบ 15 
องค์ประชมุ เชญิท่านสมาชกิแสดงตน ขณะนี้เปน็ขัน้ตอนการขอตรวจสอบองค์ประชุมอีกครั้ง 
ก่อนที่จะลงมติในมาตราที่คณะกรรมาธิการมีการแก้ไขส าหรับการพิจารณาในวาระที่ ๒ 
ร่างพระราชบัญญัติคุม้ครองการด าเนนิงานขององค์การสนธิสญัญาว่าด้วยการหา้มทดลองนิวเคลียร์
โดยสมบูรณ์ พ.ศ. .... ขอเชญิท่านสมาชิกแสดงตน มีสมาชิกท่านใดยังไม่ได้แสดงตนหรือไม่ 
เดี๋ยวเสร็จจากระเบียบวาระนี้แลว้ท่านสมาชกิอย่าเพิ่งไปไหนจะต้องลงมติอีก ๑ วาระ ทา่นจะได ้20 
ไม่ตอ้งวิง่เขา้ วิ่งออกจากห้องประชุมคณะกรรมาธิการ ทุกท่านแสดงแลว้ ขอทราบองค์ประชมุครบั  
  (มีสมาชิกกดปุ่มแสดงตนเพือ่ตรวจนบัองคป์ระชุม จ านวน ๑๗๖ คน) 
 
          - ๒๓/๑ 
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๙๓ 


สนช. ๓๖                  พรเพ็ญ  ๒๓/๑ 
 


  ผู้ปฏิบัตหิน้าทีแ่ทนประธานสภานิตบิัญญตัแิห่งชาต ิ(นายสุรชัย  เลี้ยงบุญเลิศชัย 
รองประธานสภานิตบิัญญัตแิห่งชาต ิคนที่หนึ่ง)   :   องค์ประชุม ๑๗๖ ครบเป็นองค์ประชุม  
ต่อไปจะเป็นการขอมติในมาตรา ๔ ทีค่ณะกรรมาธกิารมกีารแก้ไข สมาชิกท่านใดเหน็ดว้ยกับ 5 
การแก้ไขของคณะกรรมาธกิารในมาตรา ๔ ท่านกดปุม่ เหน็ดว้ย ท่านใดไม่เห็นด้วยกับ
คณะกรรมาธิการ คือเห็นควรคงรา่งเดิมท่านกดปุม่ ไม่เหน็ดว้ย งดออกเสียงกดปุม่ งดออกเสียง  
เชิญลงคะแนนครบั มีทา่นใดอีกหรือไม่ครับ ปิดการลงคะแนน ขอทราบผลครับ  
  (มีสมาชิกเหน็ดว้ย ๑๗๑ คะแนน  ไม่เห็นดว้ย ไม่มี) 
  ผู้ปฏิบัตหิน้าทีแ่ทนประธานสภานิตบิัญญตัแิห่งชาต ิ(นายสุรชัย  เลี้ยงบุญเลิศชัย 10 
รองประธานสภานิตบิัญญัตแิห่งชาต ิคนที่หนึ่ง)   :   องค์ประชุม ๑๗๖ ท่าน มติทีป่ระชุมเหน็ดว้ย 
๑๗๑ ไมเ่หน็ดว้ย ไม่มี งดออกเสียง ๕ เป็นอนัวา่ที่ประชุมเหน็ดว้ยกับการแกไ้ขของคณะกรรมาธิการ
ในมาตรา ๔ นะครับ เปน็อนัว่าทีป่ระชุมได้พิจารณาเรยีงล าดับมาตราจนจบรา่งแลว้ ต่อไปจะขอให้
ที่ประชมุพิจารณาเป็นการสรุปทั้งร่างอกีครัง้ ซึ่งในครั้งนีท้ี่ประชมุอาจแก้ไขถอ้ยค าทีผ่ิดหรือ 
ขัดแย้งกนัได้แต่จะแกไ้ขเนื้อความไมไ่ด ้เชิญที่ประชุมพิจารณาครับ มีถ้อยค าไหนที่ยงัไมถู่กตอ้ง  15 
เชิญท่านวัลลภ  ตงัคณานุรกัษ์ ครบั 
  นายวัลลภ  ตงัคณานุรกัษ์   :   ท่านประธานขอใหเ้จ้าหน้าที่เลื่อนบนจอให้ผมดู
มาตรา ๓ หน่อยได้ไหมครับ ผมไม่แน่ใจครับ  
  ผู้ปฏิบัตหิน้าทีแ่ทนประธานสภานิตบิัญญตัแิห่งชาต ิ(นายสุรชัย  เลี้ยงบุญเลิศชัย 
รองประธานสภานิตบิัญญัตแิห่งชาต ิคนที่หนึ่ง)   :   เจา้หน้าที่ขึ้นจอมาตรา ๓ ครบั  20 
  นายวัลลภ  ตงัคณานุรกัษ์   :   โอ.เค. ครับ ทา่นประธานดูบนจนค าว่า “องค์การ”  
องค์การ หมายความว่า องคก์ารสนธิสัญญาว่าด้วยการหา้มทดลองนวิเคลียร์โดยสมบูรณ์  
ควรจะวรรคนะครับ เพราะเป็นความหมายขององค์กรเท่านั้น วรรค ที่จัดตั้งขึ้นตามสัญญา  
ต้องวรรคตรงนั้นครับ คิดว่าอย่างนัน้ใช่ไหม ผูแ้ทนส านกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา ขอบคุณครับ 
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๙๔ 


สนช. ๓๖                  พรเพ็ญ  ๒๓/๒ 
 


  ผู้ปฏิบัตหิน้าทีแ่ทนประธานสภานิตบิัญญตัแิห่งชาต ิ(นายสุรชัย  เลี้ยงบุญเลิศชัย 
รองประธานสภานิตบิัญญัตแิห่งชาต ิคนที่หนึ่ง)   :   ผู้แทนส านกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
ในคณะกรรมาธกิาร เชิญคณะกรรมาธิการครบั 5 
  นางชนนนัท์ ศรีทองสุข  ศรพัีนธุ์ (กรรมาธกิารวิสามญั)   :   กราบเรียน 
ท่านประธานสภาค่ะ ดฉิัน ชนนันท์ ศรีทองสขุ  ศรีพันธุ์ กรรมาธิการนะคะ คอืจริง ๆ ลักษณะนี ้
จะเปน็เหมือนการเขียนถ้อยค าที่เชื่อมโยงกนั ก็คือค าวา่ “องคก์าร” หมายความว่า องค์การ
สนธิสญัญาที่จดัตั้งตามสนธสิัญญา เพราะฉะนัน้เหน็วา่ไม่วรรคนา่จะถูกตอ้งตามหลกัภาษาไทย 
ขอบคุณค่ะ  10 
  ผู้ปฏิบัตหิน้าทีแ่ทนประธานสภานิตบิัญญตัแิห่งชาต ิ(นายสุรชัย  เลี้ยงบุญเลิศชัย 
รองประธานสภานิตบิัญญัตแิห่งชาต ิคนที่หนึ่ง)   :   ไมต่้องวรรคนะครบัท่านวัลลภ  ตงัคณานุรกัษ์ 
มีท่านอืน่อีกหรือไม่ครับ  
  (ไม่มีสมาชิกยกมือ) 
  ผู้ปฏิบัตหิน้าทีแ่ทนประธานสภานิตบิัญญตัแิห่งชาต ิ(นายสุรชัย  เลี้ยงบุญเลิศชัย 15 
รองประธานสภานิตบิัญญัตแิห่งชาต ิคนที่หนึ่ง)   :   ไมม่ีแล้วนะครับ ถา้ไมม่ีเปน็อนัจบการพิจารณา
ในวาระที่ ๒ นะครับ ต่อไปจะเปน็การขอมติจากประชมุในวาระที ่๓ ว่าทีป่ระชุมแห่งนี้จะ
เห็นสมควรให้ประกาศใช้รา่งพระราชบัญญตัิฉบบันีเ้ป็นกฎหมายไดห้รือไม่นะครับ และเป็นการ 
ลงมตติ่อเนื่องผมจะไม่ตรวจสอบองคป์ระชุมแล้วนะครับ ต่อไปจะเป็นการขอมติในวาระที ่๓  
สมาชิกท่านใดเห็นสมควรใหป้ระกาศใช้รา่งพระราชบญัญัติคุม้ครองการด าเนนิงานขององค์การ20 
สนธิสญัญาว่าด้วยการหา้มทดลองนิวเคลียร์โดยสมบูรณ์ พ.ศ. .... ประกาศใช้เป็นกฎหมายได้ 
ท่านกดปุ่ม เห็นด้วย ท่านใดเห็นว่ายังไม่สมควรให้ประกาศใช้เปน็กฎหมายกดปุ่ม ไมเ่ห็นด้วย 
ต้องการงดออกเสียงกดปุม่ งดออกเสียง เชิญลงคะแนนครับ เดี๋ยววาระถัดไปกต็้องลงมตนิะครับ 
คาดว่าจะใช้เวลาไมน่านทา่นสมาชกิอย่าเพิ่งรบีกลบัไปประชมุที่ไหนต่อนะครับ มีสมาชิกท่านใด 
ยังไม่ได้ลงมติในวาระที ่๓ บา้งครบั ทุกท่านลงมติแลว้ ปดิการลงคะแนน ขอทราบผลครับ  25 
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๙๕ 


สนช. ๓๖                  พรเพ็ญ  ๒๓/๓ 
 


  (มีสมาชิกเหน็ดว้ย ๑๗๔ คะแนน  ไม่เห็นดว้ย ไม่มี) 
  ผู้ปฏิบัตหิน้าทีแ่ทนประธานสภานิตบิัญญตัแิห่งชาต ิ(นายสุรชัย  เลี้ยงบุญเลิศชัย 
รองประธานสภานิตบิัญญัตแิห่งชาต ิคนที่หนึ่ง)   :   องค์ประชุม ๑๗๗ มติที่ประชมุเห็นด้วย ๑๗๔ 5 
ไม่เห็นด้วย ไมม่ี งดออกเสียง ๓ เปน็อันว่าทีป่ระชมุมีมตเิห็นสมควรให้ประกาศใช ้
ร่างพระราชบัญญัติคุม้ครองการด าเนนิงานขององค์การสนธิสญัญาว่าด้วยการหา้มทดลองนิวเคลียร์
โดยสมบูรณ์ พ.ศ. .... เปน็กฎหมายได้นะครบั  
  ท่านสมาชิกครับ โดยทีค่ณะกรรมาธิการมตีั้งข้อสังเกตบางประการไว้ในท้าย
รายงานฉบับนี ้หากที่ประชมุเหน็ดว้ยจะได้จดัส่งไปยังคณะรัฐมนตรีเพ่ือด าเนินการต่อไป 10 
เพราะฉะนัน้เชญิท่านสมาชกิพิจารณาครับ จะมีท่านใดไม่เหน็ดว้ยกับข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการ
หรือไม่ครับ เชิญท่านวัลลภ  ตังคณานรุักษ ์ครบั  
  นายวัลลภ  ตงัคณานุรกัษ์   :   ท่านประธานที่เคารพ กระผม วัลลภ  ตังคณานรุักษ์ 
สมาชิกสภานิตบิัญญัตแิหง่ชาติ คือเดิมที่อ่านขอ้สังเกตนีก้็งงนะครับ เพราะว่าปกตเิรือ่งแบบนีค้นที่
เป็นเจา้ภาพหลักน่าจะเป็นกรมสนธิสัญญาและกฎหมายที่ว่านี ้ทีนี้พอเขียนแบบนี้ประหนึง่วา่15 
หนว่ยงานนี้ท างานไม่คอ่ยไดเ้รื่องจึงต้องให้รฐับาลไปหาหนว่ยงานกลางที่จะมาดหูรอือย่างไร 
ท่านชว่ยอธิบายความหน่อยครับ คือถา้เขียนออกมาแบบนี้เหมือนกับหนว่ยงานที่แปลนี้แปลผิดมา
ตลอดเลย ขอบคุณทา่นประธานครับ  
  ผู้ปฏิบัตหิน้าทีแ่ทนประธานสภานิตบิัญญตัแิห่งชาต ิ(นายสุรชัย  เลี้ยงบุญเลิศชัย 
รองประธานสภานิตบิัญญัตแิห่งชาต ิคนที่หนึ่ง)   :   มีสมาชิกท่านอืน่อีกหรือไม่ครับ 20 
คณะกรรมาธิการก าหนดข้อสังเกตเกี่ยวกับเรื่องการแนะน าให้มกีารท าคู่มือทีก่ าหนดหลักเกณฑ์
รูปแบบค าแปลศัพท์ที่ส าคญัไว้ในหนงัสือสัญญาระหว่างประเทศ เพื่อให้เกดิมาตรฐานในการแปล  
  (ไม่มีสมาชิกยกมือ) 
  ผู้ปฏิบัตหิน้าทีแ่ทนประธานสภานิตบิัญญตัแิห่งชาต ิ(นายสุรชัย  เลี้ยงบุญเลิศชัย 
รองประธานสภานิตบิัญญัตแิห่งชาต ิคนที่หนึ่ง)   :   ไมม่ีแล้วนะครับ ไม่มแีล้วเชิญคณะกรรมาธิการ 25 
ตอบชีแ้จงประเดน็ที่ท่านวัลลภ  ตงัคณานุรักษ ์ซกัถามครับ 
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๙๖ 


สนช. ๓๖                   พรเพ็ญ  ๒๓/๔ 
 


  นายกติต ิ วะสีนนท์ (รองประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญ คนทีห่นึ่ง)   :   
ขอบคุณทา่นประธานที่เคารพ ผม กติต ิ วะสนีนท ์ในฐานะกรรมาธิการ ก็ตอ้งขอบคณุในข้อสังเกต
นะครับ คงไม่ได้ตัง้ข้อสงัเกตเพื่อเบลม (blame) ใคร ซึ่งตามความเขา้ใจของคณะกรรมาธกิารเองยัง5 
เข้าใจว่าน่าจะเปน็กรมสนธสิัญญาและกฎหมาย ซึง่จะดเูรื่องตัวสนธิสญัญาหนังสือสญัญาระหว่าง
ประเทศตา่ง ๆ น่าจะเปน็ผู้เชี่ยวชาญ แต่เราเองก็ไม่อยากระบไุปอยา่งนัน้ เพราะว่าเห็นว่าน่าจะเป็น
เรื่องทีร่ัฐบาลจะไปสั่งการเอง นัน่ประการแรกนะครับ  
  ประการที ่๒ สิง่ที่เกดิขึน้อยูใ่นปัจจุบันนีแ้ต่ละหน่วยงาน กระทรวง ทบวง กรม 
จะไปแปลเอง บางหนว่ยกแ็ปลเป็นการภายในคือใช้คนของตัวเอง ทรัพยากรของตวัเอง บางหน่วย 10 
ก็จัดตั้งเปน็คณะกรรมการเป็นตน้ ฉะนั้นก็เลยมีการลักลั่นในการแปล เชน่ ตัวอย่างง่าย ๆ ค าว่า  
“อารต์ิเคิล” (article) ซึ่งแปลว่ามาตราบา้ง ข้อบ้าง ขอ้บทบ้าง ซึ่งตอนหลังนี้จะใช้ข้อเปน็ส่วนใหญ่ 
หรือในการแปลงจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย ค.ศ. บางทแีปลงเป็น พ.ศ. ไม่ใช้ ค.ศ. อย่างเดิม 
ซึ่งนา่จะเป็น ค.ศ. อย่างเดมิ หรือตวัข้อย่อย เช่น อักษรข้อ ๑ เอ ก็มาแปลว่า ๑ ก บ้าง หรือ ๑ เอ 
บ้าง ก็มีความลกัลั่นลกัษณะนี้ แล้วไม่มีใครเปน็ออธอรติี้ (authority) จริง ๆ แลว้ก็ในทางปฏิบัตกิ็คือ15 
ยังไม่มคีู่มือเป็นเรื่องเป็นราว ซึ่งผูแ้ทนของกระทรวงการต่างประเทศ จากกรมสนธิสญัญาและ
กฎหมายเองก็เห็นดว้ยว่าน่าจะมีการพิจารณาเรื่องนี้ แลว้ก็การตัง้ข้อสงัเกตนีก้็จะชว่ยให้หนว่ยงาน 
ที่เกี่ยวขอ้งนี้สามารถไปด าเนินงานได ้แลว้ก็ได้รบัการยอมรับเป็นการทัว่ไป ขอบคณุครับ  
  ผู้ปฏิบัตหิน้าทีแ่ทนประธานสภานิตบิัญญตัแิห่งชาต ิ(นายสุรชัย  เลี้ยงบุญเลิศชัย 
รองประธานสภานิตบิัญญัตแิห่งชาต ิคนที่หนึ่ง)   :   เขา้ใจแล้วนะครับ ไมม่ีท่านใดคัดค้าน 20 
หรือไม่เห็นด้วยกบัข้อสงัเกตนะครับ เป็นอันว่าที่ประชมุเห็นด้วยกบัข้อสงัเกตของคณะกรรมาธิการ 
สภาจะได้รวบรวมจดัส่งไปยงัคณะรัฐมนตรีเพื่อด าเนนิการต่อไป เปน็อันจบเรือ่งดว่นที่ ๕  
ซึ่งที่ประชมุมีมติเห็นชอบใหเ้พิ่มเติมและน าขึ้นมาพิจารณาก่อนในวนันี้ ขอบคุณคณะกรรมาธิการ 
ทุกท่านครับ  
 25 
          - ๒๔/๑ 


          







๙๗ 


สนช. ๓๖               ณัฐนิตยร์ด ี ๒๔/๑ 
 
  ท่านสมาชิกครับ ส าหรบัเรือ่งด่วนที่ ๔ เรื่องการให้ความเห็นชอบ 
ร่างยุทธศาสตร์ชาติที่คณะรฐัมนตรีเป็นผูเ้สนอ ได้รับการประสานจากท่านรัฐมนตรทีี่จะมาชีแ้จง 
เรื่องด่วนเรือ่งนีว้่าติดภารกจิส าคัญ ในวนันี้เดนิทางมาชีแ้จงไม่ทันแล้ว ขอเลื่อนการพิจารณาเรื่องนี้ 5 
ไปวนัพรุ่งนี้จะมสีมาชกิท่านใดขัดข้องหรือไม่ครับ  
  (ไม่มีสมาชิกยกมือ) 
  ผู้ปฏิบัตหิน้าทีแ่ทนประธานสภานิตบิัญญตัิแห่งชาต ิ(นายสุรชัย  เลี้ยงบุญเลิศชัย 
รองประธานสภานิตบิัญญัตแิห่งชาต ิคนที่หนึ่ง)   :   ไม่มีนะครับ ถือว่าทีป่ระชุมเหน็ชอบ 
เป็นอนัจบการพิจารณาเรื่องด่วน โดยเรื่องด่วนท่ี ๔ จะขอน าไปพิจารณาต่อในวันพรุง่นี้  10 
  ต่อไปจะเป็นระเบียบวาระที ่๗  เรื่องอื่น ๆ  


เชิญท่านพีระศกัดิ ์ พอจติ รองประธานสภานติิบญัญตัแิห่งชาติ คนที่สอง  
  (การประชมุด าเนนิมาถึงตอนนี้ นายสุรชัย  เลี้ยงบญุเลศิชัย รองประธาน 
สภานิตบิัญญตัแิห่งชาต ิคนที่หนึ่ง ได้ลงจากบัลลงัก์ โดยมอบให้ นายพีระศักดิ์  พอจิต  
รองประธานสภานิตบิัญญัตแิห่งชาต ิคนที่สอง ปฏิบตัิหน้าที่แทนประธานสภานติิบญัญตัิแห่งชาติ) 15 
  ผู้ปฏิบัตหิน้าทีแ่ทนประธานสภานิตบิัญญตัแิห่งชาต ิ(นายพีระศักดิ์  พอจติ  
รองประธานสภานิตบิัญญัตแิห่งชาต ิคนที่สอง)   :   ๗.๑ ขอขยายเวลาการพิจารณา 
ร่างพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. .... (ขอขยายเวลา ครั้งที่ ๒ ออกไปอกี ๖๐ วนั)  
   
 20 
 
 
 
 
 25 
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๙๘ 


สนช. ๓๖               ณัฐนิตยร์ด ี ๒๔/๒ 
 
  ผู้ปฏิบัตหิน้าทีแ่ทนประธานสภานิตบิัญญตัแิห่งชาต ิ(นายพีระศักดิ์  พอจติ  
รองประธานสภานิตบิัญญัตแิห่งชาต ิคนที่สอง)   :   โดยท่านประธานคณะกรรมาธกิารวิสามญั 
คุณหญงิทรงสุดา  ยอดมณ ีมีหนงัสือแจง้วา่ระยะเวลาการด าเนนิงานของคณะกรรมาธิการ 5 
จะครบก าหนด ในวันที ่๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๑ แตเ่นื่องจากร่างฉบบันี้ยงัมีประเด็นส าคัญ 
จ านวนมาก ซึ่งจะต้องพิจารณาด้วยความละเอียดรอบคอบและรอบด้าน รวมถึงจะส่งผลกระทบ 
ต่อหลายภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง  ดังนั้น ทางคณะกรรมาธกิารวสิามญัจึงขอขยายเวลาการพิจารณา 
ออกไปอีก ๖๐ วัน เป็นการขอขยายระยะเวลา ครัง้ที่ ๒ และข้อบงัคับการประชุมสภานิติบญัญตั ิ
แห่งชาต ิพ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๙๘ ก าหนดวา่ในกรณีที่คณะกรรมาธิการใดพิจารณารา่งพระราชบัญญัต ิ10 
ไม่แลว้เสร็จภายในก าหนดเวลา ทีป่ระชุมอาจจะลงมติให้ขยายเวลาที่ก าหนดไปไม่เกิน ๒ ครั้ง  
ครั้งละไม่เกิน ๓๐ วัน จะมีสมาชิกท่านใดไม่เห็นด้วยที่จะอนญุาตให้คณะกรรมาธิการวิสามัญ 
ขยายระยะเวลาการพิจารณาร่างฉบบันีห้รือไม่ครับ  
  (ไม่มีสมาชิกยกมือ) 
  ผู้ปฏิบัตหิน้าทีแ่ทนประธานสภานิตบิัญญตัแิห่งชาต ิ(นายพีระศักดิ์  พอจติ  15 
รองประธานสภานิตบิัญญัตแิห่งชาต ิคนที่สอง)   :   ถ้าไม่มี ถือว่าที่ประชมุเหน็ชอบ แต่เนื่องจาก 
เป็นการขอขยายเวลาเกินกว่าข้อบังคบัการประชุมสภานิติบญัญตัแิห่งชาติก าหนดไว้ ดังนัน้ 
ผมจะขอให้ที่ประชุมลงมติวา่จะให้มกีารงดใช้ขอ้บังคับการประชุมสภานิตบิัญญัตแิหง่ชาต ิ 
พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๙๘ เป็นการชั่วคราวเฉพาะกรณีหรือไม่ โดยการงดใช้ข้อบงัคับการประชุม 
สภานิตบิัญญตัแิห่งชาตเิปน็การชัว่คราวเฉพาะกรณนีี้ ขอ้บังคบัการประชุมสภานิตบิญัญตัิแห่งชาติ 20 
ข้อ ๒๑๓ ก าหนดให้ที่ประชมุสภานิตบิัญญัตแิหง่ชาติจะต้องลงมตเิหน็ชอบดว้ยคะแนนเสียง 
ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนสมาชกิในที่ประชมุสภา กใ็ห้งดใชข้้อบังคับการประชมุสภานิตบิัญญตัิ
แห่งชาตนิั้นได ้ ดังนั้นต้องมกีารถามมต ิก่อนถามมตกิ็ขอตรวจสอบองค์ประชมุก่อน เชิญสมาชิก 
แสดงตน แสดงตนครบทุกทา่นแลว้ ขอทราบองค์ประชมุครับ  
  (มีสมาชิกกดปุ่มแสดงตนเพือ่ตรวจนบัองคป์ระชุม จ านวน ๑๘๑ คน) 25 
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๙๙ 


สนช. ๓๖               ณัฐนิตยร์ด ี ๒๔/๓ 
 
  ผู้ปฏิบัตหิน้าทีแ่ทนประธานสภานิตบิัญญตัแิห่งชาต ิ(นายพีระศักดิ์  พอจติ  
รองประธานสภานิตบิัญญัตแิห่งชาต ิคนที่สอง)   :   ขณะนี้มีสมาชิกอยูใ่นห้องประชุม  
จ านวน ๑๘๑ ท่าน ถอืว่าครบองคป์ระชุม สมาชิกทา่นใดเหน็ชอบให้งดใช้ข้อบังคบัการประชมุ  5 
สภานิตบิัญญตัแิห่งชาต ิพ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๙๘ เป็นการชัว่คราวเฉพาะกรณีให้ท่านกดปุ่ม เหน็ด้วย   
ท่านใดไม่เห็นชอบให้กดปุม่ ไม่เห็นด้วย  ท่านใดประสงคง์ดออกเสียงกดปุม่ งดออกเสียง เชญิครบั  
เชิญท่านลงคะแนน ปดิการลงคะแนน ขอทราบผลครับ  
  (มีสมาชิกเหน็ดว้ย ๑๗๘ คะแนน  ไม่เห็นดว้ย ไม่มี) 
  ผู้ปฏิบัตหิน้าทีแ่ทนประธานสภานิตบิัญญตัแิห่งชาต ิ(นายพีระศักดิ์  พอจติ  10 
รองประธานสภานิตบิัญญัตแิห่งชาต ิคนที่สอง)   :   จ านวนผู้เข้าประชุม ๑๘๑ ท่าน เห็นด้วย ๑๗๘  
ไม่เห็นด้วย ไมม่ี  งดออกเสยีง ๓ เปน็อันว่าที่ประชมุลงมติเห็นชอบให้งดใช้ขอ้บังคบัการประชุม 
สภานิตบิัญญตัแิห่งชาต ิพ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๙๘ เป็นการชัว่คราวเฉพาะกรณี ขอขยายเวลา 
การพิจารณาร่างพระราชบญัญตัิการผงัเมอืง พ.ศ. .... (ขอขยายเวลา ครัง้ท่ี ๒ ออกไปอีก ๖๐ วัน) 
ได้จบการพิจารณาระเบียบวาระที ่๗.๑  15 
  ๗.๒ ขอขยายเวลาการพิจารณาร่างพระราชบัญญัตเิงนิทดแทน (ฉบบัที่ ..) พ.ศ. .... 
(ขอขยายเวลา ครัง้ที่ ๒ ออกไปอกี ๓๐ วัน) 
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๑๐๐ 


สนช. ๓๖               ณัฐนิตยร์ด ี ๒๔/๔ 
 
  ผู้ปฏิบัตหิน้าทีแ่ทนประธานสภานิตบิัญญตัแิห่งชาต ิ(นายพีระศักดิ์  พอจติ  
รองประธานสภานิตบิัญญัตแิห่งชาต ิคนที่สอง)   :   โดยทางประธานคณะกรรมาธกิาร  
พลเอก ศุภกร  สงวนชาติศรไกร ได้มีหนังสือแจ้งว่าระยะเวลาการด าเนินงานของคณะกรรมาธิการ5 
จะครบก าหนดในวนัที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๑ แตเ่นื่องจากการพิจารณารา่งฉบับนี้มคีวามส าคัญ 
และมรีายละเอียดที่จะต้องพิจารณาดว้ยความรอบคอบเพื่อให้เกิดความสมบูรณ์ถกูต้องครบถ้วน 
ในทุกประเด็น ดังนั้นทางคณะกรรมาธิการจึงขอขยายเวลาการพิจารณาออกไปอีก ๓๐ วัน  
เป็นการขอขยาย ครัง้ที่ ๒ มสีมาชิกท่านใดขัดข้อง หรอืมีความเหน็เป็นอย่างอื่นหรอืไม่ครับ 
  (ไม่มีสมาชิกยกมือ)  10 
  ผู้ปฏิบัตหิน้าทีแ่ทนประธานสภานิตบิัญญตัแิห่งชาต ิ(นายพีระศักดิ์  พอจติ  
รองประธานสภานิตบิัญญัตแิห่งชาต ิคนที่สอง)   :   ถ้าไม่มีกถ็ือว่าที่ประชมุเหน็ชอบให้ขยายเวลา
การพิจารณาร่างพระราชบญัญตัิเงนิทดแทน (ฉบับที ่..) พ.ศ. .... (ขอขยายเวลา ครัง้ที่ ๒ ออกไปอกี 
๓๐ วัน) จบระเบียบวาระที ่๗.๒  
  ๗.๓ ตั้งกรรมาธกิารในคณะกรรมาธิการวิสามญัการพิทักษ์และเทิดทนูสถาบัน15 
พระมหากษัตริย ์แทนต าแหน่งที่วา่ง  
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๑๐๑ 


สนช. ๓๖               ณัฐนิตยร์ด ี ๒๔/๕ 
 
  ผู้ปฏิบัตหิน้าทีแ่ทนประธานสภานิตบิัญญตัแิห่งชาต ิ(นายพีระศักดิ์  พอจติ  
รองประธานสภานิตบิัญญัตแิห่งชาต ิคนที่สอง)   :   โดยท่านประธานคณะกรรมาธกิาร  
คือ ท่านพลอากาศเอก ชาล ี จันทร์เรอืง ไดม้ีหนังสือแจง้ว่าพลเอก กติติพงษ ์ เกษโกวิท ได้ลาออก 5 
จากต าแหน่งสมาชิกสภานติบิัญญตัิแห่งชาติ จึงท าให้พ้นจากต าแหน่งคณะกรรมาธกิารวิสามัญ 
ตามข้อบังคับการประชมุสภานิตบิัญญัตแิหง่ชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๙๙ (๖) และโดยที่ข้อบังคับ 
การประชมุสภานติิบญัญตัิแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๑๐๐ ก าหนดว่า “ในกรณีที่กรรมาธิการ 
ในคณะกรรมาธกิารใดว่างลง ประธานคณะกรรมาธิการนั้นจะแจ้งต่อประธานสภานติิบัญญตัิ
แห่งชาต ิเพื่อขอให้สภาตัง้กรรมาธิการแทนต าแหนง่ที่วา่งก็ได้” ซึ่งทางประธานคณะกรรมาธิการ  10 
ได้ขอให้ที่ประชมุตัง้นางกาญจนารัตน์  ลีวิโรจน ์เปน็กรรมาธกิารในคณะกรรมาธิการวิสามัญ 
การพิทักษแ์ละเทดิทูนสถาบนัพระมหากษตัริย์ แทนต าแหน่งทีว่่าง มีสมาชิกทา่นใดขดัข้อง 
หรือมคีวามเห็นเป็นอย่างอืน่หรอืไมค่รับ 
  (ไม่มีสมาชิกยกมือ) 
  ผู้ปฏิบัตหิน้าทีแ่ทนประธานสภานิตบิัญญตัแิห่งชาต ิ(นายพีระศักดิ์  พอจติ  15 
รองประธานสภานิตบิัญญัตแิห่งชาต ิคนที่สอง)   :   ถ้าไม่มีกถ็ือว่าที่ประชมุเหน็ชอบ 
จบการพิจารณาระเบียบวาระที่ ๗ หมดแล้วครับ ขอบคณุทุกท่านทีม่าประชมุ ผมขอปิดการประชมุ 
 


เลิกประชุมเวลา  ๑๔.๒๐  นาฬิกา 
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